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	 ภาพการท�างานอย่างหนกัของเจ้าหน้าที	่การเฝ้ารอ
ด้วยความหวังของครอบครัว	การพยายามของทุกภาค
ส่วน	ภาพแห่งความดีใจเมื่อทั้ง	13	ชีวิตปลอดภัยและ
กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้ง	 รวมไปถึงภาพ
ความเสียสละของจ่าแซม	 วีรบุรุษถ�้าหลวง	 ยังคงอยู่ 
ในความทรงจ�าของใครหลายคน

	 ไทยพีบีเอส	 เฝ้าสังเกตสถานการณ์	 เกาะติดการ
ปฏิบัติภารกิจ	 พยายามในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ให้ปฏิบัติการครั้งนี้ส�าเร็จ	ด้วยความหวังและเป้าหมาย
เดียวกันที่อยากให้ทุกคนกลับออกมาอย่างปลอดภัย	

	 แม้ว่าความล�าบาก	 ความกดดัน	 ความเหนื่อยล้า											
จะท�าให้บั่นทอนแรงก�าลังในการท�างานลงไปไม่น้อย	
แต่กไ็ม่ได้ท�าให้ความทุม่เททีม่ลีดลงไป	และเมือ่ภารกจิ
ส�าเร็จลงสิ่งที่เราทุกคนได้มันคือความประทับใจ	ความ
ภาคภมูใิจและความสขุทีเ่กดิขึน้พร้อมๆ	กบัคนอกีหลาย
ล้านคนทั่วโลก

    13 Stories เรื่องเล่าท่ีอยากบอก “ภารกิจสื่อ 
เกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ�้าหลวง  
เป็นเรือ่งเล่าจากประสบการณ์การท�างานของไทยพบีเีอส
ในช่วงเวลานัน้ ความรูส้กึของทมีงานท่ีเกดิขึน้ ถกูบนัทกึ
เอาไว้ในหนงัสอืเล่มนี้ 

	 	 	 	 	หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาการ	 ไม่ใช่การถอด
บทเรียนการท�างานและความผิดพลาด	 แต่หนังสือ 
เล่มนี้เป็นตัวแทนความรู ้สึกของทีมงานไทยพีบีเอส 
ที่เกาะติดช่วยเหลือ	13	ชีวิตที่ถ�้าหลวงในช่วงเวลานั้น	

	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว ่าหนังสือเล่มนี้	 จะเป็น
ประโยชน์กับผู้อ่านท่ีสนใจเบ้ืองหลังการท�างานของสื่อ	
และเพื่อเป็นจุดรวมความรู้สึกและแรงบันดาลใจอันดี
ให้แก่ไทยพีบีเอสและพี่น้องสื่อมวลชนทุกคน

คณะผู้จัดท�า

23	มิถุนายน	2562:	1	ปีหลังจากเหตุการณ์ถ�้าหลวง

...1 ปีที่แล้ว...

	 13	 ชีวิต	 ทีมฟุตบอลหมูป ่าอะคาเดมีแม ่สาย	 

เดินทางเข้าไปส�ารวจบรเิวณถ�า้หลวง	ภายในวนอทุยาน

ถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน	อ�าเภอแม่สาย	จังหวดัเชยีงราย	

แล้วไม่สามารถกลับออกมาได้

	 ผู้คนนับร้อยนับพัน	 เข้าร่วมการปฏิบัติการค้นหา

และกู้ภยัถ�า้หลวง	ปฏบิติัการส�าคัญระดับโลกทีร่วบรวม

ผู ้เชี่ยวชาญด้านการกู ้ภัย	 การด�าน�้า	 การขุดเจาะ																										

นักภูมิศาสตร์	นักปีนเขา	ต�ารวจ	ทหาร	เอกชนจากทุก

ภาคส่วน		และจิตอาสาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 ผู้คนนับล้านคนจากทัว่ทกุมมุโลก	เฝ้าติดตามปฏบัิติ

การครั้งส�าคัญนี้และเอาใจช่วยให้ทั้ง	13	ชีวิตปลอดภัย
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บทน�า

#คนแปลกหน้าที่อยากเจอ...

	 23	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นส�าคัญระดับโลกเกิดขึ้น	เมื่อนักฟุตบอล

เยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย	 พร้อมด้วยผู้ช่วยฝึกสอน	 รวมจ�านวน	 13	 คน	 เดินทางเข้าไปส�ารวจ

บริเวณถ�้าหลวง	ภายในวนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	แล้วไม่สามารถกลับ

ออกมาได้	 เพราะน�้าและโคลนไหลมาปิดทางออกบริเวณสามแยก	 จนน�ามาสู่	“การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย

ถ�้าหลวง” ในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561	ปฏิบัติการส�าคัญระดับโลกที่รวบรวม 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย	การด�าน�้า	การขุดเจาะ	นักภูมิศาสตร์	นักปีนเขา	ต�ารวจ	ทหาร	เอกชนจากทุกภาคส่วน1 

และจติอาสาทัง้ในประเทศและต่างประเทศหลายพนัคน	ทีต่่างระดมสรรพก�าลงัและอปุกรณ์เครือ่งมอืมาเพือ่ร่วม

ปฏิบัติการช่วยเหลือทั้ง	13	คน	

	 คนแปลกหน้า	13	คน	จากทีมฟุตบอลเล็กๆ	ในอ�าเภอแม่สาย	กลายเป็น	13	คน	ที่ทั่วโลกอยากเจอมากที่สุด	

และเป็น	13	คน	ที่น�าพาคนแปลกหน้าจ�านวนมาก	ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาพบเจอและร่วมท�าภารกิจชีวิตครั้ง

นี้ร่วมกัน	จากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกเขากลายเป็น	#คนแปลกหน้าที่ใครๆก็รู้จัก

#ถ�้าหลวง

	 “ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน”	 อ�าเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 ในวันนี้ย่อมแตกต่างไปจากอดีตท่ีไม่เป็นท่ีรู้จัก	 

เราทุกคนแทบไม่รู้จักถ�้าหลวงขุนน�้า-นางนอน	 เรารู้เพียงว่าถ�้าหลวงแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่

เปิดให้นักท่องเทีย่วสามารถเข้าไปชมความงามของถ�า้ได้เพราะ	Google	บอกไว้แบบนัน้	ใครจะรูว่้าจะมเีหตกุารณ์

ธรรมดาทีแ่สนยิง่ใหญ่เกดิขึน้	และน�ามาซึง่ปฏบิตักิารส�าคญัระดบัโลกอย่าง	“ปฏบิติัการค้นหาและกู้ภยัถ�า้หลวง”	

ถ�้าหลวงในวันนี้กลายเป็นที่รู้จัก	 ถ�้าหลวงในวันนี้ได้รับการฟื้นฟู	 และถ�้าหลวงในวันนี้กลายเป็นความทรงจ�าของ

ใครหลายคนไปแล้ว

1	 	https://th.wikipedia.org/wiki/ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ�้าหลวง
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ล�าดับเหตุการณ์ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ�้าหลวง2

ที่ วันที่ เหตุการณ์ส�าคัญ

1 23	มถินุายน	2561 -	เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี	พร้อมโค้ช	รวม	13	คน	เดินทางไปที่ถ�้าหลวง	หลัง

จากการฝึกซ้อมฟุตบอล

-	17.00	น.	 เจ้าหน้าที่วนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	จะปิดส�านักงาน	แต่

สังเกตมองเห็น	รถจักรยานยนต์	1	คัน	และรถจักรยาน	11	คันจอดอยู่บริเวณ

ทางเข้าปากทางถ�้าหลวงฯ	จึงได้เข้าไปตรวจสอบ	และพบรองเท้า	กระเป๋าเป้ทิ้ง

ไว้บริเวณทางเข้าถ�้า	และทราบจากผู้ปกครองคนหนึ่งว่าติดต่อลูกชายไม่ได้

2 24	มถินุายน	2561 -	01.00	น.	ทมีกูภั้ยท้องถ่ินได้น�าถังออกซเิจนและเชือกน�าเข้าไปในถ�า้เพือ่ตดิตาม

ค้นหาผู้ที่คาดว่าจะหายเข้าไปในถ�้าฯ	และได้พบรองเท้าแตะ	จ�านวน	12	คู่	และ

กระเป๋า	จ�านวนหนึ่งตกอยู่กับพื้นภายในบริเวณภายในถ�้าที่กู้ภัยฯเข้าไปค้นหา	

-	ทีมนักประดาน�้า	เริ่มด�าน�้าค้นหาโดยพบรอยนิ้วมือตามฝาผนังถ�้า	แต่ต้องหยุด

การค้นหาชั่วคราวเพราะระดับน�้าที่สูงขึ้น	และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ	

-	ประสานหน่วยซีล	กองทัพเรือ	เดินทางมาร่วมค้นหา

3 25	มถินุายน	2561 -	หน่วยซีลร่วมปฏิบัติการ	และเริ่มการค้นหา	เวลา	02.00	น.	ท่ามกลางระดับน�้า

ที่เพิ่มสูงขึ้น	โดยช่วงเที่ยงวันสามารถทะลุอุโมงค์ถ�้าไปยังอีกฟากหนึ่งได้	พบร่อง

รอย	แต่ยังไม่พบผู้สูญหาย		

4 26	มถินุายน	2561 -	 หน่วยซีล	 เดินหน้าค้นหาต่อ	 โดยเดินหน้าถึงโถง	 3	 พร้อมส่งก�าลังเพิ่มเติม 

ทั้งนักท�าลายใต้น�้าจู่โจม	พยาบาลเวชศาสตร์ใต้น�้า	และเจ้าหน้าที่สื่อสาร

-	เจ้าหน้าที่เร่งการระบายน�้าออกจากถ�้าอย่างต่อเนื่อง

-	มีการค้นหาปล่องและโพรงที่อาจสามารถเชื่อมเข้าไปยังถ�้าได้
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ที่ วันที่ เหตุการณ์ส�าคัญ

5 27	มถุินายน	2561 -	หน่วยซีล	เดินหน้าค้นหาไปถึงยังหาดพัทยา	แต่ยังไม่พบผู้ประสบภัย	

-	การค้นหาทุกด้านยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง

-	นายโรเบิร์ต	ชาร์ลส์	ฮาร์เปอร์	นายริชาร์ด	วิลเลียม	สแตนตัน	และนายจอห์น	

โวลันเธ็น	ผู้ช�านาญการด�าน�้าในถ�้าจาก	British	Cave	Rescue	Council	ของ 

สหราชอาณาจักร	เดินทางถึงไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือ

6 28	มถุินายน	2561 -	มกีารจัดต้ังศูนย์ปฏิบัตงิานอย่างเป็นทางการ			

-	 ทมีนักวชิาการ	นกัธรณ	ี กรมทรพัยากรธรณ	ี และผูเ้ช่ียวชาญเรือ่งถ�า้	 ประเมนิ

แผนการเจาะผนงัถ�า้	เพือ่ช่วยการระบายน�า้	

-	ทมีสนับสนุนและทีมต�ารวจเร่งส�ารวจโพรงด้านนอกท้ังฝ่ังทิศเหนือและทิศใต้

7 29	มถุินายน	2561 -	ระดับน�้าในถ�้าเพิ่มสูงขึ้น	จึงต้องมีการเสริมเครื่องสูบน�้าเพื่อด�าเนินการ

-	หน่วยซีล	ขอการสนับสนุนถังอากาศเพิ่มเติม	โดยใช้ก�าลังทหาร	กู้ภัย	และทีม

อาสาล�าเลียงเข้าไปยังจุดปฏิบัติการในถ�้า

8 30	มถุินายน	2561 -	หน่วยซลีถงึสามแยกในถ�า้	พบน�า้ท่วมทัว่บรเิวณ	และตัง้จดุปฏบิตักิารส่วนหน้า	

บริเวณโถง	3	และเตรียมวางเชือกน�าทางเพื่อค้นหา	13	ผู้สูญหาย

9 1	กรกฎาคม	2561 -	 หน่วยซีล	พร้อมนายแพทย์	ร่วมด�าน�้าถ�้ากับทีมจากต่างประเทศ	เพื่อค้นหา

อย่างต่อเนื่อง

-	 ขณะที่ด้านนอกถ�้าเริ่มมีการจัดระเบียบพื้นที่	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ล�าเลียงผู้ประสบภัย	

-	 การส�ารวจโพรงถ�้า	 ทั้งฝั่งท้ายถ�้าและฝั่งผาหมียังเดินหน้าต่อไป	 แม้โอกาสใน

การพบทางเชื่อมเข้าไปในถ�้าจะเป็นไปได้ยาก		
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ที่ วันที่ เหตุการณ์ส�าคัญ

10 2	กรกฎาคม	2561 -	 22.20	 น.	 ผู้ว่าฯ	 เชียงราย	 แถลงข่าวยืนยันว่าพบทั้ง	 13	 ชีวิต	 ยืนยันทุกคน

ปลอดภัย	 และจะเร่งวางแผนเพื่อเข้าช่วยเหลือ	 ท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจของ 

ผู้ปกครอง	และทีมงานทุกคนที่ปักหลักรออยู่หน้าถ�้าหลวง 

11 3	กรกฎาคม	2561 -	 เพจเฟชบุ๊กThai	Navy	SEAL	 ได้น�าคลิปวินาทีที่หน่วยซีล	และทีมช่วยเหลือ

ต่างชาติ	 ได้พบเด็กและโค้ชทั้ง	 13	คนที่ติดในถ�้าหลวง	ซึ่งอยู่บริเวณหาดทราย

ห่างจากพทัยาบชี	200	เมตร		โดยมรีายงานว่าผูท้ีส่ามารถเข้าไปพบทมีหมปู่าทัง้	

13	คนได้เป็นทีมแรก	คือ	นักด�าถ�้าจากประเทศอังกฤษ	และมีหน่วยซีลติดตาม

มาสมทบทันที	ส�าหรับนักด�าน�้าชาวอังกฤษ	2	คนที่สนทนาร่วมกับทีมหมูป่าใน

คลิปนี้	คือ	นายริชาร์ด	สแตนตัน	และ	นายจอห์น	โวลันเธน

-	ผู้ว่าฯ	 เชียงราย	แถลงอย่างเป็นทางการ	ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ	13	ชีวิต

ส�าเร็จ	ระบเุพิง่ผ่านข้ันตอนแรกคอืการค้นหา	แต่ยงัต้องกูชี้พและส่งกลบัสูอ้่อมอก

ของครอบครัว

12 4	กรกฎาคม	2561 -	เพจเฟชบุ๊กThai	Navy	SEAL	เปิดเผยคลิปพูดคุยและดูแลทั้ง	13	คน	

-	เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งสูบน�้าและเติมออกซิเจนเข้าไปในถ�้าตลอดทั้งวัน

13 5	กรกฎาคม	2561 -	เร่งเตมิออกซิเจนเข้าถ�า้	เร่งสูบน�า้ออกจากถ�า้	และการส�ารวจโพรงเพือ่หาทางเข้า

ถ�า้	ยงัคงด�าเนนิต่อไป	แต่ต้องท�างานแข่งกับเวลาและสภาพอากาศ

14 6	กรกฎาคม	2561 -	ซีลนอกราชการ	จ.อ.สมาน	กุนัน	เสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติภารกิจด�าน�้าล�าเลียง

ขวดอากาศ

15 7	กรกฎาคม	2561 -	เฟซบุก๊	Thai	NavySEAL	โพสต์ข้อความ	พร้อมรปูภาพทีม่ลีายมอืเขยีนจ�านวน	

7	แผ่น	ระบุว่า	ข้อความจากทีมหมูป่าและโค้ช

16 8	กรกฎาคม	2561 -	เริ่มปฏิบัติการกู้ภัย	และสามารถพาทีมหมูป่า	4	คนแรก	ออกจากถ�้าหลวงได้

ปลอดภัย	

17 9	กรกฎาคม	2561 -	ทีมหมูป่าอีก	4	คนถัดมาออกจากถ�้าหลวงได้อย่างปลอดภัย	

18 10	กรกฎาคม	2561 -	ทมีหมปู่า	5	คนสดุท้าย	พร้อมเจ้าหน้าทีช่ดุปฏบิตักิาร	ออกจากถ�า้หลวงได้อย่าง

ปลอดภัย	เป็นการจบภารกิจปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ�้าหลวง
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18 วันแห่งความหวัง การรอคอย ความกดดัน มิตรภาพ และการเรียนรู้  

		 “การกู้ภัยถ�้า”	 (Cave	 rescue)	 ไมใช่เรื่องใหม่ส�าหรับโลกใบนี้	 แต่นี่คือเหตุการณ์กู้ภัยในถ�้าครั้งแรกที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย	 และดูจะเป็นสถานการณ์ที่ยากล�าบากมากส�าหรับการเผชิญเหตุคร้ังแรก	 เป็นการท�างานในพื้นท่ีท่ีไม่มี

ใครคุน้ชนิมากนกั	เพราะแม้ว่าวนอทุยานถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอนแห่งนี	้จะเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีเ่ปิดให้ 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมความงามของถ�้าที่มีความยาวมากที่สุดเป็นอันดับ	4	ของประเทศไทย	และเป็นพื้นที่ของ

การศึกษาวิจัย	 เนื่องจากภายในถ�้าหลวงมีหลักฐานที่แสดงถึงวิวัฒนาการของถ�้าจ�านวนมาก	 เช่น	 รอยการไหลของน�้า

เป็นริ้วคลื่น	 (ripple	mark)	ระดับพื้นถ�้าเก่า	หินถล่มขนาดใหญ่และเล็กจ�านวนมาก	รอยแตกแบบมีแรงดึง	 (tension	

crack)	รอยระดับน�้า	หลุมยุบ	โพรงเพดานถ�้า	และรอยแตกของผนัง	ถือเป็นถ�้าที่มีความเหมาะสมในเชิงการศึกษาวิจัย

ก็ตาม	แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคนอีกจ�านวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้จัก	“ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน”

	 แม้ปฏิบัติการกู้ภัยถ�้าในครั้งนี้	 ประเทศไทยจะได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	 หลายหน่วยงาน	 และหลาย

สาขาอาชพี	ทัง้จากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศกต็าม	แต่การปฏบิตัภิารกจิส�าคญัภายใต้ความกดดนัของ 

ทุกความหวังที่รอคอยทั้ง	13	คนวันแล้ววันเล่า	สภาพภูมิอากาศ	ระดับน�้าและปริมาณฝนที่ดูจะไม่เอื้ออ�านวยให้ภารกิจ

ครัง้นีส้�าเรจ็ได้โดยง่าย	และทีส่�าคญัการท�างานท่ีต้องแข่งกบั	“เวลา”	ทกุก้าวของภารกจิทีผ่่านไปในแต่ละวนั	ถกูท้าทาย

ด้วยข้อจ�ากัดของเวลาที่เสียไปอยู่เสมอ	 ดังนั้นการวางแผนที่ดี	 การตัดสินใจที่เด็ดขาด	 และความร่วมมือในการปฏิบัติ

ภารกิจด้วยเป้าหมายเดียวกัน	จึงท�าให้ปฏิบัติการครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วง	และสามารถช่วยเหลือทั้ง	13	คนได้อย่างปลอดภัย	

รวมระยะเวลาปฏิบัติการทั้งสิ้น	18	วัน

	 นอกจากปฏิบัติการครั้งนี้จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จของ	 “ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้”	 (Mission	 Impossible)	 แล้ว	 

เรายงัเหน็ภาพการท�างานท่ีเป็นหนึง่เดียว	เมือ่ทกุคนมเีป้าหมายเดยีวกนั	ก่อเกดิมติรภาพความสมัพนัธ์ของกลุม่เครอืข่าย

ต่างๆ	เราได้องค์ความรูช้ดุใหม่ส�าหรบัปฏบิตักิารกูภ้ยัถ�า้ของประเทศไทย	และทีส่�าคญัเราได้เหน็ภาพความเสยีสละของ 

ทุกคนในรูปแบบต่างๆ	 ต้ังแต่การใช้ก�าลังแรงกายในการช่วยเหลือปฏิบัติการท่ีหน้าถ�้า	 หลังถ�้าและบริเวณโดยรอบ	 

การเสียสละก�าลังเงินในการช่วยสนับสนุนด้านอาหารและสิ่งของต่างๆ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	 

การเสียสละพื้นที่นาในการรับระบายน�้าออกจากถ�้า	อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ	ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	รวมถึงการ

เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายอย่าง	“จ่าแซม”	จ่าเอก	สมาน	กุนัน	วีรบุรุษถ�้าหลวง	

	 จึงไม่แปลกที่เรื่องเด็กติดถ�้าและปฏิบัติกู้ภัยถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอนในครั้งนี้จะได้รับความสนใจและติดตามจากคน

ทัว่โลก	เพราะนอกจากทมีงานเจ้าหน้าทีแ่ละจติอาสาทีป่ฏิบตักิารช่วยเหลอืในพืน้ทีแ่ล้ว	“สือ่มวลชน”	ทัง้สือ่กระแสหลกั	

สื่อในพื้นที่	และสื่อต่างประเทศ	ก็ดูจะเป็นกองทัพส�าคัญที่ไปยึดฐานที่มั่นบริเวณโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ	เพื่อเกาะติด

และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติภารกิจและกู้ภัยทั้ง	13	คนได้ส�าเร็จ	
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เพราะคุณภาพของสื่อในที่นี้ไม่ใช่เพียงผลงานที่ออกบนหน้าจอโทรทัศน์	 หน้าหนังสือพิมพ์	 หรือทางสื่อโซเชียลมีเดีย	

(social	media)	ที่มีคุณภาพเพียงเท่านั้น	แต่การยึดมั่นจริยธรรม	จรรยาบรรณสื่อ	และการเคารพกฎกติกาในพื้นที่ดู

จะเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนทุกคนไม่ควรมองข้าม	

 “สือ่ยคุใหม่ต้องสัน้ กระชับ ฉบัไว เข้าใจง่าย แชร์ได้ทนัท”ี	น่าจะเป็นนยิามท่ีใกล้เคยีงความต้องการของประชาชนท่ี

มต่ีอสือ่ยคุใหม่ในปัจจบุนั	ดังน้ันสือ่มวลชนจึงพยายามปรบัตวัและตอบสนองต่อความต้องการของ	ผูเ้สพสือ่ท่ีมพีฤตกิรรม

เปลี่ยนไปให้ได้มากที่สุด	ความรวดเร็ว	ความหวือหวา	พาดหัวข่าว	ภาพข่าว	และข้อมูลเชิงลึก	จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น

กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจของประชาชนตามแนวทางของแต่ละส�านักข่าว	หากแต่กลยุทธ์

เหล่านีอ้าจไม่สามารถใช้งานได้ในทกุกรณ	ีดังเช่นกรณกีารน�าเสนอข่าวสารปฏิบัตกิารช่วยเหลอื	13	ชวิีตตดิถ�า้	เราได้เหน็

ทัง้ภาพความส�าเร็จของการสือ่สารและบทเรยีนจากความพยายามในการสือ่สารของสือ่มวลชนในหลายประเดน็	ส�าหรบั

เหตุการณ์นี้	เราเห็นภาพว่า	“ความเร็ว”	อาจจะไม่ใช่ค�าตอบของการน�าเสนอ	และการได้มาซึ่ง	“ข้อมูลเชิงลึก”	จนค่อน

ไปทางลับก็อาจจะไม่ใช่สิง่ที่ประชาชนต้องการ	เพราะเป้าหมายของการตดิตามข่าวสารเรือ่งนี้กด็้วยความหวังว่าปฏิบัติ

การดังกล่าวจะประสบความส�าเรจ็โดยเรว็วนั	และสิง่ใดทีเ่ป็นอุปสรรคหรอืส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่

ย่อมจะไม่ได้รับการตอบรบัทีดี่มากนกั	เราได้เหน็ปรากฏการณ์ทีป่ระชาชนเข้ามามบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัควบคมุสือ่

โดยเฉพาะบนพืน้ท่ีโซเชยีลมเีดีย	การกล่าวถงึ	การแสดงความคดิเหน็	การแชร์ต่อ	และการตดิตามของประชาชนในช่วงนัน้ 

สะท้อนให้เห็นว่า	 “แม้ว่าประชาชนในยุคดิจิทัลจะต้องการข้อมูลที่รวดเร็ว	 กระชับ	 ฉับไวเพียงใด	 แต่ในยามที่สังคมมี

ประเด็นส�าคัญและบริบทแวดล้อมทางด้านข้อมูล	ที่มีทั้งข้อเท็จจริง	ข่าวลือ	หรือข่าวความเป็นไปได้ต่างๆ	ปะปนกันไป

จนแทบแยกไม่ออกว่าข้อมลูใดเทจ็และข้อมลูใดจรงิ	การน�าเสนอเนือ้หาสาระทีม่คีวามถูกต้อง	รอบด้าน	และการยดึหลกั

จริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อก็ยังเป็นสิ่งที่ส�าคัญเสมอ

“ช่วงเวลาทองของสื่อมวลชน” 

	 ถ้าจะเรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็น	 “ช่วงเวลาทองของสื่อมวลชน”	

ที่จะได้มีโอกาสแข่งขันกันเพื่อชิงพื้นที่ทางการตลาดและความนิยม

ของประชาชน	 ก็ดูจะไม่ถูกต้องนัก	 เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้เรา

ได้เห็นความพร้อมของทุกคนท่ีจะช่วยเหลือและมีส่วนร่วมเพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้ปฏิบัติการดังกล่าวส�าเร็จได้โดยเร็ว	ไม่เว้นแม้แต่กระทั่ง

สือ่มวลชนท่ีต่างกป็ฏบัิตติามกฎระเบียบและกตกิาในการเข้าไปท�าหน้าท่ี

ของตัวเองเป็นอย่างดี	 ดังนั้นหากจะให้ถูกต้องคงต้องกล่าวว่าช่วงเวลา

น้ัน	 ถือเป็น	 “ช่วงเวลาพิสูจน์คุณภาพของสื่อ”	 น่าจะเหมาะสมกว่า	
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“ไทยพีบีเอสกับการติดตามภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ�้า”

	 	 ไทยพบีเีอสเริม่ต้นการน�าเสนอเรือ่งราวการหายตวัไปของนกัฟตุบอลเยาวชนทีมฟตุบอลหมูป่าอะคาเดมแีม่สาย	

พร้อมด้วยผู้ช่วยฝึกสอน	จ�านวน	13	คน	ด้วยแนวทางการท�างานแบบสือ่สารมวลชนตามปกต	ิทีม่หีน้าทีใ่นการรายงาน

และส่งผ่านข่าวสารของเหตุการณ์สูป่ระชาชน	 เพือ่รบัทราบสถานการณ์และความคบืหน้าของปฏบัิตกิารค้นหาและการ

ช่วยเหลือ	 แต่เมือ่เหตกุารณ์ดงักล่าวทวคีวามเข้มข้นมากขึน้	 และระยะเวลาทีท่อดยาวออกไป	 ไทยพบีเีอสจงึมีการปรบั

การออกอากาศเป็นผงัเฉพาะกจิ	 เพือ่การน�าเสนอและตดิตามความเคลือ่นไหวแบบตลอดเวลา	แม้ว่าจะไม่ใช่เหตกุารณ์

แรกทีไ่ทยพีบเีอสเลอืกใช้กลยทุธ์การปรบัรายการทีอ่อกอากาศทัง้หมดของสถานใีห้มคีวามเกีย่วข้องและเป็นพืน้ทีใ่นการ

สือ่สารความคบืหน้าสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้วนั	ทัง้ทางหน้าจอหลกัและบนช่องทางโซเชยีลมเีดีย	หรอื	

เฟซบุก๊ไลฟ์	 (facebook	live)	เพราะก่อนหน้านี	้ ไทยพบีเีอสเคยเลอืกใช้กลยทุธ์การท�างานในลกัษณะนีม้าแล้วในหลาย

เหตกุารณ์ส�าคญั	เช่น	เหตุการณ์อทุกภยัใหญ่	เมือ่ปี	พ.ศ.	2554	หรอื	เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวทีจ่งัหวดัเชยีงราย	เมือ่ปี	พ.ศ.	

2557	เป็นต้น	จงึไม่ใช่เรือ่งใหม่ในการปรบัตัวและด�าเนนิงานตามกลยทุธ์ดงักล่าว	

	 แต่โจทย์ยากของการท�างานคร้ังน้ี	 น่าจะเป็นเรือ่งของ	 “ข้อมูล”	 ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมลู	หรอืความเปลีย่นแปลง

ของข้อมลู	 ต่างมผีลต่อการสนับสนุนกลยทุธ์การน�าเสนอความคบืหน้าสถานการณ์อย่างต่อเนือ่งทัง้สิน้	 แต่ต้องยอมรบัว่า	

ปฏบิตัคิรัง้นีเ้ป็นการค้นหาและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทีต่ดิอยูภ่ายในถ�า้ครัง้แรกของประเทศไทย	การท�างานของเจ้าหน้าท่ี

ทีต้่องแข่งกบัเวลาและต่อสูก้บัสภาพอากาศทีเ่ลวร้ายเพ่ือช่วยเหลอืทัง้	 13	 คนให้ได้โดยเรว็ทีส่ดุ	 ส่งผลต่อการท�างานของ

สือ่มวลชนหรอืนักข่าวในพ้ืนทีใ่ห้ต้องท�างานภายใต้ความกดดนัและกฎกตกิาในพืน้ท่ีอย่างเคร่งครดั	มกีารจดัระเบียบพืน้ท่ี
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สือ่มวลชน	และการจัดการเรือ่งแถลงรายงานความคืบหน้าปฏบัิตกิารประจ�าวนัของศนูย์อ�านวยการค้นหา 

ผูส้ญูหายในถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน	เพ่ือไม่ให้สือ่มวลชนกลายเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีกระทบต่อการท�างานของเจ้า

หน้าที	่ท�าให้การหาข้อมลูและรายงานความคืบหน้าของเหตกุารณ์กลายเป็นโจทย์ยากและท้าทายส�าหรบัผูส้ือ่

ข่าวและทมีงานในพืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก	แต่ทกุคนกใ็ห้ความร่วมมอืท่ีจะปฏิบัตกิารกฎกตกิาดังกล่าวน้ัน	ด้วยมี

เพยีงเป้าหมายเดยีวกนัทีอ่ยากจะเหน็ปฏบิติัการครัง้น้ีส�าเรจ็และท้ัง	13	คน	กลบัออกมาได้อย่างปลอดภยั

โดยเร็ว

	 อกีโจทย์ส�าคญัของการท�างานครัง้นี	้ คอืสือ่มวลชนจ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคญัและใช้วจิารณญาณใน

การน�าเสนอเป็นอย่างมาก	 เพราะผูป้ระสบภยัหรอืผูป้ระสบเหตใุนครัง้นีส่้วนใหญ่เป็นเยาวชน	 ดงันัน้การ

รายงานข่าวจงึต้องระมดัระวงัและให้ความส�าคญัในเรือ่งจรยิธรรมส�าหรบัการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารเกีย่ว

กบัเด็กและเยาวชน	ทีไ่ม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าวหรือน�าเสนอรายการใดๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับเดก็และเยาวชน	

ต้องด�าเนนิการอย่างค�านึงถงึการปกป้องศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์และสวสัดภิาพของเดก็และเยาวชน	3	 รวม

ไปจนถึงครอบครวัญาตพ่ีิน้อง	เพือ่ไม่ให้เป็นการละเมดิสทิธคิวามเป็นส่วนตวัและกระทบต่อจติใจของทุกคน

ด้วย

	 ผลจากการท�างานอย่างเต็มที่ในช่วงนั้น	 ท�าให้ไทยพีบีเอสได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างดี	

ผลคะแนนความนิยมการรับชมโทรทัศน์ของบริษัท	เอจีบี	นีลเส็นฯ	พบว่าไทยพีบีเอสมีคะแนนเรตติงที่พุ่ง

สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	ยอดผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียต่างๆ	และการรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์มีจ�านวนสูง

ขึ้น	และถูกพูดถึงในกระแสสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก	 เช่น	ผลการจัดอันดับทีวีจากเว็บไซต์พันทิป4 

“บทความชาวเน็ตชื่นชม	สื่อดี	เสนอข่าว	ถ�้าหลวง	อย่างมีจรรยาบรรณ”	จากเว็บไซต์	Mango	zero5 หรือ

โพสต์จากเพจเฟซบุ๊ก	Drama-addict6	เป็นต้น	และการแสดงความคิดเห็นของผู้ชมและนักวิชาการต่างๆ	

เป็นต้น	การทีส่งัคมกลับมาให้คณุค่ากบัสือ่สาธารณะอย่างไทยพบีเีอส	แน่นอนว่าย่อมเป็นความภาคภมูใิจ

และเป็นก�าลังใจให้กับคนท�างานได้เป็นอย่างดี	แต่ในขณะเดียวกันไทยพีบีเอสก็ยังมีส่วนที่ต้องเรียนรู้และ

พัฒนา	เพื่อให้สามารถด�ารงคุณค่าความเป็นสื่อสาธารณะและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปในอนาคตได้

3	 	ข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	ว่าด้วยจริยธรรมของวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติและการ

เผยแพร่รายการ	พ.ศ.	2552

4	 	https://pantip.com/topic/37858350/result

5	 	https://www.mangozero.com/thanks-thaipbs-mthai/

6	 	https://www.facebook.com/DramaAdd/posts/ภารกิจช่วยเดก็ๆในถ�า้หลวงรอบน้ี-พ่อแม่พ่ีน้องน่าจะได้เห็นคณุภาพสือ่

หลายๆเจ้าชัดเจน/10156695663873291
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 “ความภาคภูมิใจในงานที่ท�า ย ่อม

เป ็นก� า ลั ง ใจส� าคัญและแรงผลั กดัน

สู ่การท�างานในอนาคต” เป็นที่มาของ

การรวบรวมชุดประสบการณ์และเร่ือง

ราวการท�างานของทีมงานไทยพีบีเอส  

ทั้งทีมงานหลักและทีมงานสนับสนุนต่างๆ 

ที่ร่วมด้วยช่วยกันด�าเนินภารกิจจนส�าเร็จ

ลลุ่วงและได้รบักระแสตอบรบัท่ีดจีากสงัคม

อีกวาระหนึ่ง เป็นภาพที่สะท้อนการท�างาน

ของทุกคนที่มีเป้าหมายเดียวร่วมกันแบบ 

“One Team One Goal” และนอกเหนือ

จากความประทับใจต่างๆ ในการท�างาน

ย่อมน�ามาซึ่งการเรียนรู้และเกิดองค์ความ

รู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทุกครั้งของการประชุม 

ทุกก้าวที่ก้าวออกไป ทุกความคิด ทุกการ 

แก้ปัญหา ทุกการตั้งค�าถาม หรือแม้แต่ทุก

การโต้แย้ง มันย่อมมีผลึกขององค์ความรู้

ใหม่ๆ เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย องค์ความรู้ท่ี

จะน�าไปสู่การพัฒนาแนวทางการท�างาน

ในอนาคตของส่ือสาธารณะแห่งนี้ ให้มี

คณุภาพ เป็นท่ีพ่ึงของสงัคม และตอบโจทย์

วิสยัทศัน์ในการเป็น “สถาบนัสือ่สาธารณะ

ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม” 
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เมื่อ “นักฟุตบอลตัวน้อย” 

ให้บทเรียนแก่คนทั้งโลก

	 คงไม่มีเหตุการณ์ไหนในประเทศไทยอีกแล้วที่สร้างความสนใจและตรึงคนท้ังโลกได้มากไปกว่าภารกิจช่วย	

“ทีมหมูป่า”	

	 ในวนัทีน่กัฟตุบอลรุน่เยาว์ไร้เดยีงสา	12	คนพร้อมโค้ช	เดินเข้าไปในถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน	ในอ�าเภอแม่สาย	

จังหวัดเชียงราย	 และต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง	 คงไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ท่ี

หยุดคนทั้งโลก

	 เป็นเวลาเกือบหนึง่เดือนทัง้ระหว่างและหลงัปฏบิติัการถ�า้หลวงท่ีสือ่มวลชนทุกแขนงท้ังในประเทศไทยและท่ัว

โลกติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่งด้วยอารมณ์ทีส่ะท้อนความห่วงใยผสมผสานด้วยความหวงัอย่างที่

เราไม่เคยเห็นมาก่อน

	 ไทยพีบีเอส	เป็นสื่อแรกที่ล้มผังรายการปกติเพื่ออุทิศพื้นที่และเวลาให้กับการช่วยเหลือเด็กๆ	นักฟุตบอลและ

โค้ชทั้ง	13	คน	ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างไร	ก่อนที่สถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ	จะเริ่มติดตาม	และก่อน

ที่กองทัพนักข่าวจากทั่วโลกมุ่งหน้าสู่พื้นที่ที่คนนอกประเทศไทยแทบไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน

	 อะไรท�าให้เรื่องราวของ	 “หมูป่า”	 กลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีท�าให้คนท้ังโลกมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว	 เป็น

ความรู้สึกที่ข้ามพรมแดน	และข้ามเชื้อชาติ	และอะไรท�าให้สื่อ	ไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยหรือสื่อทั่วโลกเห็นชีวิตของนัก

ฟุตบอลตัวน้อยๆ	12	คนและโค้ช	ที่แทบไม่มีใครรู้จัก	เป็นเรื่องราวที่มีคุณค่ามากขนาดที่ต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อ

ติดตามรายงานทุกนาทีของเหตุการณ์

	 จากมุมมองของคนท�าสื่อ	ค�าตอบคงไม่ยากนัก	 เพราะภารกิจช่วย	“หมูป่า”	ออกจากถ�้าเป็นปรากฏการณ์ที่	

“สมบูรณ์แบบ”	ที่สุดในแง่ของสถานการณ์	ตัวละครหลัก	สถานที่	สภาพแวดล้อม	คนที่เกี่ยวข้อง	และองค์ประ

กอบอื่นๆ	
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	 แน่นอนว่าการที่ทีมฟุตบอลโชคร้ายท่ีต้องติดอยู่ในถ�้าเป็นเด็กๆ	 ไร้เดียงสา	 เป็นส่วนส�าคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมให้

กับคนท้ังโลก	 การต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่ทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตท่ีแขวนอยู่บนเส้นด้ายของหนูน้อยเหล่านี้	 ท�าให้

ผูค้นทีอ่ยูห่่างออกไปเป็นพนัๆ	กโิลเมตรต้องร่วมภาวนาให้ทกุคนปลอดภยั	และเมือ่นกัด�าน�า้และผูเ้ชีย่วชาญด้านถ�า้จาก 

ทัว่โลกเริม่อาสาเข้าร่วมช่วยชวีตินกัฟตุบอลตวัน้อยพร้อมกบัเจ้าหน้าทีแ่ละอาสาสมคัรของไทย		มนัจงึกลายเป็นภารกจิ

ที่ตรึงคนทั้งโลก

	 ความเป็นนักฟุตบอลก็คงมีส่วนไม่น้อยที่ท�าให้ภาพของเด็กน้อยเหล่านี้โลดแล่นในจินตนาการของผู้คนที่เอาใจช่วย	

โดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนๆ	ฟุตบอล	 บวกกับการที่นักฟุตบอลระดับแนวหน้าของโลกไม่น้อยออกมาแสดงความห่วงใย

และให้ก�าลังใจ	และทีมฟุตบอลหมูป่ากลายเป็นฟุตบอลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกในรัสเซีย		

	 แน่นอนว่าภาพ	ณ	นาทีที่นักด�าน�้าชาวอังกฤษพบเด็กๆ	 เป็นครั้งแรกและบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้กลายเป็น

ภาพประวตัศิาสตร์ทีส่ร้างความประทับใจให้กับคนทัง้โลก	แต่อกีด้านหนึง่ของภารกจินีท้ีส่ร้างความสะเทอืนใจให้กบัคน

ท่ัวไปเช่นกนักค็อืการเสยีชวิีตของ	จ่าเอก	สมาน	กนุนั	หรอื	‘จ่าแซม’	ซึง่ท�าให้ทกุคนรบัรูว่้าภารกิจนีแ้ฝงไปด้วยอนัตราย

แค่ไหน

	 เป็นเวลา	18	วันเตม็ๆ	ทีท่ัง้โลกนัง่เฝ้ารอและเอาใจช่วย	และในท่ีสดุท่ามกลางความสิน้หวงั	ปาฏหิารย์ิกเ็กิดข้ึน	ทุกคน

กถ็อนหายใจด้วยความโล่งอกเมือ่เด็กน้อยชุดแรกได้รับการช่วยเหลอืออกถ�า้อย่างปลอดภยั	เสยีงไซเรน็ของรถพยาบาลที่

ปกติแล้วเป็นเสยีงทีบ่่งบอกถงึความเจบ็ปวดและความสญูเสยีกลบักลายเป็นเสยีงของความปิตยินิดีขณะทีน่�าผูร้อดชวีติ

แต่ละคนไปยังโรงพยาบาล
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	 ทุกวันนี้เด็กๆ	 หมูป่าได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง	 แต่แน่นอนว่า	 18	 วันที่ติดอยู่ในถ�้าและการรับรู้ภายหลังว่าคน

ทั้งโลกได้แสดงความเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือและเอาใจช่วยให้ทุกคนรอดออกมาอย่างปลอดภัยอย่างไร	 คงเป็น

ประสบการณ์ที่จะอยู่ในความรู้สึกและความทรงจ�าของเด็กเหล่านี้ตลอดไป

	 มันเป็นปรากฏการณ์ที่ให้บทเรียนมากมาย	 โดยเฉพาะส�าหรับสื่อมวลชนกระแสหลัก	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะท่ีให้ความส�าคัญกับเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังนับแต่วันแรกของเหตุการณ์

จนถึงวันที่นักฟุตบอลตัวจิ๋วทั้งหลายรอดพ้นจากอันตรายและกลับไปใช้ชีวิตปกติ

	 ส่ิงหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ก็คือ	 	 ในยุคดิจิทัลนี้สังคมมีความคาดหวังต่อสื่อกระแสหลักมากกว่าเรื่อง

ความเร็วและความหวือหวา	 ไม่มีใครปฏิเสธว่าสื่อกระแสหลักไม่ได้เป็นผู้น�าในเรื่องความเร็วในการรายงานเหตุการณ์

อีกแล้ว	บทบาทนี้ถูกโซเชียลมีเดียแย่งไปอย่างที่ไม่มีทางเอาคืนได้อีกแล้ว

	 ยิ่งในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตและบีบคั้นอย่างภารกิจที่ถ�้าหลวง	สังคมมีความคาดหวังต่อสื่อกระแสหลักมากกว่าใน

สถานการณ์ปกต	ินอกจากการรบัรูว่้าเกดิอะไร		สงัคมต้องการข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้	และค�าอธบิายทีท่�าให้เข้าใจต่อทุกความ

เคล่ือนไหว	และโดยเฉพาะในวกิฤตครัง้นีท้ีม่ชีวีติของเดก็ๆ	และโค้ชถงึ	13	คนเป็นเดมิพนั	การรายงานข่าวทีป่ระคบัคอง

ความรู้สึกและให้ความหวังดูเหมือนเป็นสิ่งที่คนในสังคมอาจต้องการมากที่สุด	

	 สื่อไทยโดยทั่วไปอาจเคยชินกับการรายงานข่าวแบบแข่งขันเพื่อให้ได้ภาพและข่าวได้เร็วที่สุด	 พร้อมกับการสร้าง

ความตื่นเต้นเร้าใจให้มากที่สุด	 จนหลายคร้ังก้าวข้ามเส้นของความพอดีและเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมและสิทธิส่วนตัว

ของคนที่ตกเป็นข่าวด้วยซ�้า	จนท�าให้สื่อตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก	จนน�ามาซึ่งวิกฤตศรัทธาต่อสื่อ

	 แต่ในการรายงานเหตุการณ์ถ�้าหลวงครั้งนี้	ดูเหมือนสื่อไทย	โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์	จะมีความระมัดระวังมากขึ้น	

ถงึแม้สถานการณ์จะเต็มไปด้วยการแข่งขนั	แต่ส่วนใหญ่กพ็ยายามหลกีเลีย่งความหวอืหวาและไม่น�าเสนอภาพหรอืข้อมลู

ท่ีสร้างความตืน่ตระหนก	สาเหตอุาจเป็นเพราะสือ่ส่วนใหญ่ตระหนกัถงึความอ่อนไหวของสถานการณ์ทีม่ชีีวติเดก็ๆ	เข้า

มาเกีย่วข้อง		และเสยีงเตือนจากเจ้าหน้าท่ีและบคุคลท่ีเกีย่วข้องทีไ่ม่ต้องการเหน็สือ่แข่งขันกนัจนลมืผลกระทบต่อความ

รู้สึกของญาติพี่น้องของเด็กๆ	และคนในสังคม

	 การที่ไทยพีบีเอสชูธงน�าในการรายงานเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการอิงกับแนวปฏิบัติทางจริยธรรมของสื่อ

สาธารณะอย่างเคร่งครัดอาจมส่ีวนในการท�าให้สือ่ทัว่ไปตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการท�าหน้าทีอ่ย่างระมดัระวงัเพราะ

การเปรียบเทียบได้เกิดขึ้น

	 ตลอดเวลาเกอืบสามสปัดาห์ประเทศไทยได้กลายเป็นจดุสนใจของคนทัว่โลก	นกัข่าวและช่างภาพหลายร้อยคนจาก

ทุกมุมโลกมารวมตัวกันอยู่ที่นั่นและรายงานข่าวกลับไปแบบแทบจะนาทีต่อนาที	 มีความเห็นที่หลากหลายเมื่อการท�า

หน้าที่ของสื่อไทยและต่างประเทศถูกเปรียบเทียบ	 ซึ่งในความเป็นจริงต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง	 แต่การ

เปรียบเทียบและความเห็นที่ตามมาน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับสื่อไทยในการเรียนรู้จากเพื่อนสื่อต่างชาติใน

การรายงานข่าวในสถานการณ์ที่แหลมคมเช่นนี้		โดยเฉพาะในด้านการเล่าเรื่องและรูปแบบการน�าเสนอ
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	 ปฏิบัติการณ์ถ�้าหลวงเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สื่อโซเชียล 

มีเดียได้เข้ามามีบทบาทมากที่สุด	 มันเป็นการส่งสัญญาณ

เตือนอีกครั้งว่าบทบาทของสื่อกระแสหลักไม่ว่าจะเป็น

หนงัสอืพมิพ์หรอืโทรทศัน์ก�าลงัถกูท้าทายอย่างทีเ่ป็นไม่เคย

เป็นมาก่อน	เมือ่เทคโนโลยกีารสือ่สารสมยัใหม่ท�าให้ทกุคน

มสีทิธเิป็นผูร้ายงานข่าวได้	คนในสงัคมกไ็ม่จ�าเป็นต้องพึง่พา

สือ่กระแสหลกัเหมอืนทีผ่่านมาอกีต่อไป

	 สื่อโซเชียลมีเดียไม่ใช่เพียงแต่ให้ข้อมูลหรือรายงาน

เหตกุารณ์ได้รวดเร็วและหลากหลายกว่าสือ่กระแสหลกัใน

หลายช่วงจงัหวะเท่าน้ัน	แต่ยงัช่วยท�าหน้าทีต่รวจสอบการ

ท�าหน้าทีข่องสือ่กระแสหลกัด้วยซ�า้	เมือ่สถานีโทรทศัน์บาง

ช่องเร่ิมล�้าเส้นในการท�าหน้าที่เสียงเตือน	 ในโลกโซเชียล 

มีเดียก็ดังกระหึ่มทันที	 และค�าขอโทษก็ตามมาในเวลาอีก

ไม่นาน	 ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่สื่อกระแสหลักกลัวทุกวัน

นี้ไม่ใช่รัฐบาลหรือผู้มีอ�านาจ	 แต่เป็นชาวบ้านที่มีโซเชียล 

มีเดียเป็นเครื่องมือในการส่งเสียงตรวจสอบ

	 ถึงแม้ปรากฏการณ์หมูป่าได้ผ่านไปแล้ว	 แต่บทเรียน

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนยังคงมีความหมายต่อคนใน

สังคมไทย	 โดยเฉพาะคนท�าสื่อ	 	 และจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ท่ีผู ้ท่ีเกี่ยวข้องต้องถอดบทเรียนจากสิ่งที่ถือได้ว่าเป็น

ปรากฏการณ์ระดับโลก

 เราต ้องขอบคุณบรรดานักฟุตบอลตัวน ้อยๆ  

ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเหล่านี้ที่ท�าให้คนไทยและผู้คน 

ทัว่โลกได้ค้นพบอะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความ

มีจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และความห่วงใยที่ข้าม

พรมแดนและเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้

	 		เทพชัย	หย่อง

ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
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01

หนึ่งเดียว
การหลอมรวมทีมท�างานทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน (One Team)

เริ่มตั้งแต่การใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกหน่วยงาน

ไปจนถึงการท�างานแบบไร้รอยต่อ (Seamless)

และการตัง้เป้าหมายเดยีวกันว่าเราจะท�าข่าวนีไ้ปจนสดุแค่ไหน

ด้วยวิธีการอย่างไร (One Goal)
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One Team/Seamless/One Goal
การรายงานข่าวปฏิบัติการถ�้าหลวง 13 ชีวิตต้องรอด

	 จากข่าวเดก็และโค้ช	13	คน	ของทมีฟุตบอลหมปู่าอะคาเดมแีม่สาย	ตดิถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอนทีจ่งัหวดัเชยีงราย	ซึง่ใน

ครัง้แรกถกูจดัให้มสีถานะเป็นแค่	“ข่าวภมูภิาค”	หากสถานการณ์ท่ีผู้คนท่ัวท้ังประเทศให้ความสนใจ	จนมยีอด	ผูช้มตดิตาม

ผ่าน	Facebook	Live	อย่างสงูกถ็กูยกระดับให้กลายเป็นข่าวระดบัประเทศ	จนน�าไปสูข่่าวระดบัโลก	ท่ีกลายเป็นการระดม

ความช่วยเหลือจากผู้เชีย่วชาญและผูเ้กีย่วข้องในเรือ่งการด�าน�า้	 และการช่วยชวีติภายในถ�า้	 มนีกัข่าวจากทัว่ทกุมมุโลก	 

หลัง่ไหลมารวมตวักนัเพ่ือจะช่วยปฏบิติัการภารกจิถ�า้หลวงให้ส�าเรจ็	โดยมเีป้าหมายร่วมกนัคอื		“13 ชีวติต้องรอด”

	 ช่วงเวลา	 18	 วัน	 ต้ังแต่วันท่ี	 23	 มิถุนายน	 ถึง	 10	

กรกฎาคม	 2561	 นับจากวันเกิดเหตุจนถึงวันที่เด็กออก

จากถ�้า	 คือช่วงเวลาที่คนทั้งประเทศ	 และคนที่เกาะติด

สถานการณ์เหล่าน้ี	 ต่างเต็มไปด้วยภาพความทรงจ�าท่ีมี

หลากหลายความคิด	 ความรู้สึก	 แฮชแท็ก	 ข้อความว่า										

“# คนแปลกหน้าท่ีอยากเจอ”	คือค�าทีถ่กูแชร์ไปมากทีส่ดุ

ในโลกโซเชียล	 	 หรือแม้แต่ค�าให้สัมภาษณ์ของคุณจอห์น	 

โวแลนเธน	 นักด�าน�้าในถ�้าชาวอังกฤษคนแรก	ที่พบเด็กๆ	

13	หมูป่า	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2561	ที่บอกว่า	

 “ผมด�าน�า้ด้วยความหลงใหล และสงสยัมาตลอดว่า 

ทัง้หมดน้ีท�าไปเพ่ืออะไร จนกระทัง่สองอาทิตย์ทีผ่่านมา

คือค�าตอบของทุกอย่างที่ผมท�ามาทั้งชีวิต” 

	 ภาพเหล่านีช่้วยสะท้อนให้เหน็ว่า	มนษุย์มคีวามรูส้กึใน

การรกัมนษุย์ด้วยกนั	และถอืเป็นวกิฤตทีด่ทีีส่ดุ	ทีท่�าให้คน

ทั้งโลกหันกลับมามองคุณค่าของมนุษย์ด้วยกัน	

 “เรื่องนี้เป็นประเด็นอุบัติเหตุของกลุ่มคนที่จะว่า

เล็กก็เล็ก จะว่าใหญ่ก็ใหญ่ เพราะเป็นสิบชีวิต แต่มัน

จะผ่านมาจนเป็นความสุขไม่ได้เลย ถ้ามันไม่ได้ผ่าน

กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในสังคม แล้วก็ไร้

พรหมแดนไปจนถึงอีกหลายๆ ประเทศ หากจะเล่าบท

เรียนจากภารกิจที่ถ�้าหลวง อาจจะเล่าในลักษณะที่เป็น

ชุดแบบแผนความคิดให้กับคนไทยในอนาคต คือที่ผ่าน

มา เวลาสื่อจะแข่งกันเล่าเรื่องอะไรกันสักเรื่องหนึ่ง มัน

มักจะน�ามาซึ่งความแตกแยกทางความคิด แต่ถ�้าหลวง
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มนัมกีระบวนการพเิศษ ท่ีท�าให้ข้อมูลมันเป็นไปในทศิทางเดียวกัน และสุดท้ายปลายทาง มันกจ็บ Happy ending 

เหมือนกัน แต่มันเกิดบทเรียนมากมายหลากหลาย คือมันท�าให้เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ผู้ใช้สื่อออนไลน์ ได้เรียนรู้ไป

พร้อมกัน”	(พรวดี	ลาทนาดี	ผู้ประกาศข่าว	ไทยพีบีเอส)

 “มันไม่ใช่แค่เรื่องของ Big Case เหตุการณ์ในประเทศไทยหรือทั่วโลก แต่มันได้อะไรหลายๆ อย่างที่น่าจะเป็น

บทเรียนให้กับการท�างานในองค์กร”	(กนกพร	ประสิทธิผล	ผู้อ�านวยการส�านักสื่อใหม่	ไทยพีบีเอส)

	 น่ีคอืตวัอย่างเสียงสะท้อนของทมีงานไทยพบีเีอส	ทีต่อบค�าถามในวงถอดบทเรยีนการท�าข่าว	13	ชวีติตดิถ�า้	ว่า	หาก

อยากจะเล่าเรื่องการท�าข่าวนี้ให้กับคนภายในองค์กร	และคนภายนอกองค์กร	อยากเล่าอะไรบ้าง	และยังมีอีกหลายค�า

ตอบของคนไทยพีบีเอสที่น่าสนใจจากค�าถามเดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท�างาน	 อยากให้ท�างานแบบไร้รอยต่อ	

(seamless)	แบบนี้ต่อไป	การท�างานเป็นทีม	ส�าหรับการมีผู้น�าแบบภาคสนาม	การหลอมรวม	ความช่วยเหลือ	ปรับทุก

อย่างเพื่อทุกคน	One	Team	ปัญหาการท�างานที่เกิดขึ้น	True	Story	เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้	ท�าไมร้องไห้ออกหน้าจอเวลา

ทีพ่บหมปู่า	สภาพการท�างาน	ทุม่เททกุรายงานข่าว	ถกูกดดนัจากเจ้าหน้าที	่กค็อืบทบาทของเรา	ความสามคัคีและความ

เสียสละในการท�างาน	การไม่แบ่งชนชั้น	การเกาะติดเหตุการณ์นี้ต่อ	อยากคุยกับกองบรรณาธิการชวนประเมินผลการ

ดูแลหมูป่าและความเปลี่ยนแปลงของถ�้าหลวง	หลังจากผ่านไปครึ่งปี

	 น่ีไม่ใช่คร้ังแรกในการท�าข่าวเหตุการณ์วกิฤตของไทยพบีีเอส	แต่ทกุครัง้ในการท�าข่าวลกัษณะน้ี	สิง่ทีฉ่ายแววโดดเด่น

ท่ีสดุของคนท�างานสือ่สาธารณะ	คอื	การหลอมรวมทมีท�างานทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเข้าด้วยกนั	(One	Team)	เริม่ตัง้แต่การ

ใช้ทรพัยากรร่วมกนัในทกุหน่วยงาน	ไปจนถงึการท�างานแบบไร้รอยต่อ	(Seamless)	และการตัง้เป้าหมายเดยีวกันว่าเรา

จะท�าข่าวนี้ไปจนสุดแค่ไหน	ด้วยวิธีการอย่างไร	(One	Goal)	

One Team
		 					วันที่	23	มิถุนายน	2561	วันแรกเมื่อเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดขึ้น	ศูนยข่าวภาคเหนือ	ไทยพีบีเอส	เข้าพื้นที่เพื่อ

เตรียมรายงานข่าว	วันที่สองไทยพีบีเอสใช้กลยุทธ์	Online	Frist	โดยศูนย์สื่อใหม่มีการท�า	Facebook	Live	เกาะติด

สถานการณ์	ส�านักรายการเฝ้าติดตามความเคลือ่นไหว	และเหน็ว่ามยีอดผูช้มทางออนไลน์พุง่สงูขึน้ถงึ	20,000	จงึรบีแจ้ง

ผูบ้รหิารว่าข่าวน้ีน่าจะเป็นข่าวใหญ่	พร้อมกบัมกีารปรบัรายการสดทีอ่อกอากาศทกุวนั	ให้น�าเสนอข้อมลูประกอบเก่ียว

กบัข่าวน้ี	ในรูปแบบรายการสารประโยชน์	เพือ่สร้างความเข้าใจให้ผูช้มรบัรูเ้พิม่เตมิ	และเข้าใจบรบิทรอบด้านได้มากข้ึน	

ในขณะทีส่�านักข่าวเริม่ขยบัน�าทมีส�านกัข่าวจากกรงุเทพฯ	ลงไปเสรมิก�าลงักบัทีมศนูย์ข่าวภาคเหนอื	มบีรรณาธกิารลงไป

คุมทีมนักข่าว	เพื่อวางแผนการรายงานข่าว	ทีมส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะประสานเครือข่าย	นักวิชาการ	เพื่อท�างาน

ประสานข้อมูล	และความช่วยเหลืออื่นๆ	ซึ่งทีมงานเรียกกันเองว่า	ทีมหลังถ�้า	ส�านักโทรทัศน์น�ารถถ่ายทอดเดินทางไป

เชียงราย	 เพ่ือเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดมาออกอากาศสด	 ทีมงานท่ีอยู่ในส่วนของส�านักงานได้ให้การสนับสนุนในเรื่อง

สวัสดิการ	 การเบิกจ่ายงบประมาณได้รวดเร็ว	 คล่องตัว	 จนทีมงานใช้ค�าว่า	 “ปรับทุกอย่าง	 เพื่อทุกคน	One	Team”	

ทั้งหมดนี้	 เพื่อให้ภารกิจเกาะติดการรายงานข่าวนี้	 ออกมาสู่สายตาสาธารณะให้ดี	 และรอบด้านท่ีสุดในแบบฉบับการ

รายงานข่าวของสื่อสาธารณะ
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	 คุณพิภพ	 พานิชภักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ส.ส.ท.	 ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ			

ฉายภาพการท�างานร่วมกันให้เห็นว่า

 “ส่ิงที่เห็นเป็นรูปธรรมมาก คือ เราท�างานร่วมกันในลักษณะ cross 

function ตอนแรกเรารายงานโดยใช้แค่ระบบ 4 G จากศนูย์ข่าวภาคเหนอื

ออกมา แต่เมือ่มนัถกูพัฒนาให้เป็นทมีใหญ่ข้ึน ส�านกัโทรทศัน์กเ็ข้ามารบัลกู

ทันที เขาบอกว่า รออยู่ว่าจะให้ไปเมื่อไร เขาพร้อมตลอด ในวันต่อมารถ

ถ่ายทอด DSNG ก็ออกเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงราย” 

Seamless  
 เราพบ 3 ลักษณะส�าคัญในการท�างานแบบไร้รอยต่อของไทยพีบีเอส             

ภายใต้การรายงานสถานการณ์ครั้งนี้ นั่นคือ 

.....1.กระชับ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....

	 ทั้งผู ้บริหารและทีมงานท่ีเกี่ยวข้องต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า																										

จดุแขง็ในการท�างานครัง้น้ีคือ	 การท�างานโดยทีไ่ม่ยดึล�าดับชัน้บงัคบับญัชามาก	

ระเบยีบปฏบิตับิางอย่างท่ีเคยแขง็ตัว	กส็ามารถปรับให้ยดืหยุน่	แต่ไม่ผดิระเบยีบ																

เพือ่ให้การท�างานภายใต้วกิฤตน้ีสะดวก	คล่องตัว	และตอบโจทย์การท�างาน	

	 ตัวอย่างทีผู้่บรหิาร	คณุอนุพงษ์	ไชยฤทธิ	์รองผูอ้�านวยการ	ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติ

การ	เล่าออกมา	คือ

	 “ปกตเิราจะมเีรือ่งของล�าดบัชัน้การบงัคบับญัชา	แต่ในสถานการณ์แบบนี	้						

เราท�างานโดยไม่ยดึล�าดบัชัน้บงัคบับญัชามาก	ผมเป็นรองผูอ้�านวยการ	ท่ีดแูลด้าน

ปฏบิตักิาร	ไม่ได้ดแูลส�านักข่าว	แต่ในเสาร์อาทติย์น้ัน	คุณพิภพ	ซึง่ดแูลส�านกัข่าว

ได้ลงไปในพืน้ที	่ผมกบัผูอ้�านวยการก็เข้ามาดูแลทีส่�านักข่าวในช่วงนัน้	และหลาย

เรือ่งเรากไ็ม่ตดิขัน้ตอนระบบการท�างานแบบปกต	ิเช่น	ปกตสิ�านกัข่าวจะเป็นผูร้บั

ผดิชอบตวัวิง่หน้าจอ	แต่ในช่วงเวลานัน้ส�านักข่าวจะยุง่กับการบรหิารวดิโีอ	ภาพ

ข่าวต่างๆ	ทีต้่องน�ามารายงาน	ผมกใ็ห้ทางศนูย์สือ่ใหม่เข้ามาช่วยด�าเนนิการตวัวิง่

หน้าจอแทน	เราก็สลายล�าดับชัน้การบังคับบญัชา	โดยดูตัวงานเป็นหลกั

	 “อีกตัวอย่างคือ	 โปรดิวเซอร์ส�านักข่าว	 ที่ดูแลข่าวนี้	 ได้ลงไปส�ารวจพื้นท่ี	

และตัดสินใจเช่าพื้นที่หน้าบ้านชาวบ้านหลังหนึ่งที่อยู ่ใกล้ทางเข้าอุทยาน										

เพ่ือจะเอารถมาจอด	และเป็นจดุถ่ายทอด	ซึง่จดุนัน้เป็นจดุยทุธศาสตร์ทีด่ทีีส่ดุ
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ของการรายงานข่าว	เนื่องจากท�าให้เห็นภาพเหตุการณ์ได้ชัด	หลังจากนั้นก็มา

ขออนมุติัต่อไป	ปกตกิารตดัสนิใจลกัษณะนีไ้ม่ได้อยูใ่นอ�านาจของเขา	แต่ภายใต้

ข่าววกิฤต	เขาอยูห่น้างาน	จะเหน็พืน้ทีไ่ด้ดทีีส่ดุกว่าผูม้อี�านาจอนมุตั	ิเขาตดัสนิ

ใจเลอืกท�าในส่ิงทีคิ่ดว่าดทีีส่ดุในภารกจิครัง้นี	้นัน่คอืการท�างานทีเ่อาตวังานเป็น

ตัวตั้ง	และมันท�าให้ผลงานของเราออกมาได้ดี”

.....2.ตอบสนองความต้องการของผู้ชมตลอดเวลา..... 

	 ไทยพบีเีอสตดัสนิใจยกผงัรายการปกต	ิให้มารายงานข่าวเกาะตดิทมีหมปู่า

ในแบบทีเ่รยีกกนัว่า	“เล่นไม่เลกิ	เล่นไม่หยดุ	เล่นตลอด”	เมือ่สถานการณ์นีล่้วง

เข้ามาวันที่หก	และทีมงานค้นหาเด็กยังไม่พบทั้ง	13	คน	เราใช้ทุกช่วงข่าวและ

รายการสดในการท�าเนื้อหาเรื่องหมูป่าอะคาเดมีอย่างรอบด้าน	 เหตุผลส�าคัญ

คือ	 เพราะสังคมอยากเห็น	 สังคมเฝ้าติดตามข่าวนี้	 และมีความรู้สึกเสมือน

เป็นญาติของเด็กๆ	 ก�าลังเฝ้ารอลูกหลานกลับบ้าน	 อีกเหตุผลท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ	 

ไทยพีบีเอสมีหน้าท่ีต้องบริการสาธารณะ	 การรายงานข่าวของไทยพีบีเอสได้

รับค�าชมจากผู้ชมว่า	 น�าเสนอข่าวได้เชื่อถือ	 ไม่รายงานแบบมีอารมณ์	 และมี

จริยธรรมในการน�าเสนอ	 ซ่ึงเป็นหลักการของการท�างานแบบสื่อสาธารณะ	 

ที่เรายึดถือมาตลอด

	 การรายงานข่าวแบบ	 Data	 Journalism,	 Investigative	 Journalism										

ไปสู่	Solution	Journalism

	 เมือ่ยกผงัรายการปกต	ินัน่หมายถึงการน�าเสนอเนือ้หาต้องท�าให้น่าสนใจใน

ช่วงเวลาทีต้่องถ่ายทอดยาวๆ	และสถานการณ์ในพืน้ท่ีไม่มเีหตกุารณ์อะไรทีค่บื

หน้าไปกว่าทีเ่คยได้รายงานมาแล้ว	ไทยพบีเีอสแบ่งการรายงานสถานการณ์ออก

เป็น	3	ช่วง	ช่วงแรก	ใช้ชื่อว่า	13	ชีวิตติดถ�้า	รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ช่วง

ที่สอง	13	ชีวิตต้องรอด	น�าเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์	เพื่อน�าไปสู่การช่วยเหลือ	

ช่วงที่สาม	13	ชีวิตปลอดภัย	การรายงานภาพเหตุการณ์หลังจากพบ	13	คน	

โดยการรายงานข่าวครั้งนี้น�าเสนอแบบบูรณาการสื่อท้ังทางหน้าจอและทาง

ออนไลน์ตลอด	18	วัน

			 คณุก่อเขต	จนัทเลศิลกัษณ์	ผูอ้�านวยการ	ส�านกัข่าว	และทมีงานนกัข่าวร่วม

กนัเล่าว่า	ทมีงานวางแผนการจดัการเนือ้หาข่าวทีจ่ะน�าเสนอโดยใช้วธิคีดิ	และ

กรอบการด�าเนินงาน	3	วง	คือ	
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 วงที่หน่ึง การรายงานข ่าวในลักษณะ Data          

Journalism	คือการหาข้อมูลรอบด้าน	ข้อมูลเชิงบริบท

แวดล้อม	 เช่น	การหาชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

ทางกายภาพภายในถ�้า	ข้อมูลแนวทางการช่วยเหลือ	ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องทางไหลของน�้า	การเจาะโพรง	เพื่อเราจะ

ได้น�าเสนอมากกว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏแค่หน้าถ�้า		

 วงท่ีสอง การรายงานข่าวในลกัษณะ Investigative 

Journalism	 เจาะลึกทุกมุมมอง	 ส่งทีมข่าวเดินส�ารวจ

ทุกจุดที่มีการวางแผนแนวทางการช่วยเหลือ	 เกาะติดทุก

ภารกิจ	พอเราเห็นว่ากลุม่ไหน	ใครต้องปฏบิตัภิารกจิอะไร

บ้าง	 เราก็จะเห็นแหล่งข่าว	 บางวันอาจไม่ได้ข่าวคืบหน้า

อะไร	แต่เราต้องเฝ้าสงัเกตทกุวนั	ในบางครัง้ไม่ได้ท�าเฉพาะ

การรายงานข่าว	 แต่ลงไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานปฏิบัติ

การช่วยเหลือของทางราชการด้วย	เช่น	ทั้งช่างภาพ	และ

นักข่าวต่างเข้าไปช่วยแบกท่อ	 ซึ่งหนักไม่รู้กี่กิโล	 ยาวเป็น	

100	เมตร	ลงจากเขา	ในตอนนั้นพวกเราไม่ได้คิดแค่ว่าจะ

มาท�าข่าว	แต่ส่วนหนึ่งเราคิดว่า	ณ	เวลา	และสถานการณ์

เช่นนั้น	เรามาช่วยเหลือให้เด็กๆ	ต้องรอดด้วย	

 วงท่ีสาม การรายงานข่าวในลักษณะ Solution 

Journalism	 เป็นการท�าข่าวเพื่อจะหาทางแก้ปัญหา

ให้ได้ในที่สุด	 กรณีข่าวหมูป่าอะคาเดมี	 โจทย์ของเรา

คือ	 13	 ชีวิตต้องรอดและปลอดภัย	 เราจึงไม่ใช่แค่การ

ยืนถือกล้องแล้วรายงานสถานการณ์แค่ท่ีเห็น	 เราไม่ได้

มองแค่ให้มีผู้ชมติดตามข่าวอย่างเดียว	แต่เราต้องการมี

ส่วนในการสังเคราะห์ข้อมูล	 ความรู้เข้าสู่วงการท�างาน	

เพราะตอนนั้นมีหลายทฤษฎีในการจะช่วยเหลือเด็ก	และ 

ไทยพีบีเอสรู้จักแหล่งข่าวเยอะ	 เราจึงต้องการใช้ข้อมูล

จากทุกแหล่งเพื่อน�าไปสู่การช่วยวางแนวทางแก้ไขปัญหา
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.....3.การเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย .....

	 เมื่อมีนโยบายจากผู้บริหารว่า	ขอให้ทุกช่องทางสื่อของไทยพีบีเอสน�าเสนอข่าวเรื่องหมูป่าเป็นหลัก	ความท้าทายที่

ตามมาคอื	จะท�าเน้ือหาอย่างไรไม่ให้น่าเบือ่	และไม่ได้มรีปูแบบการน�าเสนอแค่การรายงานสถานการณ์กบัการสมัภาษณ์	

รวมทั้งการจัดการทีมงานข่าว	ไม่ให้อยู่ในลักษณะ	“ท�างานหนัก”	มากเกินไป	

	 ส�านักรายการเข้ามาช่วยผลติรายการทีย่งัคงเอาเนือ้หาของหมปู่าเป็นพระเอก	แต่น�ามาเล่าในมมุมองของการป้องกนั	

เมื่อเด็กเที่ยวถ�้าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในรายการเด็ก		การแนะน�าอาหารเหนอืของทางอ�าเภอแม่สาย	การเล่าเรือ่งวถิี

ชีวิตของเด็กแม่สายกับการอยู่กับธรรมชาติ	การนั่งสมาธิในถ�้า	รวมทั้งการผลิต	filler	เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท�าข่าว

หมปู่าในลกัษณะมวิสกิวดีิโอมาค่ันแต่ละช่วงก่อนการรายงานข่าว	และมีการเช่ือมโยงแพลตฟอร์มทางสือ่ใหม่	น�าข้อความ

ของทวิตเตอร์มาอยู่บนหน้าจอ	น�าเนื้อหาของสื่อใหม่บางอย่างมาเล่าทางหน้าจอ	เพื่อให้เกิดเนื้อหาที่หลากหลายทั้งใน

หน้าจอและสื่อออนไลน์	และไทยพีบีเอสยังเปิดตัว	Thai	PBS	World	การน�าเสนอข่าวปฏิบัติการถ�้าหลวงในภาคภาษา

อังกฤษทั้งทางช่องทางออนไลน์และทางหน้าจอไปพร้อมกัน	

One Goal
 เป้าหมายส�าคัญของสถานการณ์ครั้งนี้คือ ต้องท�าอย่างไรให้น�าเนื้อหาข่าวนี้ออกสู่สายตาประชาชนตลอดเวลา 

และ 13 ชีวิตต้องรอด

	 มีค�าพูดในหมู่ทีมงานด้วยกันว่า “เราต้องออกจากถ�้ากันก่อน” นั่นหมายถึงการเปลี่ยนวิธีท�างานแบบปกติ	 ท่ีต่าง

คนรับผิดชอบเฉพาะหน้างานตัวเอง	หันกลับมาท�างานแบบแบ่งปันข้อมูล	แหล่งข่าว	ท�างานเชื่อมประสานกันในทุกจุด	

และเตรียมข้อมูลรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	

	 คุณพิภพ	เล่าให้ฟังถึงการมีเป้าหมายเดียวกันของทีมงานว่า	

	 “ในตอนนัน้	คนทัง้โลกทีต่ดิตามข่าวอยากให้เดก็รอด	แต่จากข้อมลูท่ีเราตดิตามมา	บอกไม่ได้แล้วว่าเดก็จะรอด	ส�าหรบัเรา

ในฐานะสือ่มวลชน	เราต้องคดิแล้วว่า	จะท�าอย่างไรถ้าม	ีBreaking	News	ว่าเดก็ตายหมดแล้ว	เราจะต้องท�าอย่างไรไม่ให้คนดู

ชอ็ก	หรอืโลกหมดความหวงั	ทางเราต้องคดิวางแผนและเตรยีมการเผือ่ไว้อย่างมาก	เพือ่รองรบัทุกสถานการณ์	เราเตรยีมไว้แม้

กระทัง่บทสวด	แต่เนือ่งจากผลไม่ได้ออกมาลบ	จงึท�าให้เราสบายใจ	แต่ในช่วงเวลานัน้	เราเห็นความทุ่มเทของทีมงาน	แม้กระทัง่

ตอนทีม่ข่ีาวว่าพบเดก็	นกัข่าวเรารายงานไป	กร้็องไห้แบบตืน้ตนั	มนัคอืการลุน้และคอยเอาใจช่วยไปด้วยกัน”		

	 “วันที่น�าเด็กและโค้ชออกมาจากถ�้า	ต้องบอกว่าวันนั้นเรา	Full	Team	มากๆ	เห็นแผนของการรับภาพแต่ละจุด	ซึ่ง

คนนอกไม่รู้ว่าท�าไมกล้องของไทยพีบเีอสได้ภาพใกล้จงั	ต้องขอชมโปรดวิเซอร์ภาคสนาม	ทีม่คีวามเก๋าเกม	ไปขอเช่าพืน้ที่

หน้าบ้านของคนในพื้นที่	และเราเป็นเจ้าเดียวที่ได้จุดนี้	ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ใกล้ปากถ�้ามาก	ท�าให้เราได้ภาพทั้งหมด	

ภาพที่เราได้เลยเป็นภาพ	exclusive	มากๆ”	
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	 ในภาพเดียวกันนี้	คุณอนุพงษ์เล่าเพิ่มเติมว่า

	 “เป็นการท�างานประสานกันด้วยดีตั้งแต่สนามจนถึง

สตูดิโอ	ทัง้การล�าดบัภาพ	การเล่าเรือ่ง	และนักข่าวท�างาน

ด้วยความสุข	 ความทุ่มเท	 แต่ไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อย

อยู่ในนั้น	 เราเห็นแต่ความมุ่งมั่นในตัวงาน	 และอีกความ

ส�าเร็จที่ต้องพูดคือ	 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม

งาน	ความทุ่มเท	เขามีการประชุมกันทุกวัน	หลังเสร็จงาน

มีการท�า	After	Action	Review	–AAR		เพื่อวางแผนกัน

ต่อไป	 มีการปรับบทเรียนการท�างานกันทุกวัน	 ทุกคนมี

การน�าเสนอข้อมูลว่าเห็นอะไรเพิ่มเติม	 มีอะไรที่คิดว่าน่า

จะเป็นประโยชน์ในการรายงานข่าว	จะรีบแชร์กันออกมา	

เรามีทีมงานดี	มี	sense	ของการท�าข่าวสูงมาก	รู้ว่าจะใช้

เนือ้หาอะไร	ไปเชือ่มโยงท�าอะไรได้ต่อ	ผมรูสึ้กประทบัใจมาก”	

	 ในความรู้สึกของทีมงาน	 พวกเขาสรุปถึงคุณค่าของ

การท�างานข่าวหมูป่าด้วยประโยคสั้นๆ	 ในตอนท้าย	 เมื่อ

สถานการณ์นี้คลี่คลายลงได้ด้วยดี	และ	13	ชีวิตปลอดภัย	

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า	
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“We more than Me :

พวกเรา มากกว่า ตัวฉันเอง”

ลดความเป็นส่วนตัวของเรา

แล้วเรามองถึงสิ่งอื่นๆ 

ที่เป็นส่วนรวม 



02

หนึ่งเป้าหมาย
เรื่องเล่าจากประสบการณ์การท�างานของทีมข่าว 

ทีมออนไลน์ ทีมรายการ ทีมเครือข่าย ทีมกราฟิก และทีมโทรทัศน์ 

ที่มีส่วนในการร่วมปฏิบัติภารกิจเกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต

ติดถ�้าหลวง ภารกิจที่แตกต่างกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ

“อยากให้ทั้ง 13 คนปลอดภัย”
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เรื่องเล่า :  วนอุทยานถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน 

1.ความหวังที่ทุกคนเฝ้ารอคอย  

 “เมื่อสักครู่ นักประดาน�้าผ่านเข้าไปที่หาดพัทยาได้ ปรากฏว่า หาดพัทยาโดนน�้าท่วมเกือบหมด ต้องส�ารวจลึก

เข้าไปอีก 300-400 เมตร ไปเนินที่สูงอีกจุดนึง......แต่เราพบน้องทั้ง 13 คน  ปลอดภัย”   

เสยีงจาก	นายณรงค์ศกัด์ิ	โอสถธนากร	ผูว่้าราชการจงัหวดั

เชียงราย	ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติ	กล่าวย�้า

ชัดๆ	อีกครั้ง		“ทั้ง 13 คน ปลอดภัย แต่ภารกิจ ยืนยัน

ว่า ยังไม่สิ้นสุด”  

	 สิน้เสยีง	แถลงรายงานความคบืหน้า	จากนายณรงค์ศกัดิ	์

โอสถธนากร	 ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ภัยพิบติัวนอทุยานแห่ง

ชาติถ�า้หลวงขนุน�า้-นางนอน		

	 .....เสียงโห่ร้องดีใจ	 ที่เสมือนถูกเก็บกักเอาไว้นาน															

ถูกตะโกนออกมาพร้อมกัน	 พร้อมๆ	 กับท่าทางความดีใจ			

บ้างชมูอื	เหมอืนได้ปลดปล่อยความรู้สกึออกมาอย่างเตม็ที่																																																																											

บางคนหล่ังน�้าตาปลดปล่อยความดีใจออกมาให้เห็น	

ท่ามกลาง	ผู้เฝ้ารอการแถลงข่าวในคืนนั้น		

	 แน่นอนว่า...	นีคื่อ	เสียงท่ีทุกคนรอคอยเฝ้าฟัง	และเป็น

วนัทีล่่วงเลยเข้าวนัที	่10	จากความพยายามกูภ้ยั	ช่วยชวีติ	

เยาวชนสมาชกิทมีฟตุบอล	หมปู่าอะคาเดม	ีทัง้	13	คน	ซึง่

หายไปตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันที่	23	มิถุนายน	2561

	 ผมเองก็เช่นกัน	 แม้ในช่วงที่	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัด

เชียงราย	แถลงความคืบหน้าในคืนนั้น	ผมไม่ได้อยู่บริเวณ

หน้าถ�า้หลวง	แต่กใ็จจดใจจ่อกบัการตดิตามรายงานสดของ

สื่อต่างๆ	และจากรายงานของผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส	ซึ่งเฝ้า

สังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องท่ีหน้าถ�้าหลวง	 แม้อยากจะไป

อยูร่่วมในบรรยากาศการแถลงว่า	พบน้องๆ	สมาชกิหมปู่า

อะคาเดมี่	ทั้ง	13	คน	ได้ยินได้ฟังเสียงสดๆ	ไปพร้อมๆ	กับ

ซึมซับบรรยากาศ	ของการแสดงความดีใจร่วมกับคนอื่นๆ	

อีกนับร้อย	นับพันคนในเวลานั้น
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	 แต่ผมไม่ได้รับโอกาสในช่วงวินาทีนั้น	เพราะว่าในช่วงค�่าประมาณ	ก่อน	3		ทุ่ม	หรือเสร็จสิ้น	ภารกิจของทุกๆ	วัน	

ทีมผู้สื่อข่าว	ทีมช่างภาพ	ผู้ช่วยช่างภาพ	โปรดิวเซอร์ภาคสนาม	รวมทั้งทีมงานฝ่ายต่างๆ	ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไป

ร่วมท�างาน	รายงานข่าวและผลติน�าเสนอข่าวของไทยพีบเีอส	ทีบ่รเิวณวนอทุยานถ�า้หลวง	จงัหวดัเชยีงราย	จะต้องกลบั

เข้ามาร่วมประชุมที่ห้องประชุมของที่พัก	 เพื่อสรุปผลการท�างานของแต่ละวัน	และร่วมกันวางแผนการท�างาน	รวมทั้ง

ก�าหนดประเด็นข่าว	และแบ่งหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น

	 แต่ในวันน้ัน	 แม้จะเริม่ประชมุไปได้ไม่นาน	แหล่งข่าวท�าหน้าทีก่ารกูภ้ยัช่วยเหลอืสมาชกิหมปู่าอะคาเดม	ีกท็ยอยส่ง

ข้อมลูอย่างไม่เป็นทางการว่าพบสมาชิกหมปู่าอะคาเดมีภายในถ�า้หลวง	ท้ัง	13	คน	และทุกๆ	คนปลอดภยัท�าให้บรรยากาศ

วงการประชมุนอกสถานที	่ ในห้องประชมุของโรงแรมทีพ่กัเวลานัน้	 จงึเป็นการเชค็ความถกูต้องจากข้อมลูของแหล่งข่าว	

เสยีมากกว่าการคยุแผนการท�างานในวันรุง่ขึน้	และความชัดเจนเริม่มากข้ึน	เมือ่นายณรงค์ศักดิ	์โอสถธนากร	ผูว่้าราชการ

จงัหวัดเชยีงราย	ในฐานะผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ภยัพิบัต	ิแถลงความคบืหน้าสด	พบท้ัง	13	คน	ผ่านสือ่	

	 ท�าให้วงประชุมพูดคุยในคืนนั้น	ต้องยุติกันทันทีในแบบที่ไม่มีใครต้องเอ่ยปากว่าเราควรจะยุติการพูดคุยเพื่อติดตาม

ข้อมูลข่าวการพบเยาวชน	 ทั้ง	 13	 คน	 แต่วงประชุมพูดคุย	 เพื่อวางแผนการท�างานยุติทันที	 แต่ละคนวิ่งออกจากห้อง

ประชมุของโรงแรมท่ีพกัแบบไม่ได้นัดหมายกนั	เพือ่ไปขึน้รถยนต์	เกอืบทกุทมีงานมุง่หน้าไปยงัทีห่น้าถ�า้หลวงเพือ่รายงาน

สดสถานการณ์	กระจายกนัหาข้อมลู	แบ่งงานกันสมัภาษณ์

บุคคลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งญาติ	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	

และประชาชนทีบ่รเิวณหน้าถ�า้หลวง	เพือ่ให้คนเหล่าน้ัน	ได้

แสดงความรู้สึก	ปลื้มปิติดีใจ	ถึงความส�าเร็จ	และประเด็น

ข่าวความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน	ความยากล�าบาก	

ปัญหาและอุปสรรคนานัปการของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ต่างๆ		

	 สมกับเป็นช่วงเวลาการรอคอยท่ีคุ้มค่า	 เวลาเกือบ	 2	

สัปดาห์	 ที่ทุกคนรอคอยอย่างมีความหวัง	 หรือ	 บางครั้ง	

บางคนอาจจะเคยเปรยว่า	 “แม้ความหวังในช่วง	 10	 วัน

ที่ผ่านมา	 จะเหลือเพียงน้อยนิด	 จากความยากล�าบากใน

การท�างาน	และสภาพสถานที่	 แต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคง

รักษาความหวังที่มีอยู่	 ให้ได้ตั้งอาสาท�างานต่อไป	 เพื่อให้

พบน้องๆ	สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง	13	คน

	 เมื่อสถานการณ์ความดีใจผ่อนคลายลง	ในคืนนั้น	สิ่งที่

ยากไปกว่าการพบ	ทั้ง	13	คน	คือ	ค�าถามที่ยังก้องอยู่ใน

ความคิดของหลายๆ	คน	คือ	จะน�าออกมาได้อย่างไร
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2. วันที่หายไป…
	 ข้อมูลการหายตัวไปน้องๆ	สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี

ทัง้	13	คน	ในช่วงของวนัแรก	คอื	วนัที	่23	มถินุายน	2561	

ไม่ต่างไปจากข่าวทัว่ๆ	ไปข้อมลูข่าวการหายตัวไปถูกส่งมา

จากผู้สื่อข่าวท้องถ่ิน	 ประจ�าจังหวัดเชียงราย	 ในช่วงบ่าย

ของวันนั้น

		 ช่วงแรกข่าวนี้	 อาจไม่ได้เป็นข่าวใหญ่	 เมื่อเทียบกับ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ	 แต่ส�าหรับคนท�างานข่าว	

แม้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่	หรอื	เหตุการณ์ส�าคัญ	แต่ทมีผูส้ือ่ข่าว

ก็จ�าเป็นต้องติดตามเป็นระยะ	 เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ

ของเหตุการณ์	 การหายตัวไปของคนกลุ่มหนึ่งภายในถ�้า

ว่าจะถูกพบตัวได้เร็ว	และปลอดภัยหรือไม่	

		 จนกระทัง่เหตกุารณ์ผ่านไป	1	คืน	รุง่เช้า	ของวันที	่24	

มิถุนายน	 2561	 ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจ�าจังหวัดเชียงราย										

ส่งข้อมูลความคืบหน้าของเหตุการณ์หายตัวไป	 และการ

ค้นหายังมีอย่างต่อเนื่อง	 ข้อมูลความคืบหน้าของข่าวสาร

ถกูส่งกลบัมาอีกคร้ังเพ่ือให้ทนัช่วงวลาการออกอากาศข่าว	

แต่ข้อมลูความคบืหน้าของข่าวไม่มคีวามเปลีย่นแปลงมาก

นัก	 การค้นหายังคงด�าเนินการต่อไป	 โดยเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย	

เจ้าหน้าท่ีอทุยานแห่งชาติฯ	 และเจ้าหน้าทีซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็น

หน่วยงานในท้องถิ่น	 และพื้นที่ใกล้เคียง	 อ�าเภอแม่สาย															

จงัหวัดเชยีงราย	ซึง่เยาวชนทัง้	13	คนยงัไม่ถกูพบตัว		

	 แม ้ในพัฒนาการของข ่าวสาร	 อาจดูไม ่ มีความ

เปลีย่นแปลงไปจากช่วงแรกมากนกั	 แต่ส�าหรับคนท�าข่าว	

นีอ่าจเป็นสญัญาณทีไ่ม่ด	ีเพราะเยาวชนทัง้หมด	13	คน	หาย

ไปภายในถ�้าเป็นเวลาเกือบ	24	ชั่วโมง	เมื่อได้ข้อมูลเบื้อง

ต้นแบบนี้	..	ผมตัดสินใจโทรศัพท์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง	

จากศูนย์ข่าวภูมิภาคเชียงใหม่เพื่อดูว่าข้อมูลเบื้องต้นเป็น

อย่างไร	 และทีมข่าวภาคเหนือประเมินสถานการณ์ข่าวนี้

อย่างไร	ค�าตอบทีไ่ด้รับจากทมีข่าวทีเ่ข้าเวรประจ�าศูนย์ข่าว

ในวันอาทิตย์ท่ี	 24	 มิถุนายนวันนั้น	 บอกว่ายังไม่มีความ																																																																												

คบืหน้า	ยงัไม่มเีบาะแสการพบเยาวชนทัง้หมดทีห่ายไป	และ

ขณะนี้ผู้สื่อข่าวประจ�าท้องถิ่นก�าลังติดตามสถานการณ์

การค้นหาต่อเนื่องในข่าวต้นชั่วโมง	

	 แน่นอน	‘ผมตัดสินในใจว่า’	เป็นเรือ่งผดิปกตอิย่างมาก

แล้ว	 จึงมอบหมายผู้สื่อข่าวที่เข้าเวรรีบตามทีมข่าวพร้อม

ด้วยอุปกรณ์การรายงานสด	 (4G)	 เดินทางด่วนไปอ�าเภอ

แม่สาย	 เชียงรายทันที	 ในวันนั้น	และพร้อมยกระดับข่าว	

ให้มีรายงานสด	 ติดตามการค้นหา	 ในข่าวต้นช่ัวโมงข่าว

ภาคหลักๆ	 ทันทีที่ทีมข่าวรายงานสด	 พร้อมกับรายงาน

ข่าวความคืบหน้า	

	 ในช่วงบ่ายๆ	 ของวันอาทิตย์หลังจากทีมข่าวรายงาน

สด	จากศูนย์ข่าวภาคเหนือ	ใช้เวลาประมาณ	4	ชั่วโมงเดิน

ทางถึง	 วนอุทยานถ�้าหลวง	 ขุนน�้านางนอน	 จุดเกิดเหตุที่

อ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย	ทมีข่าวกพ็ร้อมท�าข่าว	และ

ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้า	 การค้นหา	 การท�างาน

ของเจ้าหน้าที่	รวมทั้งการรอคอยของญาติ	ผู้สูญหายทันที	

ในช่วงบ่ายและค�่าวันนั้น	เพื่อรายงานสด	ประเด็นข่าวนี้	

	 สิง่แรก	ท่ีผมก�าชับให้ทีมผูส้ือ่ข่าว	ไปชุดแรก	ต้องท�างาน

คอื	การค้นหาข้อมลูเบ้ืองต้นในทุกประเดน็เท่าท่ีท�าได้ก่อน	

เช่น	เหตกุารณ์เกดิขึน้ได้อย่างไร	...	มทีีม่าทีไ่ปอย่างไร	ใคร

เข้าไปเกีย่วข้องกบัเรือ่งนีบ้้าง	และทีส่�าคญัเมือ่มีเหตกุารณ์

ในลักษณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่	 ผู้สื่อข่าวต้องหา
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ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของสถานที่เกิดเหตุ	จุดเกิดเหตุว่าเป็นอย่างไร	จุดเกิดเหตุ	อยู่ตรงจุดไหน	มีแผนที่เกิดเหตุหรือไม่	

อย่างไรและเตรียมข้อมูลด้านภูมิศาสตร์เพื่อรายงานบอกคนดู	ให้ทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วย	

	 ข้อมลูด้านภมูศิาสตร์ของสถานทีเ่กดิเหต	ุถอืว่า	เป็นสิง่จ�าเป็นและส�าคญั	มากๆครบั	เพราะจะท�าให้ทมีข่าวรูจ้กัพืน้ทีก่าร

ท�างานได้ด	ีรูจ้กัสถานทีก่ารท�างาน	ข้อมลูเบือ้งต้น	และท่ีส�าคญั	เพือ่น�ากลบัมาใช้ในการวางแผนการท�างานวนัต่อๆ	ไปได้..

	 ในช่วงแรกของการไปรายงานข่าวของทีมข่าว	 พบอุปสรรคส�าคัญคือ	 การใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต	 เพื่อส่งข่าวส่ง

ข้อมูล	และรายงานสด	นอกจากนั้น	สัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งมีส่วนส�าคัญมากในปัจจุบันนี้ต่อการรายงานข่าว	ก็ใช้งาน

ไม่ได้ส่วนหนึ่งเพื่อสงวนไว้ให้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหา	 ท�าให้ทีมข่าวจะถูกก�าชับ

ให้ใช้ความระมัดระวังในจุดที่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงานข่าว	 หรือ	 ส่งข้อมูลต่อให้ห่างจากจุดท�างานของ 

เจ้าหน้าที่	 และบริเวณด้านหน้าถ�้าหลวง	ข้อปฏิบัตินี้	 ไม่เฉพาะการรายงานผ่านระบบส่งสัญญาณภาพข่าวอินเทอร์เน็ต

ที่เรียกว่า	 4G	 เท่านั้น	 แต่ยังหมายความรวมถึงการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ	 เพื่อรายงานสด..เหตุการณ์ผ่านระบบ	

facebook	live	ด้วย	ทีผู่ส้ือ่ข่าวต้องระมดัระวงั	และอยูห่่างจากจดุการท�างาน	บรเิวณด้านหน้าถ�า้หลวง	จดุเกดิเหต	ุและ

ที่ส�าคัญการรายงานข่าว	หรือ	การท�างานของผู้สื่อข่าวต้องไม่ไปกีดขวางการท�างานเจ้าหน้าที	่ดูความเหมาะสมของการ

สัมภาษณ์	หรือ	การหาข้อมูลด้วย		นี่เป็นสิ่งส�าคัญมากต่อการรายงานข่าวในช่วงภาวะวิกฤต		

	 ท�าให้จุดรายงานข่าวของทีมผู้สื่อข่าว	จึงต้องเดินออกห่างจากจุดด้านหน้าถ�้าหลวง	ระยะทางเกือบ	1	กิโลเมตร	และ

เป็นการท�างานแบบน้ี	อย่างต่อเน่ืองในช่วงค้นหา		2-3	วนัแรกของการท�างาน	จนกระท่ังย่างเข้าสูว่นัท่ี	27	มถุินายน	2561

3. หน้าถ�้าหลวง … 

 สิง่ทีต้่องย�า้เตอืนไว้เสมอ	เมือ่ต้องท�าหน้าที	่เป็นบรรณาธกิารข่าว	หรอื	ต้องท�าหน้าทีเ่พือ่ดแูลสัง่งาน	หรอืมอบหมาย

ให้ทมีงานปฏบิตัหิน้าที	่	ผมมคีวามเชือ่ว่า	การท�าหน้าทีบ่รรณาธกิาร	ต้องรูจ้กัสถานทีเ่กดิเหต	ุต้องมองเหน็ภาพของการ

ท�างาน	และต้องศึกษาหรือมีข้อมูลที่ดีเพียงพอส�าหรับการวางแผนการท�างาน	

	 ผมตัดสินใจเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุ	 ในวันพุธ	 ที่	 27	 มิถุนายน	 2561	 และเดินทางถึงอ�าเภอแม่สาย	 เชียงราย													

ในช่วงค�า่ๆ	ของวนันัน้		...	หลงัจากเดินทางถงึอ�าเภอแม่สาย	ผมและทมีงานตดัสนิใจไปดสูถานทีเ่กดิเหตุก่อนเพือ่ประเมนิ

สถานการณ์คร่าวๆ	 พร้อมๆ	 กับนัดทีมงาน	 ผู้สื่อข่าว	 ทีมช่างภาพ	 ผู้ช่วยช่างภาพ	 และทีมสนับสนุนอื่นๆ	 ประชุมเพื่อ

ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน	พร้อมทั้งวางแผนในวันต่อๆ	ไปพร้อมๆ	กับหาข้อมูลจากแหล่งข่าวการกู้ภัยในช่วงเวลานั้น	
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												 ข้อสรุปของแผนการท�างาน	 ถูกวางไว้หลายแบบครับ	 ..	 ทั้ง	 ในแบบที่	 พบเยาวชนทั้ง	 13	 คน	 และในแบบ

ที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุด	 ด้วยเพื่อให้รู้ว่าแต่ละทีมงานต้องท�าอย่างไร	 รายงานข่าวอย่างไร	 และมีประเด็นไหนที่ต้อง

ระมัดระวัง	 นอกจากนั้นแผนงานในแต่ละวัน	 ก็จะถูกแบ่งหน้าท่ีไปตามความเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะและลักษณะ

ความถนัดของผู้สื่อข่าวแต่ละคน	อีกทั้งยังต้องครอบคลุม	ทั้งประด็นเนื้อหาและสถานที่การท�าข่าวด้วย	เช่น

 การรายงานข่าวที่เป็นทางการจากการให้ข้อมูลของผู้ว่าราชการจังหวัด

 ทีมการรายงานข่าว การค้นหาทั้งด้านหลังถ�้าหลวง ในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ค้นหาบนที่สูง 

 ทีมข่าวที่ต้องตามดูภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัย

 ทีมข่าวที่ต้องดูระบบการระบายน�้าออกจากถ�้าหลวง 

 ทีมข่าวติดตามการท�างานของทีมกู้ภัยชาวต่างชาติ และผู้สื่อข่าวต่างชาติ

 ทีมข่าวที่ดูประเด็นผลกระทบจากการระบายน�้าต่อชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆ ถ�้าหลวง 

 ทีมข่าวติดตามประเด็นเชิงวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่น 

 ทีมข่าวติดตามการท�างานของจิตอาสา และการรับบริจาค

 ฯลฯ 

	 ประเด็นส�าคัญของการวางแผนการท�างานแต่ละวัน	 จะถูกก�าหนดขึ้นจากแหล่งที่มาของข้อมูล	 ในทุกๆด้าน	 

ทัง้จากความเคล่ือนไหวของแหล่งข่าว	ประเด็นข่าวจากจดุต่างๆ	ในแต่ละวนั	และฐานข้อมลูจากการศึกษา	ซึง่ใช้งานวจิยั

การส�ารวจวนอุทยานถ�้าหลวง	ขุนน�้านางนอนเมื่อปี	2538	จากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และงานส�ารวจของ 

มาร์ติน	 เอลลิส	 เป็นฐานข้อมูลส�าคัญทั้งเพ่ือ	 เป็นข้อมูลการรายงานข่าว	 และเป็นแนวทางการท�าหนดการท�างานของ

ทีมผู้สื่อข่าว	

เรื่องเล่าโดย	คณิศ	บุณยพานิช	

ผู้มีส่วนร่วมในการเกาะติดภารกิจการช่วยเหลือ	13	ชีวิตติดถ�้า	

ในฐานะบรรณาธิการข่าวคนหนึ่ง…
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24 hour The Reporter Stories
24 ชั่วโมงท�างาน-บันทึกเรื่องเล่าคนข่าวภาคสนาม

 ภารกิจการติดตามภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สายของไทยพีบีเอส 

ถูกด�าเนินการอย่างมีขั้นตอน และสอดคล้องกับพัฒนาการของเหตุการณ์จากสถานการณ์ระดับพ้ืนท่ีของจังหวัด

เชียงรายสู่กระแสความสนใจของทั่วโลก 

	 ไทยพบีเีอสมกีารยกระดับการท�างาน	 จากการรายงานความคบืหน้าของสถานการณ์	 เป็นการจดัผงัรายการเฉพาะกจิ

เพือ่เกาะตดิภารกจิ	และน�าเสนอประเด็นต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์	พืน้ท่ี	แนวทางปฏบัิติ

การช่วยเหลือ	 รวมถงึการสร้างขวญัก�าลงัใจและการบรรเทาความเครยีดจากการตดิตามข่าวสารในช่วงดงักล่าว	 โดยใช้ 

ชือ่รายการพเิศษว่า	“13	ชวีติติดถ�า้”	“13	ชวีติต้องรอด”	“13	ชีวติปลอดภยั”	และ	“ต้อนรบักลบับ้าน”	ตามล�าดบั

	 ส�านักข่าว	ถือเป็นหัวเรือใหญ่ในช่วงเวลานั้น	ที่ขับเคลื่อนการน�าเสนอและเกาะติดเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่อง	ก�าลัง

คนจ�านวนไม่น้อยจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถูกส่งไปเกาะติดเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีภาคสนามโดยรอบบริเวณ 

ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	 ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ	 พวกเขาถูกมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อค้นหาข้อมูล	 ติดตามภารกิจและ

น�าเสนอข่าวสารเรือ่งนีส้บัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไป	หรอืบางคนกต้็องประจ�าการอยูใ่นพืน้ทีต่ลอดระยะเวลาการค้นหาทัง้	 

18	วัน	เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์การท�างานของคนข่าวไทยพีบีเอสที่ไม่ว่าจะเป็นบรรณาธิการ	ผู้สื่อข่าว

ภาคสนาม	ผู้ประกาศข่าว	ช่างภาพข่าว	และทีมสนับสนุนส่วนต่างๆ	

	 แผนงานของบรรณาธกิาร	(บก.)	จะส�าเร็จไม่ได้ถ้าขาดก�าลงัส�าคญัอย่าง	ผูส้ือ่ข่าวภาคสนาม	เป็นหนึง่กลุม่คนส�าคญัที่

ท�าให้หน้าท่ีค้นหา	และส่ือสารข้อมลูของเหตกุารณ์นีป้ระสบการณ์เรือ่งเล่าจากการท�างาน	ในพืน้ทีท่ีเ่รยีกว่าแทบจะไม่รู้

จักมาก่อน	ความกดดันทางด้านเวลาที่เร่งด่วน	ข้อจ�ากัดด้านข้อมูลความคืบหน้าของเหตุการณ์	และภารกิจที่จะต้องน�า

เสนอเน้ือหาให้สอดคล้องตามกลยทุธ์การปรบัผงัเฉพาะกจิและขยายเวลาการออกอากาศ	จงึเป็นเรือ่งราวทีน่่าสนใจและ

ก่อให้เกิดบทเรียนส�าหรับการท�างานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

	 24	 ชั่วโมงในการท�างาน	กับความกดดัน	 ความท้าทาย	และความหวัง	 ท�าให้พวกเขาเหล่านี้มีเรื่องเล่า	 ได้บทเรียน	

และความทรงจ�าที่ยังประทับใจมากมาย...
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...บันทึกเรื่องเล่าคนข่าวภาคสนาม…

เรื่องเล่าจาก...พิเชษฐ์ ตัณติโรจนกุล

“กรณีถ�้าหลวง ถือเป็นกรณีแรกที่โหดที่สุด ท้าทายที่สุด และสนุกที่สุด”

 พิเชษฐ์ ตัณติโรจนกุล ผู้สื่อข่าว กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค (ภาคเหนือ) พร้อมด้วย 

ทีมงาน คือหน่วยปฏิบัติการชุดแรกของไทยพีบีเอสที่ได้รับมอบหมายให้เข้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่

เมื่อรู้ว่าต้องไปท�าข่าว...

	 วันนั้นเป็นวันอาทิตย์	มีทีมเข้าเวรแค่	2	ทีม	วันนั้นผม	พี่ช่างภาพ	และผู้สนับสนุน	ถูกส่งไปเป็นชุดแรก	ยอมรับว่า

ไม่ได้เตรียมอะไรเลย	ไม่มีชุดเปลี่ยน	ไม่มีเสื้อกันฝน	ไม่มีร่ม	สิ่งเดียวที่ท�าได้ตลอดเส้นทาง	คือการเช็คและเตรียมข้อมูล

ความคืบหน้า	และคิดเพียงอย่างเดียวว่า	น้องๆ	ทุกคนปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ก�าลังหาวิธีช่วย	น�้าในถ�้าที่สูงก�าลังจะลดลง	

และคงไม่มีอุปสรรค์ใดเพิ่มอีก	ไม่แน่ว่าทีมไปถึง	อาจจะได้รับฟังข่าวดี	แต่มันกลับไม่ใช่เลย

 การเป็นชุดแรก และน้องใหม่ นอกจากน�้าท่วม ไม่เคยผ่านสถานการณ์หนักๆ แบบนี้มาก่อน เมื่อเจอกับ

สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ เป็นงานที่หนักมาก เพราะต้องประเมินทุกอย่าง ทั้งเวลาท�าข่าว ส่งข่าว 

รายงานข่าว บนข้อจ�ากดัของสัญญาณโทรศพัท์ ถูกกันไม่ให้เข้าพืน้ทีไ่ปยงัหน้าถ�า้ รวมไปถงึการประเมินสถานการณ์ 

เพื่อประสานขอทีมข่าวสนับสนุน	หลังทราบว่าการช่วยเหลือ	ไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดไว้	ยังคงพบอุปสรรคต่างๆ	เพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ	ไม่มีใครทราบชะตากรรมของทั้ง	13	คน	ที่ติดในถ�้า	ไม่มีใครรู้	หรือมีข้อมูลของถ�้าหลวงแห่งนี้อย่างถ่องแท้	
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	 เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักด�าน�้า	ไม่สามารถเข้าไปส�ารวจและค้นหาได้	เพราะน�้ายังคงสูง	ไม่มีทีท่าว่าจะลด	ขุ่นและ

เยน็	การประสานงานขอความช่วยเหลอืจากหน่วยซลี	เป็นความหวงัของเจ้าหน้าทีท่กุฝ่าย	รวมถงึบรรดาผูป้กครอง	ทีม่า

ปักหลักรอฟังข่าวตั้งแต่เมื่อวานเย็น

	 ภาพทีย่งัคงจดจ�าไม่ลืม	คือบรรยากาศ	ค�า่คืนของวนันี	้(คนืท่ี	2	วนัท่ี	24	มถุินายน	2561)	ทุกคนไม่มใีครรู้ชะตากรรม	

ของทัง้	 13	คน	 เลย	มเีพียงหลกัฐานคือรถจักรยาน	 ข้าวของ	และรอยเท้า	 ท่ีหน้าถ�า้	 ซ่ึงเป็นเครือ่งยนืยนัว่า	 ท้ัง	 13	คน																	

พวกเขายงัไม่ออกมา	ครอบครวัทีม่าปักหลกั	เริม่วิตกกงัวลเพิม่ข้ึน	ท้ังจากท่ีร่างทรงท�านายทายทักว่าบางคนเจบ็ป่วย	บาง

คนก�าลงัจะแย่	หลายคนร้องไห้	หลายคนน่ังสวดมนต์ภาวนา	หลายคนต้องนัง่กอดเข่ารอฟังข่าว	บางคนโทษตวัเองตตีวัเอง	

ทีเ่ม่ือวานนีป้ล่อยให้ไปซ้อมฟุตบอล	ทัง้ท่ีบ้านเตรียมงานและเค้กวนัเกิดไว้รอ	ท่ามกลางฝนท่ีตกมาเป็นระยะ	และรอให้ชุด

ซลี	ท่ีว่ากนัว่า	ดทีีส่ดุ	เก่งทีส่ดุ	และแข็งแกร่งทีส่ดุ	มาช่วยในภารกจิ	อย่างมีความหวงั	ภาพวนัน้ัน	ผมยงัจ�าตดิตา

	 ส�าหรับอุปสรรคในการท�างานครั้งนี้	 คงมีเพียงการให้ข้อมูลกับทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 เนื่องจากข้อมูลมีอยู่

จ�ากัด	เมือ่เทยีบกบัความถีค่วามต้องการข้อมลู	ส่วนท่ีเหลอื	ผมมองว่าเป็นการฉกีกฎการท�าข่าวท่ีไม่มอีะไรตายตวั	ยดืหยุ่น

ได้ตามหน้างาน	การประชมุและกระจายงาน	และประเดน็ท่ีจะเล่น	ท�าให้รูว่้าขอบเขตงานอะไรแค่ไหน	ท่ีเราต้องด	ูและรบั

ผดิชอบ	ไม่หนกั	ไม่จบัฉ่าย	เพ่ือให้ทนัข่าว	และทราบสถานการณ์		ช่วงเวลาการสลบัเวรกนัเข้าท่ีพกั	แม้ช่วงเวลาจะสัน้เพยีง	

3-5	ชัว่โมงต่อวนั	ผมเลอืกวธิเีปิดทวีฟัีงตลอดเวลา	และเชค็ไลน์กลุม่ข่าวทีต่ัง้ขึน้เฉพาะ	เท่าทีจ่ะบ่อยได้	เพือ่ให้พอถงึเวลาไป

ท�างานจะมข้ีอมลูอปัเดตและทราบว่าจะเกิดอะไรขึน้	ขณะท่ีงานซ่ึงได้รบัให้ดแูลในช่วงค�า่ถึงเช้า	ก็พบปัญหาเพยีงว่า	ไม่มคีน

ให้ข้อมลู	หรอือปัเดตเหตุการณ์ได้	ข่าวจะเสนอได้เพียงว่าเจ้าหน้าท่ีท�าอะไรบ้าง	ชุดไหนออกมา	และเข้าไปตอนก่ีโมง	ภาพ

รวมมนัท�าให้ได้พสิจูน์ว่าเราท�าได้	แม้จะถึงเวลาพัก	กส็ามารถอยูต่่อได้	ทุ่มเทอย่างสดุความสามารถ

เรื่องเล่าที่คนยังไม่รู้...

	 ก็น่าจะเป็นในช่วงเวลาที่หลายคนได้พกั	ได้นอน	ได้ติดตามข่าว	แต่ในสนามข่าวที่ถ�้าหลวง	ท�าใหไ้ด้เห็นว่ายังมีคนอีก

จ�านวนมาก	ที่พวกเขาไม่ได้หยุดหรือพักเลย	ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	ที่ต้องมาติดตามและเตรียมข้อมูลให้นาย	 ไว้รายงาน

กับผู้บังคับบัญชา	รวมถึงแถลงข่าวกับสื่อมวลชน	อาสาสมัคร	ที่มาจัดเตรียมสิ่งของเพื่อแจก	คนเก็บขยะที่ต้องลุยฝนลุย

โคลน	ขนถุงขยะขึ้นรถจนถึงตัวเปื้อน	และเจ้าหน้าที่	ที่ดูแล	ชาร์ตไฟหลอดไปจ�านวนกว่า	1	พันดวง	หมุนเวรเข้าไปสลับ

เปลี่ยนภายในถ�้า
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เรื่องเล่าจาก...ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวกลุ่มสถานการณ์

“ส�าหรับการท�าข่าวภัยพิบัตินั้น นักข่าวต้องระวังไม่ให้ตนตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง”

 ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวกลุ่มสถานการณ์	มีประสบการณ์ท�าข่าวเหตุการณ์ฉุกเฉิน	และหรือภัยพิบัติ	 เป็นต้นว่า	

เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองหลายครั้ง	เหตุการณ์วิกฤตน�้าท่วมใหญ่หลายครั้ง	แต่ยังไม่เคยไม่มีประสบการณ์ท�า

ข่าวเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบกรณีถ�้าหลวงหรือใกล้เคียง						

	 “วันแรกที่เกิดเหตุ	ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่	เนื่องจากผู้ติดถ�้าล้วนเป็นคนในท้องถิ่น	แต่เมื่อเหตุการณ์ล่วงเลย

วันที่สองเข้าสู่วันที่สามพร้อมกับน�้าในถ�้ายิ่งเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	ก็ภาวนาขออย่าให้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเลย”

เมื่อรู้ว่าต้องไปท�าข่าว...

	 ช่วงสัปดาห์แรกดิฉันมีภารกิจท�าข่าวอื่นที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าท่ีจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก	 ในระหว่างนั้นได้

ติดตามสถานการณ์อย่างเกาะติดทัง้จากสือ่มวลชนทัว่ไป	จากสือ่สงัคมออนไลน์	 จากเพือ่นนกัข่าวท่ีลงพืน้ท่ีก่อนและจาก 

แหล่งข่าวอ่ืนๆ	ทีเ่ข้าไปปฏบิตัภิารกจิค้นหารวมทัง้แหล่งข่าวจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	จนเสรจ็ภารกิจวนัท่ี	30	มถุินายน	2561	 

ซึง่เป็นวนัที	่8	ของเหตุการณ์	ก็ได้รับค�าสัง่จากออฟฟิศให้มุง่สูถ่�า้หลวงโดยด่วน	เพราะสถานการณ์ยิง่เพิม่ระดบัวกิฤต				

	 ความรู้สึกแรกที่ได้รับค�าสั่งคือความเหน่ือยล้าสะสมตลอดสัปดาห์ท่ีผ่านมาหายเป็นปลิดท้ิงมีความคึกคักเข้ามา

แทน	จากนัน้กเ็ร่งรบีทบทวนปะตดิปะต่อเรยีบเรยีงข้อมลูเหตกุารณ์ตามทีเ่กาะตดิมาตลอด	และก�าหนดแผนการคร่าวๆ 

ของตัวเองในการเกาะติดท�าข่าวเหตุการณ์นี้													

	 พร้อมกันนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อลุยโคลนบุกป่าฝ่าฝนปีนเขามุดถ�้า	 จึงได้แวะซื้อรองเท้าบูท	 เสื้อกันฝน	 ไฟฉาย	

ส�าหรับเครื่องมือสื่อสารนั้นได้เตรียมพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เพื่อเผื่อกันเหนียวจึงซื้อพาวเวอร์แบงค์เพิ่มอีกตัว	
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ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย...

	 ภารกจิท่ีได้รับมอบหมายตอนนัน้	คอืเกาะติดปฏบัิตกิารค้นหาผูต้ดิถ�า้	

เพื่อรายงานสดทุกชั่วโมงหรือเมื่อมีสถานการณ์คืบหน้าระหว่างชั่วโมง											

	 เมือ่ไปถึงพืน้ท่ี	อย่างแรกท่ีท�าคอืการตระเวนส�ารวจลกัษณะกายภาพ

ของพื้นที่	 และสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ	 ตลอดจน

สภาพชุมชนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 อุปสรรคใหญ่ที่สุดในการท�าข่าวครั้งนี้คือ	ด้วยสาเหตุหลายประการ

ท�าให้นักข่าวตกอยู่ในสภาพเสมือนส่วนเกินของปฏิบัติการค้นหาช่วย

เหลอืผูติ้ดถ�า้	และถกูวพิากษ์วจิารณ์ว่าเป็นอปุสรรคของปฏบิตักิารค้นหา

ช่วยเหลือผู้ติดถ�้า			

	 ประสบการณ์ส�าคัญที่สุดในการท�าข่าวครั้งนี้คือ	 การท�างานใน

บรรยากาศท่ีเสมือนเป็นส่วนเกินของการปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือ 

ผู ้ติดถ�้า	 และเป็นการท�างานท่ามกลางการจับจ้องตรวจสอบอย่าง

เคร่งครัดจากสังคม

	 ส�าหรับการลงพื้นท่ีท่ีไม่คุ้นเคย	 นับเป็นเรื่องปกติของนักข่าวภาค

สนาม	ทีต้่องเผชญิกบัพืน้ที	่บคุคล	กลุม่คน	ทีไ่ม่เคยพบ	การเตรยีมความ

พร้อมด้านความปลอดภัยในเบ้ืองต้นคือการท�าการบ้านเก่ียวกับสภาพ

พื้นที่	 สภาพเหตุการณ์	 สภาพบุคคลให้ชัดเจนท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้	 และ

ต้องยึดหลักความเสี่ยงเป็นศูนย์อย่างเคร่งครัด	 ส�าหรับการท�าข่าวภัย

พิบัตินั้น	นักข่าวต้องระวังไม่ให้ตนตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง

	 สถานการณ์ทีต้่องการน�าเสนอข่าวตลอด	24	ชัว่โมง	ย่อมแปลว่าเป็น

สถานการณ์ส�าคญัมากจ�าเป็นต้องเกาะตดิแทบกระพรบิตาไม่ได้	โดยปกติ

นกัข่าวแบ่งเวรพกักนัอยูแ่ล้ว	แต่ในทางปฏบัิตมิกัมเีรือ่งยดืเยือ้จนไม่อาจ

พักได้ตามก�าหนด	 และยิ่งกว่านั้นด้วยสัญชาตญาณคนท�าข่าวแม้เป็น

เวลาต้องพักและแม้เหนื่อยล้าเพียงใดก็แทบหลับไม่ลง	 ดังนั้นนอกจาก

ต้องเกาะติดสถานการณ์แทบกระพริบตาไม่ได้	จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องใส่ใจ

สขุภาพอย่างเคร่งครดั	อย่าลมืรบัประทานอาหาร	อย่าลมืดืม่น�า้	อย่าลมื

เข้าห้องน�า้	พยามยามหกัใจนอนให้หลบัเมือ่เป็นเวลาพกั	ทีส่�าคญัอย่าลมื

ว่า	เรายังหายใจอยู่	ต้องหายใจให้ลึกเต็มปอดตลอดเวลา		
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เรื่องเล่าที่คนยังไม่รู้...

		 “จริงๆ	 มีประเด็นน่าสนใจอีกหลายเรื่องที่เผยแพร่

ต่อสาธารณะค่อนข้างน้อย	 เป็นต้นว่า	 เก่ียวกับบุคคลท่ีมี

บทบาทส�าคัญในปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ติดถ�้า	 เช่น	

“พี่เพชร-	พี่เกียรติ”		ที่เข้าถ�้าไปตามหาผู้ติดถ�้าในวันแรก		

หรอืสองพีน้่อง	“พีร่กัษ์-พีเ่บิม้”	ซึง่ร่วมทมี	“มสิเตอร์เวร์ิน”	

มุดถ�้าไปค้นหาตั้งแต่วันแรกฯ	 และเป็นผู้น�าทางหน่วยซีล

และทุกหน่วยมุดถ�้า	จนปฏิบัติการครั้งนี้ส�าเร็จ	“น้องตั้น”	

นักเรียนชั้น	ม.5	จาก	อ.ขุนตาล	ซึ่งไกลจากถ�้าหลวง	เกือบ	

200	กโิลเมตร	อาสามาบุกป่าปีนผามดุโพรงหาทางลดัเข้าไปช่วยคนตดิถ�า้	“น้องเจมส์-ฉ้าย-หลง”	และผองเพือ่น	นกัเรียน

ช้ันประถมและมธัยมต้น	จากโรงเรยีนดรณุราษฏร์วทิยา	อ.แม่สาย	ทีอ่าสามาเป็นคูซ้่อมให้นกัด�าน�า้จากต่างประเทศ	เพือ่

ทดสอบอุปกรณ์และค้นหาวิธีการที่เป็นไปได้ในการช่วยเหลือผู้ติดถ�้าเหล่านี้เป็นต้น”

เรื่องเล่าจาก...สุภาพร เอ็ลเดรจ

 สุภาพร เอ็ลเดรจ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ	ได้รับมอบหมายให้ติดตามภารกิจทีมกู้ภัยต่างชาติที่มา

ช่วยปฏิบัติภารกิจและสื่อมวลชนต่างชาติที่มาเกาะติดสถานการณ์การช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี
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เมื่อรู้ว่าต้องไปท�าข่าว...

	 ก่อนจะเดินทางไปรายงานข่าวภารกิจกู้ภัยถ�้าหลวง

ขนุน�า้นางนอน	จ.เชยีงราย	เคยมโีอกาสไปลงพืน้ทีร่ายงาน

ข่าวภัยพิบัติมาแล้วหลายประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นน�้าท่วม 

เมียนมา	 แผ่นดินไหวเนปาล	 ไฟป่าและภูเขาไฟปะทุ

อนิโดนีเซีย	ซ่ึงล้วนแต่เป็นสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีทมีข่าวต้อง

รีบเดินทางไปยงัพืน้ทีเ่กิดเหตใุห้เรว็ทีสุ่ด	ก่อนจะได้ไปร่วม

ทมีเกาะตดิสถานการณ์ถ�า้หลวงกติ็ดตามข่าวอยูต่ลอดเวลา	

เพราะเอาใจช่วยให้น้องๆ	ทั้ง	13	คนปลอดภัยเหมือนกับ

คนไทยและทั่วโลก

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย...

	 เมือ่ได้รบัมอบหมายจากกองบรรณาธกิารให้ไปลงพืน้ท่ี

ตดิตามทมีกู้ภยัและส่ือมวลชนต่างชาติทีเ่ริม่ทยอยเดินทาง

มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่

จะได้ไปร่วมลุ้นและให้ก�าลังใจในการช่วยเหลือทั้ง	13	คน

อย่างใกล้ชดิ	และในฐานะนกัข่าวภาคสนาม	เรากด็ใีจทีจ่ะ

ได้ร่วมรายงานสถานการณ์ใหญ่ทีค่นทั่วโลกใหค้วามสนใจ

	 มีเวลาเตรียมตัวก่อนเดินทางไม่ถึง	 12	 ชั่วโมง	 พอรับ

โทรศัพท์จากหัวหน้างานก็รีบจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบิน	

จัดกระเป๋าเดินทาง	 และติดต่อกับทีมที่ไปรายงานอยู่ท่ี	

จ.เชยีงราย	อยูก่่อนแล้ว	 เพือ่ขอค�าแนะน�าในการเตรยีมตวั	

ทางนัน้กแ็นะน�ามาว่าให้เตรยีมรองเท้าบูทยาวถงึเข่าเพราะ

หน้างานเละมาก	

	 ตอนนัน้เรายงันกึไม่ออกว่าเป็นยงัไง	 แต่กไ็ปหาซือ้บทู

แถวตลาดใน	 อ.แม่สายตามค�าแนะน�า	 แล้วพอไปถึงศูนย์

บญัชาการหน้าถ�า้หลวงเราก็พบว่า	 ฝนทีต่กตดิต่อกนัท�าให้

พื้นดินกลายเป็นโคลนเหลวและหนา	 ท�าให้เดินได้ยาก

ล�าบากมาก	ตอนนัน้รูส้กึดใีจท่ีไม่ดือ้	และเช่ือค�าแนะน�าของ

เพือ่นนกัข่าว	ขนาดใส่บูทท้ังวนัแต่ทุกเยน็ท่ีถอดรองเท้าออก	

กพ็บว่าเท้าของเราเปียกชืน้แม้จะไม่มนี�า้เข้าก็ตาม	ดทีีต่าม

เตน็ท์พยาบาลเขาแจกยากันโรคน�า้กดัเท้าและแป้งส�าหรับ

โรยในบูทให้

	 วันแรกท่ีไปถึงก็รีบส�ารวจหาเต็นท์ท่ีพักของเจ้าหน้าท่ี

ต่างชาติทันที	 และติดต่อขอสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลใน

การท�างานมากท่ีสุด	 เพราะเราเข้าใจดีว่าสถานีของเรามี

รายการพิเศษตลอดทั้งวัน	ดังนั้นเราต้องรายงานข่าวกลับ

ไปให้ได้บ่อยและให้มีความคืบหน้าตลอดเวลา

	 อุปสรรคท่ีพบคือแหล่งข่าวไม่ยอมให้สัมภาษณ์	 อย่าง

เช่น	 ตอนท่ีนักด�าถ�้าชาวอังกฤษ	 2	 คน	 ซ่ึงพบทีมหมูป่า

เป็นกลุ่มแรกเพิ่งด�าน�้าส�ารวจถ�้าเสร็จ	 เราก็รีบเดินตาม

เพื่อขอสัมภาษณ์	แต่ถูกปฏิเสธ		ไม่ใช่แต่กับเราเท่านั้น	แต่

กับสื่อทุกส�านักด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่อใหญ่ระดับโลกก็ตาม										

ซึง่ตรงนัน้เราก็เคารพในสทิธิข์องเขา	และเข้าใจว่าคงอยาก

ตั้งใจปฏิบัติภารกิจมากกว่าให้สัมภาษณ์สื่อ

	 นอกจากนี้ตัวแทนจากประเทศต่างๆ	 ก็ไม่ค่อยอยาก

ให้สัมภาษณ์เท่าไหร่	เพราะอยากให้สื่อสัมภาษณ์จากผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นมากกว่า	 แต่ก็ยังพอมี

บางทีมให้สัมภาษณ์ได้บ้าง	เช่น	ทีม	USPACOM	หรือกอง

ก�าลงัสหรฐัภาคพืน้แปซฟิิก-อนิโด	หรอืทมีกูภ้ยัจนี	การจะ

สมัภาษณ์สือ่ต่างชาตกิต้็องรอจงัหวะและโอกาส	เพราะเขา

กต้็องเร่งท�างานแข่งกบัเวลาเช่นเดยีวกบัเรา	แต่ส่วนใหญ่ก็

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

	 อปุสรรคอืน่ๆ	กค็งจะเป็นสภาพอากาศทีม่ฝีนตกทุกวนั	

และพื้นที่เป็นโคลนหนา	ท�าให้เดินยาก	แต่ในช่วงหลังๆ	ก็
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มีเจ้าหน้าที่น�าหินมาเทที่พื้นเพื่อให้เดินได้ง่ายขึ้น

	 การจัดระเบียบสื่อ	 กันให้สื่อออกนอกพื้นที่เพื่อความ

สะดวกในการล�าเลียงผู้สูญหายก็ท�าให้เราต้องเดินเท้า

ระหว่างรถโอบีกับศูนย์บัญชาการไกลกว่าเดิม	แต่บางครั้ง

กไ็ด้รับความช่วยเหลอืจากจติอาสาทีม่าขีร่ถจกัรยานยนต์

รับส่งท�าให้ย่นระยะเวลาเดินทางได้

	 สิ่งที่น ่าประทับใจในการท�างานก็คือได้เห็นความ

สามัคคีของทุกภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็นทีมกู้ภัยของไทย	ทีม

สนับสนุนต่างชาติ	 และอาสาสมัครทุกท่าน	 ที่มาร่วมแรง

ร่วมใจกันจนเกิดเป็นภาพที่สวยงาม	 สร้างความประทับ

ใจและประหลาดใจแก่ส่ือมวลชนต่างชาติที่มาเกาะติด

สถานการณ์	หลายคนบอกกบัเราว่า	ไม่เคยไปรายงานข่าว

ท่ีไหนแล้วมทีัง้เตน็ท์พยาบาล	เต๊นท์อาหาร	และสิง่อ�านวย

ความสะดวกต่างๆ	มากมายขนาดนี้

	 นอกจากน้ี	 เรารู ้สึกว ่าได ้อยู ่ ร ่วมในเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของโลก	 ที่เต็มไปด้วยนักข่าวจาก

ส�านักข่าวทั่วโลกมารายงานเหตุการณ์	 ไม่ว่ามองไปทาง

ไหนก็เห็นแต่พลังและความกระตือรือร้นในการท�างาน

	 2-3	วันก่อนจะพบว่าทุกคนรอดชีวิต		มีข่าวลือออกมา

ทุกวัน	 ข่าวแต่ละกระแสก็แตกต่างกันไป	 บางข่าวก็ท�าให้

เรารู้สึกปวดใจและขอให้ไม่เป็นความจริง	 เรียกว่าช่วงนั้น

ท�างานด้วยภาวะอารมณ์ที่บีบคั้นหัวใจที่สุด	 ทั้งสับสนกับ

กระแสข่าวลือ	 ทั้งเหนื่อยกับการรอคอยและอยากรับฟัง

ข่าวดี	 แต่เราก็สามารถคัดกรองและรายงานข้อเท็จจริง

ออกมาได้ด้วยความร่วมมือจากทุกๆ	ฝ่าย	โดยเฉพาะกอง

บรรณาธกิารทีย่กทมีไปให้ค�าปรกึษาและช่วยเหลอืในพ้ืนที่

	 วินาทีที่ดีใจที่สุด	ก็คงจะคืนวันที่ผู้ว่าฯ	จ.เชียงราย	(ใน

ขณะน้ัน)	 แถลงว่าพบทีมหมูป่าแล้วและทุกคนปลอดภัย		

ตอนนั้นทีมข่าวก�าลังประชุมกันอยู่ในโรงแรมที่พัก	 ปกติ

เราจะขอขึ้นห้องไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมาเข้าร่วม

ประชมุ	แต่วนันัน้เรามคีวามรูส้กึว่าอยากใส่ชดุเตรียมพร้อม	

แม้แต่อุปกรณ์ท�างานก็ไม่เอาขึ้นไปเก็บบนห้อง		

	 ขณะทีก่�าลงัประชมุวางแผนงานกัน	เรากเ็ปิด		FB	Live	

ของจังหวัดเชียงรายเพื่อฟังแถลงการณ์จากผู้ว่าฯ	 ไปด้วย	

พอได้ยินข่าวดี	ทีมข่าวก็เฮกันลั่นห้อง	จ�าได้ว่าเราเองกรี๊ด

ออกมาสดุเสยีงด้วยความดใีจ	จากนัน้กค็ว้ากระเป๋าและรีบ

โทรตามทมีงานให้ไปทีถ่�า้หลวงเพ่ือสมทบกบัทมีทีส่แตนด์

บายอยู่ที่นั่นให้เร็วที่สุด

	 บรรยากาศหน้าถ�า้หลวงคนืนัน้เหมอืนมงีานเฉลมิฉลอง

อะไรสกัอย่าง	มองไปทางไหนกเ็ตม็ไปด้วยรอยยิม้และเสยีง

หวัเราะ	อารมณ์ในใจตอนนัน้มนัโล่งอก	ดใีจ	หายอดึอดัเป็น

ปลดิทิง้	พอไปสมัภาษณ์ตามเตน็ท์เจ้าหน้าทีต่่างชาต	ิกเ็หน็

อาการเดียวกัน	 พวกเขาเต็มใจให้สัมภาษณ์พร้อมใบหน้า

เปื้อนรอยยิ้ม

	 พอมองรอบๆ	พื้นที่กองบัญชาการ	ก็มีนักข่าวยึดพื้นที่

เต็มไปหมด	 ทุกคนต่างก็รีบรายงานข่าวดี	 มีสื่อต่างชาติท่ี

เจอกนัทีถ่�า้หลวงโทรมาถามหลายคนว่าข่าวนีจ้รงิไหม	เรา

ก็รีบบอกว่ารีบๆ	มาที่ถ�้าหลวงนะ	นี่เป็นเรื่องจริง	เรียกว่า

เป็นช่วงเวลาที่วิเศษจริงๆ	ส�าหรับนักข่าวภาคสนามอย่าง

เรา	และเราเชื่อว่าคนทั่วโลกก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน

	 แม้จะมข่ีาวดีแต่เรากย็งัคงต้องลุน้กนัต่อว่าจะพาน้องๆ	

ท้ัง	13	คนออกมาจากถ�า้หลวงได้อย่างไร	ช่วงนีทุ้กฝ่ายกย็งั

ต้องปฏิบัติภารกิจกันต่อไป	 จนกระทั่งคืนวันที่น�าสมาชิก

ทีมหมูป่าคนสุดท้ายออกมาได้ส�าเร็จ	 เราได้ร่วมเป็นส่วน

หนึ่งในการรายงานข่าวนี้	 และในวันรุ่งขึ้นก็ยังคงติดตาม

สัมภาษณ์ทีมกู ้ภัยต่างชาติถึงการท�าภารกิจที่เสร็จสิ้น

สมบูรณ์

 รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้เป็นส่วนหนึ่งใน

การรายงานข่าวที่คนทั่วโลกสนใจติดตาม และดีใจที่สุด

ท้ายแล้วข่าวที่เราได้รายงาน “เป็นข่าวดี”
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เรื่องเล่าจาก...โกวิทย์ บุญธรรม

 โกวิทย์ บุญธรรม อีกหนึ่งผู้สื่อข่าว	กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค	(ภาคเหนือ)	ที่ได้รับมอบ

หมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

เมื่อรู้ว่าต้องไปท�าข่าว...

	 ในช่วงทีผ่มก�าลงัเดินทางกลบัจากท่องเทีย่วช่วงลาพกัร้อน	ได้มเีสยีงโทรศพัท์จาก	บรรณาธกิารข่าว	(บก.)	ท่ีกรงุเทพฯ	

โทรมาถามว่าอยู่ที่ไหน?...	 ผมตอบไปว่า	 ยังอยู่ที่รอยต่อระหว่างระยองกับจันทบุรีก�าลังเดินทางกลับเชียงใหม่ถึงในวัน

พรุ่งนี้...นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับรู้สึกกระวนกระวายใจของ	บก.ข่าวสืบสวนสอบสวนและศูนย์ข่าวภูมิภาค	ที่พูดคุยและ

ต้องเร่งส่งทีมข่าวพื้นที่	 เพราะวันนั้นเป็นวันหยุดนักข่าวที่ส่งไปไม่เพียงพอ	มีนักข่าวเข้าเพียงทีมเดียว	ต้องเสริมทีมข่าว

ด่วน	เพราะเด็กที่ติดถ�้า	13	คน	ยังไม่พบและยังไม่ทราบชะตาชีวิต	นี่จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก...	ที่ส�านักข่าวไทยพีบีเอสให้

ความส�าคัญว่าต้องเร่งเสนอข่าว	ระดมความช่วยเหลือติดตามภารกิจในพื้นที่

	 ช่วงน้ันผมพยายามตีตั๋วจาก	 กทม.	 ไปเชียงราย	 แต่ท�าไม่ได้เพราะตั๋วเครื่องบินเต็ม....เมื่อผมต้องเดินทางกลับถึง

เชียงใหม่	ผมพร้อมทีมงานเดินทางไปที่ถ�้าหลวงฯ	ทันที	และไปถึงช่วยบ่ายๆ	

“ภาพแรกที่ผมเห็น ทางเข้าถ�้าหลวง เกือบทุกคนเดินเท้า มีรถเข้า-ออกพื้นที่ตลอดเวลา...และผมไปถึงสิ่งแรกต้อง

รีบรายงานข่าวทางออนไลน์ แต่พบปัญหาใหญ่ที่สุด คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตแทบจะใช้การไม่ได้ การท�างาน

พื้นที่จึงล�าบากมากขึ้น”
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	 เมื่ออุปสรรคการท�าข่าวมีปัญหา	และภายนอกพื้นที่มีกระแสข่าวลือเริ่มมากขึ้น	การท�างานก็ต้องปรับการท�าข่าว”	 

	คือต้องรีบถ่ายภาพ	รายงานพื้นที่บันทึก	และรีบน�าการ์ดวิ่งออกมาระยะทางกว่า	800	เมตร	เพื่อน�าภาพมาออกอากาศ	

หรือภาษาข่าวเรียกว่า	 “สดหลอก”	 เหมือนที่รายงานสดในพื้นที่จริง	 และช่วงนั้นสถานการณ์ข่าว	 บก.ในห้องส่งคือ	

ต้องการข่าวออกอากาศเกือบทุกต้นชั่วโมง	เพื่อให้คนรู้สถานการณ์พื้นที่เพื่อลดกระแสข่าวลือ	ดังนั้นการท�างานช่วงนั้น	

จึงต้องแข่งขันกับเวลา	และวิ่งแข่งกับฝีเท้าของทีมงานเพื่อส่งภาพให้ทันออกอากาศ	

	 บรรยากาศท่ีหน้าถ�้าหลวง	 พื้นท่ีเปียกแฉะ	 มีฝนตก

ตลอดเวลา	พื้นที่ถ�้าหลวง	ไม่กว้างมากนัก		แม้จะกันผู้ไม่

เกี่ยวข้องห้ามเข้าพื้นที่	เพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	และที่

นีไ่ม่ใช่ทีน่่าอยูม่ากนกั	ฝนทัง้ตก	ยงุ	พืน้ทีช่ืน้แฉะ...จากคน

แล้วคนเล่าที่เดินเข้า	ออก	ตลอดเวลา	หน้าถ�้าหลวงจึงเริ่ม

เป็น	“ทุ่งโคลน”...อุปสรรคหนึ่งการท�างานกู้ภัย	และการ

รายงานข่าวที่ต้องเปียกฝนอยู่ตลอดเวลานี่คืออุปสรรค

ส�าคญั	อกีอย่างนกัข่าวและทมี	การดแูลตัวเองและทมีงาน

จึงส�าคญัเพือ่จะรายงานข่าวในพื้นที่	การท�างานที่เกาะตดิ

นานๆ	สภาพอากาศพืน้ท่ีการรายงานข่าวจงึต้องห้ามเปียก

ฝนนาน	 และท�าเพิงพักเล็กๆ	 ด้วยเสื้อกันฝนเพื่อเกาะติด

สถานการณ์พื้นที่ทุกๆ	ชั่วโมง...

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย...

	 ภารกจิส่วนใหญ่	ผมอยูบ่รเิวณปากถ�า้ใกล้กบัศูนย์อ�านวยการร่วม	ทมีข่าวไทยพบีเีอสมปีระมาณ	7-8	ทมี	และบก.ภาค

สนาม	3	คน	เรามีการตั้งทีม	บก.ขึ้นในภารกิจ	นี่จึงเป็นภารกิจที่ส�านักข่าวให้ความส�าคัญ	เพื่อวางประเด็นข่าวในแต่ละ

จุด	และทิศทางข่าวในแต่ละวัน...	ต้องยอมรับว่าประเด็นข่าว	ยิ่งหลายวัน	การรายงานสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้	คน

ดูคาดหวงักม็มีากขึน้เช่นกนัทีอ่ยากเห็นความคบืหน้าการช่วยเหลอื	ทมีข่าวจงึต้องวางแผนกระจายไปแต่ละจดุในพืน้ที	่	

การวางคนแต่ละจุด	หน้าที่ถูกมอบหมายของนักข่าวจึงแตกต่างกัน	เช่น	งานของผมให้ดูเรื่องการจัดการน�้าปากถ�้า	และ

พื้นที่รอบนอกในช่วงแรก	 ผลกระทบจากการระบายน�้า	 เพราะมีชาวนาได้รับผลกระทบจากการสูบน�้าด้วย	 มีพื้นที่เสีย

หายเกือบ	1,000	ไร่	และภารกิจช่วยเหลือหมูป่านอกจากเร่งระบายน�้าจากถ�้า

“สิ่งที่งดงามนอกจากการระดมช่วยเหลือทุกสาขาอาชีพหน้าถ�้า  

ผมยังเห็นหัวใจของชาวนาที่เสียสละพื้นที่นาข้าวให้ถูกน�้าท่วมเพื่อช่วยเหลือทีมหมูป่า”
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	 ชาวบ้านทกุคนทีถ่กูน�า้ท่วมบอกเป็นเสยีงเดียวกนัว่า	หากเป็นลกูหรือญาติพวกเขาคงกระวนกระวายใจเหมอืนพ่อแม่	

และครอบครัวทีมหมูป่า	นาปลูกกี่ครั้งก็ได้	แต่ชีวิตคนทั้ง	13	คน	สร้างใหม่ไม่ได้	การที่นาถูกน�้าท่วมจึงไม่ใช่เรื่องส�าคัญ

ที่สุดตอนนี้	สิ่งส�าคัญคือต้องเร่งค้นหาและพาหมูป่าออกมาให้ได้...

	 การท�างานยิ่งหลายวัน	ยิ่งเป็นอันตรายกับทั้ง	13	คน	อุปสรรคทั้งฝนที่ตกมาตลอด	การท�างานที่ยากในภารกิจการ

ค้น...แต่ด้วยความช่วยเหลือทุกภาคส่วน	ก็ได้รับข่าวดีว่าเจอ	ทั้ง	13	คนแล้ว....คืนนั้นเราทราบข่าวว่าพบหมูป่า	ระหว่าง

ที่ทีมข่าวก�าลังประชุมวางแผนข่าวในช่วงดึก

“ทุกคนโผเข้ากอดกัน...หลายคนร้องไห้ ทุกคนโห่ร้องดีใจ กลางดึก 

ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในโรงแรม แล้วทุกคนก็รีบเข้าพื้นที่ทันที”

	 ความชุลมุนในพื้นที่สื่อทั้งโลก..ฉายสปอต์ไลต์มาที่ถ�้าหลวง	เพื่อรายงานข่าวบรรยากาศตอนนั้นมันดีมาก	คืนนั้นทุก

คนรายงานข่าวมีแต่รอยยิ้ม...ผมได้รายงานข่าวทีมสูบน�้า	ทีมลาดสายไฟฟ้า	โทรศัพท์	ทุกคนยังท�างานต่อไป	แต่เมื่อพูด

คุยกับทุกคน	พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	“มีความสุข	ที่รู้ว่าทั้ง	13	คนปลอดภัย”	ท�าให้หลายคนที่ท�างานหนักช่วยภารกิจ

ค้นหาหลายวันหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง	ภารกิจต่อไปคือภารกิจการกู้ภัย..น�าทั้ง	13	คนออกมา...

	 ภารกิจการกูภ้ยัน�า	13	คนออกมาไม่ง่าย	ต้องระดมถงัอากาศ	และล�าเลยีงถงัเข้าไปภายในถ�า้	การล�าเลยีงถงัต้องแข่ง

กับเวลา	และช่วงเช้าผมก็ได้ฟังแถลงข่าวการสูญเสีย	“จ่าแซม”	บรรยากาศแถลงข่าวจาก	ผบ.ซีล	ท�าให้วันนั้นในพื้นที่

มันเงียบ	 วังเวง	 เหมือนเวลามันหยุดนิ่งไปเฉยๆ....เพราะนี่คือการสูญเสียครั้งแรกของภารกิจนี้	 แต่การสูญเสียจ่าแซม	

ภารกิจยังต้องด�าเนินต่อเพราะยังมี	 13	ชีวิต	และทหารที่อยู่ภายในถ�้าภารกิจที่ต้องรอดปลอดภัย	หลังจ่าแซมเสียชีวิต

ภารกิจของผมคือตามส่งร่างจ่าแซมที่สนามบิน

 “เชื่อไหม ในเมืองเชียงราย และสนามบินไม่มีท่าทีว่าฝนจะตก มีแดดออก แต่หลังพิธีเกียรติยศ 

เครื่องบินใบพัดก�าลังหมุน ฝนได้ตกลงมาหลังพิธีเสร็จเครื่องก�าลังบินเฉพาะพื้นที่นั้น”

	 การเสยีชวิีตของจ่าแซม	และฝนเริม่ตกหนกัอกีครัง้ทีถ่�า้หลวง	อากาศถ�า้ลงต�า่ลงการช่วยเหลอืจงึต้องแข่งกบัเวลาและ

ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วน	 เสียงจากศูนย์อ�านวยการบอกว่าให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ในช่วงเช้า	 เพราะต้องเคลียร์

พื้นที่อ�านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่	สื่อทุกสื่อต้องออกจากหน้าถ�้าหลวง	นี่จึงเป็นสัญญาณว่าจะน�าเด็กออกมา!	

	 เสียงประกาศ	ของเจ้าหน้าที่ดังตลอดเวลา	ทีม	บก.ตกลงให้ผมอยู่โอบี	หน้าถ�้าหลวงตรงไร่สับปะรด	นี่จึงเป็นภารกิจ

ส�าคัญส�าหรับผม	 เพราะผมจะเป็นจุดแรกที่เห็นหากมีรถพยาบาลเคลื่อนออกจากพื้นที่ถ�้าหลวง	 จุดนี้เรามีช่างภาพทีม

ข่าว	และช่างภาพส�านักโทรทัศน์	เรามีกล้องทุกชนิดที่ใช้ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์	เรามีกล้อง	และช่างภาพมากกว่า														

4	 จุด	 ดังนั้นภาพที่ปรากฎของไทยพีบีเอสจึงมีครบทุกมุมคมชัดกว่าทุกสื่อเพราะมีช่องเดียวท่ีมีทีมโอบีใกล้ปากถ�้ามาก

สุด	ดังนั้นทุกความเคลื่อนไหวไทยพีบีเอสจึงเห็นเป็นสื่อแรก...
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“จริงๆ แล้วกล้องไทยพีบีเอสเป็นกล้องใหญ่ 

สามารถซูมได้เห็นตัวเด็กในรถพยาบาล 

แต่เราไม่ท�า เพราะขัดจรรยาบรรณ” 

	 นีค่อืค�าพดูของพีแ่ว่น	และทมีงานส�านกัโทรทศัน์	เช่นเดยีวกับผม	และทมีข่าว	ทีไ่ด้ยนิเสียงวทิยสุือ่สารของเจ้าหน้าที่	

และเสียงประชาสัมพันธ์ภายในถ�้าเพราะผมอยู่ห่างเพียง	800	เมตรจากถ�้าว่าจะน�าเด็กออกมา	แต่เราไม่สามารถยืนยัน

ได้	 สิ่งเหล่านี้จึงไม่ถูกน�าออกอากาศ	 เช่นเดียวกับตลอดท�าข่าวที่ถ�้าหลวงเพราะข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ใช่ข้อมูลที่ยืนยันจาก

แหล่งข่าว

	 ...ข่าวไทยบีเอสรายงานจากถ�้าหลวงจึงเป็นข่าวที่ถูกน�าเสนออย่างที่ทุกท่านได้รับชมหน้าจอทั้ง	18	วันการเกาะติด	

หากจะพูดถึงความประทับใจถึงการท�าข่าวหมูป่า

 เรื่องเล่าที่คนยังไม่รู้...

	 ผมประทับใจมากที่สุด	กลับเป็นภาพคนเล็กๆ	ที่มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว	น�ารถสามล้อพ่วงมาแจกก๋วยเตี๋ยว	แต่ขึ้นเนิน

ไม่ได้	มีทหาร	อาสาสมัครช่วยกันเข็น

 “ภาพเข็นรถก๋วยเตี๋ยวสะท้อนถึงความช่วยเหลือคนทุกอาชีพที่ตัวเองถนัด และภาพนี้ถูกส่งต่อกันบนโลก

ออนไลน์จ�านวนมาก สะท้อนถึงความเอื้ออารีของคนที่มีต่อกันในภารกิจกู้ภัยที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งของโลก”

	 นอกจากน้ีผมเหน็อาสาสมคัรทีม่ากทีส่ดุครัง้หนึง่จากคนทัง้โลกทีม่าช่วยเหลอื	ผมจงึไม่อยากเหน็ภารกจิกูภ้ยัช่วยทมี

หมปู่าเป็นเพยีงปรากฏการณ์ครัง้ส�าคญัของโลกในการระดมอาสาสมคัรทัว่โลก	..อยากให้คนไทย	และคนทัง้โลกได้เรยีน

รู้ภารกิจนี้	ซึ่งปัจจุบันยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในถ�้าหลวง	ถ�้าพระ	ขุนน�้านางนอน	และบนภูเขา	น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้

การกูภ้ยัควบคูก่บัการท่องเทีย่วทีน่่าจะเป็นความท้าทายการจดัการพืน้ทีต่่อไปเพราะถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน	วนันีเ้ป็น

ที่รู้จักของคนทั้งโลกแล้ว
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เรื่องเล่าจาก...เบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง 

 เบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวอาชญากรรมซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวส่วนกลางอีกหนึ่งคนที่ได้รับมอบหมายให้

ไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วย

	 ผมเคยท�าข่าวเกีย่วกบัภัยพบิติั	ทีส่ร้างประสบการณ์ในการท�างานข่าวของผมเป็นอย่างมาก	นัน้ก็คอื	 เหตแุผ่นดนิไหว

ทีป่ระเทศเนปาล	ในขณะน้ันผมได้เป็นทมีทีไ่ปเปลีย่นทีมงานท่ีเดนิทางไปท�าข่าวก่อนหน้านีม้าแล้ว	ต้องบอกก่อนเลยว่า	นี่

เป็นการเดนิทางไปท�าข่าวต่างประเทศคร้ังแรกของผม	และเป็นเหตกุารณ์ระดบัโลกท่ีได้รบัความสนใจ	เพราะความเสยีหาย

ถอืว่ารนุแรงมาก	เกอืบจะทัว่ท้ังประเทศได้รับความเสยีหาย	และประเทศนีก้ารบรหิารจัดการอาจยงัไม่ท่ัวถึง	อกีท้ังสภาพ

ภมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาสงู	ประชากรทีอ่ยู่ห่างไกลกไ็ม่ได้รบัความช่วยเหลอืเท่าท่ีควร

	 ส�าหรับเหตุการณ์ที่ถ�้าหลวงฯ	ในช่วงแรกที่ผมได้ยินข่าวนี้	ตอนแรกคิดว่าคงเป็นเรื่องธรรมดา	เด็กเดินเข้าไปเดี๋ยวก็

ต้องเดนิออกมาได้	ไม่น่าจะมปีระเดน็ใหญ่โตอะไร	แต่พอเวลาผ่านไปเรือ่ยๆ	เดก็ๆ	ยงัออกมาไม่ได้	น�า้กท่็วมถ�า้สงูขึน้	ฝน

กย็งัตกในพืน้ที	่เครือ่งมอืต่างๆ	กเ็อาเข้าไปท�างานในพืน้ทีไ่ม่ได้	เรือ่งนีก้เ็ริม่ใหญ่ขึน้	จากเดมิทีเ่ป็นแค่ข่าวภมูภิาค	เริม่มา

เป็นข่าวหลักในกรุงเทพ	และสุดท้ายก็เป็นข่าวอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียว

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย...

	 ครั้งแรกที่ได้รับมอบหมายงานนี้	ตอนแรกจินตนาการสภาพพื้นที่เกิดเหตุยังไม่ออก	ก็พยายามดูข่าวที่ได้ออกอากาศ

ไปแล้ว	หรอือ่านความคบืหน้าเท่าทีม่อียู	่และงานน้ีสร้างความท้าทายในการท�างานเป็นอย่างมาก	เพราะมันถอืเป็นเรือ่ง

แปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน	แน่นอนว่า	การท�าข่าวในแต่ละวันมักจะเจอสิ่งแปลกใหม่	หรือเรื่องใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา	

แต่ในคร้ังน้ีมันแปลกจริงๆ	 ในหัวตอนนั้นพยายามคิด	 ดีไซน์วิธีการน�าเสนออยู่ตลอดว่าจะท�ายังไงดีให้น่าสนใจ	 เพราะ

แน่นอนว่าในพื้นที่เป็นป่า	 สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่

ค่อยจะม	ีเจ้าหน้าทีต้่องปิดกัน้พืน้ทีแ่น่นอน	และเมือ่

ลงพื้นที่ไปถึงก็เป็นไปตามที่คิดไว้	 แต่เราก็ต้องแก้ไข

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา	

	 การเตรียมตัวลงพื้นที่ท�าข่าวนี้ในช่วงนั้น	 เมื่อรู้

ข้อมูลเบื้องต้นของสภาพพื้นที่แล้ว	 ผมก็ได้เตรียม

เสื้อแขนยาวที่ใส่เดินป่า	 ที่สามารถกันหนาว	 กันน�้า

ได้	 และก็รองเท้าเดินป่า	 ที่เคยซื้อมาไว้นานแล้ว	 ได้

น�าออกมาใช้ในงานนีเ้สยีท	ีแต่สดุท้ายแล้ว	รองเท้าที่

ว่าแน่แค่ไหน	ก็แพ้รองเท้าบูทที่ใส่ลุยโคลน	ที่ถือว่ามี

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม	เพราะโคลนที่นี่	เยอะมาก
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	 ส่วนเร่ืองข้อมูลต่างๆ	 ยอมรับว่าไปหาเอาดาบหน้า	

เพราะตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งรู้จักชื่อ	 “ถ�้าหลวงขุนน�้านาง

นอน”	แม้ว่าจะเคยไปท�าข่าวเกีย่วกบัสถาการณ์ยาเสพตดิ

ที่	อ.แมส่าย	มาแล้วหลายครัง้	กไ็ม่เคยได้ยนิเขาพูดกนั	แต่

ก็ขับรถผ่านเทือกเขาเทือกนี้	แต่ก็ไม่รู้จักมาก่อน	แต่คราว

นี้รู้จักมากขึ้น	และทั่วโลกก็รู้แล้วว่า	ถ�้าหลวงฯ	อยู่ที่ไหน

	 บริเวณที่ผมอยู่ประจ�าการคือที่หน้าถ�้าหลวงฯ	 เร่ือง

ความปลอดภัย	 ไม่น่าเป็นห่วง	 เพราะว่าเจ้าหน้าที่อยู่

จ�านวนมากไม่มอีนัตรายอะไรทีเ่กดิขึน้	แต่สิง่ทีต้่องปรบัตัว

เลยกค็อืการทีจ่ะต้องอยูก่บัสภาพืน้ที	่และสภาพธรรมชาติ

ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน	ทั้งฝนตก	แดดออก	เดินลุยโคลน	นั่ง

แช่โคลนอยูท่ัง้วนั	ในช่วงแรกๆ	ทีส่ือ่มวลชนเข้ามาในพืน้ที่

จดุทีท่�างาน	หรอืรายงานข่าว	ยงัไม่สะดวกเท่าในช่วงท้ายๆ	

ที่มีการปรับปรุง	จัดระบบพื้นที่	 ช่วงแรกๆ	มีเก้าอี้ไม่กี่ตัว	

ต้องผลดักนัน่ังเหมือนเก้าอีด้นตร	ีหรอืนัง่ตามโขดหนิ	หรอื

ยนืพงิกบัก�าแพงของอาคารทีท่�าการวนอทุยานฯ	เพราะพ้ืน

นั่งไม่ได้เลย	เปียกและโคลนเต็มพื้นที่ทั้งหมด	

	 จนเร่ิมมีการปรับปรุงพื้นที่	 น�าหินคลุกมาท�าให้เดิน

ได้ง่ายข้ึน	 แต่สุดท้ายโคลนก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะ

ฝนตกชะล้างโคลนลงมาจากเขาอยู่เรื่อยๆ	 ที่ท�างานของ

สื่อมวลชนถูกจัดสรรให้มาอยู่บริเวณสนามด้านหน้า

วนอทุยานฯ	ทีต่อนแรกผมเข้ามาทีน่ีย่งัเหน็เป็นสนามหญ้า

ทีเ่ขยีวขจอียู	่แต่สดุท้ายกต้็องปรบัพืน้ทีไ่ปตามการท�างาน	

ห้องท�างานทีด่ท่ีีสดุของสือ่มวลชนในตอนนัน้	กค็อืมเีตน็ท์

กนัแดดกนัฝน	แต่กต้็องใส่รองเท้าบทูนัง่แช่โคลนอยูท่ัง้วนั	

แต่ก็ถือว่ายังสบายกว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องเข้าไปท�างานอยู่

ภายในถ�้า	และบนเขาเป็นอย่างมาก

	 ในช่วงแรกการรายงานข่าวของสถานไีทยพบีีเอส	กเ็ป็น

ข่าวความคืบหน้าตามช่วงข่าวท่ัวไป	 แต่เมื่อสถานการณ์

เริ่มคับขัน	และน่าวิตกกังวลมากขึ้น	มีการระดมหน่วยซีล

เข้าไปในพื้นที่ก็ท�าให้ข่าวนี้เริ่มเป็นข่าวหลักของแต่ละช่วง

ข่าว	และช่วงของวันนั้นๆ	จึงต้องส่งทีมข่าวจากส่วนกลาง
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ขึน้ไปช่วยเหลอืกบัศนูย์เหนอืทนัท	ีช่วงนัน้ไทยพบีเีอส	เริม่จดัรายการสดผ่านช่องทางออนไลน์	เฟซบุ๊กไลฟ์อยูต่ลอดเวลา	

นอกเหนือจากรายงานข่าวในโทรทัศน์	และก็ได้รับการติดตามชมจากผู้ชมจ�านวนมาก

	 จนเข้ามาถึงช่วงที่ผู้บริหารของไทยพีบีเอสตัดสินใจ	 “ล้มผังรายการ”	 เพื่อน�าเสนอความเคลื่อนไหวการช่วยเหลือ

สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี	 ทั้งโทรทัศน์	 และเฟซบุ๊กไลฟ์	 ไทยพีบีเอส	 ถูกจับตามองในการรายงานสถานการณ์นี้เป็น

อย่างมาก	สิ่งที่ท้าทายทุกคนที่ร่วมกันท�างานนี้	ผมคิดว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆ	ตั้งแต่คนที่ลงไปท�างานใน

พ้ืนทีท่กุคน	พนักงานในสถานทีีก่่อนหน้านีอ้ยู่ในสตดิูโอ	กย้็ายจุดจัดรายการมาทีห้่องส�านกัข่าว	เจ้าหน้าทีฝ่่ายเทคนคิใน 

สตูดิโอ	ฝ่ายกราฟิก	และบรรณาธิการทุกโต๊ะ	ก็จะรวบรวมความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวข้องโต๊ะตัวเองมารายงาน

ในการจัดรายการนี้ตลอด	ถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายจริงๆ

	 ส่ิงทีผู่ส้ือ่ข่าวในพืน้ทีต้่องท�ามากข้ึนกค็อืการหาประเดน็มาน�าเสนอให้กับทางสถานทีีจ่ดัรายการสดอยูต่ลอด	จดุทีผ่ม

รับผิดชอบอยูก่ค็อืบรเิวณหน้าถ�า้หลวงฯ	จดุนีจ้ะมคีวามเคลือ่นไหวของเจ้าหน้าทีอ่ยูต่ลอดเวลา	ทัง้การแถลงข่าวประจ�า

วัน	รวมทั้งจิตอาสาต่างๆ	จุดนี้จึงถูกจัดให้รายงานสดบ่อยที่สุด	เรียกได้ว่าในช่วงแรกๆ	ผมถูกให้เข้ารายงานสดเกือบทุก

ชั่วโมง	

	 การค้นหาประเดน็ข่าวในแต่ละช่วงกจ็ะมสีถานการณ์อปัเดตรายงานเข้าไปในสถาน	ีแต่ในช่วงข่าวค�า่ทีเ่ป็นข่าวหลกั

อกีช่วงทีต้่องรวบรวมความเคล่ือนไหวตลอดทัง้วนัมาเสนอ	และผมกจ็ะพยายามท�าเป็นรายงานปิดท้ายในรายงานสดไป

ด้วย	บางวันก็เป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้รอบๆ	พืน้ที	่จติอาสาทีเ่ข้ามาท�างานในพืน้ที	่ซึง่ความเคลือ่นไหวดเูหมอืนว่าจะไม่มอีะไร	แต่

กจ็ะมีอะไรให้เคลือ่นไหวอยูต่ลอดทัง้วนั	เรยีกได้ว่า	ฝนตก	แดดออก	กร็ายงานในข่าวได้	เพราะแค่นีก้ม็ผีลต่อสถานการณ์

ความยากล�าบากในการท�างานของเจ้าหน้าที่แล้ว

	 อปุสรรคในการท�างาน	ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้ในช่วงแรกๆ	ทีม่เีหตกุารณ์	เพราะสญัญาณโทรศพัท์มน้ีอยมาก	จะโทรคยุ

รายละเอยีดงานกบัทางสถานีต้องเดินออกมาจากปากถ�า้ระยะทางประมาณ	300	เมตรอย่างต�า่	และบางช่วงถ้าคนใช้เยอะ

ก็จะติดต่อได้ยากมาก	แต่ในช่วงหลังๆ	ทุกหน่วยงานก็น�าสัญญาณโทรศัพท์	และอินเทอร์เน็ตเข้ามาในพื้นที่จนสามารถ

ติดต่อประสานงานกันได้ดีมากขึ้น

	 เหตุการณ์น้ีผมถอืว่าสร้างความท้าทายให้กบัผูส้ือ่ข่าว

ที่ลงไปท�างานในพื้นที่กันทุกคน	 ไม่ใช่เฉพาะของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสของเรา	 แต่ว่าทุกสถานีต้องวางแผน

การท�างานกนัอย่างด	ีการท�างานเป็นทมี	เพราะสถานการณ์

ทีน่ีเ่ปลีย่นอยูต่ลอด	ท�าอย่างไรถงึจะได้ข่าว	 ความรวดเรว็	

ถกูต้อง	หรอืได้ประเด็นทีแ่ตกต่างมาน�าเสนอ	และทีส่�าคญั

ทีส่ดุงานนีส้ร้างประสบการณ์ให้กบันักข่าวทกุคนทัง้คนเก่า	

คนใหม่	ประสบการณ์มาก	หรือน้อย	ผมเหน็ได้ลงมาท�างาน

ทีน่ีกั่นอย่างเต็มที่
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เรื่องเล่าที่คนยังไม่รู้...

 อาหารที่หน้าถ�้าหลวงฯ อร่อยมากครับ! ขออนุญาตเล่าเรื่องอาหารการกินสักหน่อย	หลังจากที่พูดเรื่องงานมามาก

แล้ว	ต้องบอกก่อนว่าชวีติความเป็นอยู่ของทกุคนทีเ่ข้าไปท�างานทีถ่�า้หลวงฯ	ทัง้เจ้าหน้าท่ีและผูส้ือ่ข่าว	ตอนแรกๆ	ทีพ่วก

เราเข้าไปท�างานก็คิดไว้บ้างแล้วว่าการกินอยู่ต้องยากล�าบากแน่นอน	ยิ่งรู้ว่าการเดินทางเข้าไปยากล�าบาก	 ในวันแรกที่

ทีมข่าวของผมเข้าไปในพื้นที่	ต้องบอกว่าในช่วงแรก	กินอยู่อย่างเท่าที่มีจริงๆ	นั่นก็คือข้าวเหนียว	(แข็งๆๆ	มว๊ากก)	กับ

หมทูอดแห้งๆ	ซึง่อาหารเหล่านีก้ม็คีนมาบรจิาคให้บ้าง	และกม็โีรงครัวท�าไว้ให้เจ้าหน้าทีบ้่าง	ซึง่ก็ได้รบักนัแบ่งกนัไป	แต่

ว่าพวกเรายังโชคดีที่ยังมีอาหารกินได้เยอะกว่า	กลุ่มที่เดินทางขึ้นไปท�างานบนเขา	เพราะบนนั้นมีจุดที่ต้องหาโพรงหรือ

ทางออกอื่นๆ	ที่พอจะสามารถช่วยเหลือทั้ง	13	คนได้

	 บ่ายๆ	วันนั้นเริ่มมีคนเข้ามาช่วยในพื้นที่มากขึ้น	ทีมข่าวเราเวลาออกอากาศต้องเดินออกมาส่งภาพ	หรือรายงานสด

ที่บริเวณทางเข้าไปในวนอุทยานฯ	 เดินออกมาประมณ	 600	 เมตร	 หรือท่ีเขาเรียกกันว่าจุดสามแยกทางเข้า	 นอกจาก

คนที่มามุงดูเหตุการณ์บ้าง	และรถของเจ้าหน้าที่เริ่มเข้ามาในพื้นที่	ท�าให้ต้องเริ่มมีการจัดระเบียบ	จังหวะเดียวกันมีรถ

จกัรยานยนต์พ่วงข้างทีข่ายก๋วยเต๋ียวขบัมาจอดในเต็นท์ทีพ่วกเราอยูก่บัเจ้าหน้าที	่และทีส่�าคัญ	พีค่นขายเขาบอกว่าอยาก

มาช่วยทุกคน	ด้วยการมาท�าก๋วยเตี๋ยวให้กินฟรีทุกคน	ซึ่งต่อมาพี่เขาก็เข้ามาท�าก๋วยเตี๋ยวให้กินทุกวัน	ตั้งแต่ที่หน้าทาง

เข้าถ�้า	จนวันหลังๆ	ได้ขึ้นไปด้านบนตรงจุดที่เจ้าหน้าที่จัดให้จอด	ทุกคนจึงได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ	อร่อยๆ	กัน

ทุกวัน

	 ขณะที่ในวันต่อๆ	มาก็เริ่มมีอาหารเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น	โดยเฉพาะโรงครัวพระราชทาน	ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	10	ที่พระราชทานอาหารมาให้ทุกคนที่เข้ามาท�างานที่นี่ได้รับประทานทุกคน	โดยเฉพาะการจัดท�าอาหารจัด

เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานให้รับประทานตลอด	24	ชั่วโมง	นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่าจิตอาสา	หรือคนไทยทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่

ที่ท�ากับข้าวมาให้ทุกคนได้กิน	 ต่างมาด้วยความเต็มใจ	 นอกจากอาหารจากโรงครัวแล้ว	 ยังมีกลุ่มชาวบ้านที่ท�าอาหาร 

พ้ืนถิ่นที่ชาวบ้านมัดใส่ถุงมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย	 และก็มาจัดแจกให้กับคนท่ีหิวก็เดินมาหยิบได้เลย	 จนในช่วง 

วันท้ายๆ	 เรียกได้ว่าพวกเรากินอยู่กันอย่างดี	 (ในสถานการณ์เช่นนี้)	 แต่สภาพพ้ืนท่ีก็ยังชุ่มฉ�่าไปด้วยโคลน	 และฝนท่ี

ตกลงมาอยู่ในบางวัน

 เร่ืองเล่าข้างต้นนี ้ เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของประสบการณ์ เป็นเพียงส่วนหนึง่ของทมีข่าวทีม่บีทบาทในการรายงาน

ข่าวและมส่ีวนร่วมในภารกิจครัง้นี ้ความรูส้กึของการท�างานตลอดชัว่เวลา 24 ช่ัวโมง ความประทบัใจ ประสบการณ์

และทกุปัญหาอุปสรรคทีผ่่านเข้ามา ล้วนเป็นบทเรยีนท่ีสามารถน�าไปใช้ในการท�างานครัง้ต่อไปในอนาคต รวมถงึ

เป็นข้อคิดให้ผูส่ื้อข่าวรุน่ใหม่ หรอืผู้ท่ีสนใจงานด้านนีไ้ด้เป็นอย่างด ี ทัง้เรือ่งของการจดัการสถานการณ์ตามภารกจิ

ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ความพยายามและความทุ่มเทในการท�างาน ความปลอดภยัของนกัข่าวหรอืผู้สือ่ข่าวภาคสนาม  

หลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณสือ่มวลชนทีค่วรยดึม่ันยดึถอืในการปฏบิตังิานทัง้ในสถานการณ์ปกตแิละสถานการณ์

ฉุกเฉินต่างๆ ในการท�างาน ความปลอดภัยของนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวภาคสนาม หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ

สือ่มวลชนทีค่วรยึดมัน่ยดึถือในการปฏิบัตงิานท้ังในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
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บันทึก ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

โดย	เบญจพจน์	ทิพย์กมลแสง 

	 ..คิดอยู่นานว่าจะบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น	ณ	 ถ�้าหลวงขุนน�้านาง

นอนไว้ดีหรือไม่?	 เพราะมันเป็นความทรงจ�าที่ยากจะลบเลือน..หลาย

คนที่เข้มแข็ง	กลับกลายเป็นคนเซนซิทีฟ	กับหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่..	 

อ้าวเริ่ม	ตั้งแต่วันแรก..

••25 มิถุนายน 2561 07.41 น. วันที่ 1 ของการไปถึง วันที่ 3 ของการค้นหา••

	 ..ขณะนั้นก�าลังเข้าเวรตระเวนอาชญากรรมเช้าอยู่	พี่ออย	บก.โต๊ะ	ก็ถามว่า	แสบ	กับ	โอ๋	ใครสะดวกไป	จ.เชียงราย

บ้าง	ท�าข่าวเด็กติดถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน	13	คน	ผ่านมาเกือบสองวันแล้ว	ตอนนี้ยังหาไม่เจอ

	 ..ส่วนตัวในตอนนั้น	รู้ข่าวเมื่อวานนี้แล้วว่า	มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น	มันมีอะไรไม่รู้สะกิดตัวเองว่าให้ไปท�าข่าวนี้	คงด้วย

เป็นเร่ืองราวทีแ่ปลกใหม่	ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน	“เดก็อะไร	เข้าไปตดิถ�า้”	มนัจะตดิง่ายขนาดนัน้เลยหรอื	ค�าถามมากมาย

เกิดขึ้นกับเรา	สุดท้ายก็ตัดสินใจไป	บินด่วนตอนบ่ายทันที

	 ..ตลอดทางก็คิดไปเรื่อยๆ	ว่าจะท�างานชิ้นนี้อย่างไรดี	แรกๆ	ก็สบประมาทตัวเองไปว่า	งานสบายๆ	ไม่น่ายากหรอก	

อ.แม่สาย	มาแล้ว	2-3	ครั้ง	ตอนมาท�าข่าวจับขบวนการค้ายาเสพติด	รู้จักพื้นที่ก็พอประมาณ	แต่ไม่เคยรู้จัก	วนอุทยาน

ถ�้าหลวง	ขุนน�้านางนอน	จนเมื่อเปิดแผนที่กูเกิ้ลแมพดู	ก็พบว่า	อ๋อ...มันอยู่ห่างจากที่เคยมาพักเดินทาง	10	นาทีถึง	ครั้ง

ที่แล้วๆ	เคยมาก็มองแต่เขาลูกนี้ที่ใหญ่โต	และมีฝนตกบนยอดเขาเกือบทุกวัน...ผ่านไปส�าหรับ	อารัมภบท

	 ..เย็นวันที่	 25	 มิถุนายน	 2561	 หลังลงจากเครื่องบิน	 ก็มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ก่อน	 ตามการ

วางแผนงานของทีม	บก.	เพื่อไปดูบรรยากาศของโรงเรียน	ครูประจ�าชั้น	และเพื่อนๆ	ของทั้ง	13	คน	วันนี้ถือว่าเป็นวัน

แรกของการเรียนการสอนของโรงเรียน	หลงัจากเด็กและโค้ชทมีหมปู่าอะคาเดม	ีหายไปตัง้แต่เยน็วนัเสาร์ที	่23	มถุินายน	

	 ..เมือ่ไปถงึคอืช่วงทีน่กัเรยีนก�าลงัเลกิเรยีนพอด	ีทกุๆ	คนกก็�าลงัจะกลบับ้าน	แต่มกีลุม่หนึง่ทีย่งัไม่กลบั	คอื	ครปูระจ�า

ชั้นของนักเรียน	และเพื่อนๆ	อีกราวๆ	10	คน	พวกเขานั่งรออยู่ที่ห้องผู้อ�านวยการ	เราก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์	ณ	ตอนนั้น	

ทัง้ครูและเพ่ือนๆ	ต่างกเ็ป็นห่วงทกุคนทีติ่ดอยูใ่นถ�า้หลวง	ไม่ต่างจากพ่อแม่	ผูป้กครอง	ทีไ่ปเฝ้ารออยูห่น้าถ�า้หลวงฯ	แล้ว

	 ..โรงเรียนน้ีอยู่ไม่ห่างจากประเทศเมียนมา	 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายมากนัก	 และถือว่าเป็นโรงเรียนขนาด

ใหญ่	ที่สอนตั้งแต่	ม.1	ถึง	ม.6	มีนักเรียนที่บ้านอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเข้ามาเรียนก็มี	วันนั้นก็ได้รับความซาบซึ้งกับ 

ครูประจ�าชั้น	และเพื่อนๆ	ไปพอสมควร

	 ..เย็นวันนั้นครู	และเพื่อนๆ	ต่างกันร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	ที่โรงเรียน	ด้วยความหวังที่อยากให้ทุกคนปลอดภัย
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••26 มิถุนายน 2561 04.00 น. วันที่ 2 ของการไปถึง วันที่ 4 ของการค้นหา••

	 ..เช้ารุ่งขึน้	กไ็ด้รับมอบหมายภารกจิให้เข้าไปในพืน้ทีว่นอทุยานถ�า้หลวงฯ	ด้วยพืน้ทีท่ีม่ดืตือ้	และมฝีนตกหนกั	กอปร

กับความงัวเงีย	แต่กะว่าจะหลับบนรถระหว่างทางก็ไม่ทันหลับ	เพราะถึงที่หมายแล้ว	จึงท�าให้มองไม่เห็นพื้นที่มากนัก

	 ..เมื่อรถทีมข่าวเราเข้าไปจอดที่หน้าที่ท�าการวนอุทยานถ�้าหลวงฯ	สภาพที่เห็นคือพื้นดินเป็นหญ้า	ฝนตกลงมาอย่าง

ไม่ขาดสาย	น�้าฝนค่อยๆ	ไหลเป็นทางเล็กๆ	รวมกันเป็นทางใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	รองเท้าที่ผมเตรียมมา	คือรองเท้าเดินป่าโดย

เฉพาะ	หลังจากที่ซื้อมาไว้นานแล้ว	สมัยจะไปเดินป่าแต่ไม่ได้ไป	กะว่างานนี้หละเต็มที่	ใช้คุ้ม	สบายกว่าคนอื่นแน่นอน

	 ..วนัแรกทีม่าทีว่นอทุยานถ�า้หลวงฯ	ผมได้มโีอกาสไปถงึบรเิวณปากทางเข้าถ�า้	แต่ทางทีจ่ะเดนิเข้าไปค่อนข้างเละเทะ	

ด้วยโคลนที่มาจากฝนตก	แต่ที่ปากทางเข้าถ�้า	ยังเป็นพื้นที่แห้ง	มองดูข้างนอก	ก็พอจะรู้ว่าข้างในจะสวยแค่ไหน	มีเจ้า

หน้าที่เข้าๆ	ออกๆ	อยู่เรื่อยๆ	แม้จะยังไม่มากนัก	แต่ก็รู้ว่าพวกเขาก�าลังท�างานกันอยู่

	 ..ในภาพข่าวที่เห็นจักรยาน	4	คัน	และสัมภาระในกระเป๋า	พร้อมรองเท้าเตะฟุตบอล	ตอนที่มายังวางอยู่ที่เดิม	ขณะ

ที่ญาติๆ	ก็ต่างพากันท�าทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นทางไสยศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และความเชื่อของแต่ละบุคคล	มีพิธีกรรม

เกิดขึ้นอยู่ที่ปากทางเข้าถ�้าทุกๆ	วัน

	 ..การท�าข่าวของเราในวันแรกๆ	นั้น	ปัญหาคือสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยจะมี	วิธีการแก้ไขจะต้องเดินเข้ามาท�าเป็น

คลิปเปิดหน้าสั้นๆ	เล่าเหตุการณ์ตรงหน้า	หรือถ่ายภาพแล้วน�าไปหาสัญญาณข้างนอกที่ท�าการวนอุทยานฯ	ระยะทาง

ประมาณ	700-800	เมตร	และพวกเราก็เดินขึ้นลงอยู่แบบนี้ตลอดทั้งวัน	หรือที่มีเหตุการณ์ที่จ�าเป็นต้องรายงานเข้าไป

ในสถานี	ที่เริ่มตัดเข้าเป็นรายการพิเศษ	ออกอากาศตลอดทั้งวันเกี่ยวกับการค้นหาทั้ง	13	คน

	 ..สายๆ	วันนั้น	พล.อ.อนุพงษ์	เผ่าจินดา	รมว.กระทรวงมหาดไทย	ลงพื้นที่มาประชุมติดตามสถานการณ์ด่วน	และสั่ง

การให้ทุกฝ่ายเร่งท�างาน	ทั้งการสูบน�้า	ออกทางหน้าถ�้า	และการค้นหาเส้นทางน�้าไหลเข้าหน้าถ�้า	แต่อุปสรรคใหญ่ที่สุด

ในตอนนั้นคือฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก	และต่อเนื่อง	น�้าก็เพิ่มสูงขึ้นตลอด	ขณะที่การสูบน�้าก็ยังไม่เป็นผล	เพราะยังไม่มี

อุปกรณ์	และการเดินไฟฟ้าก็ยังมีไม่เต็มที่	ส่วนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ	ต้องจากน�้าเค็มมามุดน�้าจืดในถ�้า	

และก็ยังท�าอะไรไม่ได้มากนัก	ด้วยอุปสรรคที่ขวางหน้าอยู่เต็มไปหมด

	 ..ขณะท่ีหน่วยงานต่างๆ	 เมื่อเริ่มทราบข่าวนี้	 และมีอะไรท่ีพอช่วยในการท�างานได้	 ก็เริ่มขนอุปกรณ์ท่ีทันสมัยท่ีสุด

ของแต่ละหน่วยงานเข้ามา	เพือ่หวงัทีจ่ะช่วย	แต่แล้วอุปกรณ์บางอย่างกไ็ม่สามารถเข้ามาใช้ในพืน้ทีไ่ด้	เพราะด้วยสภาพ

พื้นที่	คงจะมีแต่เครื่องสูบน�้าเท่านั้นที่เหมือนจะมีประโยชน์มากในตอนนี้

	 ..วันนั้นเป็นวันที่การท�างานหินพอสมควร	เพราะต้องเดินขึ้นลงเขา	มาส่งข่าว	และฝนตก	แต่ก็ผ่านมาได้	คืนนั้นเรา

จบภารกิจเวลาประมาณ	4	ทุ่มกว่า...	ด้วยสภาพที่เปียกปอน	และรองเท้าที่เละไปด้วยโคลน
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 ••27 มิถุนายน 2561 10.00 น. วันที่ 3 ของการไปถึง วันที่ 5 ของการค้นหา••

	 ..เช้าวนัรุง่ขึน้	เราเข้าพืน้ทีส่ายหน่อย	เพราะมกีารแบ่งหน้ารบัหน้าทีเ่ช้า	และสายกนั	สภาพพืน้ทีว่นันีย้ิง่หนกักว่าเมือ่

วาน	โคลนทีพ่ืน้เริม่หนาขึน้เรือ่ยๆ	จากทีฝ่นตกหนักและผสมกบัดนิภเูขาทีไ่หลลงมาตามสายน�า้	การเดนิของหลายๆ	คน

เริ่มมีปัญหา	แต่ก็เริ่มน�ารองเท้าบูทมาแจก	มีหลายคนที่สละรองเท้าของตัวเองที่เอามาจากกรุงเทพทิ้งไป	เพราะมันยาก

ต่อการท�างาน	แต่ผมยังใส่รองเท้าเดินป่า	แต่ก็เริ่มจะหนักๆ	เวลาที่โคลนมาติดเต็มไปหมด

	 ..วนัน้ีเร่ิมมกีารแถลงข่าวทีเ่ริม่จะเป็นทางการมากขึน้	จากนายณรงค์ศกัดิ	์โอสถธนาการ	ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย	

ในขณะน้ัน	ผูบ้ญัชาการศนูย์อ�านวยการร่วมค้นหาผูส้ญูหายในวนอทุยานถ�า้หลวงขนุน�า้นางนอน	การแถลงข่าวในแต่ละ

วันจะมีสองครั้ง	ช่วงเช้าราวๆ	9-10	โมง	และเย็นประมาณ	4-5	โมง	แต่ช่วงนั้น	เมื่อผู้ว่าฯ	เดินไปทางไหนก็จะมีแต่คน

รุมล้อม	 และถามความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆ	 จนกลายเป็นพ่อหนุ่มเนื้อหอมไปทันที	 แล้วผู้ว่าฯ	 คนนี้ก็เป็นคนที่เข้าใจตอบ 

ค�าถามสื่อฯ	ถามอะไรตอบทีไร	เป็นประเด็นทุกที	ไม่เคยหนีสื่อ	แต่อันไหนตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบ	

	 ..รถป่ันไฟ	รถของเจ้าหน้าทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	สายไฟ	ท่อน�า้	เริม่ลงในพืน้ที	่ขณะทีส่ือ่มวลชนถกูห้ามไม่ให้เข้าไป	

ในบริเวณปากทางเข้าถ�้า	 เพราะเจ้าหน้าท่ีขอพื้นที่ท�างาน	พวกเราก็ออกมาตามค�าสั่งมาวนเวียนอยู่	 แถวๆ	 ที่ท�าการ 

วนอุทยานฯ	แต่ก็ยังมีประปรายที่ยังเข้าไปถ่ายแล้วโดนไล่ออกมาก็มี

	 ..การติดต่อสื่อสารในวันนี้เริ่มจะดีขึ้นตามล�าดับ	รถดาวเทียมการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย	รถขยายสัญญาณ

โทรศัพท์	และอินเทอร์เน็ต	ของโทรศัพท์ทุกเครือข่ายลงพื้นที่มาให้บริการขยายสัญญาณ	ท�าให้การติดต่อสื่อสาร	และ

การรายข่าวสดในพื้นที่เริ่มดีขึ้น	 เราได้ขึ้นมารายงานสดหน้าท่ีท�าการวนอุทยานฯ	 แต่บางครั้งสัญญาณยังไม่ดี	 ก็ต้อง

กลับไปจุดเริ่มต้นของเรา	คือสามแยกทางเข้าวนอุทยานฯ	แต่ก็นั่นหละ	สถานการณ์ในช่วงนั้น	มีความเคลื่อนไหวเกือบ 

ทุกชั่วโมง	สถานีก็ปรับผังรายการให้จัดรายการสดมากขึ้น	และมีการล้มผังจัดรายการนี้ไปเลย

	 ..ท�าให้การรายงานสดเหตกุารณ์ของผูส้ือ่ข่าวในพืน้ทีต้่องมอียูต่ลอดเวลา	ผมเองได้รบัค�าสัง่จากกองบรรณาธกิาร	ให้

รายงานทกุๆ	คร่ึงชัว่โมง	ตอนนัน้รูส้กึว่า	“จะเอาอะไรไปพดูว่ะ?”	แต่สดุท้ายกผ่็านไปได้	เพราะมนัมอีะไรให้พดูอยูเ่รือ่ยๆ	

แทบไม่ต้องท�าสครปิต์	พดูไปตามทีเ่หน็	ถอืว่าการมาท�าข่าวในครัง้นี	้เป็นประสบการณ์ให้พดูไปตามทีเ่ห็นเป็นอย่างมาก

	 ..การท�างานของเราในช่วงนี้	ก็จะส่งข่าวให้ต่อเนื่องไปจนถึง	3-4	ทุ่ม	และท�ารายงานส่งให้ข่าวดึก	ช่วง	5	ทุ่ม	ก็สัม

ถาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้ประกาศ	ถึงสถานการณ์ในรอบวัน	ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด

	 ..วันนี้เราได้ให้สื่อไทย	 เริ่มลงพื้นที่มาเยอะขึ้น	ต่างชาติก็เริ่มมา	อาจเป็นเพราะด้วยเรื่องราวของเหตุการณ์นี้	 ท�าให้

ประชาชนสนใจ	 แม้เริ่มต้นจะเริ่มในวงแคบๆ	 แค่เป็นข่าวภูมิภาค	 แต่มันค่อยๆ	 ขยายตัวจนเป็นข่าวหลักในประเทศ	 

จนสุดท้ายเป็นข่าวหลักของโลกติดต่อกันไปเลย
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••28 มิถุนายน 2561 10.00 น. วันที่ 4 ของการไปถึง วันที่ 7 ของการค้นหา••

	 ..ฝนตก	เกือบทั้งวัน	สายๆ	แดดออก	บ่ายๆ	ตกอีกรอบ	สภาพอากาศในช่วงนี้เป็นแบบนี้เกือบทุกวัน	ยิ่งส่งผลให้การ

ท�างานของเจ้าหน้าที่	เป็นไปด้วยความยากล�าบากมากขึ้น	เช่นเดียวกับการท�างานของผู้สื่อข่าว	ที่ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเน้น

ยืนตามเต็นท์	และร่มไม้ที่จะพอมีให้หลบแดด	หลบฝนบ้าง	แต่เก้าอี้	ยังเป็นการเล่นเก้าอี้ดนตรี	ผลัดกันนั่ง	ผลัดกันยืน	

ท่ามกลางโคลนที่เริ่มมีความหนาขึ้นทุกๆ	วัน	จนผมต้องเก็บรองเท้าเดินป่าไว้ที่ที่พัก	แล้วต้องเดินด้วยรองเท้าบูทแล้ว

	 ..ทิศทางของข่าวในวันนี้	 ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	ด้วยการท�างานที่ยังมีอุปสรรค	วันนี้มีรัฐมนตรี

ลงพ้ืนที่ถึง	 2	 คน	 ลงมาติดตามงาน	 คือ	 พลเอกอนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 และพลเอกสุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รมว.กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เพราะด้วยการสบูน�า้ออกจากถ�า้อย่างเดยีวยงัไม่ได้ผล	ต้องส่งเจ้าหน้าท่ีข้ึนไปส�ารวจ

ทางน�้าไหลเข้าถ�้า	ด้านบนเขา	และก็ไปเบี่ยงทางน�้าไม่ให้ไหลลงถ�้า	ซึ่งการติดตามท�าข่าวนี้	คุณชาติชาย	ถุงเงิน	เป็นคน

ไปติดตามโดยตลอด	และเป็นไปด้วยความยากล�าบากไม่แพ้กัน

	 ..ขณะที่การปรับพื้นที่โดยรอบที่ท�าการวนอุทยานฯ	ทั้งการเทหินคลุก	 ตั้งเต็นท์	 และตรวจตราความเรียบร้อย	 ให้

สื่อมวลชนลงทะเบียน	 แจกบัตรแขวนคอ	 และเริ่มจัดระเบียบสื่อมวลชนให้เป็นระเบียบมากขึ้น	 แต่พื้นท่ีโดยรอบก็ยัง

เต็มไปด้วยดินโคลน

	 ..ขณะทีเ่ช้าพรุง่น้ี	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีจะลงพืน้ท่ีมาตรวจเยีย่มการท�างานการช่วยเหลอืของ

คณะท�างานทุกฝ่าย

••29 มิถุนายน 2561 08.00 น. วันที่ 5 ของการไปถึง วันที่ 7 ของการค้นหา••

	 ..เช้าวันนี้สื่อทุกส�านักต้องเข้ามาในพื้นที่เร็วกว่าปกติ	เพราะด้วยพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เข้ามา

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	วันนั้นผมก็รับหน้าที่บรรยายการถ่ายทอดสดขณะที่พลเอกประยุทธ์	 เข้ามาใน

พื้นที่	กับกล้องลิงก์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้รอบทิศทาง	เป็นอีกวันที่ได้ร่ายยาวอีกวัน	และใกล้ชิดผู้น�าระดับประเทศ

	 ..เช้าวนัน้ันเริม่อธบิายตัง้แต่พลเอกประยทุธ์	ลงจากรถแล้วขึน้ไปร่วมประชมุกบัคณะท�างานภายในห้องประชมุ	ก่อน

จะเดินลงมาด้านล่าง	และเดินลงไปดูการท�างานที่ปากทางเข้าถ�้าหลวงฯ	ที่เราอยู่ได้แค่ตรงบันได	หลังจากนั้นก็ลงมาพูด

คยุกับญาตใินเตน็ท์ทีจ่ดัไว้ให้	พลเอกประยทุธ์	กพ็ดูคยุกบัญาต	ิและให้ก�าลงัใจนานเกอืบครึง่ชัว่โมง	พร้อมบอกให้ทกุคน

ท�าใจให้สบายเจ้าหน้าทีก่�าลงัช่วยเหลอืทกุคนอยู	่และฝึกให้ก�าหนดลมหายใจนัง่สมาธ	ิและวนันัน้พลเอกประยทุธ์กเ็รยีก

เสียงหัวเราะให้กับญาติได้บ้าง	และมีเสียงปรบมือออกมาเป็นระยะ

	 ..หลังจากพูดคุยกับญาติเสร็จแล้ว	 พลเอกประยุทธ์	 ได้ออกมาดูการจัดพื้นที่ตั้งโรงครัวพระราชทาน	 และเจ้าหน้าที่

จิตอาสาที่มาช่วยงานที่นี่	และที่ไม่พลาด	พลเอกประยุทธ์	ก็ได้ขึ้นไปบนรถโรงครัวพระราชทาน	ร่วมทอดไข่ดาว	หมูยอ	

และก็ชิมตามสเต็ป	มีน�้ามันกระเด็นเล็กน้อย	เรียกเสียงหัวเราะไปได้อีกหน่อยกับลีลาการท�ากับข้าว
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	 ..จากนั้นพลเอกประยุทธ์	ก็เดินมาจุดแถลงข่าว	ด้านหน้าที่ท�าการวนอุทยานถ�้าหลวงฯ	พร้อมกับพูดถึงสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น	บลา	บลา	บลา	....	และก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องท�าเป็นบทเรียน	เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ศึกษาเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้	หากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยจะได้น�าขั้นตอนการช่วยเหลือไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

	 ..จบการแถลงข่าวไม่นาน	 พลเอกประยุทธ์ก็เดินขึ้นไปห้องประชุมด้านบนพร้อมกับคณะ	 แต่ยังไม่เดินทางกลับ	 

เวลานั้นใกล้เวลาเที่ยงพอดี	อาหารก็พร้อม	ผมไม่แน่ใจว่าด้านบนห้องประชุมมีการจัดอาหารไว้ต้อนรับพลเอกประยุทธ์	

หรือไม่	 แต่ว่าวันนั้นท่านตัดสินใจเดินลงมาที่เต็นท์ญาติ	 และนั่งกินข้าวกล่องจากโรงครัวพระราชทานร่วมกับญาติ	 

ซึ่งทุกคนก็นั่งเก้าอี้ในระดับเดียวกัน	 มือถือข้าวกล่องนั่งกินแบบสบายๆ	 สไตล์ประยุทธ์	 ผู้ท่ีร่วมวงก็มี	 นายณรงค์ศักดิ์	

โอสถธนากร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในตอนนั้น	พลเอกอนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 รมว.กระทรวงมหาดไทย	และพลเอก

สุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ส่วนผู้ติดตามนายก	 และรัฐมนตรีท้ังหลาย	 

ก็พลอยต้องถือข้าวกล่องยืนกินอยู่นอกเต็นท์ไปตามๆ	กัน

	 ..ช่วงบ่ายวันน้ัน	หลงัจากทีน่ายกรฐัมนตรเีดินทางกลบั	สถานไีทยพบีเีอส	ยงัคงเดนิหน้าจดัรายการพเิศษต่อเนือ่งยาว

ไป	ช่วง	1-2	วันนี้	คุณก่อเขต	จันทเลิศลักษณ์	ผอ.ส�านักข่าว	ได้ลงพื้นที่มาดูแลการท�างานของทีมงานด้วย	และได้ชวน

คณุวราวิทย์	คณุโกวทิย์	และผม	มาร่วมจดัรายการเล่าถึงเหตกุารณ์ในช่วง	4-5	วนัของการท�างานทีผ่่านมาว่ามเีหตกุารณ์

ความคบืหน้าในด้านใดบ้าง	โดยพวกเรากย็นืสมัภาษณ์กนัตรงปากทางเข้าถ�า้หลวงฯ	ใกล้ๆ	กบัจดุทีร่ะบายน�า้ออกมาจาก

ถ�้า	แต่ละคนก็พูดถึงภารกิจของแต่ละคนไป	บลา	บลา	บลา

	 ..ระหว่างท่ีจดัรายการผ่านไปกว่าครึง่ช่ัวโมง	กเ็กิดเหตกุารณ์ไม่คาดฝันข้ึนมา	อยูด่ีๆ 	กม็กีารเรยีกรถพยาบาลออกมารบั

คนป่วย	ทีก่�าลงัปฏบัิติงานอยูใ่นถ�า้	 ท�าให้พวกเราตกใจข้ึนมาเลก็น้อย	 ก่อนท่ีจะพยายามควบคมุสถานการณ์	แต่ก่อนเกดิ

เหตุนี	้พวกเราได้ยนิเสยีงตะโกนให้ตัดไฟๆ	บนรถเคร่ืองป่ันไฟท่ีน�ามาจอดอยูด้่านหน้าทางเข้า	 เพือ่สนบัสนนุการใช้ไฟของ

เครือ่งสบูน�า้ท่ีอยูใ่นถ�า้	แต่จากน้ันหลายคนกไ็ด้ยนิว่ามคีนถูกไฟดดู	รวมทัง้เราด้วย	ต่างคนจงึต่างรายงานกนัไปว่ามเีหตคุน

ถกูไฟดดู	แต่ยังไม่ทราบรายละเอยีดว่ามผีูบ้าดเจ็บจ�านวนเท่าใด	ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะน�าข้ึนรถพยาบาลออกไป

	 ..หลังจากนั้นช่วงเย็น	นายณรงค์ศักดิ์	ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ	ต้องออกมาแถลงว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเจ้าหน้าที่

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(ปภ.)	ที่เดินทางมาจาก	จ.อุบลราชธานี	ด้วยการเดินทางมาไกล	และยังไม่ได้

รับประทานอาหาร	จึงหน้ามืดเป็นลมระหว่างที่ช่วยควบคุมเครื่องสูบน�้า	ไม่มีเหตุคนถูกไฟฟ้าดูดแต่อย่างใด

	 ..ช่วงค�า่วันเดยีวกนันี	้พระครบูาบญุชุม่	ญาณสังวโร	พระเกจอิาจารย์ชือ่ดงัแห่งวดัพระธาตดุอนเรอืง	เมอืงพง	รฐัฉาน	

ประเทศเมียนมา	ซึ่งเป็นพระที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือ	เดินทางมาที่ถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน	เพื่อท�าพิธีเรียกขวัญ	และ

อธิษฐานให้เจ้าหน้าที่ค้นหาทั้ง	13	คน	ที่ติดอยู่ในถ�้า	ก่อนอื่นยอมรับว่าไม่รู้จักพระรูปนี้มาก่อน	แต่เมื่ออ่านประวัติของ

ท่านแล้ว	ก็ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมถึงมีลูกศิษย์	และผู้ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก	ในวันนั้นทั้งสื่อมวลชน	และผู้

ที่ให้ความเคารพนับถือ	ยังเฝ้ารอการท�าพิธีอยู่ตลอด	แม้ว่าฝนจะตกลงมาอยู่ตลอดเวลาก็ตาม	แม้ว่าพิธีกรรมต่างๆ	จาก

พระสงฆ์	หรอืใครกแ็ล้วแต่ทีม่มีาโดยตลอด	จะไม่สามารถยนืยนัทางวทิยาศาสตร์ได้ว่า	เป็นส่วนท�าให้การท�างานราบรืน่

หรือไม่	แต่ก็สร้างก�าลังใจให้กับคนที่ท�างานและญาติไม่น้อยเลยทีเดียว
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••30 มิถุนายน 2561 09.00 น. วันที่ 6 ของการไปถึง วันที่ 8 ของการค้นหา••

	 ..สิ้นเดือน	เหมือนสิ้นใจ	ประโยคนี้หลายคนคงเคยได้ยิน	และใช้กันอยู่เป็นประจ�า	แต่ที่นี่ผู้ปกครองของทั้ง	13	คน

ยงัคงรอคอยกนัอย่างมคีวามหวงั	แม้ว่าวนันีจ้ะเข้าสูว่นัที	่8	ของการค้นหาแล้ว	แต่เจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายกย็งัไม่ย่อท้อต่อการ

เอาชนะกับธรรมชาติ	โดยเฉพาะการระบายน�้าออกจากถ�้า	และการปรับเปลี่ยนเส้นทางน�้าบนภูเขา

	 ..เช้าวันนี้	 มีการซ้อมแผนการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเสมือนจริง	 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมกับหน่วยปฐมพยาบาล	

และแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม	หากมีการน�าพาทั้ง	13	คนออกมาได้	การซ้อมในครั้งแรกนี้	 ได้ใช้รถพยาบาล	13	คัน	

มารอจอดรับที่บริเวณปากทางเข้าถ�้า	ที่จะให้เจ้าหน้าที่ยกผู้ป่วยออกมาจากถ�้าด้วยเปล	และน�ามาขึ้นรถเข็นที่ท้ายรถตู้

พยาบาล	ก่อนที่รถจะขับไปส่งที่โรงพยาบาลสนามด้านบน	และน�าไปส่งที่ลานเฮลิคอปเตอร์	หรือส่งต่อด้วยรถพยาบาล

ไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง

	 ..การซ้อมในวันแรก	 เพื่อเก็บข้อมูลความผิดพลาด	 หรือจุดท่ีบกพร่องเพื่อน�าไปปรับแก้ไข	 และเตรียมความพร้อม

หากเกิดสถานการณ์จริง	ซึ่งในวันแรก	การเดินทางในจุดต่างๆ	ยังเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าก�าหนด	และพื้นที่ที่จอดรถ

พยาบาลยังลาดชัน	และลื่น	ซึ่งการซักซ้อมเตรียมความพร้อมนี้	ถือว่าเป็นแผนของศูนย์อ�านวยการร่วมฯ	ที่เห็นถึงความ

ส�าคัญในการช่วยชีวิตเป็นอย่างมาก

	 ..ช่วงบ่ายแก่ๆ	พระครูบาบุญชุ่ม	เดินทางมาที่ถ�้าหลวงฯ	อีกครั้ง	ซึ่งครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจเช่นเคย	และได้เข้าไปท�า

พิธีตามความเชื่ออีกครั้ง	โดยมีทั้งลูกศิษย์	และญาติของทั้ง	13	คน	เข้าไปร่วมท�าพิธีที่บริเวณทางเข้าถ�้าหลวงฯ	ด้วย

	 ..ขณะที่ความคืบหน้าการท�างาน	นายณรงค์ศักดิ์	ได้แถลงว่า	วันนี้ระดับน�้าได้ลดลงเป็นที่น่าพอใจ	ท�าให้การท�างาน

ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้น	และเตรียมติดตั้งถังอากาศ	ทุกๆ	25	เมตร	ที่ผนังถ�้า	เพื่อให้หน่วยซีลใช้

ในขณะที่เข้าไปภายในถ�้า	เนื่องจากพื้นที่ภายในน�้ายังท่วมสูง	และถังอากาศสามารถใช้ได้ประมาณ	200	เมตร	ซึ่งพื้นที่

เป้าหมายที่จะเข้าไปยังมีระยะทางอีกมาก	และถังอากาศก็มีความจ�าเป็นต้องใช้ในการด�าน�้า

	 ..บ่ายๆ	วันนี้	โค้ช	นพรัตน์	จันทะวงศ์	และสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย	ในหลายรุ่นอายุกว่า	10	คน	ก็ขึ้นมา

ให้ก�าลังใจการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที	่และเฝ้ารอติดตามข่าวการท�างานของเจ้าหน้าทีว่่าจะเข้าไปช่วยเหลอืเพือ่นๆ	พี่ๆ 	

น้องๆ	ของพวกเขาไปถึงไหนแล้ว	ผมเองได้มีโอกาสสัมภาษณ์สมาชิกเกือบทั้งทีม	ถึงที่มาที่ไปของชื่อทีมนี้

	 ..โค้ชนพ	บอกว่า	ชือ่ทมีนี	้ได้มาจากผูส้นบัสนนุทมีทีท่�าธรุกิจขายเนือ้หมสู่งออก	จงึอยากใช้ชือ่ทมีทีม่คี�าว่า	“หม”ู	อยู่

ในชื่อทีมด้วย	แต่หากใช้ค�าว่าหมูอย่างเดียวก็จะดูแปลกๆ	เมื่อเห็นสภาพพื้นที่ที่อยู่	และเห็นว่าค�าว่า	“หมูป่า”	ฟังแล้วดู

มีพลังจึงตัดสินใจใช้ค�านี้เป็นชื่อทีม	และก็มีเด็กๆ	ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลในอ�าเภอแม่สาย	ค่อยๆ	เข้ามาร่วมทีม	จนแบ่ง

เป็นรุ่นอายุตั้งแต่	10	ถึง	20	ปี	และลงแข่งขันในเขตอ�าเภอ	และจังหวัด	จนคว้าแชมป์ได้หลายรายการ	และก็ถือว่าเป็น

อีกทีมที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งของจังหวัดเลยทีเดียว
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	 ..ในขณะนั้นขวัญและก�าลังใจของทีมยังอยู่ในระดับที่ดีมาก	และยังเชื่อว่าทั้ง	13	คน	จะปลอดภัย	เพราะเชื่อว่าทุก

คนรู้วิธีการเอาตัวรอด	และมีความสามัคคีจากการเป็นทีมของการแข่งขันฟุตบอลร่วมกันมา

	 ..ช่วงค�่าวันนี้	 ยังมีการท�าพิธีกรรมตามความเชื่ออีกครั้ง	 โดยครั้งนี้พระครูบาหนอเข้ียวแก้ว	 เมตตาธรรม	 จาก

จ.นครราชสีมา	มาท�าพิธีพลีทาน	 โดยน�าอาหารและผลไม้มาไหว้ทั้ง	 8	ทิศ	บริเวณที่โล่ง	หน้าเต็นท์ผู้สื่อข่าว	 โดยท่าน

บอกว่า	 พิธีนี้จะช่วยเปิดฟ้าให้ฝนหยุดตก	 และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร	 รวมทั้งปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับ

เจ้าที่เจ้าทาง	ซึ่งพระรูปนี้บอกว่าเคยเข้าไปปฏิบัติธรรมที่ถ�้าหลวงขุนน�้านางนอนมาแล้ว

	 ..ขณะที่ท�าพิธีนี้อยู่	 ผมก�าลังเข้าข่าวรายงานสดกลับมายังสถานี	 แต่มีพี่เป้	 กุลชา	 ช่อง	 TNN24	 ได้ไปพูดคุยและ

สัมภาษณ์กับลูกศิษย์ของพระครูบาหนอเขี้ยวแก้ว	แต่ผมเองไม่ได้รู้มาว่าได้สอบถามเรื่องอะไรกัน	แต่มารู้ตอนหลังจาก

ที่มีการสูญเสียของหน่วยซีลเกิดขึ้น	ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ	และควรใช้วิจารณญาณในการรับฟัง	แต่ผมไม่ขอเปิด

เผยต่อสาธารณะแล้วกัน

••1 กรกฎาคม 2561 09.00 น. วันที่ 6 ของการไปถึง วันที่ 9 ของการค้นหา••

	 ..การท�างานของทีมข่าวของพวกเราเหล่าไทยพีบีเอส	 เริ่มลงตัวมากข้ึนเพราะมีการแบ่งหน้างานกันชัดเจนในแต่ละ

จุด	ทัง้พืน้ทีส่�ารวจน�า้บนเขา	การสบูน�า้	การแถลงข่าว	และพืน้ทีร่อบนอก	ในส่วนของทมีผม	ได้รบัหน้าทีบ่รเิวณจดุแถลง

ข่าว	ก็จะเป็นอีกจุดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

	 ..การจัดระเบียบสื่อมวลชนให้อยู่ในเต็นท์บริเวณกลางที่ท�าการวนอุทยานฯ	แต่พื้นดินยังเป็นโคลนอยู่	แต่พวกเราก็

มองมนัเป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะต้องอยูด้่วยกนัไปเรือ่ยๆ	และถอืว่าเป็นเสน่ห์ของห้องท�างานทีน่ี	่จนผมต้องท�าเป็นรายงานเปิด

หน้าอธิบายห้องท�างานของกลุ่มสื่อมวลชนที่มาท�างานอยู่ที่นี่	

	 ..และหลังจากที่เมื่อวานช่วงเย็น	 ได้รับแผนการท�างานในถ�้าหลวงฯ	 อย่างเป็นทางการท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกไว้ให้

สื่อมวลชนเข้าใจการท�างานตรงกันว่า	 ขณะนี้การท�างานของเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดไหนแล้ว	 และอยู่ดีดีผมก็มีไอเดียขึ้นมา

ว่าจะท�ายงัไงให้คนดเูข้าใจตรงกนัว่า	ตอนนีก้ารท�างานของเจ้าหน้าทีไ่ปถงึจดุไหน	จงึใช้แผนทีอ่ธบิายในไอแพด	โดยการ

ลากเส้นสีอธิบายถึงการท�างานของเจ้าหน้าที่	หรือที่เรียกได้ว่า	วาดกราฟิกแบบเท่าที่มี

	 ..การท�างานของเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งด�าเนินการกันต่อ	 โดยเฉพาะในถ�้าที่วันนี้เร่งติดตั้งถังอากาศจ�านวนมาก	 เพราะ

ต้องติดทกุๆ	25	เมตร	จนต้องระดมถงัอากาศจ�านวนมาก	ซึง่กม็ผีู้มาสนบัสนุน	และได้รบัพระราชทานมาอกีจ�านวนมาก	

สนับสนุนในภารกิจนี้	ซึ่งช่วงเย็นวันนี้ก็มีถังอากาศทยอยมาส่งในพื้นที่จ�านวนมาก

	 ..ค�่าๆ	นายณรงค์ศักดิ์	เดินลงไปตรวจสอบหน้างานเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	และ

ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า	มีสัญญาณที่ดีขึ้นตามล�าดับ	การท�างาน	การระบายน�้าของเจ้าหน้าที่ท�าได้ดีขึ้นมาก
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••2 กรกฎาคม 2561 09.00 น. วันที่ 7 ของการไปถึง วันที่ 10 ของการค้นหา••

..เป็นวันที่ทุกฝ่ายยินดีและปรีดา..

	 ..เช้าวันน้ีเป็นวันทีท่กุฝ่ายท�างานกนัตามปกติ	ทกุคนมหีน้าทีข่องตวัเองชดัเจนมากขึน้เรือ่ยๆ	หน้าทีใ่นถ�า้	บนเขา	หรอื

แม้แต่ผู้สั่งการ	 ที่ดูเหมือนการท�างานเริ่มจะมีระบบมากขึ้นเรื่อยๆ	 มีการจัดแถลงข่าวช่วงเช้าและเย็น	 โดยผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงราย	และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในหน้างานของตัวเอง	ซึ่งก็มีความคืบหน้าอยู่ทุกวัน

	 ..วันนี้การท�างานของเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเดินสายโทรศัพท์สื่อสารเข้าไปในพื้นที่โถง	3	และจะพยายามเข้าไปถึง

เนนินมสาว	เพ่ือให้ส่ือสารกบัเจ้าหน้าท่ีทีอ่ยูด้่านหน้าถ�า้	แต่การวางสายโทรศพัท์ก็ไม่ได้ง่ายอย่างท่ีคดิ	เจ้าหน้าทีพ่ยายาม

ท่ีจะติดตัง้ถงัอากาศก่อน	เพราะว่าจ�าเป็นต้องใช้งาน	ส่วนการท�างานอดุเส้นทางน�า้ทีเ่ข้าถ�า้	และการตรวจสอบโพรงทาง

เข้าถ�้าทางอื่นๆ	ยังคงด�าเนินการควบคู่ไปเช่นกัน	การพร่องระดับน�้าด้านบนถือว่าท�าได้ผลอย่างมาก	แต่การตรวจสอบ

โพรงเข้าถ�า้	เป็นไปด้วยความยากล�าบาก	เพราะโพรงทีห่าได้ลงไปได้ลกึทีส่ดุเพยีง	400	เมตร	และหากตดัสนิใจเจาะโพรง

ลงไปก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะลงไปถึงด้านล่างได้หรือไม่

	 ..ตลอดทั้งวันสัญญาณการท�างานของเจ้าหน้าท่ีก็เป็นไปในทิศทางท่ีดีเรื่อยๆ	มีการล�าเลียงถังอากาศเข้าไปในถ�้าอยู่

ตลอดเวลา	ส่วนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนอัดอากาศลงไปในถังก็ต้องท�างานตลอดเช่นกัน

	 ..ผมได้ไปสอบถามกบัเจ้าหน้าทีอ่าสาสมคัรทีม่าร่วมอดัอากาศลงถัง	เขาบอกว่าถงัอากาศทีเ่ราเหน็นีใ้ช้อากาศทีม่อียู่

ตามธรรมชาติอัดเข้าไป	โดยต่อท่อดูดอากาศจากด้านบนลงไปในถัง	ใช้เวลาประมาณ	8	นาทีต่อถัง	และวันหนึ่งต้องอัด

อากาศประมาณ	300-400	ถัง	เพื่อสนับสนุนการท�างานของหน่วยซีล	และพวกเขาก็ยินดีมาช่วยกันอย่างเต็มที่

	 ..การแถลงข่าวช่วงเย็นของผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย	และคณะ	ยงัคงเป็นไปตามปกต	ิและบอกว่าขณะนีไ้ด้เตรยีม

ทมีแพทย์	และหน่วยซีล	รวมทัง้วางแผนการช่วยเหลอืทัง้	13	คนไว้พร้อมหมดแล้ว	หากพบเจอกจ็ะด�าเนนิการตามแผนที่

วางไว้ทันที	ส่วนพลเรือเอกอาภากร	อยู่คงแก้ว	ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ	หรือ	หน่วยซีล	ที่เรารู้จักกัน	ก็

ยนืยันในภารกจิว่าหากยงัไม่พบตวัทัง้	13	คน	และยงัช่วยเหลอืออกมาไม่ได้	จะยงัไม่ยกเลกิภารกจิในครัง้นีอ้ย่างแน่นอน

	 ..การเฝ้ารอของส่ือมวลชนกร็อไม่ต่างจากญาตขิองทัง้	13	คน	ทีต้่องเฝ้ารอการท�างาน	และความคบืหน้าอยูด้่านนอก	

จะรู้ความคบืหน้ากต่็อเมือ่มกีารแถลงข่าวเท่านัน้	แม้ว่าข่าวลอืจะแพร่สะพดัออกมาอยูเ่รือ่ยๆ	ช่วงเยน็จนถงึค�า่ของวนันี	้

เมื่อใกล้ช่วหมดเวลาข่าวของแต่ละสถานี	ก็เริ่มถอนทีมกลับที่พักไปพักผ่อน	เพื่อรอท�างานในวันถัดไปอีกครั้ง	เช่นเดียว

กับทีมของผมที่ออกจากพื้นที่เวลาประมาณ	21.30	น.	ก่อนที่จะมีทีมน้องบอล	จากศูนย์ข่าวภาคเหนือมาต่อเวรติดตาม

สถานการณ์ต่อ

	 ..เมื่อกลับที่ถึงที่พักที่อยู่ไม่ห่างจากวนอุทยานถ�้าหลวงฯ	มากนัก	เพียงแค่ถอดรองเท้าบูทเข้าไปในห้อง	วางกระเป๋า	

เก็บภาพในฟุตเทจ	เปิดโทรทศัน์ดสูถานการณ์ล่าสดุ	และข้อความในโทรศพัท์มอืถอื	เด้งขึน้มาทัง้หมด	มภีาพการยิม้และ

โอบกอดระหว่าง	ผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	กับ	ผบ.หน่วยซีล	ที่หน้าถ�้า	ยิ่งแสดงให้เห็นความส�าเร็จบางอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ฯ
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	 ..ไม่นานนักผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	 ก็แถลงข่าวถึงความส�าเร็จในการค้นหาที่เกิดขึ้น	 คือทีมนักด�าน�้าของประเทศอังกฤษ	

พบเจอทั้ง	13	คน	ปลอดภัยทั้งหมดอยู่ที่เนินนมสาว	ห่างจากโถงพัทยาบีชประมาณ	400	เมตร	ซึ่งหลังจากพบจุดที่ทั้ง	

13	คนอยู่	ก็ได้ให้ทีมแพทย์	และซีล	เข้าไปดูแลภายในนั้นทันที	หนึ่งในนั้นก็คือ	พันโทนายแพทย์ภาคย์	ที่ถือว่าเป็นหมอ

ที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้าน	และได้ฉายาว่าหมอที่แข็งแรงในปฐพี

	 ..แน่นอนว่า	หลังข่าวเผยแพร่ออกไป	สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ	ที่ถอนทีมออกไปแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ให้อีกครั้ง

ตั้งแต่ช่วง	4	ทุ่มเป็นต้นไป	เช่นเดียวกับทีมของผม	ที่รีบใส่เสื้อผ้ากระโดดขึ้นรถกันทันที	โดยที่ทุกคนพร้อมท�างานกันทุก

คน	ไม่มีเกี่ยงงอนว่าท�ามาทั้งวันแล้ว	เรียกได้ว่าทุกทีมข่าวของไทยพีบีเอส	เข้ามาในพื้นที่อีกครั้ง	รวมทั้งทีมพี่ๆ	ฝ่ายผลิต	

ทีมรถโอบี	ก็กางจานที่หุบลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ทันที

	 ..วันนั้นผมเองก็ยอมรับว่าดีใจไม่ต่างกับทุกๆ	 คนที่เฝ้าติดตามข่าวการค้นหามาโดยตลอด	 เหมือนว่าหายเหนื่อยไป

เปราะนึง	วนัน้ันผมรายงานสดเข้าไปสถาน	ีถงึบรรยากาศทีช่ืน่มืน่เป็นอย่างมาก	ทกุหน่วยทีท่�างานในนัน้มแีต่เสยีงเฮเกดิ

ขึน้	ผมพาชมบรรยากาศตัง้แต่ทางเข้าถ�า้หลวงฯ	ไปจนถงึทีพ่กัของญาตทิีอ่ยูใ่นทีท่�าการวนอทุยานฯ	เมือ่เห็นภาพตรงจดุ

นั้นก็แทบกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่	เพราะผู้ปกครองทุกคน	ทั้งยิ้ม	ทั้งร้องไห้ตามกันไป	เหมือนความรู้สึกของพวกเขาสะท้อน

ออกมาจากกระจกอย่างน่าอัศจรรย์ใจ	รอบนี้ผมรายงานด้วยสัญญาณ	4	จี	จนสัญญาณหลุดไป	ก่อนที่อีกสักพักได้เข้า

รายงานสดอีกรอบด้วยกล้องลิงค์	ของทีมรถโอบี

	 ..ทน้ีีการรายงานของผมได้พาดบูรรยากาศอกีครัง้	ทีค่วามดใีจของแต่ละคนไม่ต่างกบัช่วงแรก	รอยยิม้ยงัเป้ือนอยูบ่น

ใบหน้าทีเ่ตม็ไปด้วยความเหนด็เหนือ่ย	จนผมได้เดนิมาจนเจอรถของหน่วยซลี	ทีก่�าลงัผลดัเปลีย่นก�าลงัออกมาจากพืน้ที	่

ทุกคนยิ้ม	และเปล่งเสียง	Hooyah	Hooyah	Hooyah	พร้อมกันทั้งรถ	เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เจอในวันนี้เลยก็ว่าได้

 

••3 กรกฎาคม 2561 09.00 น. วันที่ 8 ของการไปถึง วันที่ 11 ของการค้นหา••

	 ..บรรยากาศการท�างานของเจ้าหน้าทีว่นันีเ้ริม่ผ่อนคลายลงมาบ้าง	หลงัจากทีไ่ด้รบัข่าวดถีงึการเจอทัง้	13	คน	ว่าอยู่

ตรงจุดเนินนมสาว	ที่ห่างจากจุดเป้าหมายคือพัทยาบีชไป	400	เมตร	สังเกตได้จากสีหน้าอาการ	และรอยยิ้มของทุกคน

ที่ผมเดินผ่าน	รวมทั้งสื่อมวลชนที่ท�างานอยู่ที่นี่

	 ..เช้าวันนี้ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์	แถลงข่าวตามปกติด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเช่นกัน	โดยบอกถึงแผนที่เตรียมน�าทั้ง	13	ออกมา

ว่า	ขณะนี้ได้เตรียมทีมแพทย์	และหน่วยซีลเข้าไปดูแลทั้ง	13	คนแล้ว	และน�าอาหารพิเศษที่เรียกว่า	พาวเวอร์เจล	น�้า

ด่ืม	และของใช้จ�าเป็นเข้าไปให้	เช่นเดยีวกบัสายโทรศพัท์ทีเ่จ้าหน้าทีพ่ยายามลากให้เข้าไปสือ่สารให้ได้	และกล็ากเข้าไป

ได้ถึงบริเวณที่เรียกว่าโถงสาม	ซึ่งเป็นจุดที่หน่วยซีล	ตั้งเป็นจุดบัญชาการอยู่

	 ..ขณะที่บริเวณทางเข้าถ�้าหลวงฯ	ก็เตรียมพื้นที่ด้วยการน�าหินคลุกมาเททับโคลน	ป้องกันการลื่นในช่วงที่เจ้าหน้าที่

เข้าไปท�างานภายในถ�้า	 และเตรียมพื้นที่ไว้ซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายรอบที่สอง	 เพื่อประเมินสภาพพื้นที่และการเคลื่อน

ย้ายส่งผู้ประสบภัยที่ก�าลังเตรียมจะช่วยเหลือออกมา
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	 ..วันน้ีถือว่าเป็นอีกวันท่ีมีความเคลื่อนไหวที่หน้าถ�้าหลวงฯ	 อยู่เรื่อยๆ	 ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์	 ก็เดินเข้าออกไปตรวจสอบ

การท�างานภายในถ�้าอยู่เรื่อยๆ	 วันนี้ผมมีโอกาสเข้ารายงานสดกับกล้องลิงค์อีกครั้ง	 โดยที่ช่วงบ่ายผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์

ลงไปติดตามความคืบหน้า	 และขึ้นมาพบกับญาติที่เต็นท์	 ซ่ึงเราก็ได้เข้ารายงานสดพอดี	 และได้เดินตามสัมภาษณ์ถึง

สถานการณ์ล่าสุด	ออกอากาศสดๆ	ไปเลย	และถือว่าเป็นอีกวันที่ภูมิใจในการท�างานชิ้นนี้

 ••4 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 8 ของการไปถึง วันที่ 11 ของการค้นหา••

	 ..เช้าวันน้ี	เป็นอีกวันทีห่ลายคนเฝ้ารอว่าทัง้	13	คน	จะได้พูดคยุกบัผูป้กครองท่ีรออยูด้่านนอกหรอืไม่	เพราะเจ้าหน้าท่ี

พยายามที่จะน�าสายโทรศัพท์เข้าไปให้ถึงจุดที่ทั้ง	13	คนอยู่	แต่ก็ยังไม่สามารถน�าเข้าไปได้	เพราะด้วยอุปสรรคเรื่องน�้า

ที่ท่วมสูง	และยังต้องท�างานอย่างอื่นไปด้วย	เช่น	การวางถังอากาศเพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือทั้ง	13	คน	ออกมาจากถ�้า	ซึ่ง

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จ�าเป็นกว่า

	 ..หลังจากเมื่อวานมีการปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเข้าถ�้าหลวงแล้ว	เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยพยาบาล	และทหาร	ร่วมกัน

ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายทั้ง	13	คน	เป็นครั้งที่สอง	โดยการซักซ้อมก็ไม่ต่างจากครั้งแรก	ที่จะเคลื่อนย้ายออกมาจาก

ด้านในถ�้า	แล้วมีรถพยาบาลมาจอดรอรับที่หน้าถ�้า	แต่ครั้งนี้ปรับเกลี่ยพื้นที่ให้ท�างานง่ายขึ้น	

	 ..การดูแลทั้ง	 13	 คน	 ขณะนี้ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว	 และเจ้าหน้าที่ได้ปรึกษากับนักโภชนาการระดับ

สากล	ในการให้รับประทานอาหารในช่วงแรก	หลังจากที่ไม่ได้รับประทานมาเป็นเวลากว่า	10	วัน	ซึ่งอาหารในช่วงแรก

กจ็ะเป็นพาวเวอร์เจล	อาหารทีย่่อยง่าย	เพือ่ให้ร่างกายได้ปรบัสภาพก่อน	แต่สขุภาพทัง้ร่างกายและจติใจของทัง้	13	คน	

ขณะนี้ยังถือว่าแข็งแรงอยู่	และตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด

	 ..แผนการน�าทั้ง	13	คนออกมาจากถ�้า	เจ้าหน้าที่ยังคงเก็บไว้เป็นความลับ	และบอกกับผู้สื่อข่าวว่ายังอยู่ระหว่างการ

ประเมินสภาพร่างกายความพร้อมของทุกคน	ยังไม่ยืนยันว่าจะน�าออกมาจากทางไหน	เพราะเจ้าหน้าที่ที่ค้นหาโพรงถ�้า

ด้านบนก็ยังเดินหน้าต่อ	ส่วนการระบายน�้า	และเบี่ยงทางน�้าบนเขาก็ท�าเช่นกัน	แต่วิธีที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด

คือการน�าออกมาจากปากทางถ�้า	เพราะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เจอโพรงถ�้าที่จะสามารถเข้าไปด้านในได้

	 ..หัวค�่าของวันน้ี	 พระครูบาบุญชุ่ม	 เดินทางมาที่ปากทางเข้าถ�้าเพื่อท�าพิธีร่วมกับผู้ปกครองอีกครั้ง	 โดยครั้งนี้ได้

ให้ญาติน�าผ้าไตรจีวรมาท�าพิธีแผ่เมตตาเปิดทางถ�้า	 ซึ่งก็เป็นความเชื่อของทุกคน	 และก็เป็นความหวัง	 ก�าลังใจ	 ให้กับ 

ทุกคนเช่นกัน

	 ..ในพ้ืนทีน้ี่เราจะเหน็การท�างานทัง้ทางวทิยาศาสตร์	ไสยศาสตร์	และความเช่ือของแต่ละบุคคล	อยูต่ลอด	ซ่ึงก็ไม่มวีธิไีหน

ทีถู่กหรอืผดิ	แต่ผมกลบัคิดว่าการท�าในทกุๆ	ด้าน	มนัยิง่กลบัส่งเสรมิให้การท�างานของทุกๆ	ท่ี	ทุกต�าแหน่งมนัสอดคล้องกัน

อย่างไม่น่าเชือ่	งานทางวทิยาศาสตร์	อาจไม่ได้ขบัเคลือ่นเร่ืองจติใจของคนท่ีเฝ้ารอ	เช่นเดยีวกบัพิธทีางความเช่ือสร้างขวญั

ก�าลงัใจให้กับคนทีเ่ฝ้ารอ	ถงึแม้มนัจะมองไม่เหน็ความคืบหน้าเป็นรปูธรรมในงานทางวทิยาศาสตร์กต็าม
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••5 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 9 ของการไปถึง วันที่ 12 ของการค้นหา••

	 ..การท�างานของทกุคนในทกุหน้าทีบ่นถ�า้หลวงฯ	 ผมสงัเกตดูแต่ละคนท�างานกนัอย่างมรีะบบมากข้ึนเร่ือยๆ	 นัน่กเ็ป็น

เพราะแผนการบริหารจัดการของผู้บญัชาการศูนย์	หรือ	ผูว่้าฯ	ณรงค์ศักดิน์ัน่เอง	เราจะเหน็การจดัโซนอย่างเป็นหมวดหมู่	

แต่การจดัระบบเบียบต่างๆ	 ผมคิดว่าสือ่มวลชนน่ีหละ	 จดัระเบียบได้ยากท่ีสดุ	 และก็เป็นสิง่ท่ีผูบั้ญชาการศนูย์ฯ	 ต้องขอ

ความร่วมมอือยูเ่สมอ	เพราะด้วยการช่วงชงิจังหวะการรายงาน	หรอืแม้จ�านวนส่ือมวลชนท่ีมีจ�านวนมากข้ึนเรือ่ยๆ	ยิง่พบ

ว่าทัง้	13	คน	ปลอดภัยแล้ว	สือ่จากต่างประเทศเข้ามาในพืน้ท่ีอกีเท่าตัว	เรยีกได้ว่าจุดท่ีสือ่อยูค่ลาคล�า่ไปด้วยชาวต่างชาติ	

ทีเ่ราได้เหน็การท�างานของพวกเขาไปด้วยว่าเขาท�ากนัอย่างไร	เพราะแต่ละช่องก็จะมสีไตล์ท่ีต่างกันไป

	 ..CNN	สื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกก็มาตั้งโต๊ะอยู่ข้างๆ	โต๊ะท�างานของผมที่นั่งรวมๆ	กันหลายช่อง	แต่เขาจะมีโต๊ะ	เก้าอี้	

ภาคสนาม	มีกล่องอุปกรณ์จ�านวนมากมากองไว้	เปรียบเสมือนมืออาชีพในการท�างานนอกสถานที่อย่างช�่าชอง	และยิ่ง

เห็นวิธีการท�างาน	พิมพ์ข่าวส่งสถานี	และเข้ารายงานสดอยู่เรื่อยๆ	ตัดภาพมาที่โต๊ะสื่อของไทย	เช่น	โต๊ะของพวกผมเอง	

จะท�างานกนัไป	พร้อมกบัขนม	และอาหารอยูเ่ต็มโต๊ะ	ฮ่าๆ	แต่มนักค็งเป็นการท�างานทีแ่ตกต่างอย่างเข้าใจ	บ้านเขาอาจ

จะไม่ทานอาหารระหว่างท�างาน	แต่พวกเราท�าไปกินไป	แต่ก็ไม่มีไรถูกผิด	

	 ..ว่ากนัด้วยเรือ่งอาหารไปแล้ว	วนัน้ีสถานการณ์โดยรวมยังทรงๆ	ทีมงานเกอืบทุกทีมต่างเริม่หาประเดน็ท่ีแตกต่างจาก

ความเป็นข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	เช่นเดียวกันผมก็เลือกที่จะหาประเด็นเล็กๆ	น้อยๆ	ที่เกิดขึ้นในศูนย์แห่งนี้	จังหวะที่

นั่งอยู่ที่โต๊ะก็ได้ยินเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาว่า	“ใครปวด	ใครเมื่อยบ้างครับ	จะมีพี่ๆ	มือนวดไปให้บริการถึง

โต๊ะ”	สิ้นเสียงประกาศ	บรรดาช่างภาพ	ผู้สื่อข่าว	ต่างยกมือกันเต็ม	ก็เลยมองไปที่เต็นท์รอบๆ	ก็มีอะไรแปลกๆ	ขึ้นมา

ให้บริการที่นี่เยอะขึ้นเรื่อยๆ

	 ..เร่ิมจากพี่ๆ 	จติอาสาหมอนวดแผนไทยให้บรกิารถงึตวั	พี่ๆ 	น้าๆ	เหล่านีม้ศีาสตร์วิชาความรู	้และกเ็ปิดร้านนวดแผน

ไทยอยู่ในแม่สายกันอยู่แล้ว	แต่ด้วยการท�างานที่ล่วงเลยมากว่า	10	วัน	ความเหนื่อยล้า	ปวดเมื่อยตามร่างกายของเจ้า

หน้าที่ที่ท�างานอยู่ภายในศูนย์ฯ	 ก็ต้องมีตามกันมา	 พี่ศรี	 จิตอาสา	 ก็อาสามาบีบมานวดให้หลายๆ	 คน	 รวมถึงผมด้วย	

นานๆ	จะนวดแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายอย่างมาก	

	 ..ใครจะคิดว่าเครื่องชงกาแฟสด	จะถูกแบกขึ้นมาชงให้กินฟรีๆ	บนถ�้าหลวงฯ	แต่วันนี้มีแล้ว	ด้วยน�้าใจของคุณปรีดี	

ตระกูลอัครธาดา	ยกเครื่องชงกาแฟสดจาก	อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	มาชงให้ทุกคนกินฟรีเลยทีเดียว	สั่งได้ทุกรสชาติ	เหมือน

กับที่ร้านเปิดขายเลย	หลายคนถึงกับงงว่า	น�้าใจคนไทยมีได้ถึงเพียงนี้เลยหรือ

	 ..ครัวพระราชทาน	วันนี้ก็มีเมนูอาหารที่สุดพิเศษ	แฮมเบอร์เกอร์หมูชีส	รสชาติสไตล์อเมริกันแท้ๆ	ฝีมือการปรุงจาก

คุณครูลักขณา	ดิษยะศริน	จากโรงเรียนอินเตอร์ย่านสุขุมวิท	พร้อมกับลูกมืออีก	2-3	คน	ร่วมกันท�าอาหารอินเตอร์ให้

กับทหารที่ท�างานหนักได้รับประทานอาหารที่สุดแสนพิเศษนี้	ขอบอกว่าอร่อยมากๆ	ผมได้ลองชิมมา	1	ชิ้น
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	 ..หลายวันมานี้	 การหาข่าวของสื่อมวลชนที่เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการค่อนข้างล�าบากมากขึ้น	 ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ	์

จะแถลงข่าวช่วงเช้ากับเย็นเท่านั้น	แต่ในขณะที่ข่าวของแต่ละสถานีก็ต้องมีความคืบหน้าอยู่ตลอด	รวมทั้งบางช่องก็จัด

เป็นรายการพิเศษ	เช่น	ของไทยพีบีเอส	ที่นักข่าวก็จะต้องสนับสนุนข้อมูลไปให้ในสถานีอยู่เรื่อยๆ	ประเด็นต่างๆ	ที่นอก

เหนอืจากการท�างานของเจ้าหน้าทีจ่งึงอกเงยขึน้มาเรือ่ยๆ	ในแต่ละหน้างานของแต่ละคนรบัผดิชอบ	เช่นของผมกจ็ะหา

ประเด็นรอบๆ	ศนูย์บญัชาการ	กจ็ะเป็นพวกเรือ่งอาหารการกนิ	และชวิีตการท�างานของสือ่มวลชน	ทีห้่องท�างานเตม็ไป

ด้วยดินโคลน	แต่ก็สามารถท�างานได้ตามปกติ

 ••6 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 10 ของการไปถึง วันที่ 13 ของการค้นหา••

	 ..เป็นอีกวันที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์	 เพราะวันนี้ตั้งแต่เช้าท่ีผมเดินเข้ามาภายในท่ีท�าการวนอุทยานฯ	 มีแต่

คนถามถงึข่าวทีไ่ม่ค่อยดนีกัตัง้แต่เมือ่คนืทีผ่่านมา	กค็อืการเสยีชวีติของหน่วยซลี	ทีเ่ข้าไปปฏบิตัหิน้าทีภ่ายในถ�า้หลวงฯ	

แม้ว่าเราจะได้ยนิ	หรอืทราบข่าวจากเพือ่นสือ่มวลชน	หรอืเจ้าหน้าทีพ่ดูกนักต็าม	แต่ว่ากย็งัไม่มกีารรายงานออกอากาศ

ไป	เพราะว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บัญชาการศูนย์ฯ

	 ..แต่แล้วก็มาถึง	วันนี้การแถลงข่าวของศูนย์ฯ	เป็นนายภาสกร	บุญญลักษณ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	เป็น

ผู้แถลงพร้อมกับผู้ที่รับผิดชอบหน้างานรวมทั้ง	พล.ร.ต.อาภากร	อยู่คงแก้ว	ผบ.หน่วยซีล	ในฐานะผู้ควบคุมการปฏิบัติ

งาน	ก็มาร่วมแถลงข่าวด้วย	

	 ..บรรยากาศวันน้ันดเูศร้าลงไปอย่างเหน็ได้ชดั	ทัง้เจ้าหน้าท่ีหน่วยซลีทีท่�างานภายในเตน็ท์ของตวัเอง	หรอืบรรยากาศ	

ท้องฟ้า	หรอืรอบๆ	ตวัมนัช่างดอูมึครมึอย่างบอกไม่ถกู	รองผูว่้าฯ	กไ็ด้แถลงข่าวยนืยนัเหตกุารณ์เสยีชวิีตของ	จ.อ.สมาน	

กนุนั	หน่วยซลี	นอกราชการ	ทีอ่าสาเข้ามาร่วมปฏบิติัการในครัง้นี	้ซึง่เหตกุารณ์นีท้ราบถงึพระเนตรพระกรรณของสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัฯ	และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้จดัพธิเีคลือ่นศพ	อย่างสมเกยีรตจิากโรงพยาบาลค่ายพญาเมง็ราย	ไป

ท่ีสนามบนินานาชาตแิม่ฟ้าหลวง	เพือ่ส่งต่อไปยงัสนามบนิอูต่ะเภา	และจดัพธิพีระราชทานน�า้หลวงอาบศพ	ก่อนเคลือ่น

ศพไปบ�าเพ็ญกุศลที่จังหวัดร้อยเอ็ดตามภูมิล�าเนา

	 ..พล.ร.ต.อาภากร	ผบ.หน่วยซีล	ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	เนื่องจากระหว่างนั้น	จ.อ.สมาน	หรือ	จ่าแซม	ได้

เข้าไปร่วมภารกิจติดตั้งวางถังอากาศเพื่อให้นักด�าน�้าเข้าไปช่วยเหลือทั้ง	13	คน	ที่ขณะนี้ต้องติดตั้งถังอากาศไว้ทุก	25	

เมตร	 เนื่องจากการเข้าไปในครั้งนี้ต้องใช้ถังอากาศจ�านวนมาก	 ระหว่างนั้นประมาณตี	 1	 จ่าแซมและคู่บัดดี้ก็ได้เข้าไป

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	 แต่เหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น	 ขณะนั้นอากาศหมด	 และคู่บัดดี้พยายามน�าจ่าแซมมา

ปฐมพยาบาลแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้	 จึงต้องออกมาขอความช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการที่โถง	 3	 แต่ก็ไม่สามารถ

ช่วยชีวิตไว้ได้	จึงน�าส่งโรงพยาบาล
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	 ..แม้ความยากล�าบากของการท�างานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย	แต่ด้วย	13	ชีวิตที่ก�าลังรอความช่วยเหลืออยู่	ยิ่งเป็น

เดิมพันชิ้นใหญ่ให้เจ้าหน้าที่เร่งท�างานแข่งกับเวลา	ทั้งสภาพฝนฟ้าอากาศ	และน�้าที่พร้อมจะไหลเข้ามาปิดถ�้าได้ทุกเมื่อ	

แม้ว่าการเสียชีวิตของจ่าแซม	จะสร้างความเสียใจให้กับทุกคน	แต่ผบ.หน่วยซีล	บอกว่า	ยังไงเราก็จะยังเดินหน้าค้นหา

ต่อ	“ยังไม่เจอ	ก็จะยังไม่เลิกภารกิจ”	ตามค�าเดิมที่เคยบอกไว้	และการท�างานของหน่วยซีล	พร้อมที่จะเสี่ยงกับความ

สูญเสียอยู่แล้ว	แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเสียใจ	แต่ก็ไม่ท�าให้พวกเราเสียก�าลังใจในการท�างาน

	 ..การท�างานในถ�้าก็คืบหน้าเรื่องการวางถังอากาศท่ียังคงเดินหน้าติดตั้งเพื่อสนับสนุนการท�างานของนักด�าน�้า	 แต่

ด้านบนเขาก็มีหน่วยที่เข้าไปเบี่ยงทางน�้าไม่ให้เข้ามาเติมในถ�้าหลวงฯ	 ซึ่งการท�างานก็สามารถช่วยลดระดับน�้าในถ�้าได้

เป็นอย่างดี	แต่อีกวิธีที่เจ้าหน้าที่ก�าลังค้นหาคือโพรงถ�้าด้านบนเขา	เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางที่จะน�าทั้ง	13	คน	ออกมา	แต่

วธินีีเ้ป็นวธิทีีย่ากล�าบากมาก	และไม่รูพ้กิดัทีช่ดัเจนของโถงทีอ่ยู	่แต่กม็ทีมีค้นหารงันกจากเกาะลบิง	จงัหวดัตรงั	มาช่วย

ค้นหาและโรยตัวลงไปภายในโพรงต่างๆ	แม้ว่าจะหาเจอบางโพรง	แต่ก็ลงไปได้ลึกสุดเพียง	400	เมตร	วิธีนี้จึงยังถือว่า

ยากที่จะใช้เป็นหนทางช่วยเหลือ

	 ..ขณะที่ช่วงเย็นวันนี้	พล.อ.อนุพงษ์	เผ่าจินดา	รมว.กระทรวงมหาดไทย	ร่วมมาประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งที่

ศนูย์บญัชาการฯ	หลงัเร่ิมเกดิภาวะวกิฤตภายในถ�า้	เนือ่งจากออกซิเจนเร่ิมลดน้อยลง	จากค่าปกตทิีส่ามารถวดัออกซิเจน

ได้	21	เปรอร์เซนต์	แต่ในช่วงนี้เหลือเพียง	15	เปอร์เซนต์	ท�าให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปรับแผน	และเร่งมือเข้าช่วยเหลือกัน

อย่างเต็มที่มากขึ้น	 โดยการแก้ปัญหาขณะนี้ได้น�าท่ออากาศ	 และอัดอากาศเข้าไปภายในที่ทั้ง	 13	 คนพักอยู่เพื่อเพิ่ม

ออกซิเจนให้มากขึ้น	เพราะหากออกซิเจนเหลือต�่ากว่า	12	เปอร์เซนต์	จะท�าให้เกิดอันตรายกับทุกคนได้	

••7 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 11 ของการไปถึง วันที่ 14 ของการค้นหา••

	 ..ยังไม่สิ้นความเศร้าโศกจากการสูญเสีย	 “จ่าแซม”	 แต่การท�างานของทุกคนยังต้องเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่	 เช้าวัน

นี้เป็นวันเสาร์	บรรยากาศของสื่อมวลชนก็จะเบาบางในช่วงเช้าหน่อย	เพราะด้วยสถานีข่าวบางสถานีจะเข้ารายการช้า	

เช่นเดียวกันกับสถานีของเรา	แต่ก็ได้จัดรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

	 ..ย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมา	การเข้าร่วมประชุมของ	พล.อ.อนุพงษ์	เผ่าจินดา	ที่ใช้เวลากว่า	3	ชั่วโมง	และมาแบบ

เร่งด่วน	ยิ่งเป็นนัยยะส�าคัญที่ท�าให้สื่อมวลชนเฝ้าติดตามว่า	แผนการน�าพาทั้ง	13	คนออกมาจากถ�้าหลวงนั้นจะเริ่มต้น

เมื่อใด	เพราะดูเหมือนว่าในช่วงนี้เริ่มจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด	ทั้งด้วยระยะเวลา	สภาพอากาศ	และความพร้อมของ

เจ้าหน้าที่ท่ีสนับสนุนการท�างานอย่างเต็มที่	 แต่กระนั้นปัญหาอุปสรรคใหญ่ก็ยังมีอยู่คือระดับน�้าท่ีสูงท่วมในหลายจุด	

และการเข้าออกภายในถ�้าใช้ระยเวลานานกว่า	12	ชั่วโมง	

	 ..แม้จะทราบจุดของทั้ง	13	คนแล้วว่าอยู่ที่ไหน	แต่การสื่อสารยังเป็นไปอย่างยากล�าบาก	ทางศูนย์ฯ	จึงให้นักด�าน�้า

น�ากระดาษเข้าไปให้ทั้ง	 13	 คนเขียนข้อความถึงผู้ปกครอง	 ขณะเดียวกันผู้ปกครองก็เขียนข้อความส่งเข้าไปให้ได้อ่าน

กัน	 ผมไม่แน่ใจว่าใครได้อ่านข้อความของทั้งสองฝ่ายแล้วรู้สึกอย่างไร	 แต่ส่วนตัวของผมเองยอมรับว่า	 น�้าตาตกเลยที
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เดียว	แม้จะเป็นข้อความที่สั้นๆ	 ไม่ได้สวยหรู	 แต่ด้วยการเขียนด้วยลายมือ	 เสมือนกับการใช้ใจเขียนข้อความลงไป	 ไม่

ต้องได้ยินเสียงกันก็ได้	แค่ลายมือที่สื่อสารกันออกมาก็ท�าให้ทราบถึงความในใจของทั้งสองที่มีให้กันและกัน	

	 ..หลังข่าวการค้นพบทั้ง	13	คนว่าอาการปลอดภัย	รวมทั้งจุดที่อยู่นั้นหน่วยซีลได้เข้าไปดูแลแล้ว	คราวนี้สื่อมวลชน

ทัง้ไทย	และต่างชาต	ิต่างพากันยกทพักนัเข้ามาท�าข่าวในพืน้ทีอ่กีเกือบเท่าตวั	โดยเฉพาะสือ่ต่างชาตท่ีิเรยีกได้ว่ามาเกอืบ

ทั่วโลก	จนที่นั่งที่อยู่ของทีมข่าวเริ่มคับแคบลงไปอย่างถนัดตา	

	 ..ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย	ได้ให้สื่อมวลชนที่เข้ามาในพื้นที่ท�าบัตรประจ�าตัวสื่อ	และเมื่อ

จ�านวนของสือ่มวลชนเริม่เยอะขึน้	ท�าให้การจดัการในพ้ืนทีต้่องเริม่เข้มงวดขึน้	วนันีต้�ารวจต้องเดนิตรวจบตัรส่ือมวลชน	

หากใครไม่มบีตัรต้องไปลงทะเบยีน	และกจ็ะเริม่ไม่ให้เข้าพืน้ทีห่ากไม่มบัีตรประจ�าตวัทีไ่ด้ท�าเอาไว้	ซึง่ในวนันีมี้สือ่มวลชน

เข้ามาท�าข่าวในพื้นที่แล้วมากกว่า	1,000	คน	และยังมีสื่อที่อยู่รอบๆ	นอกที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกจ�านวนมาก	ฉะนั้นการ

รายงานข่าวค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี	ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนที่เข้ามาติดตามข่าวได้เลยทีเดียว

	 ..การให้ความช่วยเหลือทั้งหน่วยงานของไทยและต่างชาติ	ก็ยังเข้ามาอย่างล้นหลาม	นักวิชาการ	นักคิด	และเกือบ

ทกุนกั	ได้เสนอแนวทางในการช่วยเหลอืมาอย่างมากมาย	อกีหนึง่สิง่ทีถ่กูพดูถงึไม่น้อยว่าจะสามารถน�าวสัดทุีค่ล้ายเป็น

อโุมงค์	น�าเข้าไปในภายใน้ถ�า้เพือ่ให้ทัง้	13	คน	ลอดผ่านช่วงทีม่นี�า้ท่วมออกมาโดยทีไ่ม่ต้องด�าน�า้	หรอืทีเ่รยีกกนัสัน้ๆ	ว่า	

“อุโมงค์น�้า”	

	 ..การเสนออุโมงค์น�้าเข้ามาช่วยเหลือ	รัฐบาลได้มอบหมายให้	นายวีระศักดิ์	โค้วสุรัตน์	รมว.กระทรวงการท่องเที่ยว

และกฬีา	เป็นผู้รับผดิชอบน�ามาตรวจสอบให้รอบด้านว่าจะสามารถน�าเข้าไปใช้ในพืน้ทีไ่ด้หรอืไม่	ซึง่ท้ายท่ีสดุแล้วอโุมงค์

น�า้นีก้ไ็ม่ได้น�าเข้ามาใช้	มีเพยีงแต่การทดลองภายนอก	เนือ่งด้วยสภาพพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมกบัการน�ามาใช้	แต่อยากจะบอก

ว่า	 อุปกรณ์หลายอย่างที่เราไม่เคยได้เห็น	 หรือไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนของแต่ละหน่วยงาน	 ถูกน�าเข้ามาใช้	 หรือน�ามา 

ทดลองเพื่อช่วยเหลือทั้ง	13	คน	จนพูดได้เลยว่า	“มีแบบนี้ด้วยหรือเนี่ย!”

 ••8 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 12 ของการไปถึง วันที่ 15 ของการค้นหา••

	 ..“ถึงเวลาย้ายถิ่น”	 ประมาณ	 6	 โมงเช้าของวันนี้	 สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องถูกให้ออกจากพื้นท่ีวนอุทยาน 

ถ�้าหลวงฯ	 ทั้งหมด	 ให้เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ที่ท�างานเท่านั้น	 และผู้ก�ากับการ	 สภ.แม่สาย	 ได้ประกาศผ่านเครื่องขยาย

เสียง	 ให้ส่ือมวลชนทั้งหมดเก็บของลงจากเต็นท์	 และให้ลงไปรวมตัวท่ี	 อบต.โป่งผา	 ท่ีอยู่ด้านล่างของวนอุทยานฯ	 

ริมถ.พหลโยธิน	โดยใช้อ�านาจการบริหารตาม	พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่

ประกาศเป็นภัยพิบัติ	และยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักว่าเหตุใดถึงต้องให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องลงมาทั้งหมด	แต่ก็ไม่เกิน

ที่จะคาดเดาว่าเป็นเพราะเตรียมเคลื่อนย้ายทั้ง	13	คน	ออกมาจากถ�้าแน่ๆ	
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	 ..ในช่วงบรรยากาศการเคลื่อนย้ายกองทัพสื่อมวลชน	ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้น	เนื่องจากผมต้องเข้ามารับหน้าที่ช่วงสายๆ	

จะมพีีว่ชิ	ทีอ่ยูท่มีดกึต่อถงึเช้าอยูใ่นทีเ่กดิเหต	ุซึง่ในช่วงนัน้สือ่มวลชนไทยกย็งัพอเข้าใจกบัสถานการณ์ได้	แต่สือ่มวลชน

ต่างชาต	ิยงังงๆ	กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้	ว่าเหตใุดจงึต้องให้ออกจากพืน้ที	่ทัง้ทีด่ัน้ด้นมาจากเกอืบทัว่โลก	แต่ไม่ได้ภาพใน

ขณะที่ช่วยเหลือทั้ง	13	คน	ออกมาจากถ�้าได้	ซึ่งภายหลังพวกเขาก็ค่อยๆ	ทราบถึงสถานการณ์	ที่ความจ�ากัดของพื้นที่	

และการท�างานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สะดวกมากนักกับจ�านวนคนที่ไม่เกี่ยวข้อง	อีกทั้งเรื่องสิทธิของเด็กและผู้ป่วยต่างๆ	

นานาทีเ่กดิขึน้ทีน่ี	่พวกเราทัง้หมดจงึย้ายรากฐานทีท่�างานใหม่มาอยูท่ี	่อบต.โป่งผา	ส�าหรบัทมีหน้าถ�า้	แต่ในจุดอืน่กเ็ริม่

มีกระจายออกจากพื้นที่ไปบ้าง	ทั้งโรงพยาบาล	และลานจอดเฮลิคอปเตอร์

	 ..“ที่ท�างานใหม่	ไฉไลกว่าเดิม”	จากเดิมที่เฉอะแฉะด้วยดินโคลน	เราก็มาอยู่บนพื้นซีเมนต์	แต่ก็ยังไม่จบกับปัญหา

ฝนตกที่มีมาอยู่เรื่อยๆ	แต่ก็มีเต็นท์ที่พักให้อยู่	มีแค่บางครั้งที่ฝนตกลงมาตามรอยเต็นท์น�้าก็จะหยดไหลลงมาตามความ

รุนแรงของฝน	แต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น	

	 ..ที่นี่จะแทบไม่เห็นความเคลื่อนไหวการท�างานของเจ้าหน้าที่เลย	มีแต่จุดรับบริจาคสิ่งของ	และโรงครัว	ส่วนความ

คืบหน้าการท�างานจะมีการแถลงของผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	วันละ	2	เวลา	ประมาณ	10	โมงเช้า	และช่วงเสร็จภารกิจ	ในวัน

นีผู้ว่้าฯ	ณรงค์ศกัดิก์ม็าตามสญัญา	ทีจ่ะมาแถลงความคบืหน้าการท�างานของเจ้าหน้าที	่และยนืยนัว่าวนันีแ้หละ	เหมาะ

สมแล้วที่จะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมู่ป่าอะเคเดมี

	 ..วันแรกผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	ยืนยันว่าวันนี้ได้ส่งทีมแพทย์	นักด�าน�้าระดับโลก	13	คน	และหน่วยซีลไทย	5	คน	เข้าไป

ปฏบิตักิารช่วยเหลอืทัง้หมดออกมาจากถ�า้	เหตผุลทีต้่องเลอืกปฏบิตักิารในช่วงนี	้เนือ่งจากการประเมนิของทกุฝ่ายแล้ว

เหน็ว่า	ระดบัน�า้ภายในถ�า้	สภาพอากาศ	และการวางถงัอากาศทีส่นบัสนนุภารกจิของนกัด�าน�า้กเ็ตรยีมไว้พร้อมทัง้หมด

แล้ว	ส่วนวิธีการน�าออกมา	หรือคนไหนจะได้ออกมาก่อน	และออกมากี่คนยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

	 ..ซึ่งการน�าทั้ง	 13	 คน	 ออกมาได้ใช้แผนตามที่ได้ซักซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว	 และได้เตรียมรถพยาบาล	 รวมท้ัง

เฮลิคอปเตอร์ในการเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 นอกจากนั้นยังได้พูดคุยกับญาติของทั้ง	 13	

คน	ถึงแผนปฏิบัติการทั้งหมดแล้ว	ส่วนภาพร่างกายของทั้ง	13	คน	มีความพร้อมและรับทราบภารกิจของผู้เชี่ยวชาญที่

เข้าไปช่วยเหลือทั้งหมดแล้ว	ซึ่งปฏิบัติการช่วยเหลือ	การเข้าและออกถ�้าต้องใช้เวลาประมาณ	11-12	ชั่วโมง	และจะมี

ความคืบหน้าช่วงบ่าย

	 ..ในเวลาน้ัน	ส่ือทุกส�านกักเ็ฝ้ารอภารกจิ	และต้ังจุดถ่ายทอดสดเท่าท่ีจะสามารถท�าได้	จดุหลักๆ	ท่ีจะไปตัง้จดุรายงาน

ก็คือ	 จุดแถลงข่าว	 ที่อบต.โป่งผา	 จุดปากทางเข้าถ�้าหลวงฯ	 ท่ีไม่กีดขวางการจราจร	หรือในไร่สัปปะรดท่ีทีมถ่ายทอด

สดของไทยพีบีเอส	 ก็อยู่ที่นี่ด้วย	 อีกจุดคือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ท่ีมี	 2	 จุด	 จุดแรกคือสนามฟุตบอลวัดบางจ้อง	 และ

ทางขึ้นดอยผาหมี	ที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนถ่ายได้	แต่ต้องอยู่ห่างจากจุดที่ท�างานอย่างน้อย	

200	 เมตร	 และอีกจุดคือ	 จุดจอดเฮลิคอปเตอร์ที่สนามบินเชียงรายเก่า	 หรือสนามบิน	 416	 และอีกจุดก็คือ	 ทางเข้า 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	
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	 ..วันนั้นในช่วงบ่ายทุกช่องรายงานสดเกาะติดสถานการณ์กันอย่างเต็มท่ี	 ตั้งแต่รถพยาบาลออกมาจากถ�้า	 ข้ึน

เฮลิคอปเตอร์	จนไปถึงโรงพยาบาล	และถือว่าเป็นวันที่ทุกคนเฝ้ารอคอยการช่วยเหลือ	ที่เป็นการรวมใจกันท�างานของ

ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง	จนสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย

	 ..ในช่วงประมาณ	16.30	น.	ทีมประชาสัมพันธ์ได้ส่งเอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชน	เพื่อรายงานความคืบหน้าของการ

ท�างาน	โดยจนถึงเวลานี้เจ้าหน้าที่ยังคงท�างานกันอยู่	ซึ่งยังไม่สามารถก�าหนดเวลาที่แน่ชัดว่าจะสามารถน�าออกมาได้กี่

คน	เพราะสภาพการท�างานภายในถ�้ายังเป็นไปด้วยความยากล�าบาก

	 ..ในช่วงค�่าใกล้ๆ	3	ทุ่ม	ผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	ก็ลงมาจากที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	เพื่อมารายงานความคืบหน้าให้สื่อมวลชน

ทราบ	หลังจากเสร็จส้ินภารกจิในวนัแรก	ซึง่วนันีส้ามารถช่วยเหลอืออกมาได้	4	คน	ทัง้หมดสขุภาพร่างกายแขง็แรง	และ

ได้ส่งต่อให้โรงพยาบาลเชียงรายฯ	รกัษาอาการและตรวจเชค็ร่างกายทัง้หมดแล้ว	โดยคนแรกสามารถน�าออกมาได้เวลา	

17.40	น.	หลังจากนั้นอีก	10-20	นาทีต่อมาก็มีการช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่อง	

	 ..วนันีจ้ะช่วยเหลอืออกมาแค่	4	คนก่อน	เนือ่งจากต้องวางถงัอากาศ	และเตรยีมอปุกรณ์ช่วยเหลอืทัง้หมดก่อน	และ

หากเตรยีมการเสรจ็แล้วกพ็ร้อมทีจ่ะปฏิบตัภิารกิจต่อทนัท	ีซึง่หลงัจากเสรจ็ภารกจิการช่วยเหลอืแล้ว	ผูว่้าฯ	ณรงค์ศกัดิ	์

ก็เรียกที่คุยที่ร่วมปฏิบัติงานมาสอบสวน	

	 ..ท้ังผูว่้าฯ	ณรงค์ศกัดิ	์และพล.ต.ต.ชรูตัน์	ปานเหง้า	รองผบช.ภ.5	ต่างขอบคณุสือ่มวลชนทีย่อมให้ความร่วมมอือย่าง

ดีในการช่วยเหลือทีมหมู่ป่าฯ	ท�าให้การขนส่งจากรถพยาบาลไปถึงเฮลิคอปเตอร์ใช้เวลาเพียง	 2	 นาที	 ส่วนคนท่ีเหลือ	

หากเตรียมอุปกรณ์เสร็จ	หน่วยซีลก็จะเข้าปฏิบัติการทันที	แต่ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว	

	 ..เริ่มหายเหนื่อยไปได้หนึ่งเปราะ	ส�าหรับภารกิจการช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี	แม้ว่าจะช่วยออกมาได้แค่	

4	คนก่อน	แต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี	ที่ในวันรุ่งขึ้นจะได้ปฏิบัติการต่อ	แม้ว่าผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	จะยังไม่ยืนยันว่าวัน

พรุ่งนี้จะสามารถด�าเนินการได้หรือไม่	หรือได้มากน้อยแค่ไหน	เพราะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์	และสภาพอากาศอย่าง

แท้จริง	แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้วางถังอากาศและปรับแผนการท�างานไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว	จบภารกิจในวันนี้	Hooyha..

 ••9 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 13 ของการไปถึง วันที่ 16 ของการค้นหา••

	 ..รุ่งเช้าของอกีวนัทีเ่ตม็ไปด้วยความสดชืน่ในหวัใจ	ทีห่ลายคนต่างรอเฝ้ามองภารกจิของเจ้าหน้าทีว่่าจะสามารถช่วย

เหลืออีก	9	คนที่เหลืออยู่ในถ�้าหลวงฯ	ได้หรือไม่	 เช้าวันนี้เป็นวันที่	2	ของการช่วยเหลือ	หลังจากช่วยเหลือออกมาได้

แล้ว	4	คน	และส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว

	 ..แผนปฏิบัติการในวันนี้	ผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	ได้มาแถลงความคืบหน้าในการท�างานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้	โดยเริ่มเข้า

ปฏิบัติการไปแล้วเมื่อเวลา	11	นาฬิกา	แต่จะสามารถน�าออกมาได้กี่คน	ยังคงต้องรอการท�างานของเจ้าหน้าที่ก่อน	ซึ่ง

แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมต่างๆ	เจ้าหน้าที่ได้ซักซ้อมไว้ทั้งหมดแล้ว	และเมื่อวานก็มีประสบการณ์เคลื่อนย้ายมา

แล้ว	1	วัน	
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	 ..แต่เมื่อวานที่มีการปฏิบัติการวันแรก	 เจ้าหน้าที่ยังพบปัญหาการท�างานของสื่อมวลชน	 โดยเฉพาะในระหว่างการ

เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกมาจากถ�้า	มีอากาศยานไร้คนขับ	หรือ	โดรน	ของสื่อมวลชนที่มาบินรบกวนการท�างานของ

เจ้าหน้าที	่และยังมีการดักฟังสญัญาณเสยีงวทิยสุือ่สารของเจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบัติงาน	รวมท้ังน�าไปเผยแพร่ออกอากาศ	ท�าให้

เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเตือนและด�าเนินคดีกับผู้ที่กระท�าความผิดดังกล่าว	

	 ..ส่วนสมาชิกทีมหมูป่าฯ	 4	 คนที่ช่วยเหลืออกมาได้แล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์	 แต่ยังไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง

เข้าเยี่ยมได้	 รวมทั้งยังไม่เปิดเผยว่า	 การช่วยเหลือออกมา	 4	 คนนี้เป็นใครบ้าง	 เพื่อป้องกันเรื่องของสภาพจิตใจของผู้

ปกครองที่เฝ้ารอการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อยู่	แต่ทุกคนที่ออกมาอาการปลอดภัย	รู้สึกตัว	ยังได้บอกกับทีมแพทย์ว่า	

“อยากรับประทานผัดกระเพรา”	แต่ก็ยังไม่อนุญาตให้รับประทานได้	ต้องทานอาหารอ่อนหรืออาหารที่แพทย์จัดไว้ให้

ก่อน	เพื่อปรับสภาพร่างกาย	หลังจากที่ไม่ได้รับประทานอาหารมานาน

	 ..แผนการปฏิบัติการวันนี้	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการท�างานของเจ้าหน้าที่

ชุดช่วยเหลอืเป็นครัง้ทีส่อง	หลงัจากทีก่่อนหน้านีเ้คยมาดกูารท�างานของเจ้าหน้าทีม่าแล้วครัง้หนึง่	ในขณะทีก่�าลงัค้นหา

ทั้ง	 13	 คนอยู่	 ขณะนั้นเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก	 ในขณะที่นายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมการท�างานที่

บริเวณหน้าถ�้าหลวงฯ	ถือว่าในช่วงนั้นเราได้เห็นภาพของหน้าถ�้าหลวงฯ	 เป็นครั้งแรกหลังจากที่ถูกให้ลงมาอยู่ที่	 อบต.

โป่งผา	แม้ว่าจะเป็นภาพสั้นๆ	แต่ก็เห็นสภาพที่แตกต่างไปจากเดิม	ทั้งจ�านวนคนที่ลดลงไปมากท�าให้เจ้าหน้าที่ท�างาน

ได้ง่ายขึ้น	อีกทั้งมีการกั้นพื้นที่ที่ท�างานอย่างชัดเจน	และไม่อนุญาตไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่

	 ..หลงัจากน้ัน	ผูว่้าฯ	ณรงค์ศักด์ิลงมาแถลงข่าวผลการปฏิบัตงิานในช่วงค�า่ๆ	หลงัจากนายกรัฐมนตรมีาตรวจเยีย่มการ

ปฏบิติังาน	 ซึง่ผลการปฏบิติังานตลอด	 2	 วนั	ทีผ่่านมา	ท�าให้เจ้าหน้าท่ีได้ประเมนิการท�างานมาโดยตลอด	 วนัแรกส่งทีม

เข้าไปปฏบิติังานเวลา	10.18	น.	เสร็จภารกจิ	21.30	น.	ส่วนวันนีเ้ข้าปฏิบัตงิาน	11.00	น.	เสรจ็ภารกจิ	20.00	น.	ซ่ึงวันท่ี

สองใช้เวลา	9	ชัว่โมง	โดยเวลาน้อยลงเน่ืองจากได้มกีารน�าจดุบกพร่องมาช้ีแจงร่วมกนัเพือ่น�ามาปรบัแผนการท�างาน

	 ..ส�าหรบันกัด�าน�า้ในวนัน้ีใช้ท้ังหมด	18	คน	จากทัง้ไทยและต่างชาต	ิและหลังจากภารกจิช่วยเหลอืมาได้อกี	4	คนในวัน

นีแ้ล้ว	กก็�าลงัเตรยีมความพร้อมช่วยเหลอืสมาชกิทีมหมปู่าอะคาเดม	ีท่ียงัเหลอือยูอี่ก	5	คน	โดยการเตรยีมความพร้อมก็

ต้องเตรยีมถงัอากาศ	และปรบัเชอืกทีใ่ช้อยู่ในถ�า้ทัง้หมด	ซ่ึงการเตรียมความพร้อมแต่ละครัง้กไ็ม่ต�า่กว่าครัง้ละ	20	ช่ัวโมง

	 ..ผู้ว่าฯ	ณรงค์ศกัดิ	์ยงับอกว่านายกรฐัมนตรไีด้ให้ทกุหน่วยเตรยีมถอดบทเรยีนการท�างานทีถ่�า้หลวงฯ	นีท้ัง้หมด	เพือ่

ประโยชน์ต่อการกู้ภัยในอนาคต	รวมทั้งให้ก�าลังใจกับหน่วยที่ปฏิบัตงานทั้งหมดทั้งกลุ่มที่ท�างานภายในถ�้า	และด้านบน

ถ�้าที่ขึ้นไปเบี่ยงเบนทางน�้าไหลเข้าถ�้า	

	 ..การแถลงข่าวในช่วงนี้	 ผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	 จะเน้นแถลงผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ท�าอยู่ในวันนั้นๆ	และมัก

จะยังไม่ตอบค�าถามของสื่อมวลชน	 ซึ่งจ�านวนคนที่เหลืออยู่ในถ�้าอีก	 5	 คน	 ผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	 ก็ยังไม่ยืนยันด้วยว่าจะ

ช่วยเหลือในวนัรุง่ขึน้พร้อมกนัเลยหรอืไม่	เพราะต้องขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและปัจจยัหลายอย่าง	นัน่กเ็ป็นเพราะผูว่้าฯ	 
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ณรงค์ศักดิ์	 จะยังไม่พูดถึงเรื่องที่ยังไม่ได้ท�า	 เพราะหากพูดไปแล้วท�าไม่ได้จะท�าให้กดดันการท�างานของเจ้าหน้าท่ีผู้

ปฏิบัติงาน	

	 ..ผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	ยังได้ทิ้งท้ายถึงสุขภาพของทั้ง	8	คนที่ช่วยเหลืออกมา	สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี	เช่นเดียวกับที่

เหลืออีก	5	คนที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่	ส่วนผัดกระเพราที่มีเด็กชุดแรกออกมาแล้วอยากรับประทาน	ขณะนี้ก็ยังไม่ได้

กิน	เพราะแพทย์ให้รับประทานแต่โจ๊กไปก่อน

••10 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 14 ของการไปถึง วันที่ 17 ของการค้นหา••

	 ..วันที่	3	ของการช่วยเหลือทีมหมู่ป่าอะคาเดมี	ยังไม่มีใครรู้ว่าวันนี้จะปิดจ๊อบในการช่วยที่เหลืออีก	5	คน	ออกมาได้

ทั้งหมดหรือไม่	แต่หลังจากที่ผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	มาแถลงข่าวประจ�าวัน	ก็บอกว่าหากวันนี้สถานการณ์ทั้งระดับน�้า	และ

ความพร้อมทั้งหมดสามารถน�าทั้ง	5	คนออกมาได้ก็จะช่วยออกมาให้ได้ทั้งหมด	แต่นอกจากทั้ง	5	คน	ที่ต้องช่วยเหลือ

ออกมาก่อนแล้ว	ยังมีหน่วยซีลอีก	4	คน	ที่เข้าไปเฝ้าดูแลทั้ง	13	คน	ก่อนหน้านี้	ก็ต้องด�าน�้าออกมาด้วย	รวมทั้งหมดที่

จะต้องออกมาจากถ�้าหลวงฯ	ในวันนี้คือ	9	คน	

	 ..วนันีม้ทีมีแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเชยีงราย	มารายงานสขุภาพอาการของทัง้	8	คน	ทีไ่ด้เข้าไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล

เชยีงรายประชานเุคราะห์แล้ว	โดยทัง้หมดอาการปลอดภยั	รูส้กึตวัด	ีพดูชือ่ของตวัเองได้	มเีดก็	2	คน	ปอดบวมเลก็น้อย	

อยู่ระหว่างการให้ยารักษาตามอาการที่ตรวจพบ

	 ..ขณะนี้ได้เจาะเลือดของทุกคนส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ	คาดว่าจะทราบผลอีกประมาณ	24-48	ชั่วโมง	และเตรียม

ให้ผูป้กครองเยีย่มผ่านห้องกระจกได้ก่อน	เพราะยงัคงต้องพกัรกัษาตวัอยูใ่นห้องปลอดเชือ้ก่อน	และหากผลตรวจร่างกาย

เบื้องต้นออกมา	ก็จะให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดได้	รวมทั้งต้องเฝ้าระวังโรคอีกประมาณ	7	วัน	ถึงจะอนุญาตให้

กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

	 ..หลงัจากแถลงข่าวช่วงเช้า	ทมีข่าวของทกุส�านกัเฝ้าติดตามภารกจิของเจ้าหน้าทีอ่ย่างใจจดจ่อว่าเมือ่ไรจะมสีญัญาณ

ของรถพยาบาล	หรือเสียงเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทะยานบนฟ้า	จนในช่วงเวลาประมาณ	15	นาฬิกา	ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหว

ของการช่วยเหลือออกมาคนแรกของวันนี้	และก็มีทยอยออกมาอยู่เรื่อยๆ	จนครบทุกคน

	 ..เหตุการณ์ในวันนี้จุดพีคอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 ท่ีจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด

เวลา	ทั้งคนที่มาคอยติดตามการท�างานของเจ้าหน้าที่	และสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	จนสมาชิก

ทมีหมปู่าอะคาเดม	ีออกมาจาถ�า้หลวงฯ	และเข้ามาทีโ่รงพยาบาลครบทกุคน	ทีบ่รเิวณนัน้กจ็ะเตม็ไปด้วยเสยีงปรบมอืดี

ใจกับความส�าเร็จในการช่วยเหลือทั้ง	13	คนออกมาจากถ�้าหลวงได้ส�าเร็จ	แม้ว่าในช่วงแรกแทบไม่มีความหวังเลยว่าจะ

สามารถช่วยทั้งหมดอออกมาได้



73

	 ..ช่วงประมาณ	3	ทุ่ม	ที่อบต.โป่งผา	ที่ตั้งเป็นศูนย์แถลงข่าว	กลับมาคึกคักอีกครั้ง	เมื่อผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	เตรียมแถลง

ข่าวถงึภารกจิทัง้หมดทีไ่ด้ร่วมกนัท�างานตลอด	17	วนัทีผ่่านมา	การแถลงข่าวในวนันีไ้ม่ยดืยาวมากนกั	เพราะผูว่้าฯ	ณรงค์

ศักดิ์	บอกเพียงสั้นๆ	ว่า	เราได้ท�าภารกิจส�าเร็จแล้ว	ในการช่วยเหลือทั้ง	13	คน	ออกมา	และหน่วยซีลที่เข้าไปดูแลน้องๆ	

กอ็อกมาได้อย่างปลอดภยัทัง้หมด	ทกุคนดใีจกบัการประสบความส�าเรจ็ในครัง้นี	้และในวันรุง่ขึน้ช่วงเยน็ๆ	จะแถลงข่าว

ของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้	และจะตอบค�าถามสื่อมวลชนอย่างละเอียด

	 ..จบการแถลงข่าว	ภาพแห่งความประทบัใจที	่อบต.โป่งผา	กจ็ะเป็นสือ่มวลชนจ�านวนมากหลายร้อยชวีติ	ต่างเข้ามา

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	และทีมงานที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน	หน้าโต๊ะแถลงข่าวบริเวณนั้นเลย	ทุกช่อง

ที่ก�าลังรายงานสดอยู่ก็ได้เห็นภาพดังกล่าวนั้นไปพร้อมๆ	กันเลยทีเดียว	

	 ..ค�าถามมากมายทีย่งัไม่ได้รับค�าตอบจากผูป้ฏบิตังิาน	ผูว่้าฯ	ณรงค์ศกัดิก็์ยงับอกว่า	จะให้ค�าตอบพร้อมกนัในวนัพรุง่

นีเ้ลยทเีดยีว	จบภารกจิในการค้นหาและช่วยเหลอืทมีหมปู่าอะคาเดม	ีทีถ่อืว่าเป็นอกีหนึง่ปฏบิตักิารบบีหวัใจคนทัว่โลก

ว่าจะสามารถช่วยเหลอืทัง้หมดได้หรอืไม่	เพราะทัง้อปุสรรคต่างๆ	มากมาย	แต่ปฏบิตักิารในครัง้นีถ้อืได้ว่า	“มนษุย์ก�าลัง

เอาชนะธรรมชาติ”	ได้

••11 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 15 ของการไปถึง วันที่แถลงปิดศูนย์อ�านวยการร่วมฯ••

	 ..มีแต่คนยิ้มไปทั่วทั้งอบต.โป่งผา	 ทั้งแม่ครัว	 เจ้าหน้าที่ที่ท�างานอยู่ในพื้นที่	 หรือแม้แต่กลุ่มสื่อมวลชนที่ร่วมท�าข่าว

อยู่ที่นี่	วันนี้ช่วงเช้าๆ	บรรยากาศก็จะคนน้อยสักหน่อย	เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมา	ภารกิจเสร็จสิ้นในการช่วยเหลือ	หลาย

คนก็ไปฉลองกัน	หรือพักผ่อนเตรียมรอการแถลงข่าวใหญ่ของศูนย์ในเย็นวันนี้

	 ..ช่วงเช้าทมีข่าวของเรา	กย็งัคงติดตามสถานการณ์อยูใ่นพืน้ท่ีในหลายๆ	จดุ	ผมเองรบัผดิชอบอยูท่ี่	อบต.โป่งผา	แม้ว่า

วนันีช่้วงเช้าและเกอืบทัง้วันยงัไม่มีการแถลงข่าวของผูว่้าฯ	ณรงค์ศกัดิ	์เพราะจะแถลงรอบเยน็ทเีดยีว	แต่กต้็องหาความ

คืบหน้าในการรายงานสดบรรยากาศเข้าไปในสถานี	ก็คงไม่พ้นบรรยากาศรอบๆ	อบต.	ที่ยังคงเป็นที่ท�าอาหารส่งให้กับ

เจ้าหน้าที่ที่ท�างานอยู่ภายในวนอุทยานถ�้าหลวงฯ	ที่วันนี้ก็จะเป็นการเก็บงานที่พอจะเก็บได้	และบางส่วนที่มาจากต่าง

จังหวัดก็เริ่มที่จะถอนก�าลังออกจากพื้นที่	

	 ..ช่วงสายๆ	เจ้าหน้าที่ก็เตรียมสถานที่แถลงข่าวที่อยู่บนห้องประชุมชั้น	2	ของ	อบต.โป่งผา	ซึ่งวันนี้จะเป็นการแถลง

ข่าวของผูท้ีเ่ก่ียวข้องในการท�างานทัง้หมด	และแถลงในรายการเดนิหน้าประเทศไทย	ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	

ในช่วงเวลา	18	น.	โดยช่อง	11	จะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดประมาณ	45	นาที	แต่สื่อหลายๆ	ช่องก็ได้ตั้งกล้องของ

ตัวเองถ่ายทอดสดเอาไว้ด้วย	และก็ถ่ายทอดสดยาวไปเลย
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	 ..“ณรงค์ศักดิ์	โอสถธนากร”	บอกว่า	ภารกิจครั้งนี้จะส�าเร็จลุล่วงไม่ได้	หากไม่ได้พระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ที่พระราชทานสิ่งของที่จ�าเป็นต้องใช้ในภารกิจครั้งนี้มาให้ผู้ปฏิบัติ	รวมทั้งมีความสามัคคีของคนทั้งในและต่างประเทศ	

เหตุการณ์ในคร้ังน้ีถือว่าเกินค�าว่า	 “กู้ชีพ-กู้ภัย”	 ไม่ว่าจะเป็นชาติไหน	 ความร่วมมือในครั้งนี้มีท้ังเทคโนโลยี	 ความรู	้

อุปกรณ์ต่างๆ	มาร่วมปฏิบัติงาน	แม้ว่าการค้นหา	กู้ภัย	จะเรียบร้อยไปแล้ว	แต่หลังจากนี้จะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่จะต้อง

ท�าต่อไป	และบางครั้งการท�างานที่เกิดขึ้นต้องขออภัยสื่อมวลชนที่จ�าเป็นต้องควบคุมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน	และได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดี	

	 ..หลังจากช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาได้	หลายคนอาจจะมองว่าเด็กเหล่านี้อาจเป็น	“ผู้ร้าย”	หรือ	“ฮีโร่”	แต่เราไม่

ได้มองแบบนั้น	เราก็ยังมองว่าเด็กเหล่านี้เป็น	“เด็กน้อย”	ที่ก็ปฏิบัติตัวไปตามวิสัยของเด็ก	แต่หลังจากนี้เมื่อเขาโตขึ้นก็

จะรู้ว่ามีหลายคนเฝ้ามองเขาอยู่	และเชื่อว่าจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี	เป็นที่รู้จักของสังคม	และก็จะตอบแทนสังคมตาม

ที่สังคมได้เคยช่วยเหลือเขาไว้

	 ..ทีมด�าน�้าทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จะถูกรวบรวมรายชื่อเอาไว้ทั้งหมด	เพื่อไว้เป็น

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน	 และจะเก็บไว้เป็นบทเรียนรวมทั้งเชิญมาร่วมปฏิบัติงานหากมีเหตุการณ์เกิดข้ึนอีกในอนาคต	

ส่วนวนอุทยานถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน	ก็เตรียมเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่	ที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบมีชีวิต	ที่จะน�า

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกๆ	คนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในอนาคต	และก็จะเปิดโอกาสให้นัก

ด�าน�้าจากหลายที่เข้ามาศึกษาการด�าน�้าในถ�้า

	 ..ผู้ว่าฯ	ณรงค์ศักดิ์	ยังบอกว่าวีรบุรุษตัวจริงของเหตุการณ์ในครั้งนี้คือ	จ.อ.สมาน	กุนัน	หรือ	จ่าแซม	ที่เข้ามาร่วม

ปฏิบัติภารกิจจนเสียชีวิตระหว่างล�าเลียงถังอากาศเข้าไปภายในถ�้าหลวงฯ	

	 ..พล.ร.ต.อาภากร	อยูค่งแก้ว	ผูบ้ญัชาการหน่วยสงครามพเิศษทางเรอื”	เล่าถงึในช่วงตัง้แต่ทีไ่ด้เข้ามาร่วมปฏบิตักิาร	

โดยย�า้ว่า	“กองทพัเรอืจะไม่ทิง้ประชาชน”	และเมือ่ได้รบัแจ้งภารกจิว่าจะต้องมาทีจ่งัหวดัเชยีงราย	กส่็งหน่วยซลีเข้ามา

ในพ้ืนทีท่นัท	ีโดยเครือ่งบนิล�าเลยีงของกองทพัเรอืทีส่ตัหบีออกจากพืน้ทีป่ระมาณเทีย่งคนืของวนัที	่24	มถินุายน	2561	

และมาถึงที่เชียงรายประมาณตี	2	จากนั้นเวลาประมาณตี	4	ก็เข้าไปปฏิบัติการค้นหาในถ�้าหลวงฯ	ทันที

	 ..การท�างานในช่วงแรก	ไม่สามารถเข้าไปภายในได้มากนกั	ต้องค่อยๆ	ด�าน�า้เข้าไปและผ่านช่องแคบต่างๆ	ภายในถ�า้	

และเมื่อเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าสามแยก	ก็พบเจอรองเท้าของเด็กๆ	ที่ถอดทิ้งไว้แต่ก็ไม่เจอตัวผู้ที่สูญหาย	สภาพภายในถ�้า

มืดมาก	 ทัศนวิสัยในการมองทั้งในน�้า	 และบนพื้นที่แห้งน้อยมาก	 หน่วยซีลที่เข้าไปต้องถอยออกมาเพื่อเตรียมอุปกรณ์

เข้าไปปฏิบัติงานใหม่	ในขณะที่ช่วงนั้นฝนก็ตกหนักอยู่ตลอดเวลา

	 ..ในช่วงแรก	ผบ.หน่วยซีล	ส่งทีมงานมาก่อนและก็ได้ตามมาร่วมปฏิบัติงานในภายหลัง	เนื่องจากดูจากการรายงาน

ของผูใ้ต้บงัคบับญัชามาแล้วเหน็ว่าไม่ใช่เรือ่งง่ายในการปฏบิตังิาน	และกไ็ด้น�าชดุปฏบิตักิารเข้ามาร่วมผลดัเปลีย่นก�าลงั

ชดุที	่2	ชดุที	่3	และกม็าเรือ่ยๆ	พร้อมยอมรบัว่าในขณะนัน้ความหวงัของผูป้ฏิบตังิานเริม่น้อยลง	รวมทัง้เด็กทีต่ดิค้างอยู่

ในถ�้าเข้าสู่วันที่	7-8	แล้ว	จะมีสภาพเป็นอย่างไร
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	 ..นอกจากหน่วยซีลจะเข้าไปค้นหาภายในถ�้าแล้ว	 ก็ยังมีหน่วยสนับสนุนในการสูบน�้าออกทางหน้าถ�้า	 แต่ก็ช่วยลด

ระดับน�้าไปได้เพียง	2-3	ซม.	แต่บางช่วงน�้าก็เพิ่มขึ้นมาสลับกันอยู่ตลอดเวลา	จนเราสามารถเข้าไปอยู่ที่โถง	3	และใช้

บริเวณนี้เป็นศูนย์บัญชาการย่อมๆ	ของหน่วยซีล

	 ..การวางแผนช่วยเหลอืของหลายๆ	ฝ่ายกเ็หน็ว่าต้องน�าถังอากาศเข้าไปตดิต้ังภายในถ�า้ท่ีเป็นเส้นทางเข้าไปช่วยเหลอื	

เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถสลบัถงัอากาศใช้ได้	ซึง่หน่วยซลีกไ็ด้สนบัสนนุภารกจินีใ้นการติดต้ังถังอากาศ	ควบคูก่บัการช่วย

เหลือค้นหาไปด้วย	จนในที่สุดก็สามารถช่วยเหลือทั้ง	13	คน	ออกมาได้อย่างปลอดภัย	ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

	 ..ส�าหรับการน�าทั้ง	 13	 คน	 ออกมาจากถ�้า	 จากเนินนมสาว	 ก็ได้ให้ทุกคนใส่หน้ากาก	 Full	 face	mask	 และเสื้อ	

Wetsuit	 และบางช่วงที่ต้องด�าน�้าก็ใช้ถังอากาศของนักด�าน�้าต่อสายอากาศเข้าไปที่หน้ากาก	 และใช้นักด�าน�้า	 2	 คน	

ประกบออกมาจากถ�้า	 เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนก	และเมื่อมาถึงโถง	3	ต้องใช้แรงพอสมควร	เพราะต้องมีการชักรอก	และ

ค่อยๆ	เคล่ือนออกมาจนถงึปากถ�า้	แต่ระยะทางทีม่พีืน้ท่ีจะวดัอณุหภมูร่ิางกายตลอดเวลา	บางคนมสีตบิางคนก็นอนหลบั	

และการน�าออกมาในครั้งนี้	 เรียกได้ว่า	“นอนลอยหายใจออกมา”	ได้เลย	เพราะทุกคนปฏิบัติการครั้งนี้เหมือน	“ไข่ใน

หิน”	และไม่ต้องให้เดินหรือว่ายน�้าเลย	

	 ..	 “นพ.ไชยเวช	ธนไพศาล	ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์”	ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทั้ง	 13	คน	บอกว่า	ทางโรง

พยาบาลรับมาดูแลทั้งหมด	17	คน	ชุดแรกมาที่โรงพยาบาล	4	คน	ชุดสอง	4	คน	และชุดที่สาม	9	คน	แบ่งเป็น	ทีม

หมูป่า	5	คน	และ	หน่วยซีล	4	คน	ซึ่งทั้งหมดอาการปลอดภัย	และจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ	7-10	วัน	จากนั้น

จะพิจารณาอนุญาตให้กลับบ้านไปพักฟื้น	30	วัน	และขณะนี้ก็อนุญาตให้ผู้ปครองเข้าไปเยี่ยมผ่านห้องกระจกแล้ว	และ

ก็มีการโต้ตอบกัน

	 ..ในวนันัน้	ผอ.รพ.เชยีงรายฯ	ได้น�าคลปิวดีิโอทีแ่สนประทบัใจมาเผยแพร่ต่อสือ่มวลชน	นัน่คอืภาพระหว่างทีผู่ป้กครอง

เข้าเยี่ยมอาการของทั้ง	13	คน	ที่ทุกคนนั้นรู้สึกตัว	และยิ้มหัวเราะ	โต้ตอบกับผู้ปกครองได้	รวมทั้งหน่วยซีล	และหมอ

ภาคย์	ทีอ่ยูใ่นห้องข้างๆ	กนั	แต่หน่วยซลี	ด้วยความทีร่่างกายแขง็แรงกเ็ดนิไปมากนัเตม็ห้องไปหมด	ภาพเหล่านีก็้สามารถ

เรียกน�้าตาให้คนที่พบเห็นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

..........................................................................................................
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ห้องข่าวไทยพีบีเอส (Thai PBS War Room)

ภารกิจการท�างานของทีมข่าวส่วนกลางประจ�าสถานี
	 แม้ว่าการท�างานและภารกิจส่วนใหญ่ของไทยพีบีเอสในช่วงเวลานั้น	จะเป็นภาระใหญ่หรือหน้าที่หลักของผู้สื่อข่าว

ภาคสนามและทีมข่าวที่ลงพื้นที่	หากแต่ผู้ที่รับหน้าที่ในการสื่อสารและขับเคลื่อนรายการและช่วงข่าวต่างๆ	ของสถานี

ก็ยังคงเป็นผู้ประกาศข่าว	ผู้ด�าเนินรายการ	และทีมงานส่วนกลางที่ต่างก็ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ของตัวเองในช่วง

เวลาดังกล่าวไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	

	 ภาพการท�างานร่วมกนั	การประสานงานและความร่วม

มือต่างๆ	ของทั้งผู้ประกาศข่าว	บรรณาธิการ	โปรดิวเซอร์	

และทีมสนับสนุนงานข่าว	งานรายการต่างๆ	ที่อยู่ประจ�า

การ	ณ	สถานีในช่วงเวลานัน้	จงึเป็นอกีหนึง่ภาพความทรง

จ�าส�าคัญ	 ที่บันทึกเรื่องราวและความทุ่มเทในการท�างาน

ในฐานะสื่อมวลชน	ไปพร้อมๆกับความตั้งใจที่จะเป็นส่วน

หนึ่งในการค้นหาทั้ง	13	คน	เพื่อให้พวกเขาได้กลับสู่บ้าน

และอ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย	

	 เรือ่งราวต่อไปนีเ้ป็นค�าบอกเล่าประสบการณ์และความ

ประทบัใจจากการท�างานของผูป้ระกาศข่าว	ผูซ้ึง่ท�าหน้าที่

ในการสื่อสารประเด็นต่างๆ	 ผู้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่

ร่วมภารกิจติดตามการค้นหาและช่วยเหลือ	 13	 ชีวิตทีม

หมูป่า	ในช่วงเวลานั้น

ล้อมวงข่าว...เล่าเรื่องหมูป่า
	 จดุประเดน็เริม่ต้นท่ีรายการข่าวช่วงเช้าอย่าง	“รายการ

ล้อมวงข่าว”	รายการข่าวออนไลน์	มีรูปแบบการน�าเสนอ

ที่ดูสบาย	เข้าใจง่าย	และใกล้ชิดผู้ชม	โดยผู้ด�าเนินรายการ

หลัก	 4	 คน	 ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการท�างานข่าวช่วง

วิกฤตมาแล้วท้ังส้ิน	 ได้แก่	 ธันชนนท์	 งามเหลือ	 (เดียว)	 

วันวิสา	ทินวัตร์	 (วัน)	วีริศ	หุ่นเจริญ	(ต๋อง)	และ	วิภาพร	

วัฒนวิทย์	 (ฟักแฟง)	 และเป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง

ส�านักข่าวและส�านักสื่อใหม่	 ในการถ่ายทอดรายการออก

ทางเฟซบุ๊กไลฟ์	(Facebook	live)	ไทยพีบีเอส
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จุดเริ่มต้นและบรรยากาศการจัดรายการช่วง

นั้นเป็นอย่างไร?

 ธันชนนท์ :	 ช่วงก่อนหน้าที่ทางสถานีจะมีการล้มผัง

และจดัรายการพเิศษ	เราเลอืกประเดน็ตามหาทมีฟตุบอล

หมูป่าอะคาเดมีที่หายตัวไปในถ�้าหลวงขุนน�้านางนอนท้ัง	

13	คน	และข่าวอื่น	รวมประมาณ	14-15	ข่าว	ไปออกใน

รายการล้อมวงข่าว	ซึ่งเป็นรายการข่าวทางออนไลน์	โดย

มีรูปแบบการน�าเสนอข่าวแบบเป็นกันเอง	 ใช้ภาษาไม่ซับ

ซ้อนหรือเป็นทางการมากนัก	ใช้ความสามารถการรายงาน

ข่าวของนกัจดัรายการ	โดยไม่เเสดงความเหน็	นอกจากเตมิ

ข้อมูล	สาระ	ความรู้ให้กับคนดูในทุกแง่มุม

	 “ในวันนั้น	 ผมได้เห็นปรากฏการณ์	 ระหว่างที่ผมพร้อม

กับ	น้องวัน	พี่ต๋อง	และน้องฟักแฟง	นั่งจัดรายการล้อมวง

ข่าว	ซึง่เป็นรายการข่าวทีอ่อกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์	

ซึง่เราคยุกนัในประเด็น	13	ชวีติทมีหมปู่าติดถ�า้หลวงเพยีง

เรื่องเดียว	 แต่ยอดคนดูเยอะมาก	 เราจึงตัดสินใจคุยเรื่อง

นี้เรื่องเดียวจนจบรายการ	 ตอนนั้นพวกเราคิดเพียงว่าเรา

อยากช่วยเดก็ๆ	เราอยากสือ่สารไปถงึคนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	

ได้น�าเทคโนโลยี	 ความรู้	 ความสามารถทุกอย่างที่ในโลก

นี้มี	น�ามาช่วยตามหาน้องๆ	ออกมาจากถ�้าโดยเร็วที่สุด”

 วันวิสา: “เหตุใดจึงยังไม่พบทั้ง 13 คน”	น่าจะเป็น

ค�าถามของผู้ชมหลายๆ	 คนที่ตั้งข้ึนและหันมาติดตาม

ข่าวสารเรื่องนี้ในช่วงนั้น	 แม้ว่าทั้ง	 13	 คนจะหายตัวไป

ตั้งแต่วันเสาร์ที่	 23	 มิถุนายน	 2561	 แต่ความสนใจของ 

ผู ้ชมก็ไม่ได้เกิดขึ้นมากนักในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์	 

จนมาถึงวันจันทร์คนเริ่มติดตามและสนใจเรื่องนี้มากขึ้น	

และเมื่อรายการหยิบยกประเด็นนี้ข้ึนมาน�าเสนอในช่วง

เช้าของวนัจนัทร์	จงึมคีนตดิตามในเฟซบุก๊ไลฟ์เป็นจ�านวน

มาก	ข้อมลูจ�านวนมากหลัง่ไหลเข้ามาในรายการ	จนท�าให้

ผูด้�าเนนิรายการท้ัง	4	คนน�าเสนอประเดน็นีเ้กนิกรอบเวลา

ที่ก�าหนดไว้	แต่ปริมาณและกราฟของผู้ชมรายการในช่วง

นั้นไม่ได้ลดลง	นั่นหมายความว่าข่าวยังสามารถด�าเนินไป

ต่อได้	เมื่อพิจารณาทั้งข้อมูลที่มี	และคนที่รับชม	รายการ

ในวันนั้นจึงตัดสินใจน�าเสนอประเด็นเพียงประเด็นเดียว

จนจบรายการ	 และด้วยความบังเอิญที่มีคนดูข่าวนี้เยอะ

ในวันนั้นประกอบกับการประเมินสถานการณ์ของกอง

บรรณาธิการ	 จึงมีการตัดสินใจท่ีจะท�ารายการออนไลน์

ข้ึนมา	 เพ่ือออกอากาศคู่ขนานกับช่องทางปกติ	 ซ่ึงต้อง

ช่ืนชมการตัดสินใจของกองบรรณาธิการท่ีเลือกตัดสิน

ใจท�า	Platform	คู่ขนานกันขึ้นมา	ซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นบ่อย

ในสถานการณ์ตอนนั้น	 และอีกอย่างช่องอื่นก็ยังไม่ได้ท�า	 

เราจึงกลายเป็นทางเลือกแรกของคนดูไปในทันที
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รูปแบบรายการที่จัดช่วงนั้น มีความเหมือน

หรือความต่างจากรายการล้อมวงข่าว 

หรือข่าวหลักอย่างไรบ้าง?

 ธนัชนนท์: การจดัรายการพิเศษช่วงน้ัน	น�ารูปเเบบการ

จัดรายการล้อมวงข่าว	มาใช้ในรายการพิเศษ	คือ	เน้นการ

พูดคุย	 สบายๆ	 เป็นกันเอง	 เเละหาทุกเเง่มุมมาเติมเต็ม

ในระหว่างจัดรายการ	 โดยใช้ผู้ด�าเนินรายการ	 4-5	 คน	

เหตุผลที่ต้องใช้ผู้ด�าเนินรายการหลายคน	 เพราะรายการ

มีความยาวต่อเนื่อง	 หากจะใช้ผู้ด�าเนินรายการ	 2-3	 คน	

เเล้วต้องพูดกันทั้งวัน	เกรงว่าเสียงจะไม่ไหว	อีกทั้งต้องพึ่ง

ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของเเต่ละคน	มาช่วยเสริม	 

ให้เนื้อหาเเน่นขึ้น	 เน่ืองจากผู้ด�าเนินรายการเเต่ละคน	 

ก็เคยมีประสบการณ์และผ่านการเป็นนักข่าวภาคสนาม

มาเเล้วทั้งนั้น

	 “รูปแบบรายการเช่นนี้เป็นความตั้งใจของทีมงาน	 

ที่อยากจะให้บรรยากาศหน้าจอดูเป็นกันเอง	 ไม่อยาก

ให้รายการออกมาในรูปแบบเป็นทางการ	 ให้นึกถึง

ความรู้สึกเหมือนตอนจัดรายการล้อมวงข่าวไทยพีบีเอส	 

ซ่ึงความตัง้ใจนีก้ไ็ด้รบัการสนับสนุนจากผูบ้ริหารส�านักข่าว

ด้วย	 จึงยึดหลักน�าเสนอในรูปแบบเป็นกันเอง	 ทั้งเครื่อง

แต่งกายและการน�าเสนอผ่านหน้าจอ	 ไม่เป็นทางการ 

แต่เน้นเนื้อหาสาระความรู้ที่น�ามาย่อยให้คนดูเข้าใจง่ายๆ	

ดังนั้นคุณผู้ชม	จึงได้เห็นบรรยากาศ	นักจัดรายการ	ลุกนั่ง

เป็นธรรมชาติ	 ทีมงานเดินส่งข้อมูล	 เดินเข้าออกได้อย่าง

ง่ายดาย	 และรวดเร็วและรูปแบบการน�าเสนอไม่ตายตัว	

สังเกตคนดูเป็นหลัก	 พูดคุยกับคนดูเรื่อยๆ	 เมื่อไหร่เกิด 

ข้อท้วงตงิจากคณุผูช้มจะรบีเคลยีร์ข้อมูลโดยเรว็	เพือ่สร้าง

การเปิดใจ	ไว้ใจ	เชือ่ใจ	ข้อมลูข่าวสารจากไทยพบีเีอส	เเละ

ให้คุณผู้ชม	 มีส่วนร่วมกับรายการ	 สามารถเสนอเเนวคิด	

หรือเเนะน�าผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อน�าไปสู่การช่วยเหลือทั้ง	 13	

คน	ให้ออกมาจากถ�้าอย่างปลอดภัย”	

 วันวิสา: รูปแบบที่เราใช้กันตอนออกอากาศตอนนั้น 

พีเ่ดยีวบอกว่าอนันีน่้าจะน�ามาเป็นโมเดลส�าหรบัการท�าผงั

รายการในสถานการณ์ที่ไม่ปกติของสถานีได้	 ก็เพราะเรา

ใช้รูปแบบของล้อมวงเป็น	style	การเล่าข่าวแบบสบายๆ	

จะไม่ใช่รูปแบบการด�าเนินรายการที่เราเห็นกันตามหน้า

จอตามปกต	ิทีว่่าเราจะอ่านตามข่าว	มทีัง้การอ่านตามบท

ท่ีเขียนมาและการขยายความนิดหน่อยเพื่อให้เห็นความ

ชัดเจนของเนื้อหาท่ีต้องการจะส่ือสาร	 แต่สิ่งส�าคัญใน

การท�ารายการรูปแบบนี้คือผู้ด�าเนินรายการที่นั่งอยู่ตอน

นั้นต้องเตรียมข้อมูลมาให้ได้มากที่สุด	 เพราะจะต้องนั่ง

จัดรายการต่อเนื่องกัน	3-6	ชั่วโมง	ซึ่งหากข้อมูลไม่เพียง

พอเราก็ต้องอาศัยการนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วท�ากันตรงนั้นเลย	

แบบไม่ยึดติดกับแบบฟอร์ม	 หมายความว่ากล้องจะจับ

เราอยู่หรือไม่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยงามของชุดหรือ

สูทที่ใส่	เราหาข้อมูลผ่าน	Ipad	ผ่านมือถือกันตรงนั้น	แต่

ถงึแม้ว่าจะเป็นรายการแบบสบายๆ	แต่ผูป้ระกาศข่าวและ

ผู้ด�าเนินรายการทุกคนจะรู้ตัวกันอยู่เสมอว่า	การเล่าข่าว

ของเราต้องไม่มกีารใส่ความคดิเหน็ส่วนตวัลงไปในข่าว

	 อีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างไปจากสถานการณ์อื่นที่เรา

เคยท�าในการออกอากาศ	 คือ	 ในสถานการณ์วิกฤตหรือ

ภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ	 ก่อนหน้านี้อาจจะมีบางข้อมูลท่ีเรา

ส่งไปให้คนดูแล้วเป็นข้อมูลท่ีย่อยยาก	 เข้าถึงยากหรือ

วิเคราะห์เชิงลึก	แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจ

แล้วก็เข้าถึงง่าย	 ต่อให้คุณจะวิเคราะห์แผนผังถ�้าที่ดูแบบ

ละเอียดเชิงลึกยังไงก็ตาม	แต่คนดูก็เข้าใจง่าย	ยกตัวอย่าง

เรื่องกราฟิกถ�้า	 คือ	 จ�าได้ว่าตอนนั้นนั่งอยู่ในรายการแล้ว	

รายการเริ่มออนไลน์ไปแล้ว	 นาทีนั้นเราไม่ได้ยึดติดกับ

แบบฟอร์มการน�าเสนอท่ีจะต้องมีภาพกราฟิกหวือหวา	

มันอาจเป็นการวาดภาพอธิบายเส้นทางของถ�า้	 ว่าเข้าถ�้า

ไปตรงนี้	ถ้าเดินไปตรงนี้จะแยกออกเป็นซ้ายขวา	บางครั้ง

อาจไม่ต้องยดึตดิกบัแบบฟอร์มเหล่านีม้าก	แต่ถามว่าต้อง

ท�ากราฟิกแผนทีถ่�า้หรอืไม่	กย็งัคงต้องท�า	เพือ่น�าเสนออกี
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คร้ังให้ผูช้มเข้าใจมากยิง่ขึน้	แต่	ณ	ตอนทีเ่ราก�าลงัออนไลน์

อยู่ตรงนั้น	เราก็ต้องยึดการให้ข้อมูลตรงนั้นเป็นหลัก	หรือ

อย่างเช่นพี่เดียวพูดเรื่องการใช้ลูกบอลส่งนกหวีดลอยน�้า

เข้าไปข้างใน	 ซึ่งในระหว่างที่พี่เดียวพูดอยู่	 ทีมเราก็จะ

ค้นหาข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	แล้วกส็ามารถโชว์เข้าไปในรายการ

ผ่านอุปกรณ์ของเราได้เลยทั้ง	I	pad	และมือถือ	แต่ถ้าเป็น

ในระบบออกอากาศปกติ	 เราต้องส่งรูปนี้หรือคลิปนี้เข้า

ระบบ	แล้วโปรดิวเซอร์ต้องดึงขึ้นมาออนแอร์อีกที”	

 วีริศ: “ความแตกต่างของรูปแบบรายการออนไลน์

แบบนี้ กับรายการท่ีถ่ายในสตูดิโอ มันต่างกันตรงท่ีค�า

ว่า “Request” เราสามารถ Request สิง่ทีเ่ราต้องการ

ได้ง่ายกว่า เราสามารถบอกหรอือ่านได้เลยว่า ให้ทมีงาน

ช่วยขึ้นภาพนั้น ช่วยขึ้น Link นี้ หรือให้ถ่ายข้อมูลจาก                                                                

I pad ได้เลย ซึ่งหน้าจอหลักท�าไม่ได้ การท�าให้คนดู

เข้าใจง่าย ดเูดีย๋วนัน้ รูเ้ดีย๋วนัน้เลย มนักเ็ป็นเสน่ห์อย่าง

หนึ่งเหมือนกัน” 

จุดเด่นของการท�างานแบบทีม

ในครั้งนี้คืออะไร?

 ธันชนนท์: การท�างานในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูล

ระหว่างคนในห้องข่าวกับผู้สื่อข่าวภาคสนาม	ในวันเเรกๆ	

อาจจะมีปัญหาทางด้านเทคนิค	นิดๆหน่อยๆ	ซึ่งเป็นเรื่อง

ธรรมดา	 อีกอย่างห้องข่าวที่เราใช้เป็นที่จัดรายการพิเศษ

นั้น	 เคร่ืองมืออาจจะไม่พร้อมเหมือนกับในสตูดิโอ	 เเต่ก็

ท�าให้มีความเป็นธรรมชาติในการจัดรายการ	

	 บรรยากาศการท�างานในช่วงนั้น	แม้จะมีความวุ่นวาย	

และต้องตั้งสติในการท�างานเป็นอย่างมาก	 แต่ก็ไม่ได้

ท�าให้งานนั้นยากเกินกว่าจะท�าได้	 “เพราะว่าทุกชีวิตใน 

ไทยพีบีเอส ทกุหน้าท่ีล้วนมีใจเป็นหนึง่เดยีว คอื ต้องพา

ทีมหมูป่ากลับบ้าน” 

	 ภาพที่ปรากฏตอนนั้น	 คือ	 ความร่วมมือร่วมใจจาก

ทุกคน	 ส�านักข่าวทุ่มสรรพก�าลังไปท่ีในพื้นท่ีเต็มรูปแบบ	

ไม่ใช่แค่การส่งนักข่าวลงไปท�าข่าวอย่างเดียว	แต่มีการส่ง

บรรณาธิการลงไปท�างานด้วย	 เหมือนเป็นการไปตั้งกอง

บรรณาธิการย่อยอยู่ในพื้นท่ี	 เพื่อวางแผนและส่งข้อมูล

กลับมายังส่วนกลางเพื่อน�าเสนอหรือสื่อสารในช่วงเวลา

ต่างๆ	 มีการช่วยเหลือกันอย่างเต็มท่ี	 ใครช่วยอะไรได้ก็

ช่วย	มีความเป็นหนึ่งเดียวของทีม	ไม่แยกงาน	ไม่แบ่งฝ่าย

แบ่งหน้าที่	ทุกคนเชื่อมร้อยเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง	

ซ่ึงในช่วงเวลาการท�างานปกติอาจมีการแบ่งงานท่ีชัดเจน

จากกันมากกว่านี้	 แต่ในช่วงเวลานั้นทุกหัวใจพร้อมที่จะ

ท�างานด้วยเป้าหมายเดียวกันคือพาทีมหมูป่ากลับบ้าน	

ทุกคนพร้อมที่จะไม่ยึดติดกับต�าแหน่งหน้าที่	 นักข่าวต้อง

สามารถกรองข่าวได้	 ในบางขณะนักข่าวก็ต้องท�าหน้าท่ี

เป็นบรรณาธิการหรือโปรดิวเซอร์เช่นกัน	

 วริีศและวนัวสิา: “จดุท่ีเด่นมากๆ	เลย	คอืตอนวนัแรกๆ	

ทกุคนช่วยกนัหาข้อมลู	พีตุ่ย้	(นพดล	ศรหีะทยั)	พีต่ัม้	(เชดิชาย	

มากบ�ารงุ)	พีเ่ขต	(ก่อเขต	จนัทรเลศิลกัษณ์)	เป็นคนเดินเอา

โพยข้อมูลมาให้ด้วยตัวเอง	แล้วก็พี่จี	(จีรชาตา	เอี่ยมรัศมี)	 

พีผ่ึง้	(ผึง้นภา	คล่องพยาบาล)	ซึง่พอเขาจดัรายการบนหน้า

จอหลักเสร็จแล้ว	ก็จะลงมาเป็น	ทีม	back	up	ข้อมูลให้

กับเรา”	

 ธนัชนนท์: “ในระหว่างจดัรายการ	ผมพยายามมองพี่ๆ

ผูบ้รหิาร	ท้ัง	อาจารย์ปุย	ผูอ้�านวยการไทยพบีีเอส	พีก่่อเขต	

ผูอ้�านวยการส�านกัข่าว	พีต้ั่ม	เเละพีตุ่ย้	ผูบ้รหิารส�านกัข่าว	

รวมท้ังคนอืน่ๆท่ีประจ�าการอยูใ่นช่วงเวลานัน้	มนัท�าให้เรา

มีพลัง	อุ่นใจ	ว่าเเม่ทัพของไทยพีบีเอส	มาคอยก�ากับ	ดูเเล	

เเละกม็พีี่ๆ ผูบ้รหิารทีค่อยเดนิส่งข้อมลูให้กับพวกเราจนถงึ

มือด้วยตัวเอง	 เพราะหลายตาช่วยกันตรวจสอบ	 การน�า

เสนอจึงมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคน

ทั่วโลก”			
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 รายการนี้	 เป็นรายการที่มีความต่อเนื่อง	 เเต่พวกเราก็

พยายามใช้ทุกวินาที	 ให้คุ้มค่าท่ีสุด	 ท�าทุกอย่างตามความรู	้

ความสามารถ	 เเละประสบการณ์ที่ได้รับการบ่มเพาะจาก

ส�านักข่าวอย่างเต็มที่	 เต็มก�าลัง	 เพื่อพาน้องๆ	 ทีมหมูป่า								

กลับบ้าน 

	 การขอความร่วมมือจากคุณผู้ชม	 ให้ช่วยกันส่งต่อ	

รายการออนไลน์	 เป็นอีกสิ่งหนึ่ง	 ที่ท�าให้เห็นว่ามีผู้คนให้

ความสนใจเป็นอย่างมาก	 มีทั้งข้อเสนอเเนะเเละติชมมา

อย่างต่อเนื่อง	 เเละไทยพีบีเอสก็พยายามปรับปรุงเนื้อหา	

เทคนิคการรายงาน	 เเละเเก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ	 ทุกๆ	

วัน	 และที่ส�าคัญมันท�าให้เราใกล้ชิดกับผู้ชมมากขึ้น	 เช่น	 

ในรายการก�าลงัพดูถงึปัญหาว่าถ้านักด�าน�า้เข้าไปในถ�า้แล้ว	

พอเจออุณหภูมิที่มันลดต�่า	 จะท�าอย่างไรดี	 เม่ือน�าเสนอ

ปัญหานี้ออกไป	ผู้ชมจะเข้ามาร่วมแนะน�าและเสนอความ

คดิเหน็	“ว่ามนัมีถงุแบบนีท้ีช่่วยแก้ปัญหานีไ้ด้	เป็นถงุสเีงิน	

ถงุแบบน้ีมนัใช้ท�าอะไร”	จงัหวะนัน้ทมีงานกค้็นหาภาพถงุ

ที่ผู้ชมแนะน�ามา	แล้วก็เอาภาพถุงดังกล่าวขึ้นมาน�าเสนอ

ทันที	เหมือนผู้ชมได้มีส่วนร่วมในรายการวันนั้นไปด้วย

	 นอกจากนี้	 ถึงแม้ว่ารายการจะมุ่งเน้นรูปแบบการน�า

เสนอเพ่ือให้เกิดความเป็นกนัเอง	และบรรยากาศทีส่บายๆ	

แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้ความส�าคัญในเร่ืองความถูกต้องของ

ข้อมูลและหลักจริยธรรมที่ยึดถือลดน้อยลงไป	เพราะจาก

บทสัมภาษณ์ผู้ด�าเนินรายการดังกล่าว	 สะท้อนในแง่มุม

เดียวกันว่า	ข้อมูลที่น�ามาเสนอจะต้องมีความถูกต้อง	เป็น

ข้อเท็จจริง	มีแหล่งที่มาอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจน	อาทิ	ข้อมูล

ความคืบหน้าจากเพจ	 Thai	 Navy	 seal	 และบางข้อมูล

จ�าเป็นต้องรอการยืนยันที่แน่ชัดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของ

ทางสถานเีท่านัน้	ยกตวัอย่างเช่น	กรณทีีห่ลายสือ่เผยแพร่

ภาพของทมีหมปู่าฯ	ทีถ่่ายในถ�า้	จนประชาชนบางส่วนคิด

ว่าเจอทัง้	13	คนแล้ว	ซึง่ภายหลงักม็กีารยนืยนัว่าเป็นภาพ

เก่า	 แต่ในช่วงนั้นประชาชนบางส่วนก็มีการเข้ามาแสดง

ความคิดเห็นว่าท�าไมไทยพีบีเอส	 ถึงยังไม่น�าเสนอหรือ

รายงานความคบืหน้าในเรือ่งดงักล่าวนี	้ซึง่นัน่กเ็ป็นอกีหนึง่

บททดสอบความอดทนอดกลั้นที่จะไม่น�าเสนอข้อมูลที่ยัง

ไม่ได้รับการยืนยันที่แน่นอนในเชิงประจักษ์	และนอกจาก

นีภ้ายหลงัจบรายการ	กองบรรณาธกิารข่าว	หรอืผูอ้�านวย

การส�านักข่าว	 ก็จะมีการพูดคุยกับทีมงานและผู้ด�าเนิน

รายการโดยตลอด	ในเรื่องของการสื่อสาร	การใช้ค�าต่างๆ	

และการรายงานข้อมูลต่างๆ	 เพ่ือไม่ให้ขัดต่อหลักจรรยา

บรรณของสถานี	 ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จาก

ผู้รู้	 และการให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด

ของทีมบริหารงานด้านข่าวของสถานี
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 ธันชนนท์: “เพราะเราตั้งใจไว้ตั้งเเต่วันเเรกที่น�า

เสนอข่าว	 น้องๆ	 ทีมหมูป่าติดถ�้าเเล้วว่า	 เราจะพาน้องๆ	 

ทกุคนกลบับ้านอย่างปลอดภยั	ด้วยวธิกีารสือ่สารตามหลกั

จรรยาบรรณของส่ือสาธารณะ	เเละสดุท้ายทกุคนกก็ลบัมา

สู่อ้อมกอดของพ่อเเละเเม่ได้อย่างปลอดภัย”

 วันวิสา: “เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน	คือ	อยาก

จะให้เจอ	 และการน�าเสนอของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานความ

เชื่อที่ว่าทุกคนมีความหวังว่าจะเจอ	 อันนี้น่าจะเป็นส่ิงท่ี

เรียกว่า	Positive	Thinking	ที่ท�าให้คนเลือกดูช่องเราใน

ช่วงเวลานั้น”	

 วิริศ: “และที่ส�าคัญการท�างานในช่วงเวลานั้น	ทั้งความทุ่มเทของทีมงาน	บรรยากาศต่างๆ	ภาพความเสียสละของ

คนอื่นๆ	 มันท�าให้เรายิ่งมีแรงฮึกเหิมในการท�างานไปด้วย	 นอกจากนี้ในมุมมองของผม	 มองว่าจุดแข็งของเราคือ	 เรา

ยืดหยุ่นมาก	และพร้อมที่จะล้มผัง	ซึ่งช่องอื่นยังท�าไม่ได้	 เพราะเขามีโฆษณาแต่เราไม่มี	ซึ่งท�าให้พอมีช่วงวิกฤตเราก็ได้

เปรียบ	 ส่วนในเรื่องของออนไลน์เราก็เป็นผู้น�าระดับประเทศเลยก็ว่าได้	 อย่างการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์เพราะจริงๆ	 เราเป็น 

เจ้าแรกในประเทศที่ใช้	ผมว่าอันนี้คือจุดแข็ง”	

จับตาสถานการณ์ – จับความเคลื่อนไหวข้อมูล

...ยากที่สุดคือเรื่องข้อมูล... 
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	 จรีชาตา	เอีย่มรัศม	ีหวัหน้าผูป้ระกาศข่าวไทยพบีเีอส	และ	ผึง้นภา	คล่องพยาบาล	ผูป้ระกาศข่าวอาวโุส	สองผูป้ระกาศ

ข่าวมากฝีมือ	ที่ผ่านประสบการณ์การรายงานข่าวในช่วงวิกฤตมาหลายครั้ง	เช่นวิกฤตอุทกภัยใหญ่	พ.ศ.	2554	วิกฤต

ทางการเมอืง	พ.ศ.	2557	เป็นต้น	เรยีกว่าการท�างานในช่วงเวลานัน้	ไม่ใช่เรือ่งใหม่และไม่ใช่เรือ่งทีเ่กนิความสามารถของ

ทั้งคู่	 โดยปกติทั้งคู่จะรับผิดชอบรายการ	“จับตาสถานการณ์”	 ในช่วงนั้น	ซึ่งจากการที่มีการปรับผังรายการเฉพาะกิจ			

ทั้งคู่ก็รับหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีในช่วงเวลาเดียวกัน	

ภาพรวมของการท�างานช่วงนั้นเป็นอย่างไร?

 จีรชาตา:	 ตอนน้ันช่วงเวลาที่รับผิดชอบหลักจะอยู่ที	่

10.00	-	13.00	น	โดยประมาณ	บรรยายกาศการท�างาน

ช่วงนั้นค่อนข้างวุ่นวาย	 อาจจะเนื่องมาจากเนื้อข่าวหรือ

ข้อมลูรายละเอียดอัปเดตจากพ้ืนทีค่่อนข้างน้อย	แต่กไ็ม่ได้

หมายความว่าไม่มเีลย	“มี	แต่มค่ีอนข้างน้อย”	ส่วนใหญ่จึง

ต้องใช้วิธีการหาข้อมูลในลักษณะ	“เคียงข่าว”		หมายถึง

การค้นหาข้อมูลดูว่าพื้นที่รอบๆ	มีอะไรบ้าง	เรื่องจิตอาสา

บ้าง	 ที่นั่นบ้าง	 ที่โน้นบ้างสลับกันไป	 เพราะเนื่องจากใน

พื้นที่เกิดเหตุไม่มีใครรู้สถานการณ์ภายในถ�้าเลย	 ยกเว้น

แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ผู ้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการค้นหาผู้

สูญหายในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	 จะแถลงออกมา	 วัน

ละ	 2	 รอบ	 เราจ�าเป็นต้องตามสถานการณ์ค่อนข้างเยอะ

ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง	 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไล่ดูตามไทม์ไลน	์

(timeline)	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวันก่อนหน้าว่ามีอะไร

เกิดขึ้นบ้าง	และเกิดขึ้น	ณ	ช่วงเวลาใด	

 ผึ้งนภา: ย้อนไปในช่วงแรกๆ	 ของเหตุการณ์	 ที่ยังไม่

ได้มีการก�าหนดเรื่องของการแถลงข่าวประจ�าวันโดยศูนย์

อ�านวยการค้นหาผู้สูญหายในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	

ช่วงนั้นการท�างานของเราจะใช้การรายงานความคืบหน้า	

อัปเดตสถานการณ์กับผู้สื่อข่าวในพื้นที่	 มีการดูข้อมูลใน	

news	center		ดขู้อมลูทีส่ือ่อืน่น�าเสนอ	ดูทางโซเชยีลมเีดีย

อย่างทวิตเตอร์ประกอบกันไป	 โจทย์ส�าคัญอย่างหนึ่งคือ	

“จังหวะเวลาช่วง	10	โมง	มนัควรจะต้องมข้ีอมลูใหม่มาน�า

เสนอ”	เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามอัปเดตข้อมูลอย่าง

ต่อเนื่อง	 ช่วงแรกก่อนการประกาศจ�ากัดพื้นที่สื่อมวลชน	

ผู้สื่อข่าวสามารถเข้าไปหน้าถ�้าได้	 เราจึงยังได้เห็นความ

เคลื่อนไหวต่างๆ	อยู่บ้าง	มีแง่มุมที่ให้เราน�าเสนอได้เยอะ	

นอกจากความช่วยเหลือที่เกิดขึ้น	 แต่มันมายากช่วงหลัง

จากที่มีการก�าหนดว่าจะต้องมีการแถลงข่าวช่วงเช้าหนึ่ง

รอบ	ช่วงเย็นหนึ่งรอบ	ซึ่งแรกๆ	ก็เป็นเช่นนั้น	แต่พอช่วง

หลังๆ	ก็เหลือแค่ช่วงเย็นรอบเดียว	ประกอบกับการจ�ากัด

พื้นที่สื่อมวลชน	 ที่ให้ย้ายสื่อมาอยู่ตรงบริเวณองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	ช่วงนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะ

ไปหาข่าว	เพราะบางครั้งผู้สื่อข่าวเองก็บอกว่า	“พี่มันไม่มี

อะไรเลย”	

	 การก�าหนดพ้ืนท่ีการท�างาน	 การจัดระเบียบต่างๆ	 ท่ี

เกิดขึ้นในพื้นที่	 ช่วยอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี	แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น

ความยากของเราในการเข้าถึงข้อมูลซ่ึงจะต้องเป็นข้อเท็จ

จริง	 (fact)	 และต้องเห็นในเชิงประจักษ์ด้วย	 นอกจากน้ี
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การทีผู่ช้มตดิตามความคบืหน้าของเรือ่งนีต้ลอด	ภารกจิที่

ถ�้าหลวงจึงกลายเป็นเหมือนรายการ	reality	ที่ผู้ชมอยาก

ติดตามชีวิต	ความเคลื่อนไหว	และการช่วยเหลือที่ด�าเนิน

การทั้งหมดที่เกิดขึ้น	

	 วิธีการที่เลือกใช้ในตอนนั้น	คือ	1)	ข้อมูลจากผู้สื่อข่าว

ของทางสถานี	 และ	 2)	 ข้อมูลจากสื่อทางเลือกอื่น	 อย่าง

เช่น	เพจจังหวัดเชียงราย	ประชาสัมพันธ์เชียงราย	ซึ่งผู้สื่อ

ข่าวค่อนข้างที่จะรายงานแบบสด	หรือ	 live	 เราก็ฟังเขา

แล้วมาใส่เนือ้หาประกอบสร้างเป็นข่าวทมีของเราด้วยส่วน

หนึ่ง	หรือบางทีก็ต้องดูของต่างประเทศควบคู่ไปด้วย	ว่ามี

มมุมองอะไรทีข่องคนไทยไม่ได้น�าเสนอหรอืไม่	ถ้าเจอมมุที่

น่าสนใจก็สามารถหยบิยกน�ามารายงานเพิม่เติมได้	แต่ต้อง

ให้เครดิต	(credit)	ด้วยว่าเป็นข้อมูลมาจากส�านักข่าวใด	

นอกจากความยากในการหาข้อมูลแล้ว                                                             

ยงัมีความยากอะไรอกีบ้างท่ีเกีย่วกับข้อมลู?

 จีรชาตา:	ข่าวช่วงนั้นค่อนข้างมีความต่อเนื่อง	เหมือน

เป็นรายการ	reality	อย่างที่บอกข้างต้น	เพราะฉะนั้นเรา

ต้องตามทุกวัน	ต้องตามดูข้อมูลจากช่องอื่นด้วย	เพราะก็

ต้องยอมรับว่าช่องอ่ืนอาจมีการน�าเสนอข้อมูลที่แตกต่าง

ไปจากเรา	การท�าแผนผงับางทกีต่็างจากเรา	ซึง่กต้็องศึกษา

ให้เข้าใจกระจ่างด้วยว่าตกลงข้อมลูเป็นอย่างไร	ใช่สิง่ทีเ่รา

น�าเสนอมาก่อนหน้าน้ีหรือไม่	 ตรงนี้ก็เป็นความยากเช่น

กัน	หากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเราก็อาจต้องมีการอัปเดต	

แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็ต้องยึดของเราเป็นหลักไว้ก่อน	 แล้ว

ค่อยเทยีบว่าอะไรใกล้เคยีงข้อเทจ็จรงิทีส่ดุ	ยกตวัอย่างเช่น	

ข้อมลูเรือ่งโถงภายในถ�า้	ซึง่มหีลายโถงมาก	เนนินมสาวอยู่

ตรงไหน	หาดพทัยาอยูต่รงไหน	ถ�า้ทรายทองตัง้อยูต่รงไหน	

เป็นต้น	บางครัง้ผูส้ือ่ข่าวรายงานไว้ว่าอย่างไร	ข้อมลูพรุง่นี้

จะเปลีย่นหรอืไม่	แล้วข้อเทจ็จรงิจากการแถลงเป็นอย่างไร	

เราต้องดูเทียบกัน	“เพราะข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน”		

	 เรื่องของข้อมูลตอนนั้นส�าคัญมาก	ถ้ามันไม่ชัดมันต้อง

เชค็กนัอยูต่ลอดเวลา	และสิง่ทีช่่องเราท�าตอนนัน้	ซึง่กเ็ป็น

สิง่ทีช่่องอืน่ท�าด้วยเช่นกนั	คอืการมแีผนผงั	ท�าให้รูว่้าจดุนี้

ขุดไปถึงไหนแล้ว	ไปถึงโพรงไหนแล้ว	การเบี่ยงทางน�้าท�า

ตรงไหน	ฝั่งไหนเป็นถ�้าทรายทอง	ล�าธารฝั่งตะวันออก	ฝั่ง

ตะวันตกคือตรงไหน	 เพราะท�าให้อธิบายข้อมูลต่างๆ	 ได้

ง่ายขึ้นและเห็นภาพมากขึ้น

	 หน้าท่ีของเราตอนนั้นก็จะต้องอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอด

เวลา	ไม่ใช่แค่ข้อมลูของเรา	แต่ต้องอปัเดทจากหลายแหล่ง

มาประมวล	ให้เข้าใจให้มันถูกต้องตรงกัน	เพื่อให้สามารถ

สื่อสารให้คนฟังเข้าใจได้ด้วย	 บางครั้งการเปลี่ยนแปลง

หรือการรายงานข้อมูลช้าก็อาจไม่ใช่เรื่องผิดพลาด	เพราะ

ตอนนั้นคนดูที่ติดตามเรื่องนี้ก็ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง	 

ยกตวัอย่างเช่น	ตอนทีเ่ริม่มกีารช่วยเหลอืและน�าทมีหมปู่า

ออกมาจากถ�้า	 มันก็จะมีข้อถกเถียงกันว่า	 ตกลงแล้ววัน

นี้ออกมาได้กี่คน	 ยืนยันแล้วกี่คน	 บางช่องก็บอกว่ามาถึง

โถงนั้นโถงนี้	คนที่	4	คนที่	5	ออกมาแล้ว	ในขณะที่เราเพิ่ง
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ยืนยันว่ามีแค่	2	คนอยู่เลย	บางทีคนดูก็	feedback	เข้ามาว่าเรารายงานช้า	แต่จริงๆ	เราก็จะรายงานข้อมูลที่เรายืนยัน

ได้ดีที่สุด	ณ	จุดนั้น	ก็คือ	เพจ	Thai	Navy	Seal	ซึ่งคนของเขาไปช่วยออกมา	นอกจากผู้สื่อข่าวหลักที่เรายึดแล้ว	เราก็

มีเพจ	Thai	Navy	Seal	เราตามนั้นเลย	เพราะว่าอย่างน้อยเราอ้างอิงได้ชัดเจนว่ามาจากเพจ	Thai	Navy	Seal	ซึ่งระบุ

ว่าออกมากี่คนแล้ว	แล้วตอนนี้ยังเหลืออีกกี่คน	เพราะบางทีในพื้นที่	บางช่องจะอาศัยการฟังจากเครื่องมือสื่อสาร	หรือ	

วอร์	ของเจ้าหน้าที่ในจุดนั้น	ซึ่งก็ไม่ได้อ้างอิงชัดเจนว่าเป็นข้อมูลจากใคร	เราต้อง	save	และท�าหน้าที่อย่างถูกต้อง	เรา

จะไม่รายงานในสิ่งที่ไม่ได้มีการยืนยันข้อมูล	เพราะ	source	ที่เชื่อถือได้มากที่สุดตอนนั้นคือ	Thai	Navy	Seal	เพราะ

เขาอยู่ในพื้นที่	และเรารู้แล้วว่า	ตัวตนเขาคืออยู่ในพื้นที่	อยู่ในจุดนั้นจริงๆ	

 ผึ้งนภา: โดยสรุปก็คือ	ข้อมูลส�าคัญที่สุด ข้อเท็จจริงหรือ fact ส�าคัญมาก เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราท�างานเป็น

สื่อ เราต้องพยามยามหาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อให้ได้มากที่สุดให้กับผู้ชมผู้ฟัง การพูดลอยๆ เพื่อให้คนมาติดตามเรา

นัน้ท�าไม่ได้ ดราม่าไม่ได้ หรอืการสมัภาษณ์อะไรท่ีมันกระทบกระเทอืนจติใจกท็�าไม่ได้เช่นกนั เราได้ท�าเพียงการค้นหา

และน�าเสนอสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงของเรื่องราว นอกจากข้อมูลแล้วเราก็ต้องให้ความส�าคัญกับคนอื่นๆ	 ให้ความส�าคัญ

กับคนที่ช่วยเหลือด้วย	ไม่ใช่โฟกัสเพียงแค่จุดใดจุดเดียว	เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ	เพราะฉะนั้นเรา

ก็ต้องให้ความส�าคัญกับทุกระบบ	คนช่วยเหลือส�าคัญมาก	เราก็ต้องให้ความส�าคัญกับคนเหล่านี้ด้วย

ข่าวช่วงค�่ากับมิติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

...ชุดข้อมูล แบบจ�าลอง และการสื่อสารบูรณาการร่วมกัน... 
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	 โดยปกตข่ิาวช่วงค�า่ของไทยพบีเีอสในชือ่รายการ	“ข่าวค�า่มติใิหม่”	ซึง่ถอืว่าเป็นช่วงเวลาส�าคญั	หรอื	“Prime	Time”	

เนื้อหาข่าวในช่วงเวลานี้จะมีความเข้มข้นและลงรายละเอียดการวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าข่าวช่วงอื่นๆ	โดยมี	วราวิทย์	

ฉมิมณ	ี(จ๊อด)	และ	พรวด	ีลาทนาด	ี(หญงิ)	เป็นผูป้ระกาศประจ�าช่วงดงักล่าว	ซึง่แน่นอนว่าความรบัผดิชอบรวมมาจนถงึ

รายการเฉพาะกิจที่ติดตามการค้นหาและช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีครั้งนี้ด้วย	

เมือ่เริม่เหน็แล้วว่าจากข่าวดงักล่าว	กลายเป็นข่าวการช่วย

ชวิีตเดก็กลุม่ใหญ่	แม้จะยงัไม่ใช่ข่าวถ�า้หลวงแบบทีเ่รารูจ้กั

กนัแบบในตอนนี	้เราจงึตดัสนิใจทีจ่ะให้ความส�าคญักบัข่าว

นี้มากขึ้น	และเห็นว่าควรท�า	content	ในอีกรูปแบบหนึ่ง	

ทีไ่ม่ใช่แค่การรายงานสถานการณ์หรอื	current	ทีก่ระจาย

มมุมองของข่าวในหลากหลายแง่มมุแล้ว	แต่ต้องกลายเป็น

วาระพเิศษประจ�าวนัทีจ่ะต่อเนือ่งมากขึน้เรือ่ยๆ	เพราะว่า	

เมื่อเราเริ่มคุยกับคนในพื้นท่ีมากข้ึน	 เขามีค�าถามแรกเลย

คือ	 “ท�าไมมันเอาออกมาไม่ได้สักที”	 และเริ่มมีเรื่องน�้า

เข้ามามส่ีวนเกีย่วข้องกลายเป็นอปุสรรคในการค้นหาและ

ช่วยเหลือในช่วงเวลาต่อมา	ค�าถามที่ว่า	ถ�้าหลวงคืออะไร	

น�ามาสู่การค้นคว้าหาข้อมูลที่มากขึ้นและพยามยามที่จะ

ออกแบบ	design	รูปแบบการเล่าเรื่องให้มีความละเอียด

มากขึ้น	 ให้เห็นภาพมากขึ้น	 เมื่อเรารู้แล้วว่าถ�้าหลวงเป็น

องค์ความรู้ใหม่ส�าหรับทุกคน	เราก็มา	design	กันว่าควร

จะท�าเป็นกราฟิกจ�าลองความเป็นถ�้าหลวงขึ้นมา	

	 แม้จะขึน้ชือ่ว่างานกราฟิก	แต่เนือ้หาทีจ่ะน�ามาก่อร่าง

สร้างเป็นภาพกราฟิกขึ้นมา	ก็ต้องมาจากเจ้าของประเด็น

ก่อน	ทั้งเนื้อหาและแนวคิดที่อยากจะน�าเสนอออกไป	ซึ่ง

ท้ังเจ้าของประเดน็และกราฟิกจะต้องพดูคยุกนัและอธิบาย

กันให้เข้าใจในรูปแบบและจุดมุ่งหมายในการน�าเสนอ	

ปัญหาอย่างหนึง่ทีเ่จอคอื	กราฟิกช้า	ซึง่มาจากขีดจ�ากดัใน

เรือ่งของอปุกรณ์	ทีท่�าให้การสร้างสรรค์งานอะไรสกัอย่าง

ใช้เวลามาก	และไม่สามารถตอบโจทย์งานข่าวทีม่คีวามเร่ง

รีบได้อย่างสมบูรณ์	เช่น	ถ้าเราต้องการกราฟิก	18.00	น.	

บรรยากาศการท�างานช่วงนั้นเป็นอย่างไร?

 พรวดี:	“ข่าวนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์	ซึ่ง

พ่ีอยู่ใน	 group	 line	 ของทีมกู้ภัยที่เขามีการส่งข่าวว่ามี

เด็กติดถ�้า	 ทีแรกไม่ได้ประเมินว่าจะเป็นเรื่องยาก	 เพราะ

ข้อมลูทีไ่ม่ได้เยอะมาก	แต่ในข้อความในไลน์กข็ึน้ตลอดใน

ช่วงวันหยุด	ซึ่งตอนนี้พี่ก็ยังไม่ตามอะไรต่อ	แต่พัฒนาการ

ของข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์	 ท�าให้เราเริ่มมองเห็น

ปัญหา	 และข่าวเร่ิมมีความจริงจังมากขึ้น	 ดังนั้นในวัน

จันทร์ทีป่ระชมุข่าวจงึได้หยบิยกประเด็นนีม้าพดูคยุ	เสนอ

ว่าจะต้องจดัทมีข่าวลงพืน้ท่ีเพือ่ไปติดตามข้อมลูจากสถาน

ที่จริง”
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และถ้าเป็นงานละเอียดมากๆ	 จะต้องส่งงานให้ทางฝ่าย

กราฟิกตัง้แต่ช่วงเช้า	หรอือย่างกรณ	ีmotion	animation	

ท่ีจ�าลองการล�าเลยีงผู้ประสบเหตอุอกจากถ�า้	ชิน้น้ีก็มกีาร

ออกแบบองค์ประกอบไว้ล่วงหน้า	 ผ่านการหาข้อมูลและ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ	 ซึ่งก็เตรียมไว้หลายๆ	 แบบเพื่อให้

ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุด”

 วราวิทย์:	เราจะรู้ดีที่สุดว่าถ�้ามันเป็นยังไง	ก็ไปอธิบาย

ต่อให้เจ้าหน้าที่กราฟิก	 โดยใช้วิธีการวาดเขียนขั้นพื้นฐาน

ลากเส้นเป็นตัวอย่างให้กับเจ้าหน้าที่กราฟิกดู	เขาก็เอาไป

ประยุกต์กับหน้างานตรงนี้	เช่นว่าใช้	google	earth	เพื่อ

ให้เหน็ว่าถ�า้อยูต่รงนี	้ทางเข้าอยูต่รงน้ีแล้วกเ็ทยีบกับแผนที่	

ที่มันขีดเส้นเฉยๆเป็นสองมิติ	ทีมกราฟิกจะท�ายังไงให้เอา

ภาพสองมติิเข้าไปใส่ในภาพสามมติเิพือ่ให้มนัเหน็เส้นทาง

ได้จริงๆ		อนัน้ีกป็รับแก้กราฟิกกนัทกุวนั	เพราะทกุวนัอาจ

จะมข้ีอมลูใหม่	ตอนน้ีน�า้อยูโ่ถงนี	้ตอนนีเ้ตม็ท่วมหมดแล้ว	

เอาเครื่องสูบน�้าไปประจ�าการตรงไหน	 ทีมค้นหาอยู่ตรง

ไหนบ้าง	จุดที่เด็กคาดว่าจะอยู่	ตอนแรกเราอาจจะคุ้นกับ

ค�าว่าพทัยาบชี	พอสักพกักม็ข้ีอมลูใหม่ว่าเลยขึน้มาอกี	เรา

กต้็องมาน่ังก�าหนดจดุไว้ตรงนี	้จะมข้ีอมลูเตมิเข้ามาทกุวนั	

ก็ท�างานกับกราฟิกแบบใกล้ชิดทุกวันเพราะเราต้องสรุป

ข้อมูล	 อย่างท่ีบอกว่าใครท�าอะไรในรอบวัน	 เราก็ต้องน�า

มารวบรวมในกราฟิก	เรียกว่าเป็นการท�างานกราฟิกแบบ

ใกล้ชิดมากเลย

	 บรรยากาศในการท�างานช่วงนัน้	เป็นการท�างานทีไ่ม่มี

วันหยุด	ท�างานตลอด	7	วัน	และเราต้องตื่นตัวตลอดเวลา	

ถ้าได้ดูหน้าจอของไทยพีบีเอสก็จะจ�าได้ว่า	 เป็นช่วงเวลา

การท�างานท่ียาวนานมาก	 การนั่งรายการสดประมาณ	

7	 ชั่วโมงติดกัน	 ตั้งแต่บ่ายลากกันไปจนถึงเที่ยงคืน	 ถ้ามี

สถานการณ์หรือความคืบหน้าอะไรที่ต้องเข้าด่วน	 ก็ต้อง

เข้าสดและต่อเนื่องยาวไปจนหมดสถานการณ์ของวันนั้น	

ซึ่งช่วงนั้นชีวิตก็จะเป็นเช่นนี้ในทุกๆ	วัน		

	 นอกจากนีก้ไ็ด้มโีอกาสลงไปในพืน้ที	่ ตอนทีไ่ปอยูห่น้า

พื้นที่ที่ด้านหน้าถ�้าหลวง	 เพราะตอนนั้นคิดว่าเราจะอยู่

แค่ในสตูดิโอไม่ได้แล้ว	 อย่างน้อยๆการท่ีลงไป	 เราก็ได้รู้

สถานการณ์จรงิ	และพอเรากลบัมาอยูใ่นสตดูโิอ	 เราจะได้

มีข้อมูลและเข้าใจความรู้สึกของคนในพ้ืนท่ีมากกว่า	 และ	

จ�าได้ว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างหดหู่เหมอืนกนั	คอืเหมอืน

กบัเราอยูห่น้าถ�า้	แล้วเรากโ็ดนยงุกดั	โดนตวัอะไรต่อย	กนิ

กล็�าบากฝนตกเฉอะแฉะไปหมด	ขนาดเราอยูแ่ค่หน้าถ�า้ยงั

ล�าบากขนาดนี้	 ก็ท�าให้นึกถึงภาพว่าเด็กกับโค้ชท่ีอยู่ข้าง

ในทัง้	 13	 คน	 ว่าจะอยูก่นัยงัไง	 ไม่มอีะไรกนิ	 มองไม่เหน็

อะไรเลย	 ส่วนพืน้ทีถ่�า้ก่อนทีจ่ะมใีครหลายๆ	 คนเข้าไปให้

ความช่วยเหลอื	ค่อนข้างทรุกนัดารมาก	ช่วงแรกสญัญาณ

โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะมี	 แต่ในความหดหู่นั้นก็ยังสัมผัสได้ 

	ถงึความหวงัทีม่ตีลอดเหมอืนกนั	จากสิง่ทีไ่ด้ฟังผูว่้าฯ	แถลง	

จากภาพได้เห็นคนมาปลอบใจให้ก�าลังใจกัน	 จ�าได้ว่าคุย 

กับคนขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรถเข็นที่เข็นขึ้นมาถึงหน้าถ�้า	 

การเข็นข้ึนมาก็ล�าบากแล้ว	แต่เขามาแจกก๋วยเต๋ียวฟรด้ีาน

หน้าถ�า้	ซึง่ไม่มใีครออกทนุให้	เป็นการมาของเขาเอง	มาด้วย

ใจของเขา	เป็นพ่อค้าแม่ค้าตวัเล็กๆ	ทนุทีใ่ช้ในแต่ละวนักเ็ป็น 

ทนุตวัเอง	ผมว่าอนันีก้เ็ป็นความประทบัใจทีเ่กดิขึน้	
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	 พอกลบัมาอยูท่ีห่น้าสตดูโิอ	สิง่ทีต้่องต่อสูอ้กีอย่างหนึง่

กค็อื	ข่าวลวง	ข่าวเทจ็ทัง้หลาย	เพราะฉะนัน้เราต้องเชค็กบั

คนในพื้นที่	ทั้งกับแหล่งข่าว		ทั้งนักข่าวของเรา	จนกว่าจะ

แน่ใจว่าเป็นข้อมลูทีถ่กูต้อง	เป็นข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้เราจงึ

จะรายงานออกไป	ช่วงที่เข้ารายการสด	ขนาดเข้ารายการ

สดก็ต้องเปิดออนไลน์ดูไปด้วยว่าความคืบหน้าไปถึงไหน	

ไม่ใช่ว่าเข้ารายการสดแล้วกพ็ดูเอง	ดงันัน้อกีสิง่ทีต้่องมคีอื	

การแยกโสตประสาทออกให้ได้	ตอนที่ไม่ได้นั่งจัดรายการ

สดก็ต้องนั่งท�างาน	 สืบหาข้อมูล	 จ�าได้ว่าตอนนั้นจ�าแม่น

เลยว่าโถงหนึ่ง	 โถงสอง	 โถงสาม	อยู่ตรงไหนเลี้ยวซ้ายไป

ทางไหน	 พูดจนเหมือนกับว่าเคยเข้าไปในถ�้ามาแล้ว	 แต่

จริงๆ	แล้วมนัเกิดจากการฟังจากผูเ้ชีย่วชาญ	จากคนทีเ่คย

เข้าไปแล้ว	เกดิจากการฟังข้อมลูของนักข่าวในพืน้ทีก่ท็�าให้

เราปะติดปะต่อสถานการณ์ในถ�้าได้ว่า	เกิดอะไรขึ้น	เด็กๆ

น่าจะอยู่จุดไหน	เกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง	ต้องด�าน�้า	จาก

ตรงไหนไปตรงไหนก็จะอยู่กับการท�าข้อมูลแบบนี้ก่อนที่

จะน�าเสนอให้มันชัดเจนที่สุด

 พรวดี:	โดยปกติแล้วในวันหนึ่งๆ	เราก็ต้องดูข่าวตั้งแต่

เราตื่น	ดูทั้งทีวี	หนังสือพิมพ์	ไลน์	แล้วเราก็มาประชุมข่าว

เพื่อดูประเด็นที่น่าสนใจในวันนั้น	 หรือมีประเด็นอะไรท่ี

อยากท�าเพิ่มเติม	 เราก็จะก�าหนดออกมาเป็นหัวข้อข่าว

และน�าไปสู่การท�าเนื้อหาต่อไป	

	 อย่างตอนทีท่�าเรือ่งถ�า้หลวงกเ็ป็นแบบนี	้แต่จะยุง่มาก

ขึ้นไปอีก	กลายเป็นว่าต้อง function ตัวเองตลอดเวลา 

เช่น	 พี่จะท�าเรื่องน�้า	 พี่ก็ต้องรู้แล้วว่าสิ่งท่ีเป็นพัฒนาการ

ของเรื่องนี้คืออะไร	 ความสนุกของงานอยู่ที่ว่าพี่ได้ข้อมูล

ใหม่ทุกวัน	 แล้วพ่ีก็พยามยามท�าให้คนดูเห็นว่า	 น�้ามันมี

ความส�าคัญยังไง	 ก็เริ่มเล่ามาตั้งแต่การแยกน�้า	 ออกเป็น

น�้าที่อยู่ด้านบน	 น�้าตรงกลางในถ�้า	 น�้าใต้ดิน	 ต้องจัดการ

อย่างไร	และเหตุใดน�้าจึงยังไม่ลดเสียที	พี่ต้องคุยกับแหล่ง

ข่าวทุกวนั	แลกเปลีย่นข้อมลูกนัทุกวนั	แล้วพีต้่องเอาข้อมลู

ท่ีได้กลับเข้ามาคุยกับกองบรรณาธิการ	 เพื่อต่อยอดและ

วางแผนกับทีม	เพราะว่าพี่มี	content	แต่พี่ไม่มีภาพ	ไม่มี

เสยีงคน	กต้็องขอความร่วมมอืจากผูท้ีล่งพืน้ทีอ่ยูห่น้างาน

ให้ช่วยด�าเนินการให้	

	 ในส่วนของการวางแผนงานภาพรวมกจ็ะมผีูใ้หญ่ทีเ่ข้า

มาช่วยดแูล	เพือ่ให้เนือ้งานไปด้วยกนัได้ไม่แตกไปคนละทิศ

คนละทาง	 เพราะถ้าเรื่องราวแตกไปคนละทิศคนละทาง

ตั้งแต่เราวาง	run	down	ในห้องประชุมคนดูก็จะไม่เข้าใจ

ว่าวนันัน้เขาดอูะไร	ดทู�าไม	แต่สดุท้ายทัง้หมดนี	้การท�างาน

อันนี้ท�าให้เรารู้ว่า	จริงๆ	แล้วเรื่อง	1	เรื่องมันก็ไม่ได้ถูกเล่า

ในลกัษณะทีว่่าแตกประเดน็ไปเลย	เพยีงแต่ว่าทกุประเดน็

ที่เรารู้เราจะต้องท�ายังไง	 เพื่อให้มันกลายเป็น	 1	 เรื่องที่ดู

แล้วเข้าใจได้ง่ายมากขึน้	เช่น	ท�าไมต้องมทีมีหนึง่ไปโรยตวั

ตรงปล่องทางด้านผาหมี	 แล้วท�าไมอีกทีมหนึ่งจะต้องไป

เดินอยู่ตรงฝั่งผาหมี	 ทั้งที่คนเชื่อว่าเด็กๆ	 อยู่ที่หาดพัทยา	

ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องเดียวกัน	มันคือคน	13	คนที่ติดอยู่ใน

ถ�้าหลวง	 แล้วก็มีน�้าอยู่ตรงกลาง	 เพียงแต่ว่าทุกคนเข้าไป

ในทางปกติไม่ได้	สิ่งที่ค้นหาคือแล้วจะไปทางไหนได้อีก	นี่

คอืการเล่าเรือ่งใน	1	ประเดน็	เล่าได้หลายเรือ่งในประเดน็

เดยีวกนั	ต้องยอมรบัว่าต้องท�าการบ้านหนัก	และต้องใช้วธิี

การประตดิประต่อข้อมูลทีค่่อนข้างยากมากกว่าเรือ่งอืน่ๆ	

ทีเ่คยท�ามา	เพราะว่ามนัมข่ีาวลวง	มนัมคีวามไวของข้อมลู

ทีส่ือ่อืน่ผลติขึน้มา	แล้วข้อมลูทีเ่ราได้มนัไม่ตรงกับใครเลย	

มนัเป็นแหล่งข่าวทีบ่งัเอิญได้	แล้วบังเอญิว่าเขาไปอยูท่ีน่ัน่

จริงๆ	มีทั้งเรื่องที่พูดได้	พูดไม่ได้	จึงต้องมีการระดมความ

คิด	brainstorm	กันในกองบรรณาธิการ	ว่าความถูกต้อง

ของข้อมูลเป็นอย่างไร	และจะน�าเสนอออกมาอย่างไร		
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การประสานงานและการสื่อสารข้อมูล

ในช่วงนั้นเป็นอย่างไร?

 พรวดี: การท�างานของพี่กับจ๊อด	ก็คล้ายๆ	กัน	แต่จะ

แบ่ง	section	กนัชดัเจน	แล้วเรากจ็ะมาแลกเปลีย่นข้อมลู

และท�าความเข้าใจเร่ืองของอกีคนเช่นกนั	เช่น	ถ้าพีท่�าเรือ่ง

น�้า	จ๊อดก็จะมาท�าความเข้าใจเรื่องน�้ากับพี่	เพราะว่าเวลา

จัดรายการคู่กันจะได้คุยกันรู้เรื่อง	หรือถ้าจ๊อดเตรียมเรื่อง

อะไรไว้	 พี่ก็ต้องท�าความเข้าใจเรื่องนั้นด้วย	 และการท�า

รายการพิเศษกับคู่ที่เคยอ่านข่าวร่วมกันมาก่อนอยู่แล้ว

มันมีข้อดีตรงที่	 “ความรู้ใจ”	 เราจะรู้จังหวะขึ้นลงซึ่งกัน

และกัน	ถ้าพูดแบบน้ีจะสือ่อะไร	แต่ว่าเบือ้งหลังเราท�างาน

ร่วมกนัมา	เราแชร์ข้อมลูกนั	ช่วงนัน้เราท�างานร่วมกนัมาก

ขึน้กว่าเดมิ	เราใช้สือ่ทกุอย่างทีเ่รามเีพือ่จะกลบับ้านไปแล้ว

เราก็ยังรู้ว่าพรุ่งนี้เราควรจะท�าอะไร	

 วราวิทย์: ในแต่ละวันเรามีการประชุมกันหนัก	เครียด	

เครียดมาก	 เพราะมันมีประเด็นแวดล้อมเยอะไม่ใช่แค่

ค้นหาเด็ก	แต่มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ	เช่น	สภาพ

ทางกายภาพ	สภาพอากาศ	การส�ารวจจุดต่างๆ	เป็นต้น	

เพราะว่าเวลาคนดูข่าวเขาจะยังไม่เข้าใจว่า	 ต้องส�ารวจ

ท�าไม	และส�ารวจตรงไหน	เราจึงมีหน้าที่เอาภาพที่เกิดขึ้น

เหล่านั้นมาปะติดปะต่อว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง	แล้วก็

เอาแผนที่ของถ�้ามาเปิดให้ดูให้รู้ว่าใครอยู่ในต�าแหน่งไหน	

แต่กว่าที่จะออกมาเพื่อคัดมาได้	 ก็ต้องอาศัยการพูดคุย	

การฟังคนในพื้นที่	 การคุยกับแหล่งข่าว	 บางประโยคที่

แค่สั้นๆ	30	วิหรือ	1	นาที	แต่มันเกิดจากการหาข้อมูลที่

แน่ใจที่สุดว่าถูกต้อง และใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่มันจะมี

ได้	 เพ่ือมาประยุกต์กับหน้างานก็จะน�าไปสู่การน�าเสนอ

ในช่วงข่าวค�่า	รวมถึงการวางประเด็นด้วยว่าวันนี้เรามีทีม

รายงานสด	เรามีประเด็นไหนที่ยังขาดตกบกพร่องไป	สื่อ

ต่างประเทศมองยังไง	ปฏิกิริยาจากผู้น�ารัฐบาลมองยังไง	

ต้องพยายามจะให้มันมีครบองค์ประกอบ	คนเล็กคนน้อย

ที่พยายามจะช่วยกันมีใครบ้าง	ก็น�าเสนอแบบมีความหวัง	

จะเป็นโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้ทุกวันจะท�ายังไงให้ดูแล้วมัน

ไม่หดหู่และเราเชื่อว่าทุกคนก็ยังมีความกังวลว่าจะเจอ

ไหม	 ต่อมาก็คือเจอแล้วจะมีชีวิตรอดไหมก็ยังไม่ทราบ	

แต่ตราบใดที่ยังไม่หมดความหวัง	 เราก็ท�าต่อก็พยายาม

ให้มีความหวังอยู่ตลอดเวลา

 พรวดี:	 การประสานงานกับทีมในพ้ืนที่	 เริ่มแรกก็มี 

ทีมข่าว	1-2	ทีมที่อยู่หน้างาน	แต่ตอนหลังก็มีพี่โจ	(คณิศ	

บุณยพานิช)	พี่แวว	(ณาตยา	แวววีรคุปต์)	ลงไปด้วยไปท�า

เหมือนศูนย์บัญชาการเล็กๆ	 ท่ีนั่น	 ก็จะมีทีมข่าวไปอยู่ท่ี

นั่น	มีช่างภาพอย่างพี่อู๊ด	(ภาณุมาศ	เจนกิจพัฒนะ)	ซึ่งเขา

ทุ่มเทกับงานมาก	mood	and	tone	การท�างานหน้างาน

คอืราบรืน่มากๆ	ส่วนเราประจ�าการอยูข้่างในเวลาอยากจะ

ได้ข้อมลูอะไรมนักง่็ายมากข้ึน	เพราะหน้างานเขาจดัสรรได้

ทั้งประเด็นได้ทั้งภาพได้ทั้งเรื่องราว	 เราก็สามารถจัดสรร

ทรัพยากรที่มีได้ง่าย	

	 การสือ่สารในส่วนอืน่ๆ	กเ็ป็นได้ด้วยด	ีพีจ่ติ	(ด�ารงเกต	

ฤทธิ์เรืองเดช)	 ผู้จัดการช่างภาพฝ่ายผลิต	 ก็มาคุมงานใน

สตูดิโอเอง	 ซึ่งไม่ใช่แค่การคุมช่างภาพฝ่ายผลิตท่ีอยู่ใน 

สตูดิโอ	 แต่เป็นการคุมช่างภาพฝ่ายผลิตที่จับภาพอยู่หน้า

งานข้างนอก	 แล้วก็สามารถบอกคิวให้ผู้ประกาศฟังได้ว่า

ตรงนี้กล้องใคร	 ตรงนี้คืออะไร	 ซึ่งท�าให้สามารถบรรยาย

ภาพสดได้เลย	 เราได้ทีมงานท่ีเป็นผู้อาวุโสมาช่วย	 ท�าให้

เนื้องานมัน	flow	ได้มากขึ้น	ส่วนข้างนอกพี่ก็ใช้ไลน์	พี่อยู่

กรุป๊ไลน์เดยีวกับพวกหมปู่า	เรากใ็ช้ไลน์สือ่สารกนั	ว่าอะไร

ยังไง	 ใครอยู่ตรงไหน	 คือเราก็ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามา	 

ลดรอยต่อท่ีเราจะต้องโทรหากัน	 แล้วโทรไม่ได้เพราะเรา

อยู่ในสตูดิโอ	 ซึ่งมันเป็นวิธีการสื่อสารท�าให้เราสามารถ

หยบิข้อมลูมาใช้ได้เลย	ไม่ต้องกรองอกี	เพราะบรรณาธกิาร

ในพืน้ทีส่ามารถทีจ่ะกรองข้อมลูให้เราได้	จงึไม่มอีะไรมาก

กับการสื่อสาร	แต่ว่าในความยากของหน้างาน	การจ�ากัด
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คน	สถานทีก่ล็ืน่	คอืคนข้างในต้องเข้าใจว่าการ	move	หรอื

ให้คนในพ้ืนทีไ่ปตรงไหนมนัไม่คล่องตัวเหมอืนอยูใ่นสถานี

 วราวทิย์: เรือ่งการท�างานเป็นทมีข่าว	พีค่ดิว่า	 ไม่มใีคร

เป็นผู้เชีย่วชาญ	 ไม่มใีครรูเ้รือ่งราวมาก่อน	 เชือ่ว่าร้อยทัง้ร้อย

ไม่มีใครรู้จักถ�้าหลวง	 ถ้าไม่ใช่คนเชียงรายหรือคนแม่สาย	

เพราะฉะนั้นทุกคนเร่ิมต้นที่ศูนย์เท่ากันหมด	ทั้งความรู้

ด้านธรณวีทิยา	ความรู้เร่ืองสภาพอากาศทกุคนกเ็หมอืนจะ 

เริม่เท่ากันหมด	มนัไม่มคี�าจ�ากดัความเลยว่าข่าวนีจ้ะอยูภ่าย

ใต้การดแูลของโต๊ะข่าวไหน	 เหมอืนสลายทกุกรอบความคดิ

ของทกุๆ	คน	เรากต้็องท�างานกนัเป็นทมีได้	เข้าใจว่าบคุลากร

ของไทยพีบเีอส	 เป็นหลกัร้อยทีอ่ยูด้่านหน้า	 ไม่ว่าจะเป็นทมี

รายงานสด	ทมีข่าวอกี	 6-7	ทมี	ทมีบรรณาธกิาร	ทมีข่าวท่ี

สลบักนัไป	หมนุเวยีนกนัไป	ม	ีผอ.วลิาสนิ	ีพพิธิกลุ	(ผอ.ไทย

พีบเีอส)	มพีีเ่ขต	(ก่อเขต	จนัทรเลศิลกัษณ์)	สลบักนัไป	ลงไป

ให้ก�าลงัใจ		แล้วพอมนัเหน็ว่าเราตอบสนองความต้องการของ

คนดไูด้	สามารถยดืเวลาได้	เรากคิ็ดว่าข่าวอืน่ถ้าเราสามารถให้

น�า้หนกักบัมนัได้แบบนี	้มนักน่็าจะเป็นโมเดลได้ว่า	ถ้าวนัหนึง่

มคีนเรยีกร้องความน่าเชือ่ถอืความถูกต้องของข้อมลู	คนกจ็ะ

นกึถงึเรา	มนัก็น่าจะท�าให้เป็นจดุแขง็ของเราในทกุๆ	 ข่าวได้	 

ไม่ต้องคดิถงึไทยพบีเีอสตลอด 24 ชัว่โมง แค่คดิถงึในเวลา

ทีเ่ขาต้องการข้อมลูทีม่นัถกูต้องและรวดเรว็ด้วย ให้ทุกอย่าง

มนัสมดลุกนัได้กเ็ชือ่ว่าไทยพบีเีอสจะตดิอยูใ่นใจเขาได้ 

ความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการท�างาน        

ในครั้งนี?้

 วราวิทย์:	วันนั้นเสียน�้าตานิดหน่อย	เพราะเหมือนว่า

เราท�าข่าวน้ีทกุวัน	พดูถงึทมีและค�าทีเ่ราพดูกนัว่าใครกไ็ม่รู้

ท่ีเป็นคนแปลกหน้าทีเ่ราไม่รูจ้กัเขาเลยแล้วท�าไมเราอยาก

เจอเขา	มนัเกิดจากการทีเ่ราท�าข่าวทกุวนั	พดูถึงเขาทกุวนั	

จัดรายการ	6-7	ชั่วโมงต่อวัน	จนวินาทีที่รู้ว่าเจอ	จ�าได้ว่า

จริงๆ	 เปลี่ยนชุดออกมาแล้วเพราะว่าหมดภารกิจของวัน

นั้นแล้ว	 และมีการรายงานด่วนเข้ามาว่า	 ผู้ว่าฯ	 ยอมรับ

ว่าเจอแล้ว	เราก็วิ่งเข้าห้องเปลี่ยนชุด	โดยที่ยังไม่ได้คุยกับ

ใครเลยนะว่าจะมรีายการพเิศษหรอืไม่	จงัหวะนัน้คดิอะไร

ไม่ออกก็ใส่เสื้อเชิ้ตและสวมสูทแบบไม่ได้สวมเน็คไท	ปกติ

แล้วจัดรายการจะใส่เน็คไทตลอด	แต่วันนั้นคือรีบมาก	ก็

ใส่เสื้อเช้ิตตัวเดียวแล้วก็ใส่สูทและว่ิงเข้าไปในห้องเลย	 ท่ี

เหลือโปรดิวเซอร์ก็จัดการ	 เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไร	

เรารู้แค่ประโยคเดียวจากผู้ว่าฯ	 ยืนยันว่า	พบสัญญาณ

การรอดชวีติจาก 13 คนแล้ว ยงัไม่รูเ้ลยว่าจะมภีาพอะไร

ให้เราหรือไม่	 ก็คือวินาทีแรกท่ีรายงานสดตัดเข้ามาจากท่ี 

ถ�้าหลวงแล้วก็ยืนยันว่าเจอแล้ว	พอเราต้องบรรยาย	ภาพ

ท่ีผู้ว่าฯ	 แถลงเรื่องนี้	 เราก็พูดกับคุณผู้ชมว่าเสียน�้าตากัน

หรอืไม่ครบั	ตอนนัน้มนัเสยีงส่ัน	มนักเ็หมอืนกบัคลายลอ็ก

ทุกอย่างที่ท�ากันมาเกือบสองสัปดาห์	10	กว่าวัน	มันเป็น

ความรู้สึกท่ีออกมาเอง	 โดยท่ีแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

ท�าไมต้องไปผกูพนัอะไรกบัคนแปลกหน้าคอืมนัถึงข้ันแบบ

ไปนอนฝัน	ข่าว	10	วัน	ไม่มีข่าวอื่นมาเลย	แทบจะไม่ได้ให้

ความส�าคัญกบัข่าวอืน่เลย	มนักเ็ลยเหมอืนซึมเข้าไปอยูใ่น

ความรู้สึกตลอดเวลาเลย

 พรวด:ี	ชอบลกัษณะความทุ่มเทของช่วงของหมปู่า	มนั

เป็นการสลายก�าแพงอะไรหลายๆ	อย่างไป	แล้วกม็นัท�าให้

เกิดความพยามยามในการท�างาน	 มันไม่ใช่แค่คนดูหรอก

ที่ใจอยู่กับ	13	ชีวิตนั้น	เราก็อยู่เหมือนกัน	เราก็พยามยาม

จะท�าทุกอย่างเหมือนกันเพื่อทางออกส�าหรับ	13	ชีวิตใน

นั้น	 เราไม่ได้ท�าเพื่อแข่งกับช่องไหนเลย	 แต่เราแค่อยาก
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จะท�าให้คนดูเข้าใจ	ท�าให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น	 แล้วก็อยากจะท�าให้ตัวเองรู้ว่าเจ้าหน้าที่ก�าลังท�าอะไรอยู่	 แล้ว

ทุกคนก็พยามยามจะท�าแบบนั้น	นี่คือสิ่งที่พี่ประทับใจ	ก็คือวัฒนธรรมการท�างานของคนในองค์กรมันเปลี่ยน	ทุกคน

มีเรื่องหมูป่าเป็นตัวตั้ง	ท�าให้ตัวเองเข้ามาหาหมูป่า	พี่ชอบอย่างหนึ่งว่าเรามีอยู่วันหนึ่งพี่เลือกประเด็นที่เบาๆ	เพราะว่า

คนดูเครียด	ก็เลยขอน้องโอ๋	(เบญจพจน์	ทิพย์กมลแสง)	ว่า	พี่อยากได้ประเด็นเรื่องอาหาร	เรื่องอะไรที่ไม่ควรจะอยู่บน

นั้น	แต่อยู่บนนั้นได้	เตาสเต็ก	อาหารฮาลาล	กาแฟสด	พอโอ๋ไปท�าพี่เห็นจากกราฟที่คนดูแบบเรื่อยๆ	แล้ว	มันคือน�้าใจ

คนไทยนอกเหนือจากสถานการณ์แล้ว	เรายงัท�าให้คนดรููส้กึแบบด	ีรูสึ้ก	feel	good	รูส้กึได้อะไรจากเรือ่งนีม้ากกว่าเรือ่ง

ของปฏิบัติการกู้ภัย		พี่ก็มีความรู้สึกว่า	มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราส�าเร็จ

 นอกจากนี้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากถ�้าหลวงมีมากมาย	 เราเองก็เกิดองค์ความรู้ในเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันว่า	 ถ้า

มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต	 เราต้องรู้ว่าเราต้องท�าการบ้านยังไงกับพ้ืนท่ีท่ีไม่มีองค์ความรู้มาก่อน	 การตั้ง

ธงในการท�างานควรเป็นอย่างไร	 มันก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท�างานของเราเหมือนกัน	 มันมีความท้าทายของการ

ท�างานปฏบิตักิารของเจ้าหน้าที	่มนัเป็นแง่มมุทีเ่ชือ่ว่าสือ่ไม่เคยเจอ	แทบไม่มอีงค์ความรูอ้ะไรมาก่อนเลย	เราจะพดูอะไร

สักอย่างหนึ่งเรายังตระหนักว่าจะผิดหรือจะถูก	ต้องพูดอย่างไร	เพื่อให้ข้อมูลนี้มันสื่อสารออกไปได้	มันเป็นองค์ความรู้

ที่แบบบรมครูมากส�าหรับการท�างานข่าวอีกชิ้นหนึ่ง มีความยากในยากในยาก จริงๆ

ห้องข่าวยามดึก
	 ข่าวภาคดกึ	ช่วงข่าวภาคสดุท้ายของสถาน	ีทีจ่ะท�าการ

รายงานความคบืหน้าข่าวสารต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในรอบวนั	ใน

ช่วงการติดตามภารกิจค้นหาทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดม	ี

เพราะด้วยเวลาของผังรายการเฉพาะกิจที่ถูกทอดยาวกัน

เริ่มหลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะอันตรายในถ�้า	 ทั้งหลงทาง	

ความมดื	ฝนตกน�า้ท่วม	ขาดแคลนอาหารน�า้ดืม่	โดยเฉพาะ

เมื่อการช่วยเหลือของทีมกู้ภัยระดับพื้นท่ีก็ยังไม่ประสบ

ความส�าเร็จ	นั่นส่งสัญญาณว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ	แล้ว			

 การยตุกิารออกอากาศรายการปกตขิองสถานเีกดิขึน้

ไม่บ่อยนัก นั่นสะท้อนว่านี่เป็นประเด็นที่มีความส�าคัญ 

และท้าทายสื่อสาธารณะที่จะรายงานข่าวท่ามกลาง

กระแสข่าวปลอม ข้อมลูปลอม ข้อมลูทีอ้่างว่าเป็นวงใน 

รวมถึงข้อมูลที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่พร้อมจะหัก

ล้างหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

ระยะเวลาตลอดทั้งวันไปแล้ว	 การรายงานสถานการณ์

ต่างๆ	 เกิดขึ้นไปแล้ว	 ในหลายช่วงรอบวัน	 และความคืบ

หน้าของข้อมูลท่ีไม่ได้คืบหน้าอย่างรวดเร็วเท่าใดนัก	 จึง

เป็นความท้าทายไม่น้อยของผูด้�าเนินรายการในช่วงน้ีอย่าง	

จตรุงค์	แสงโชตกิลุ	(ด)ี	ทีบ่อกเล่าการท�างานและความรูส้กึ

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า...

	 ช่วงวันแรกๆ	 ที่มีรายงานข่าวว่าเด็กหายไปในถ�้า	 

ยงัเข้าใจว่าเดก็เป็นคนในพืน้ทีแ่ละเคยเข้าไปในถ�า้หลวงมา

ก่อน	รออีกไม่นานก็จะออกมาได้เอง	

	 แต่เมื่อเวลาผ่านไปยังออกมาไม่ได้	 ข ้อมูลต่างๆ	 
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	 การจัดรายการช่วงดึก	 ส่วนใหญ่จะเป็นการรวบรวม

เหตกุารณ์ส�าคญั	ในวนันัน้ๆ	เช่นการสบูน�า้	ได้ผลมากน้อย

แค่ไหน	 ลดระดับได้เท่าไหร่	 มีฝนตกเพิ่มหรือไม่	 สภาพ

อากาศตลอดทั้งวันเป็นอย่างไร	 การส�ารวจโพรงถ�้าไปท่ี

จุดใด	 ตั้งสมมติฐานไว้อย่างไรจึงเลือกส�ารวจบริเวณนั้น	

หรือหากพบจะมีโอกาสเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อย่างไร	แผนของวนันีบ้รรลเุป้าหมายแค่ไหนและแผนของ

วันพรุ่งนี้คืออะไร	แต่ละวันจะมีประเด็นเสริมเพิ่มเติม	ทั้ง

เรือ่งสขุภาพกาย	สขุภาพจิตของทัง้ผูป้ระสบภยั	ครอบครวั	

คนท�างาน	สื่อมวลชน	รวมถึงคนที่ติดตามข่าวสาร	ก็จะได้

รวบรวมหรือสัมภาษณ์ในแง่มุมเหล่านี้ด้วย	

	 ไทยพบีเีอสยงัพยายามต้ังประเด็นเพ่ือน�าเสนอทางบวก	

ส่งก�าลังใจ	ร่วมแสวงหาค�าตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้

ความรู้และลดความสับสนในสังคม	ท่ามกลางกระแสข่าว

ปลอมที่ท�างานอย่างเข้มแข็งในช่วงเวลานั้น			

 สิ่งท่ีท้าทายและยากมาก	 คือ	 สื่อมวลชนถูกกล่าว

หาเป็นผู้ร้าย	 หรือมีความพยายามท�าให้เป็นผู้ร้ายของ

เหตุการณ์นี้	ทั้งการกล่าวหาว่าไปขัดขวางปฏิบัติการกู้ภัย	

ลักลอบฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆ	 หรือไปสัมภาษณ์ในประเด็น

หรือค�าถามที่ไม่เหมาะสม	ท�าให้การตั้งค�าถาม	 การเลือก

ประเดน็น�าเสนอ	การเลอืกใช้ค�าในข่าว	ทกุอย่างต้องระวงั	

สิง่ทีนั่บเป็นข้อได้เปรยีบของไทยพีบเีอส	คอื	มวิีธกีารเขยีน

ข่าวตามหลักการสื่อสาธารณะ	 ซ่ึงก�าหนดข้อปฏิบัติท่ีเข้ม

งวดในการใช้ภาษาหรอืการเคารพสิทธิ	์หากยดึถือเป็นหลกั

ปฏิบัติในการท�างาน	ก็จะลดปัญหานี้ไปได้	

	 อกีสิง่ทีอ่ยากท�าในการรายงานข่าวนี	้คอืพสิจูน์ข้อเทจ็

จริง	 อยากให้ผู้ท่ีติดตามข่าวสาร	 ท่ีอาจไปได้ข้อมูลข่าว

ปลอม	 ที่ถูกส่งต่อกันมาโดยไม่ตรวจสอบ	 ได้มีโอกาสรับ

ทราบข้อเท็จจริงผ่านการน�าเสนอของไทยพีบีเอส	

	 นอกจากการค้นหาข้อมูลเองแล้ว	ไทยพีบีเอสมีโอกาส

ส่งทีมข่าวภาคสนามไปในพื้นท่ี	 เป็นทีมท่ีได้เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารอย่างใกล้ชิดท่ีสดุ	กไ็ด้ฝากทีมข่าวภาคสนาม	ตรวจ

สอบข้อมลูข่าวต่างๆ	ทีส่่งต่อในโลกออนไลน์	เพือ่ยนืยนัข้อ

เท็จจริง	

	 ทีมงานในสถานีพยายามสื่อสารกับทีมภาคสนาม	 สิ่ง

ที่เป็นข้อมูลเฉพาะหน้า	 เป็นหน้าที่ของทีมภาคสนามที่

จะรายงาน	 ขณะที่การวิเคราะห์	 หาข้อมูลเสริม	 รวมถึง

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในประเด็นหรือแง่มุมต่างๆ	 ทีมใน

สถานีเป็นผู้รับผิดชอบ

 ภารกิจกู ้ภัยถ�้าหลวงครั้งนี้ ท�าให้ประเทศไทยได้

รวบรวมองค์ความรู ้ดีๆ มากมาย จากหลายๆด้าน 

หลายๆ ความเช่ียวชาญ หากสามารถน�ามาต่อยอดก็

น่าจะเกิดประโยชน์อย่างมาก...
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Thai PBS World กับวาระเฉพาะกิจ 13 ชีวิตตดิถ�้า

	 เมื่อภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมู่ป่าอะคาเดม	ี ได้รับความสนใจและอยู่ในกระแสการติดตามของ

ผู้คนทั่วโลก	 สื่อต่างประเทศหลายสื่อมีการน�าเสนอประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง	ทั้ง	 NHK,	 ABC	 เป็นต้น	 ไทยพีบีเอสจึง

เพิ่มช่องทางในการน�าเสนอเรื่องราวนี้ให้กว้างขึ้นผ่านรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษอย่าง	“Thai	PBS	World”

ท�าความรู้จัก “Thai PBS World”
	 ...ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า	Thai	PBS	World	ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อท�าข่าวภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว	จริงๆ	แล้วรายการมี

ก�าหนดเตรยีมทีจ่ะออกอากาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดอืนกนัยายนปีนี	้แต่ว่าช่วงทีม่กีารตดิตามปฏบิตักิารช่วยเหลอื	

13	ชวีติทมีฟตุบอลเยาวชนหมปู่าอะคาเดม	ีพร้อมโค้ชผูฝึ้กสอนติดถ�า้	ทีถ่�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน	จงัหวดัเชยีงราย	เป็นช่วง

เวลาทีท่างทมีงานก�าลงัเตรยีมงานเพือ่รอออกอากาศตามก�าหนด	ซึง่ฝ่ายบรหิารกไ็ด้มอบหมายให้ทมี	Thai	PBS	World	

มส่ีวนร่วมในการน�าเสนอเนือ้หาปฏบิตักิารดงักล่าวด้วย	เพราะเป็นข่าวทีท่ัว่โลกก�าลงัให้ความสนใจ	และอยากทีจ่ะเป็น

อีกหนึ่งทางเลือกในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าว	ก็เลยได้มีการประชุมกันว่าอยากจะให้ท�าข่าวภาคภาษาอังกฤษ	

ซึ่งช่วงนั้นไทยพีบีเอสก็น�าเสนอทั้งทางหน้าจอหลักบนโทรทัศน์	และออกอากาศบนเฟซบุ๊กไลฟ์	(facebook	live)	ทาง

ทีมงานจึงเลือกที่จะท�า	Thai	PBS	world	เฉพาะกิจเพื่อติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ	13	ชีวิต 

ทีมหมูป่าอะคาเดมี	 โดยออกอากาศทางเฟซบุ๊กไลฟ์	 ประมาณ	 6	 โมงถึง	 1	 ทุ่ม	 ซ่ึงเราออกอากาศอยู่ประมาณไม่ถึง	 

2	 สัปดาห์ด้วยซ�้า	 แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ถือเป็นความพยายามที่จะน�าเสนอเรื่องราวนี้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการ

รับรู้และเข้าใจต่อเหตุการณ์ในวงกว้าง

บทสัมภาษณ์ ดร.มณนิตา โกมลวาทิน
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	 Thai	PBS	World	 ในภาพกว้าง	คือ	มีเป้าหมายเพื่อ

ต้องการที่จะให้คนในระดับสากลเข้าใจความเป็นไทยผ่าน

มุมมองส่ือสาธารณะแบบไทยพีบีเอส	 โดยการรายงาน

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ	 เป็นภาษาอังกฤษ	 เพื่อที่

จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	

และวฒันธรรมให้ต่างประเทศเข้าใจมากยิง่ข้ึน	ตามแนวคดิ	

(concept)	“Bring	Thailand	to	the	world”	กคื็อการน�า

ประเทศไทยสู่โลก	และน�าโลกสู่ประเทศไทย	โดยกลุ่มเป้า

หมายหลักคือคนไทยที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 และ

คนต่างประเทศที่อยากจะเรียนรู้ประเทศไทยผ่านมุมมอง

ของข่าว	ซ่ึง	Thai	PBS	world	จะน�าเสนอประเดน็ต่างๆ	ที่

ครอบคลมุในทกุเรือ่งเกีย่วกบัประเทศไทย	และถอืเป็นการ

น�าเสนอทางเลือกให้กบัประชาชนเพิม่ขึน้	เพราะก่อนหน้า

นีถ้้าคณุอยากอ่าน/ชมข่าวภาษาองักฤษ	คนส่วนใหญ่กจ็ะ

นึกถึง	Bangkok	post,	The	nation	หรือข่าวสดออนไลน์	

ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของตัวหนังสือ	 (text)	 แต่ใน

ส่วนของ	 Thai	 PBS	World	 เราน�าเสนอในรูปแบบของ

รายการ	 การอธิบายเนื้อหา	 ควบคู่กับการน�าเสนอคลิป	

หรือวิดีโอต่างๆ	ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์

 “Thai PBS World” 

กับวาระเฉพาะกิจ 13 ชีวิตติดถ�้า

	 ช่วงแรกก็ไม่ได้คดิว่าเรือ่งนีจ้ะกลายเป็นประเด็นส�าคัญ

ระดับโลกขนาดน้ี	 และคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานในการ

ค้นหา	 แต่ปรากฏว่ามนักเ็ริม่เป็นประเดน็ทีใ่หญ่ขึน้เรือ่ยๆ	

หลังจากท่ีผู้เชีย่วชาญการส�ารวจถ�า้สญัชาตอิงักฤษ	คณุเวร์ิน	

อนัสเวร์ิธ	(Vern	Unsworth)	มาทีถ่�า้หลวงแล้วกร็ูว่้าท�างาน

กนัแค่นัน้ไม่พอแน่นอน	และเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเท่ียวประสานไปถงึนกัด�าน�า้ชาวองักฤษ

ทีม่า	 3-4	 คนในช่วงแรก	กเ็ริม่มองเหน็ว่าเรือ่งดังกล่าวจะ

ไม่หยดุอยู่แค่น้ีแน่ๆ	 และประกอบกบัสือ่มวลชนต่างชาตท่ีิ

ทยอยเข้ามามากข้ึนเรือ่ยๆ	จนมาถึงช่วงก่อนท่ีจะเจอน้องๆ	

หรอืคลปิแรกทีบ่อกว่า	 “how	many	of	 you?”	 โดยนกั

ด�าน�า้ชาวองักฤษทีไ่ปเจอช่วงนัน้	 รวมถงึก่อนหน้านัน้	 สือ่

ต่างชาติก็มีการน�าเสนอข่าวดังกล่าวเป็นข่าวต้นชั่วโมง	

(breaking	news)	ของส�านกัข่าวท่ัวโลกเกอืบทุกส�านัก	ไม่

ว่าจะเป็น	CNN,	BBC,	ABC	หรอืประเทศอืน่ๆ	ท้ังๆ	ท่ีช่วง

นัน้กมี็เรือ่งของฟตุบอลโลก	(world	cup	2018)	และข่าว

ใหญ่อย่างอืน่ในระดับโลก	แต่กลายเป็นว่าเรือ่งนีถ้กูขยายผล

โดยสือ่มวลชนระดบัโลกทีม่ากนัทกุส�านกั	มนักเ็ป็นสญัญาณ

ที่ท�าให้เห็นแล้วว่าคนทั่วโลกให้ความส�าคัญ	 ให้คุณค่ากับ

การปฏบิตักิารถ�า้หลวงเป็นอย่างมาก	 เรามองเหน็ภาพการ

ท�างานแบบองคาพยพทัง้สือ่ไทย	สือ่ต่างประเทศ	 โซเชยีล 

มเีดยี	คนไทยท่ีเข้ามาตดิตามสถานการณ์	ภาครฐั	จติอาสา	

และทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมที่ท�าให้เรื่องนี้เป็นที่รับรู้และ

เป็นท่ีสนใจในระดบัโลก

	 ในส่วนการท�างานของ	Thai	PBS	world	ในช่วงนั้นก็

ต้องใช้วิธีการวางแผนกันวันต่อวัน	จริงๆ	แล้ว	Thai	PBS	

World	เข้ามาเริ่มงานหลังจากที่มีคลิปเจอน้องๆ	เผยแพร่

ออกมาแล้ว	 และสิ่งท่ีชัดเจนแล้วว่าโจทย์มันยากกว่าการ

ค้นหาจุดที่เด็กๆ	 ติดอยู่	 คือ	 จะน�าเด็กและโค้ชทั้ง	 13	

ชีวิตออกมาจากถ�้าได้อย่างไร	ก็เลยเป็นที่มาว่า	Thai	PBS	

world	ต้องอธบิาย	ต้องขยายความตรงนีด้้วย	เราวางแผน

และคุยกันวันต่อวันว่าวันนี้จะท�าอะไร	 เพราะเรามีเวลา

น้อย	 เราไม่เหมือนข่าวไทยที่มีเวลาเกาะติดสถานการณ์

และรายงานความคืบหน้ากันมาทั้งวัน	 เพราะในช่วงนั้น
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เราจะมีเวลาประมาณ	60	–	90	นาที	ในการออกอากาศ	

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยข่าว

อะไร	 เช่น	 เราต้องเริ่มอธิบายก่อนว่า	 13	 คนนี้เป็นใคร	 

อยูท่ีไ่หน	สมาชิกทมีหมปู่าอะคาเดมเีป็นใคร	อย่างไร	กค่็อยๆ

ปพูืน้ข้อเทจ็จรงิ	 เพือ่ให้คนต่างประเทศได้เข้าใจเน้ือหาข่าว

นี้อย่างครบรอบด้าน	 เพราะถ้าเป็นคนไทยก็คงรู้หมดแล้ว	

แต่คนต่างประเทศทีเ่พ่ิงจะเริม่เข้ามาดูหรอืติดตามเรือ่งนีก้็

คงต้องการค�าอธบิาย	 เรามกีารคุยสมัภาษณ์กบัแหล่งข่าวที่

เกีย่วข้องในเรือ่งน้ีด้วย	 เพือ่เพิม่ความชดัเจนในทางข้อมลู		

เช่น	 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่ว	 คณุวีระศกัดิ	์ 

โคสุรัตน์	 ก็สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์คุณดอน	 ปรมัตวินัย	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 คุณโหน่ง	 

วีระชล	 รองโฆษกส�านักนายก	 ก็ค่อยๆ	 ใส่ประเด็นเข้าไป

ทกุวนั

 อะไรเป็นความยากในการท�างานช่วงนั้น

	 งานของ	Thai	PBS	World	ในช่วงนัน้กเ็หมอืนเป็นการ

ท�างานต่อยอดจากห้องข่าวภาษาไทย	 เพราะฉะนั้นเรื่อง

วัตถุดิบ	 ด้านเนื้อหาและข้อมูลประกอบต่างๆ	 ก็จะไม่มี

ปัญหา	ทีมข่าวเราก็อยูใ่นพืน้ท่ีอยูแ่ล้ว	อาทเิช่น	คุณสภุาพร		

เอลเดรจ็	ซ่ึงเป็นผูส่ื้อข่าวประจ�าในพืน้ทีอ่ยูแ่ล้ว	เรากข็อให้

ท�ารายงานหรือขอสัมภาษณ์นักข่าวที่ไปท�าข่าวที่นั่น	เพื่อ

น�ามาลงใน	Thai	PBS	World	ได้	ในแง่นั้นก็ถือว่ามีความ

ง่ายอยูใ่นตวั	เพราะมวีตัถุดิบอยูแ่ล้ว	เรากแ็ค่ไปเลือกว่าจะ

เอาตรงไหน	จะให้ความส�าคัญหรือเน้น	 (highlight)	 ตรง

ไหนจากข่าวภาษาไทยและก็เอามาแปลเป็นอังกฤษเพื่อ

น�าเสนอ	ความจริงตอนจะเริ่มท�า	 Thai	 PBS	World	 ใน

ช่วงนั้นก็มีเวลาเตรียมตัวไม่นาน	 เหมือนกับว่าคุยกันวันน้ี

แล้วให้เริม่พรุง่น้ีเลย	เรากต้็องระดมก�าลงักนัอย่างด่วน	ซึง่

ทีมที่มาช่วยหลักก็คือทีมที่ท�ารายการที่นี่ไทยพีบีเอส	ซึ่งก็

จะเป็นคนกลุ่มเดิมซึ่งต้องมีรายการหลักอยู่แล้ว	 แต่ก็แก้

ปัญหากันไปได้	 เพราะเราก็ดึงทีมต่างประเทศมาช่วยกัน	

และตอนนั้น	 80%	 ของงานในกองบรรณาธิการคือเรื่อง

หมูป่า	เพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อหามันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว	จะ

หยิบจับอะไรก็ง่าย

	 แต่ความยากก็อาจจะมีอยู ่ตรงเรื่องการท�ากราฟิก	

และการอธิบายอย่างไรเพื่อให้คนเข้าใจ	 แต่ช่วงนั้นก็ต้อง

ยอมรับว่ามันจะมีเนื้อหาหรือข้อมูลท่ีเป็นภาษาอังกฤษ

ค่อนข้างเยอะ	 ซึ่งเราสามารถก็น�ามาย่อยส�าหรับการน�า

เสนอได้	 อีกความยากหนึ่งอาจจะอยู ่ท่ีว่าจะหาแหล่ง

ข่าวเรื่องนี้ที่พูดภาษาอังกฤษ	 เพื่อมาเข้าสายมาอธิบาย

ในแต่ละวัน	 เพราะแหล่งข่าวไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้

โดยเฉพาะในเรื่องนี้	 ก็อาจจะมีทางเลือกอยู่อย่างจ�ากัด	 

แต่ว่าจริงๆ	 เราก็สามารถแก้ปัญหาได้	 นอกจากนี้ความ

ยากอีกอย่างอาจจะอยู่ที่ว่าทีมงานก็ใหม่	 ในแง่ของทีม

งานสนับสนุน	(back	up)	และก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเดิน

หน้าหรือล�าดับรายการอย่างไร	 โดยสรุปคือ	 จริงๆ	 ก็เป็น

ความพยายามในการต่อยอด	แล้วก็ไม่ได้ยากมาก	 เพราะ

ว่าบุคลากรที่มีอยู่ก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

อยู ่แล้ว	 ก็ค่อนข้างเหมือนกับท�างานในการให้บริการ

ประชาชนเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางส�าหรับไทยพีบีเอส	แล้วก็

มันเป็นแง่ดีของ	Thai	PBS	World	ที่ยังไม่ถึงก�าหนดออก

อากาศจริง	ก็ได้ท�าในลักษณะเฉพาะกิจนี้ไปก่อน	

“วัตถุดิบมันมีอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะเลือกมาใช้ยังไง               

ให้มันรอบด้าน และอยู่ภายในระยะเวลาที่จ�ากัด”
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เรื่องที่คนไม่รู้เกี่ยวกับ “Thai PBS World”

	 ก็น่าจะเป็นเร่ืองท่ีคนไม่รู้ว่าเราออกอากาศเป็นภาษา

อังกฤษ	 เพราะตอนช่วงที่ออกอากาศ	Thai	PBS	World	

ซ่ึงก็เป็นช่วงแรกๆ	 คนก็ยังไม่รู้จักว่าเราออกอากาศเป็น

ภาษาอังกฤษ	พอคนไม่รู้ก็จะมีค�าถามว่าท�าไมเราไม่แปล

เป็นภาษาไทย	 ท�าไมปล่อยภาษาอังกฤษยาว	 อันนี้ก็คือ

เพราะคนยังไม่รู้ว่า	“Thai	PBS	World”	เป็นอีก	1	การ

บริการของไทยพีบีเอสท่ีเป็นภาษาอังกฤษ	 พอเข้ามาด ู

เฟซบุ๊กไลฟ์ก็จะงงๆ	 ว่าท�าไมเราน�าเสนอภาษาอังกฤษ

ทั้งหมดไม่มีภาษาไทยเลย	 จริงๆ	 ทีมแอดมินก็พยายาม

เข้าไปตอบ	 ซึ่งอาจเป็นเรื่องการรับรู้ของคนที่ไทยพีบีเอส	

ต้องส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน	 แต่

ก็เห็นได้ชัดว่าช่วงนั้นคนดูเยอะนะ	 ถึงแม้ว่ามันจะเป็น

ภาษาองักฤษแต่คนกเ็ข้ามาดเูยอะ	ซึง่บางคนอาจจะเข้าใจ

ผิดคิดว่ามันเป็นภาษาไทย	 มีคนดูที่มาจากพื้นที่ต่างๆ	

เช่น	 แอฟริกา	 เป็นต้น	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสส�าหรับ 

ไทยพีบีเอสที่จะน�าเสนอข่าวภาษาอังกฤษ	โดยเฉพาะช่วง

เวลาที่ประเทศไทยมีประเด็นที่น่าสนใจและติดตาม	 คนก็

อยากรู้อยากได้ค�าอธบิายภาษาองักฤษ	ซึง่มนักม็ศีกัยภาพ

ที่จะเติบโตในอนาคตได้

มุมมองต่อภาพรวมของข่าวไทยพีบีเอส

 “อันดับหนึ่งเลยน่าจะมาจากคุณภาพของการน�าเสนอ

ของไทยพบีเีอสก่อนเป็นอนัดบัแรก	จรงิๆ	กไ็ม่ใช่เรือ่งแปลก

ส�าหรบัไทยพบีเีอส	เพราะว่าเร่ืองทีจ่ะไม่เต้าข่าว	ไม่ดราม่าข่าว	

ไม่ขยายข่าวในแบบหวอืหวามนัเป็นแนวทางการน�าเสนอของ 

ไทยพบีเีอสมาโดยตลอดอยู่แล้ว	 เพียงแต่ว่าปกติคนไม่ค่อย 

ดขู่าว	หรอืคนอาจจะคดิว่ามนัไม่หวือหวา	มนัไม่สนกุ	แต่ว่าใน

ช่วงเวลาทีท่กุคนต้องการข้อมลูข่าวสารทีม่นัแม่นย�า	 ชดัเจน	

อธบิายเรือ่งอย่างตรงไปตรงมา	ในเร่ืองทีมั่นเป็นเทคนคิ	และใน

เรือ่งอธบิายเร่ืองยากๆ	ให้เข้าใจง่ายขึน้	พอมาดไูทยพบีเีอสแล้ว

จะรูเ้รือ่ง	อนันีค้ดิว่าเป็นโอกาสดีๆ 	ของไทยพบีเีอส	อย่างแฮช

แทก็	 (hashtag)	ของเรากต็ดิอนัดบั	แล้วคนกไ็ปคุยต่อกนัใน 

โซเชยีลมเีดยีว่าถ้าอยากจะดอูะไรรูเ้รือ่ง	อยากดแูล้วเข้าใจง่าย 

กต้็องดไูทยพบีีเอสในช่วงเวลานัน้	 ซึง่โดยส่วนตวัก็มองว่ามัน

เป็นก�าลังใจส�าหรับคนท�าข่าวที่ยึดมั่นในแนวทางนี้มาโดย

ตลอด	 ซึ่งเราเองก็ยืนหยัด	 ถึงแม้ว่าท่ีผ่านมาคนจะมองว่า 

ไทยพีบเีอสน่าเบือ่	 ไม่หวือหวา	ท�าอะไรแบบเรียบๆ	 เกนิไป	 

แต่เม่ือมีวิกฤตในลกัษณะนีมั้นกเ็ป็นค�าตอบให้กบัสงัคมไทย

ได้ว่า	 เวลาทีค่ณุไม่รูจ้ะหาค�าอธบิายในสิง่ทีคุ่ณอยากรูไ้ด้จาก

ทีไ่หนทีม่นัชดัเจนและไม่มีอคต	ิไม่ล�าเอยีง	กม็าดทูีไ่ทยพบีีเอส		

ถือว่าเป็นช่วงเวลาทีด่ทีีค่นเข้าใจคุณค่าความเป็นสือ่สาธารณะ

แบบไทยพบีเีอสท่ีทีมงานทกุคนพยายามสร้างด้วยกันมาตลอด	

เป็นผลงานของทัง้สถานทีีไ่ม่ใช่ของคนใดคนหนึง่	

	 แต่ว่าโจทย์ต่อไปท่ียากคือ	 เราจะเลี้ยงความรู้สึกแบบ

นี้	หรือท�าให้สังคมเข้าใจคุณภาพแบบนี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นใน

สังคมไทยต่อไปเรื่อยๆ	ได้อย่างไร	คิดว่าอันนี้คือสิ่งส�าคัญ	

ซึ่งมันก็เห็นได้ชัดเจนเมื่อเหตุการณ์ถ�้าหลวงและปฏิบัติ

การเสร็จสิ้น	 คนดูก็หายไปเลยเช่นกัน	 ส่วนหนึ่งก็อาจจะ

เป็นคนเพราะติดตามเรื่องนี้กันมาค่อนข้างยาวนานเกือบ

เดือน	 หรือ	 3	 สัปดาหห์เต็มๆ	 แล้วไม่ได้ดูข่าวเรื่องอื่นๆ	

พอจบแล้วคนก็รู้สึกว่าจบละความรู้สึกร่วมมันก็หายไป	 

ดไูด้จากความนยิมหรอืเรตตงิ	(rating)	ท่ีตกลงอย่างรวดเรว็	

แต่ว่าเรตตงิอาจจะไม่ใช่ค�าตอบของไทยพบีเีอส	แน่นอนว่า

มีคนดูเราก็ดีใจ	แต่สิ่งที่ไทยพีบีเอสต้องยืนหยัดและมั่นคง

ในจุดยืนคือน�าเสนอข่าวท่ีมีคุณภาพ	 มีเนื้อหาสาระและ

รอบด้าน	เพราะว่าในวนัทีเ่ขาไม่รู้จะไปพึง่ใคร	ไทยพีบเีอส	

กต้็องอยู่ตรงน้ี	เพ่ือท่ีจะเป็นท่ีพึง่ให้กบัประชาชนได้	ท้ังข่าว

ภาษาไทย	ข่าวภาษาอังกฤษ	วันธรรมดาคนอาจจะมองไม่

เห็นเรา	เราท้อ	เราอะไรก็ตาม	แต่เราก็หยุดท�างานแบบนี้

ไม่ได้	 เราก็ต้องพยายามท�าให้คนเห็นว่า	 เมื่อถึงเวลาที่คน

ต้องการ	 ก็มีเราอยู่ตรงนี้	 แต่อีกทางหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของ

เราท่ีต้องสือ่สารเชิงรกุให้มากข้ึน	 ไม่ใช่รอวกิฤตอย่างเดยีว																																																									
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เพราะจะสังเกตว่าทุกครั้งท่ีมีวิกฤต	 ไทยพีบีเอสก็จะอยู ่ในหัวใจ																		

ของประชาชน	 แต่มันจะอยู่แค่ช่วงเวลานั้น	 ช่วงเวลาน�้าท่วมใหญ	่																																	

ปี	พ.ศ.	2554	แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย	ปี	พ.ศ.	2555	แผ่นดิน

ไหวที่ประเทศเนปาล	พ.ศ.	 2558	 หรือในช่วงพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่	9	ในปี	พ.ศ.	2560	คนก็บอกว่า

เราท�าได้ดเียอะ	แต่พอหมดวกิฤตท�าไมคนไม่ดเูรา	อนันีก้ค็งจะต้องเป็น

ค�าถามที่ต้องถามคนทั้งองค์กรร่วมกันว่า	“ท�าไมเราถึงตรึงคนดูให้อยู่

กับเราตลอดปีไม่ได้”	ที่บอกว่า			เรตติงก็อาจจะไม่ใช่ค�าตอบ	ก็เพราะ

ว่าบทบาทของไทยพีบีเอสต้องไม่ไปตามเกมของตลาด	ไม่ไปตามเกม

ของสื่อ	 หรือกฎกติกาแบบช่องอื่นท่ีเขาพุ่งเป้าไปท่ีเรื่องของเรตติง	

เรื่องผู้สนับสนุน	(sponsers)	เป็นธงน�า	เพราะว่าเหตุผลของการเกิด

ขึ้นของไทยพีบีเอสไม่ใช่เพื่อเรตติง	 ไม่ใช่เพื่อเม็ดเงินโฆษณา	 เพราะ

ฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในเกมเดียวกับช่องอื่น	 หรือพยายามเล่นเกมเดียว

กับช่องอื่น	เราก็จะหลงทิศทางและจับทิศทางตัวเองไม่ได้	จับจุดเด่น	

จับดีเอ็นเอของตัวเองไม่ได้	ซึ่งอันนี้ถือว่าอันตราย	ซึ่งก็ต้องถอยกลับ

มาดูว่าไทยพบีเีอสจะท�าให้ประชาชนรูส้กึว่าเราเป็นสือ่สาธารณะทีค่น

ต้องการจริงๆ	คืออะไร	เราก็ต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้	เรตติงไม่ดีก็ยอมรับ

ว่าไม่ดี	แต่ต้องบอกคนให้ได้ว่าคณุค่าของเราคืออะไร	ซึง่ไม่ใช่เรือ่งของ

ตัวเลข	 ในช่วงติดตามปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าฯ	 เรตติงมันข้ึน	

คนท�างานดีใจหมด	 แต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกช่องเรตติงมันขึ้นเหมือน

กัน	 ไม่ใช่ขึ้นเฉพาะเราช่องเดียว	 แฮชแท็กเราอาจจะโดดเด่น	 คนพูด

ถึงเยอะ	 มันเป็นเรื่องที่เราเก็บไว้เป็นความภูมิใจได้	 แต่จะท�ายังไงให้

คนรักเราและผูกพันกับเราจริงๆ	 ซ่ึงเอาเข้าจริงๆคนท่ีดูเราส่วนใหญ่	

ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศ	 เราก็ต้องยอมรับ	แต่จะท�ายังไงให้คน

ที่ดู	 ซึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ยังรักและเห็นคุณค่าของเรา

ตลอดไป	มันก็คือเรื่องของคุณภาพนั่นเอง”
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กองก�ำลังสนับสนุนผู้อยู่

เบื้องหลังควำมส�ำเร็จ

 แม้ว่าภารกิจในคร้ังน้ีจะมีส�านักข่าวผู้เป็นหัวเรือใหญ่

ในการท�างานดงัทีก่ล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้า แต่ภารกจิ

ที่ยิ่งใหญ่นี้คงไม่สามารถส�าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์  

โดยปราศจากการสนับสนุนจากกลุ่มคนที่มีความรู้ความ

สามารถ มีประสบการณ์ทั้งเรื่องการก�ากับ ถ่ายภาพ  

เชือ่มโยงสญัญาณต่างๆ และเป็นผู้กมุขมุทรัพย์อปุกรณ์แห่ง

การถ่ายทอดและบันทกึเทปอย่างส�านักโทรทศัน์และวทิยุ

 แม้ว่าหน้าที่ของคนกลุ ่มนี้จะเป็นการท�างานตาม

ภารกิจหรอืหมายงานทีไ่ด้รับจัดสรรมาแล้ว แต่ความส�าคัญ

ก็หาได้ลดน้อยกว่าส่วนงานอื่นๆ และยังเป็นส่วนส�าคัญ

ที่ช่วยเติมเต็มการท�างานของส�านักข่าวในช่วงเวลานั้นให้

สมบูรณ์มากขึ้น

 หมายงานในระบบการจัดการงานส�านักโทรทัศน์ 

TSM (Television Management System) ลงวันที่ 

27 มิถุนายน 2561 เป็นจุดเริ่มต้นที่บ่งบอกว่าพวกเขา

ต้องลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน

งานถ่ายทอดสดและบันทึกเทปภารกิจค้นหา 13 ชีวิตติด 

ถ�้าหลวง ในครั้งนี้ด้วย 

 ลักษณะงานที่ต้องไปสนับสนุนในคร้ังน้ีคือ เพ่ือการ

รายงานข่าว (สด) ในพื้นท่ี ทันทีที่ส�านักโทรทัศน์และ

วิทยุทราบหมายงาน ก็ได้มีการจัดสรรทีมงานและก�าลัง

คนลงพื้นท่ีตามภารกิจงานท่ีได้รับมาอย่างครบถ้วน  

ซึ่งประกอบไปด้วยช่างภาพจ�านวน 3 คน เจ้าหน้าที่แสง

จ�านวน 1 คน เจ้าหน้าที่เสียง จ�านวน 1 คน เจ้าหน้าที่

เชื่อมโยงสัญญาณ จ�านวน 2 คน เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอด

นอกสถานที่ จ�านวน 3 คน และผู้ก�ากับรายการ จ�านวน 2 

คน ซึง่โดยปกตแิล้วทมีงานส่วนนีจ้ะไม่มทีมีเฉพาะส�าหรบั

ภารกจิแบบน้ี ดงันัน้เมือ่มหีมายงานเข้ามา ผูจ้ดัการแต่ละ

ฝ่ายจะเป็นคนพิจารณาและจัดสรรบุคลากรลงไปปฏิบัติ

งานตามประเภทงานที่รับผิดชอบ และสอดคล้องตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมา
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 เม่ือจัดสรรคนแล้ว อุปกรณ์และเครื่องมือในการ

ถ่ายทอดก็เป็นส่วนส�าคัญที่จะต้องจัดสรรให้เพียงพอและ

เหมาะสมกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมาเช่นกัน 

กล้องส�าหรับการถ่ายทอดนอกสถานที่ (OB Camera)  

โดรน (Drone) อุปกรณ์งานแสงเสียง รถ DSNG  

(Digital Satellite News Gathering) ส�าหรบัการถ่ายทอด 

นอกสถานท่ี (Outside Broadcasting) รถดาวเทียม   

(Satellite Truck) รถบรรทุกเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า  

(Generator) หรอื รถป่ันไฟ คอือปุกรณ์ชดุแรกทีถ่กูจดัสรร

ไว้ส�าหรับลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ถ�้าหลวง 

1. รถ OB Van (Outside Broadcasting Van) คือ 

รถท่ีบรรจอุปุกรณ์ท่ีส�าคญัและจ�าเป็น ในการถ่ายทอด

สด เช่น กล้องถ่ายภาพโทรทศัน์ เครือ่งเล่นและบนัทกึ

เทปโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก (CG) อุปกรณ์ใน

การผลติรายการต่างๆ มขีนาดใหญ่ เหมาะส�าหรับงาน

ถ่ายทอดสดใหญ่ๆ ที่ต้องใช้กล้องหลายๆ ตัว

2. รถดาวเทียม ( Satellite Truck ) คือ รถที่บรรทุก

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียมไปยังสถานท่ีต่างๆ 

ท่ีท�าการถ่ายทอดสด เพื่อท�าการเช่ือมโยงสัญญาณ

กับรถ OB และส่งสัญญาณนั้นกลับมายังสถานี เพื่อ

ออกอากาศต่อไป 

3. รถ DSNG (Digital Satellite News Gathering) คอื

รถท่ีบรรจอุปุกรณ์ท่ีส�าคัญและจ�าเป็น ในการถ่ายทอด

สด เช่นเดียวกับรถ OB แต่มขีนาดเลก็กว่า มจี�านวน

กล้องน้อยกว่าและรถ DSNG นีย้งัสามารถส่งสัญญาณ

ดาวเทียมกลบัมายงัสถานเีพือ่ออกอากาศได้เลยโดยไม่

ต้องอาศยัการเชือ่มโยงสญัญาณกับรถดาวเทยีม เหมาะ

ส�าหรับงานขนาดเล็ก หรืองานที่มีสถานที่คับแคบ  

ท่ีต้องอาศยัความคล่องตวัในการท�างาน

ท่ี ม า  h t tp : / /hq .p rd . go . th /eng inee r /ewt_news .

php?nid=249&filename=index
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 โดรน (Drone) - อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็นอากาศยานที่ไม่มีนักบิน

ประจ�าการอยู่บนเครื่อง เป็นอากาศยานที่ไร้คนขับหรือนักบินแต่สามารถควบคุมได้ 

 อากาศยานไร้คนขับมีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตามหลักแล้วอากาศยานไร้คน

ขับ ก็คือ โดรน (Drone) นั่นเอง เป็นอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล ใช้การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่มีระบบที่ซับซ้อนแล้วมีการติดตั้งไว้ในอากาศยาน

 อาจกล่าวได้ว่า อากาศยานไร้คนขบัคอืเครือ่งบนิทีส่ามารถบนิได้ด้วยระบบอตัโนมติั โดยไม่ต้องใช้นกับนิประจ�าการ

อยู่บนอากาศยาน อาจมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงทั้งกล้องถ่ายภาพในเวลากลางวัน (Electro Optical) และ

กล้องอินฟาเรด (Infrared Sensor) ที่สามารถบันทึกภาพระยะไกลได้ แล้วแพร่ภาพสัญญาณมายังจอภาพที่สถานีภาค

พื้นดิน ในเวลาที่ใกล้เวลาจริงมากที่สุด (Near Real Time: NRT) ท�าให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมองเห็นภาพสนามรบ 

ในเวลาทีใ่กล้เวลาเป็นจริงมากทีส่ดุ นอกจากนัน้อากาศยานไร้คนขบัยงัสามารถปฏบิตัภิารกจิด้านข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ 

การค้นหาเป้าหมาย และการลาดตระเวนหรอืทีเ่ราเรยีกว่า ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, 

Reconnaissance) ได้ เป็นต้น

ที่มา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=24&cno=4308

 ทีมงานถ่ายทอดของส�านักโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดเดินทางถึงพื้นที่ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 และพบกับ

อุปสรรคของการท�างานในวันแรกคือ “รถมันเข้าไม่ได้” คือค�าบอกเล่าของ ภูมิภัทร มากสวนป่าน หรือที่รู้จักในนาม 

“น้าหวัง” หัวหน้าผู้ก�ากับรายการ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของส�านักโทรทัศน์ที่ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน

พื้นที่ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน จ.เชียงราย ตั้งแต่ช่วงแรก 



101

 เพราะตลอดเส้นทางจากปากทางเข้าไปจนถึงบริเวณ

หน้าถ�้าคลาคล�่าไปด้วยรถยนต์หลากหลายชนิด ทั้งรถ

สื่อมวลชน รถหน่วยงาน รถเจ้าหน้าที่ หรือรถอาสาต่างๆ 

จึงไม่แปลกที่รถถ่ายทอดของไทยพีบีเอสจะเข้าพื้นที่ไม่ได้

ในช่วงเวลานัน้ แม้รถทีน่�าไปจะไม่ได้มขีนาดใหญ่มากกต็าม 

ดังน้ันวันแรกจึงไม่สามารถเริ่มท�างานได้ ทีมงานจึงเลือก

ที่จะเดินส�ารวจพื้นท่ีโดยรอก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง 

เป็นการท�าความรูจ้กัพืน้ที ่ก่อนทีจ่ะกลบัไปพกั และน�ารถ

เข้ามายงัพ้ืนท่ีตอนช่วงเทีย่งคืนของวนัดังกล่าว เพราะเป็น

ช่วงเวลาที่รถระหว่างเส้นทางค่อนข้างโล่ง และเริ่มปฏิบัติ

งานในเช้าวันรุ่งขึ้นช่วงประมาณ 5.00 น. เป็นต้นมา

  อปุสรรคที ่2 เกดิขึน้หลงัจากทีท่มีงานเร่ิมปฏบิติัภารกิจ

และจอดรถถ่ายทอดเหล่านั้นในพื้นที่ได้ประมาณ 1-2 วัน 

ศนูย์อ�านวยการค้นหาผูส้ญูหายในถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน

มปีระกาศจดัระเบยีบสือ่และพืน้ทีเ่ส้นทางบรเิวณนัน้ โดย

ขอความร่วมมอืให้รถสือ่มวลชนและรถของผูท้ีไ่ม่เกีย่วข้อง

ออกนอกพื้นที่ แต่ก็ถือว่าไทยพีบีเอสยังโชคดีที่ช่วงแรกๆ 

ทีมงานที่ลงพื้นที่ได้ไปติดต่อของพื้นที่บริเวณบ้านของ 

ชาวบ้านเอาไว้ ดังนั้นเราจึงย้ายรถไปจอดในบริเวณ 

ดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะมีพื้นที่เพียงพอในการจอดแล้ว 

ท�าเลท่ีตั้งดังกล่าวยังมีความพร้อมและเอื้ออ�านวยต่อการ

ท�างานของทมีงานค่อนข้างมาก สามารถข้ึนจานดาวเทยีม 

และเตรียมการติดตามภารกิจที่หน้าถ�้าจากระยะไกลได้

เป็นอย่างดี  

 อุปกรณ์ชุดสุดท้ายที่ถูกจัดสรรตามค�าขอของทีมงาน

ในพื้นที่ให้ลงไปช่วยในภารกิจครั้งนี้คือ รถ OB Wireless 

Camera Unit หรือเรียกสั้นๆ ว่า “รถลิงก์” ซึ่งเป็นรถที่

น�าลงไปช่วยในการถ่ายทอดโดยใช้สญัญาณ 4G เพราะช่วง 

นัน้ไทยพีบเีอสมีการขยายเวลาการออกอากาศเพ่ือติดตาม

ภารกิจตลอดทั้งวัน และการส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียม

อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงต้องใช้สัญญาณ 4G นี้ร่วม

ด้วย และที่ส�าคัญรถลิงค์ตัวนี้มีอุปกรณ์ส�าคัญที่มาพร้อม

ด้วย และช่วยให้การท�างานสะดวกมากยิ่งขึ้นคือ กล้อง 

wireless กล้องตวันีไ้ม่ต้องใช้สาย เพราะช่วงวนัแรกๆ ทีใ่ช้

เฉพาะรถ OB มนัมีอปุสรรคเร่ืองของสายเชือ่มต่อทีต้่องใช้ 

สายยาวมาก และพอมีมาตรการเรื่องการจ�ากัดพื้นท่ีสื่อ 

การย้ายออกมา ส่งผลให้สายท่ีเช่ือมต่อเอาไว้ก็เข้าไปไม่

ถึงข้างใน แต่พอได้รถลิงก์และ กล้อง wireless มาช่วย  

ก็ท�าให้การท�างานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 การท�างานในพื้นที่จะมีการพูดคุยและประชุมร่วมกัน

กบัฝ่ายข่าวเพ่ือสรุปว่าในแต่ละวนัจะต้องท�าอะไร มคิีวงาน

อย่างไร โดยงานส่วนใหญ่ของทีมนี้คือการสนับสนุนการ

ถ่ายทอดสดหรอืการรายงานสดในพืน้ท่ี หน้าท่ีของทกุส่วน

งานจงึต้องสมัพนัธ์และเช่ือมร้อยกัน ไม่ว่าจะเป็นแสง เสียง 

และภาพ ซึง่ในส่วนของภาพส่วนใหญ่จะรบัผดิชอบการหา

ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ เพราะช่างภาพ OB จะ

ไม่ได้ออกไปตระเวนหาข่าวด้วย จะประจ�าพื้นท่ีท่ีกล้อง

ตั้งอยู่ และหาภาพบรรยากาศต่างๆ ที่มีมุมสวยๆ แปลกๆ 

และน่าสนใจเพื่อใช้ภาพประกอบในการรายงาน เพราะ

ในส่วนของงานข่าวจะมีช่างภาพข่าวที่ท�าหน้าที่เก็บภาพ

ข่าวลงพื้นท่ีต่างๆ อยู่ด้วยแล้ว บางภาพก็เป็นท่ีผู้สื่อข่าว 

หามา แล้วกต้็องมกีารพูดคยุร่วมกนักับเจ้าหน้าท่ีตดัต่อของ

ข่าวและผู้สื่อข่าวว่าจะใช้ภาพอะไรอย่างไรบ้าง แบบไหน  

เพื่อให้เนื้อหาและภาพมีความเกี่ยวเนื่องกัน 
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 จากค�าบอกเล่าของทีมงานที่ลงพื้นที่พบว่า นอกจาก

อุปสรรคเรื่องการจอดรถ ย้ายรถต่างๆ แล้วก็ดูจะไม่มี

อุปสรรคท่ีท�าให้งานไม่ราบรื่นหรือเกิดปัญหา แต่อาจจะ

มีอุปสรรคบางอย่างท่ีท�าให้การท�างานล่าช้าไปบ้าง เช่น 

ระยะทางที่ไกล ฝนตกตลอดทั้งวัน หรือบางพื้นที่ห้ามเข้า 

เป็นต้น แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคที่มีผลให้การท�างานของ

ทีมงานชุดนี้หยุดชะงักลงได้ “บางพื้นที่เขาห้ามเข้า เราก็

ปฏิบัติตาม หรือแม้ว่าฝนจะตกท้ังวัน แต่เราก็ยังท�างาน

ได้” น้าหวังกล่าว “เพราะเป้าหมายเดียวของงานนี้คือ 

อยากเจอเด็ก และอยากช่วยเด็กออกมาให้ได้”

 สมชาย เสยีงใส หรือ “พีแ่ว่น” ช่างภาพข�านาญการ เป็นอกีหนึง่เสยีงจากทีมผลติของส�านกัโทรทัศน์ท่ีลงพืน้ท่ีตดิตาม

ภารกจิดังกล่าวตัง้แต่ช่วงแรก ซึง่เคยมปีระสบการณ์กบังานด้านภยัพบัิติอย่างเหตกุารณ์สนึาม ิและเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว

ท่ีประเทศเฮตมิาแล้ว กล่าวว่า เหตกุารณ์สนึามกิบัแผ่นดนิไหวทีป่ระเทศเฮต ิมนัแตกต่างกบัเหตกุารณ์ทีถ่�า้หลวง เพราะ 

2 ครัง้ทีผ่่านมามนัเป็นการกูภ้ยัทางธรรมชาต ิแต่ครัง้นีม้นัเป็นการกู้ภยัชวีติ เรามาองเหน็ spirit ของคนทีช่่วยและก�าลงั

จากรอบข้าง อย่างเช่นตอนท่ีไปท�างานเราจอดรถไว้ตรงไร่สบัปะรดซึง่เป็นทางทีจ่ะเข้าไปปากถ�า้ เวลาทีม่คีนขนข้าวหรอื

รถทหารผ่านมา เขาจะค่อยถามตลอดว่า “กินข้าวหรือยัง” แล้วก็จะแบ่งข้าวปลาอาหารที่ขนมาเอาไว้ให้เราด้วย
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 ตอนนั้นการท�างานมี 2 ช่วง คือช่วงแรกตอนที่ยังไม่มีการจัดการพื้นที่สื่อ เราก็สามารถไปเก็บภาพและติดตามการ

ค้นหาได้ถึงบริเวณหน้าถ�้า แต่ช่วงหลังท่ีมีการจัดพื้นท่ีสื่อมวลชนและย้ายพื้นท่ีการแถลงข่าวไปท่ีองค์การบริหารส่วน

ต�าบลโป่งผาง ทีมงานเราก็ย้ายออกมาข้างนอก แต่โชคดีที่เราได้ไปติดต่อพื้นที่ไร่สับปะรดของชาวบ้านเอาไว้ ซึ่งอยู่

ตรงสามแยกปากทางที่จะเข้าไปถึงบริเวณถ�้าหลวง ท�าให้เรามีพื้นที่ที่สามารถจอดรถ OB และตั้งกล้องส�าหรับเก็บภาพ 

บรรยาการศของปฏิบัติการครั้งนี้ได้

 เราปักหลักอยู่ตรงนั้น จนถึงวันที่ล�าเลียงน้องๆ ออกจากถ�้า เรามีประชุมทีมกันทั้งข่าวและทีมผลิตเพื่อวางแผนว่า 

จะน�าเสนออย่างไร รับส่งกันอย่างไร  ในส่วนของภาพจะมีพี่อู๊ด (ภาณุมาศ เจนกิจพัฒนะ) ช่างภาพข่าวช�านาญการ  

เป็นคนที่จะมาคอยช่วยดูตรงนี้ ซึ่งพี่อู๊ด ค่อนข้างรอบคอบ และเขาจะดูครอบคลุมข่าวทั้งหมด ต่างจากทีมผลิตที่จะดู 

แค่ตรงปากถ�้า โดยลักษณะการท�างานของทีมงานแต่ละจุด จะท�าถ่ายภาพความเคลื่อนไหวต่างๆ ในแต่ละจุดที่ได้รับ

มอบหมาย แล้วส่งภาพไปยังส่วนกลางคือที่กรุงเทพฯ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นผู้ตัดสินใจในการขึ้นภาพต่างๆ 
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 เรามีทีมประจ�าตรงจุดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางล�าเลียงน้องๆ ทั้ง 13 คน  เพราะทางกู้ภัยจะไม่บอกว่าเมื่อเด็กแต่ละคน

ออกมาแล้วใช้เส้นทางใดในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล ทีมงานเราจึงต้องสังเกตุรถพยาบาลและส่งข้อมูลกันเองว่า

เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา เพราะนั่นหมายความถึงจุดที่รถพยาบาลจะไป ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 จุด ได้แก่ 

จุดที่ 1 บริเวณไร่สับปะรด 3 แยกปากทางเข้าไปหน้าถ�้า ตรงนี้จะมีกล้องประจ�าอยู่ 3 ตัว คือ ตัวที่ 1 

หันหน้าเข้าไปตามเส้นทางที่จะเข้าไปหน้าถ�้า ตัวที่ 2 คือกล้องที่ตั้งไว้เป็นจุดรายงานของทีม

ข่าว และตัวที่ 3 อยู่บนรถ OB ตัวนี้เป็นกล้องที่มีความสามารถในการซูม 40 เท่า จะจับภาพ

ตั้งแต่ตอนที่รถวิ่งออกมา และสามารถจับภาพตอนที่เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นบนท้องฟ้าได้ด้วย

ระยะการซูมที่ท�าได้มากถึง 40 เท่า ซึ่งจริงๆ เห็นไปจนถึงว่าเด็กคนไหนออกมา แต่เราไม่เอา

มาน�าเสนอเพราะมันเป็นเรื่องของจริยธรรมและหลักวิชาชีพ

จุดที่ 2 อยู่ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลโป่งผาง เพื่อรอการแถลงข่าวต่างๆ 

จุดที่ 3 บริเวณสนามบินจันกะผัก ซึ่งเป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ล�าเลียงที่ 1 

จุดที่ 4 บริเวณลานจอดเฮลคิอปเตอร์ชัว่คราวโรงเรยีนวดับ้านจ้อง ซ่ึงเป็นจดุจอดเฮลคิอปเตอร์ล�าเลยีง

จุดที่ 2

จุดที่ 5 บรเิวณสนามบนิเก่าเชยีงราย ซึง่เป็นจดุจอดเฮลคิอปเตอร์ เพือ่ล�าเลงียงเดก็ไปยงัโรงพยาบาล

เชียงรายประชานุเคราะห์

จุดที่ 6 บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

3

4

5

6

1

2

 วนัแรกทีม่กีารล�าเลียงเด็กออกมา การท�างานอาจจะยงัไม่เป็นไปตามแผนสกัเท่าไหร่ เพราะการสือ่สารทีอ่าจจะยงัไม่

สมบูรณ์มากนัก และยงัพบว่ามช่ีวงว่างทีท่�าให้การส่งภาพรบัภาพไม่ต่อเนือ่ง กเ็สยีดายเหมอืนกนัเพราะว่าเรามอีปุกรณ์

ท่ีพร้อมมากในการถ่ายทอด พอวนัที ่2 เรากม็กีารวางแผนและสือ่สารข้อมลูระหว่างในพืน้ทีแ่ละส่วนกลางกนัใหม่ ตัง้ใจ

ที่จะให้ผูช้มเห็นการล�าเลยีงแบบเป็นเรื่องราว เป็น story พร้อมกับมีการสง่ทีมลงไปเตมิชอ่งว่างในจุดที่ขาดไป ท�าให้ใน

วันนี้ถือว่าประสบความส�าเร็จมาก โดยส่วนตัวมองว่าเรามีคนกระตุ้นอารมณ์ที่ดี อย่างเช่น แป๋ว ที่มาเป็นคนส่งรายงาน

และส่งความรู้สึกท�าให้เรื่องราวน่าสนใจมากขึ้น
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 สดุท้ายถ้าถามว่าท�าไมภาพเราจงึมคีวามต่อเนือ่ง ผมว่า

เพราะเรามีอุปกรณ์ดี อุปกรณ์เราพร้อมอย่างตรง 3 แยก 

เรากม็กีล้องทีห่นัหน้าเข้าไปตามเส้นทางทีจ่ะเข้าไปหน้าถ�า้ 

ซึง่จะจบัภาพทางตรงตอนทีร่ถออกมา แต่ภาพมนัจะแบน

ไม่มมีติ ิเห็นแค่หน้ารถทีอ่อกมา ไม่เหน็ภาพไฟ ไม่เหน็ภาพ

สายน�า้เกลอืทีแ่กว่งไกว เราเลยวางกล้องไว้บนหลังคารถที่

จะท�าให้เห็นภาพที่ไกลกว่า มันมีระยะของภาพที่ไกลกว่า 

สามารถมช่ีองว่างให้ผูป้ระกาศบรรยายได้มากกว่า ถ้าภาพมนัแคบและใกล้ รถจะวิง่ผ่านไปเรว็เวลาส�าหรบับรรยายกจ็ะ

น้อย ถ้าภาพมันไกลกว่าก็จะมีเวลาให้บรรยายมากกว่ามันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้ว การวางมุมกล้องที่ดี เราต้องจินตนาการ

ว่าถ้าเราเป็นคนดูเราอยากดูอะไร เราก็วางตรงจุดนั้นๆ

“หน้าที่ของเราคือท�าตามภารกิจหรือหมายงานที่ได้รับมา ฝ่ายข่าวเขาเป็นแม่งานหลัก 

เราเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งก็ต้องดูว่าจะสนับสนุนอะไร อย่างไรบ้าง และใช้อุปกรณ์อะไร

บ้างเพื่อให้งานส�าเร็จ”

ภูมิภัทร มากสวนป่าน (หัวหน้าผู้ก�ากับรายการ)
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สร้ำงสรรค์รำยกำร...

เติมเต็มเนื้อหำ...เสริมสมดุลควำมรู้สึก

“ข่าวก็ท�าหน้าที่ในเรื่องการรายงานสถานการณ์ 

ส่วนส�านักรายการก็ท�าหน้าที่เสริมในเรื่องของข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน”

ศุลีพร ปฐมนุพงศ์, ผอ.ส�านักรายการ

 การท�างานของไทยพีบีเอสในการติดตามภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี แม้ว่า

การน�าเสนอข่าวสารและการติดตามรายงานข้อมูลสถานการณ์อย่างเข้มข้นเป็นสิ่งท่ีไทยพีบีเอสพยายามท�าหน้าท่ีใน 

ส่วนนัน้อย่างดทีีสุ่ด แต่อกีส่วนหนึง่ทีจ่ะไม่พดูถงึเลยคงจะไม่ได้ คอื ความพยายามในการเตมิเตม็เนือ้หาและสร้างสมดลุ

ทางความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ โดยผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการเติมเต็มครั้งนี้ก็คือ ส�านักรายการ  

ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์และน�าเสนอรายการที่มีคุณภาพและส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน

 พี่ปั้ม (ศุลีพร ปฐมนุพงศ์) ผู้อ�านวยการส�านักรายการ เล่าให้ฟังถึงภาพรวมการท�างานของส�านักรายการในช่วง

เวลาดังกล่าวว่า “ถ้าจ�าไม่ผิดน่าจะประมาณสี่ทุมคืนวันที่ 27 มิถุนายน ผอ.ส.ส.ท. สื่อสารผ่านไลน์มาขอให้ทีมส�านัก

รายการช่วยสนับสนุนการน�าเสนอเรื่องหมูป่าติดถ�้า คือ เป็นการท�างานบูรณาการกับทางส�านักข่าว เนื่องจากตอนนั้น

ทีมหมูป่าติดอยู่ในถ�้ามาหลายวันแล้ว และเรื่องราวอยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศแล้ว หลังจาก

ได้รบัข้อความ คนืน้ันเรากเ็ตรยีมจดัรายการสดในเช้าวนัรุง่ข้ึนเลย ซึง่ตอนนัน้พ่ีได้มอบหมายให้ทมีรายการรูเ้ท่ารูท้นัและ

รายการนารีกระจ่าง พี่โทรหาพี่แจ๊ด (ปุญชนิกา ช่วยนุกิจ) หัวหน้าโปรดิวเซอร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลทั้งสองรายการนี้ให้รีบรวม

รวบทมีในคนืนัน้ เขากร็บีตามทมีงานเพือ่เตรยีมงานรายการสดในช่วงเจด็โมงเช้าของวนัรุง่ขึน้ โดยประสานงานกบัคณุตัม้  

(เชิดชาย มากบ�ารุง) ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักข่าว ว่าจะให้ส�านักรายการสนับสนุนการน�าเสนอเนื้อหาอย่างไร ซึ่งทาง 

คุณตั้มบอกว่า ให้ทีมส�านักรายการหาข้อมูลขยายประเด็นท่ีเป็นเนื้อหาข้อมูลความรู้ท่ีประชาชนควรรู้ในแง่มุมต่างๆ 

เกีย่วกบัเหตกุารณ์น้ี น�าเสนอต่อจากข่าววนัใหม่ไทยพีบีเอส เพราะคาดว่าจะขยายเวลาการน�าเสนอเรือ่งนีต่้อเนือ่งตลอด

ทั้งวัน ตอนนั้นก็มีข้อสรุปว่าทางทีมส�านักรายการจะรับช่วงต่อไปจนจบรายการนารีกระจ่าง ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 

7.00 – 10.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นมา 

 โดยรายการหลกัๆ ท่ีน�าเสนอเน้ือหาประเด็นน้ีประกอบไปด้วย รายการรูเ้ท่ารูทั้น รายการนารกีระจ่าง และมกีารจดั

รายการพเิศษ(สด) ทีน่�าเสนอเน้ือหาให้ความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์หมปู่าตดิถ�า้ส�าหรบักลุม่เดก็และเยาวชน รวมท้ัง

รายการทีน่�ามาออกอากาศซ�า้ (rerun) อาทิ รายการตะลยุธรรมชาต ิรายการ Kid Rangers
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รายการรูเ้ท่ารูท้นั

 เป็นการท�างานแบบสนับสนุนและบูรณาการร่วมกัน

กบัส�านักข่าว ส่วนสนบัสนนุกคื็อการขยาย หมายถงึ ข่าวก็

มหีน้าทีเ่กาะตดิสถานการณ์ ส่วนของทมีรายการรูเ้ท่ารูทั้น

ก็จะมารบัช่วงต่อเรือ่งการประมวลสถานการณ์ภาพรวมอกี

 เอ๋ นรินทร ณ บางช้าง ศิลปินนักร้องชื่อดัง ซึ่งเป็นทีม

ท่ีได้เข้าไปต้ังแต่วันแรกๆ และได้รวมทีมกู้ภัยใต้น�้าเข้าไป

ค้นหา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ�้า นอกจากนี้ยังได้ให้การ

สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าน�้าอีก

ด้วย 

คร้ังหน่ึง ประกอบกบัการน�าเสนอเนือ้หาทีท่างรายการขยายและหยบิยกประเดน็ทีใ่กล้เคียง ประเดน็ส�าคัญทีต้่องการให้

ประชาชนรับรู้ หรือการขยายประเด็นข่าวขึ้นมา เช่น การให้รู้เรื่องถังอากาศต่างจากถังออกซิเจน ความรู้เรื่องถ�้าหลวง 

เรื่องผ้าห่มฟรอยด์ การปฐมพยาบาล การให้ก�าลังใจคนท�างาน รวมถึงการให้ความรู้ด้านสภาวะจิตใจซึ่งมีนักจิตวิทยา

มาร่วมพูดคุยด้วย เป็นต้น ส่วนใหญ่รายการรู้เท่ารู้ทันก็เหมือนกับการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ข้อเท็จจริง 

รวมถึงการส่งข้อมูลต่อกัน ให้ตรวจตราก่อนที่จะส่ง เพราะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดและไม่เกิดปัญหาขึ้นตามมา   

 “คุณเบน เรย์เมนันต์ส” (Ben Raymemants) นักด�าน�้าสัญชาติเบลเยียม พูดเอาไว้อย่างง่ายๆ สั้นๆ             

ให้เข้าใจว่า ถ้าการปีนเขาถือว่าเอเวอร์เรสต์ยากที่สุดในโลก ในการด�าน�้าถ�้านี้ นี่คือการปีนเอเวอร์เรสต์ในถ�้า” 

รายการนารกีระจ่าง

 ส่วนของรายการนารีกระจ่าง จะเน้นไปที่เรื่องของการส่งก�าลังใจ ให้ก�าลังใจกับเจ้าหน้าที่ทีมช่วยเหลือ และการ 

น�าเสนอเรื่องของภารกิจของผู้ร่วมช่วยเหลือในมิติต่างๆ เช่น มีการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่เป็นจิตอาสา อย่างคุณเอ๋ นรินทร 

ณ บางช้าง เป็นต้น นอกจากนัน้กม็เีรือ่งของการเอาชวีติรอดต่างๆ ด้วยการยกสถานการณ์ของถ�า้หลวง การเอาชวีติรอด

ในน�้า การเสริมข้อมูลที่เป็นความรู้แก่คนโดยทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่น 
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รายการเดก็

 ช่วงนัน้มรีายการพเิศษ ช่ือ รายการไทยพบีีเอส คดิส์ ชีวติ

ต้องรอด ออกอากาศเม่ือวนัที ่1 กรกฎาคม 2561 เป็นการให้

ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเอาตวัรอดในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรอื

เหตกุารณ์ไม่คาดคดิ การเตรยีมตวัส�าหรบัเดก็และผูป้กครอง

ท่ีควรจะรู ้ควรจะเรยีนรู้จากสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึน

 นอกจากนัน้ได้มกีารออกอากาศรายการเดก็อืน่ๆ ทีเ่คยท�าไว้ ทีม่เีนือ้หาหรอืตอนทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งของการป้องกนั

ตัวเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรวบรวมมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงนี้ เช่น รายการไทยพีบีเอสคิดส์ คลับ ซึ่งมีเนื้อหา

ที่น�าเสนอวิธีการช่วยเหลือตนเอง การเอาชีวิตรอด อุปกรณ์ใกล้ตัวอะไรบ้างที่สามารถช่วยชีวิตเราได้ รายการหม้อข้าว

หม้อแกงเป็นตอนร่วมใจสูภ้ยักบัหม้อข้าวหม้อแกง คอืการน�าเสนอการเผชญิภยัเมือ่เจอกบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิ จะกนิ

อยูอ่ย่างไร จะหาอาหารเพือ่ประทงัชวีติรอดอย่างไรถ้าเจอภัยทางธรรมชาต ิและรายการ Kid Rangers ซึง่เป็นเรือ่งของ

การกู้ภัยทางทะเล เป็นต้น

รายการตะลยุธรรมชาติ

 เป ็นอีกหนึ่ งรายการที่ ได ้น� ามาออกอากาศซ�้ า  

(rerun) ซึ่งรายการดังกล่าวผลิตขึ้นเมื่อประมาณปี  

พ.ศ. 2555 จ�านวน 13  ตอน เป็นรายการจ้างผลติโดยทมีของ 

คุณอนุกูล สอนเอก หนึ่งในอาสาร่วมค้นหาทีมฟุตบอล

หมปู่า เป็นเรือ่งราวการส�ารวจโลก การให้ความรู้ภมูศิาสตร์

ว่าถ�้าเป็นอย่างไร ความรู้ด้านธรณีวิทยา แต่เสียดายที่ไม่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน

 นอกจากน้ี แม้ว่าการท�างานในช่วงดังกล่าวจะเป็นไปอย่างกระทนัหนั ฉกุละหกุ และส่งผลต่อรายการในภาพรวมทีไ่ด้

มีก�าหนดการออกอากาศไว้แล้วก็ตาม แต่โดยทัศนะของพี่ปั้มแล้ว ไม่ได้มองว่านี่คือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท�างาน

ของไทยพีบีเอสในช่วงเวลานั้น

 “พี่มองว่าผลกระทบอาจไม่ค่อยมีเท่าใดนัก เพราะเราไม่ได้หารายได้จากการโฆษณา แต่ถ้าจะกระทบก็กระทบ

ด้วยสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจจริงๆ แต่ก็ไม่ใช่การกระทบในทางลบ แต่ว่ามันกลายเป็นอะไรท่ีเราแสดงความ

เป็นสื่อสาธารณะที่เราต้องให้ข้อมูลและผลกระทบที่เกิดจริง พอเราถูกโหวตและจัดอันดับในเรื่องของความเชื่อมั่น
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เรื่องของข้อมูลข่าวสารได้รับความไว้วางใจที่เว็บไซต์พันธุ์ทิพย์ มันเป็นการท�าให้เรามีแบรนด์ดิ้งภาพลักษณ์ท่ีแข็งแรง  

พอมีเร่ืองของสถานการณ์อะไรท�านองนี ้คนกจ็ะเปิดมาตดิตามไทยพบีีเอส ส�าหรบัพีค่ดิว่าเป็นผลดกัีบเราเพราะว่าถ้าเรา

ท�ารายการปกติ ความน่าสนใจและการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมท�าได้ยาก และพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับการ

เป็นสื่อสาธารณะ เพราะว่าทั่วๆ ไปเวลาไม่เกิดสถานการณ์คนก็จะไม่กระตือรือร้น เฉยๆ ไว้ดูย้อนหลังก็ได้ ไม่ต้องเปิด

มาด ูนอกจากนีเ้รายงัเหน็ผลดใีนเรือ่งของทมีท�างาน เหน็ชดัว่าสถานการณ์อะไรเกดิขึน้มา เราค่อนข้างจะบรูณาการกนั 

ได้ดี สนับสนุนซึ่งกันและกัน มันเป็นเรื่องที่เห็นว่าคนไทยพีบีเอสก็มีเรื่องของจิตสาธารณะช่วยเหลือคน อยากท�าหน้าที่

ที่ดี อันนี้สังเกตทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ ตั้งแต่น�้าท่วมเป็นต้นมา”

 และแม้ว่าการน�าเสนอเรื่องนี้เราจะได้รับค�าชม หรือการโหวตจัดอันดับจากสื่อออนไลน์ต่างๆ และเห็นถึงจุดแข็งใน

การท�างาน เมือ่ทกุคนมเีป้าหมายเดยีวกันย่อมท�าให้เกดิการท�างานทีเ่ชือ่มประสานกนัได้เป็นอย่างด ีแต่กย่็อมจะมคีวาม

ยากอยู่บ้างในเร่ืองของข้อมูล เพราะช่วงดังกล่าวเรามีการขยายเวลาออกอากาศ การอัปเดทสถานการณ์ท�ากันแทบ

จะทุกชั่วโมง ความคืบหน้าการค้นหาที่หน้าถ�้าก็ไม่ค่อยมีข้อมูล ดังนั้นเราจึงต้องคิดว่าในช่วงเวลาของเราจะเอาอะไร 

น�าเสนอ เรากต้็องหารวีวิใหม่แล้วกเ็ตมิเข้าไป เราต้องคดิว่าคนไทยควรรูอ้ะไรบ้าง และผูช้มจะเอาความรูไ้ปใช้ประโยชน์

ในสถานการณ์น้ีอย่างไรบ้าง การน�าเสนออะไรทีจ่ะช่วยเรือ่งของอารมณ์ความรูส้กึและการบรหิารจติใจของคนในช่วงนัน้

ได้บ้าง...มันคือการคิดว่าจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการเติมเต็มเนื้อหาและสร้างสมดุลทางอารมณ์ ความคิดและความ

รู้สึกให้กับคนดูในช่วงนั้น เพราะข่าวก็ท�าหน้าที่ในเรื่องของสถานการณ์ ส่วนส�านักรายการก็ท�าหน้าที่เสริมในเรื่องของ

ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์”

 เบือ้งหลงัคนท�างานรายการรูเ้ท่ารูท้นั

“รู้เท่ารู้ทัน” รายการวาไรตี้เชิงข่าว ที่หยิบยกประเด็นข่าวเด่น ปรากฏการณ์ดัง 

มาวิเคราะห์และต่อยอดประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง 

โดยมีคนดังและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมกันเสนอแง่มุมที่แตกต่างและหลากหลาย

 รายการรู้เท่ารู้ทัน เป็นหนึ่งในรายการที่น�าเสนอเนื้อหาการติดตามภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมฟุตบอล

เยาวชนหมปู่าอะคาเดม ีและการน�าเสนอประเด็นน่าสนใจทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองดงักล่าว ทัง้เรือ่งของการท�าความรู้จกัพืน้ที่

ถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน, เทคโนโลยกีารช่วยเหลอืต่างๆ และเกรด็น่ารูต่้างๆ ซึง่การท�างานในช่วงนัน้ทีน่อกจากเรือ่งของ

การท�างานภายใต้ความกดดนั ความเร่งรบี และการท�างานทีเ่ข้มข้นแล้ว “การพร้อมรบัและปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์

และความเป็นหน่ึงเดยีวของทมีงาน” น่าจะเป็นภาพในทางอ้อมทีส่ะท้อนออกมาอย่างเหน็ได้ชดั และน่าจะเป็นบทเรยีน

ส�าคญัทีบ่นัทกึไว้ในความทรงจ�า ซึง่บทสมัภาษณ์เบือ้งหลงัของทมีงานรายการรูเ้ท่ารูท้นัจะท�าให้เหน็ถงึความร่วมมอืและ

ความพยายามในการท�างานในช่วงนั้นได้อย่างชัดเจน
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 “ช่วงนั้นรายการรู้เท่ารู้ทันจะอยู่ในช่วงเวลา (timing) ที่ต่อจากข่าว ดังนั้นภารกิจของเรานอกจากน�าเสนอรายการ

ที่เป็นหลักอยู่แล้ว สิ่งหนึ่งที่เราเตรียมพร้อมตลอดเวลาก็คือว่า เราพร้อมที่จะปรับรายการ การท�างานและการน�าเสนอ

รายการให้เป็นไปตามสถานการณ์นั้นๆ ให้มีความคล้ายคลึงข่าว จากรายการเราก็ต้องปรับเป็นข่าว ตามสถานการณ์ 

ส่วนมากเป็นเรื่องของความคืบหน้ามีอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ เป็นเรื่องของการเสนอข่าวเป็นหลัก ซึ่งทาง

เราทีมเราก็เตรียมพร้อมส�าหรับภารกิจนี้อยู่แล้ว ดังน้ันการท�างานก็ทันทีท่ีได้รับมอบหมายก็เป็นการปรับทีมจากการ

ท�ารายการมาในลักษณะของการท�าข่าวมากขึ้น”

                    ปุญชนิกา ช่วยนุกิจ, หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ

เบื้องหลังคนท�ำงำนรำยกำรรู้เท่ำรู้ทัน 

เป็นบทสัมภำษณ์ของทีมงำนรำยกำรรู้เท่ำรู้ทันทั้งเบื้องหน้ำและเบื้องหลัง ได้แก่

 ปุญชนิกำ ช่วยนุกิจ (พี่แจ๊ด) หัวหน้ำโปรดิวเซอร์รำยกำร

 เฌอศำนต์ ศรีสัจจัง (ป้ำง)  ผู้ด�ำเนินรำยกำร

 อธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์  (ต๊อบ)  ผู้ด�ำเนินรำยกำร

 ศุภมำส อร่ำมกิจโพธำ  (มำส)  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน

 อมรรัตน์ หนุนโต  (ปุย)  ครีเอทีฟ

 ชำลินี สังข์เครือ  (แคท)  ครีเอทีฟ

 สรัญ ภู่พันธุ์ศรี   (อ๊อฟ)  ครีเอทีฟ

 อำทิตย์ ผำก�ำเหนิด  (อำทิตย์)โปรดิวเซอร์รำยกำร

 จักรินทร์ ค�ำรำช  (ดิว)  ทีมงำนรำยกำร

 พิมมำดำ สุทธะ  (เบลล์) ทีมงำนรำยกำร
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Concept รายการรู้เท่ารู้ทันคืออะไร?

 อธิวัฒน์ : ภาพรวม หรือลักษณะของรายการรู้เท่า

รู้ทัน เป็นรายการที่ให้ความรู้ในหลายๆ มิติ หลายๆ แง่มุม  

ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของข้อกฎหมาย เรื่องการ

ใช้ชีวิตประจ�าวัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ รวมถึงมี

การพดูคยุแลกเปลีย่นกบัผูเ้ชีย่วชาญ หรอืมกีารท�าเสนอใน 

รปูแบบการทดลองเพือ่ท�าให้เหน็ถงึผลอะไรบางอย่างทีจ่ะ

เกดิขึน้ในเรือ่งน้ันๆ แต่ถ้าเป็นเรือ่งของข้อกฎหมายกจ็ะใช้

รปูแบบของการนัง่พดูคุยสนทนากนัเป็นส่วนใหญ่ หมายถึง

การคยุกบัผูเ้ชีย่วชาญ ผูรู้ ้คือบางเรือ่งมนัเป็นเรือ่งทีห่ลายๆ  

คนรูอ้ยูแ่ล้ว เป็นเรือ่งทีแ่ชร์กนัอยูแ่ล้ว แต่รายการรูเ้ท่ารู้ทัน 

ดึงมาขยี้ซ�้า หรือขยายในสิ่งที่เคยรู้กันอยู่แล้ว ว่าคุณรู้กัน

แค่ไหน และจริงๆ แล้วมันเป็นอย่างไร อันนี้คือภาพรวม

ของรายการ

พอรู้ว่าต้องท�ารายการเกี่ยวกับภารกิจนี้ความ

รู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไร และทีมงานต้องท�า

อะไรกันบ้าง?

 อธวิฒัน์ : รูค้นืก่อนทีจ่ะท�ารายการ เหมอืนมกีารสัง่การ

ขอให้ทกุรายการรวมเป็นรายการเดียวกนั กคื็อรายการช่ือ 

“13 ชีวติตดิถ�า้” ตอนน้ันท่ีรูว่้าต้องท�าเกีย่วกบัประเด็นนีก้็ 

“OMG” กต็กใจ ซึง่ไม่ได้ตกใจเร่ืองงานทีต้่องท�า แต่ตกใจว่า

ทมีงานกบัน้องๆ ทีต้่องเตรียมข้อมลูทีจ่ะต้องพูด ข้อเทจ็จรงิ

ทีเ่กิดขึน้ มนัเป็นคนละรปูแบบกบัทีเ่ราท�าอยู ่รายการวนัแรก

เลยเน้นไปทีก่ารอปัเดตสถานการณ์ 

 เฌอศานต์ : ใช่ครบั วนัแรกของรายการเป็นการอัปเดต

สถานการณ์ เพราะเราเตรยีมเน้ือหา อะไรไม่ทนั 

 อมรรัตน์ : เพราะตอนที่ทีมงานเราทราบว่าต้องท�า

รายการมันก็ดึกแล้ว เรารู้กันตอนประมาณ 4-5 ทุ่ม ส่วน

ทีมก็ไม่ครบอีก เพราะมีคนที่ admit อยู่โรงพยาบาลด้วย

 เฌอศานต์ : แต่ก็ดีอย่าง คือว่า ผมท�าข่าวอยู่แล้ว 

บังเอิญว่าต้องอ่านข่าว ก็เลยต้องตามติดตลอด ดังนั้นจึง

มีข้อมูลบางอย่างที่พูดได้ และเป็นข้อมูลที่มั่นใจได้ เพราะ

ว่าเราตามมาตลอด ตั้งแต่ติดถ�้าแล้ว อาทิตย์ก่อนหน้านั้น

ก่อนจะท�าผังรายการติดถ�้า ผมก็ตามข่าวมาก่อนหน้านั้น 

ตอนนั้นผมไม่ได้กังวล ถ้ามันมีเนื้อหาท่ีต่างไปจากคนอื่น

ก็ดี แต่วันแรกๆ ยอมรับว่าเครียดเหมือนกัน เพราะจ�าได้

ว่ารายการวันแรกโดนขยายเวลา ณ ตอนนั้นเลย จริงๆ

รายการเราเวลาออกอากาศคือครึ่งชั่วโมง แต่พอเรานั่งใน

สตูดิโอแล้ว จัดรายการไปแล้ว ก็ได้รับแจ้งให้ขยายไปเป็น

หนึ่งชั่วโมง พอครบชั่วโมงก็ได้รับแจ้งให้ขยายต่อออกไป

อีก ซึ่งเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ 2-3 วัน แทบจะไม่ได้กิน

ข้าวเพราะต้องท�าเนื้อหาต่ออย่างเดียว

 ในส่วนเบ้ืองหลัง เขาสนับสนุนทุกอย่าง คือข้อมูลท่ี

พูดออกไปมันต้องถูก อาศัยช่วยกันในทีมและความร่วม

มอืจากฝ่ายข่าวด้วย คนตดิต่อ ผูป้ระสานงานทีอ่ยูใ่นพืน้ที่  

ผู้สื่อข่าว และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ก็ขอจากฝ่ายข่าวล้วนๆ

เลย ขอเบอร์มาเพื่อให้เข้าสายให้ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็น 

ผู้สื่อข่าวของเราที่ประจ�าอยู่ในพื้นที่ ซึ่งขอความร่วมมือ

อัปเดตสถานการณ์ หรือบางทีเราโทรไปขอข้อมูลแล้วก็

มาเขียนเอง และสื่อสารกับในทีมว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็น

ยังไงแล้ว ก็จะท�างานในลักษณะนี้กันตลอด
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แล้วเนื้อหาที่ฝ่ายรายการท�าแตกต่างหรือ 

เติมเต็มเนื้อหาจากฝ่ายข่าวอย่างไร?

 อธวัิฒน์ : สปัดาห์แรกอาจจะไม่ได้แตกต่างกับข่าวมาก 

จะมาแตกต่างกันจริงๆ ก็ช่วงสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นมา 

เพราะเราเร่ิมรู้แล้วว่าสถานการณ์มันยืดเยื้อ ตอนแรก 

นกึว่าแค่ 1-2 วนั ทมีงานเราก็ประชมุกนัวนัต่อวนั อปัเดตว่า

มอีะไรเพ่ิมนิดหน่อยทีจ่ะท�าให้แตกต่างหรอืเติมเต็มเนือ้หา

กับข่าวได้ แต่พอเริ่มท�าไป 1 สัปดาห์ เราเริ่มรู้สึกว่ามัน 

ยืดเยื้อ เพราะแม้ว่าจะค้นหาพบแล้ว แต่ยังไม่สามารถน�า

ท้ัง 13 คนออกมาได้ เรากต้็องปรับมมุมองเพือ่ติดตามอย่าง

อื่น เพราะข่าวจะเน้นว่าไปส�ารวจตรงไหนบ้าง เหตุการณ์

เป็นอย่างไร เราเลยมองหาสิ่งที่เป็น know how เป็นองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในภารกิจครั้งนี้ เช่น การขุดหิน 

การขุดเจาะถ�้า การเข้าไปในถ�้า ต้องเจอกับอะไร แล้วเอา

ประเด็นที่ได้เหล่านี้มาใส่ในรายการ 

 แต่เราก็ไม่อยากให้รายการต้องเครียดจนเกินไป  

เลยคิดกันว่า น่าจะหาความรู้ทั่วไป อย่างเช่น เรื่องถ�้า 

การเดินทางของน�้า หรือถังออกซิเจน เวลาจะด�าน�้าต้อง

ประกอบด้วยอะไร เข้าไปสอดแทรกในรายการ ซึ่งช่องอื่น 

ก็จะรายงานอัปเดตสถานการณ์ทั้งหมด เราก็ไม่อยาก

อัปเดตและให้มันเครียดเกินไป เลยเป็นที่มาของการ 

สอดแทรกเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรายการบ้าง 

 เฌอศานต์ : เป็นการหามุมอื่นๆ นอกจากฝ่ายข่าวท�า

มาน�าเสนอ ก็จะไปดูความเห็น (comment) ที่ให้ก�าลังใจ

ของคนบันเทิง คนดัง หรือคนทั่วโลก เอามาเสริมเพื่อให้ดู

วาไรตี้ หรือการไปรวมแฮชแท็กดังๆ มาน�าเสนอ

 อธิวัฒน์ : ใช่ครับ ผมว่าอันนี้ส�าคัญที่ท�าให้เรา

ต่างจากข่าว การไปดูแฮชแท็กที่น่าสนใจ คนดังร่วม

อวยพร ส่งก�าลังใจให้คนนั้นคนนี้ หรืออ่านความเห็น  

จากคนท่ีส่งมาให้ก�าลงัใจออกอากาศ เราสามารถให้ก�าลงัใจ  

หรือ Cheer up ในส่วนนี้ได้ ซึ่งงานข่าวอาจจะท�าเรื่อง

เหล่านี้ได้ล�าบากกว่า แต่พอเป็นรายการมันต้องท�าให้ดู

มีชีวิตชีวา ให้ก�าลังใจ ให้ความรู้สึกในทางบวกมากขึ้น  

รวมไปถงึเรือ่งของสภาพจิตใจอะไรพวกนีด้้วย เรามทีกุมติิ 

เราไม่ได้น�าเสนอแค่เรือ่งประเดน็ แต่เราเจาะเข้าไปใน part 

ย่อยๆ ของเรื่องนั้นๆ อีกทีหนึ่ง จริงๆ มันเป็นคาแรคเตอร์

ของรายการรู้เท่ารู้ทันอยู่แล้ว คือ ถ้าจะรู้ให้เท่ากันแล้ว

ต้องรู้ทันด้วยว่าสิ่งท่ีควรรู้นั้น คุณคิดว่าคุณรู้เท่าจริงหรือ

เปล่า และมีอะไรที่ควรรู้ว่าคุณรู้ไม่หมดอีกหรอ ก็เลยเป็น

ที่มาของรายการเรา

 อมรรัตน์ : เราได้รับความร่วมมือจาก “พี่ เล็ก 

ฝ ันเด ่น จรรยาธนากร” เขาเป ็นทีมท่ีลงพ้ืนท่ีมา

จริงๆ ซ่ึงวันนั้นพอดีพี่เล็กมาออกรายการสดกับทาง

รายการ และในกรุ ๊ปไลน์ท่ีเขาอยู ่มีการส่งคลิปวิดิโอ 

วันที่หมอภาคย์ หรือ พันโทนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน  

ส่งคลิปออกมาที่คุยกับเด็กๆ ในถ�้า อันนั้นได้รับความร่วม

มือมา พี่เล็กก็ส่งไลน์มาให้เลย และเราได้เป็นรายการแรก

ที่เอามาออกสดคลิปวิดีโอตัว

 ปุญชนิกา : เรื่องเนื้อหาในตอนแรก จริงๆ ก็ไม่มีใคร

รู้หรอกว่าเด็กจะติดถ�้านานขนาดนี้ คิดว่าสองคืนสามคืน 

เราก็รายงานสถานการณ์ไปแล้ว แต่คราวนี้พอเริ่มนาน

สถานการณ์มันก็ไม่มีอะไรคืบหน้า คือ ตอนนี้น้องติดอยู่

ในถ�า้ หน่วยซลียงัเข้าไม่ได้ ยงัต้องมกีารระบายน�า้ รายงาน

ข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว พอตอนเช้าฉันจะต้องท�ายังไงทีนี้  

เราก็ต้องหาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ สิ่งที่ควรรู้ว่ามัน

มีเรื่องอะไรบ้าง เด็กไปติดถ�้านี้เป็นเพราะน้องไม่รู้เรื่อง

ของการเดินท่องเที่ยวในถ�้าใช่ไหม ไม่มีการเตรียมตัว 

เราก็ต้องหาอย่างนี้มาเติมเต็ม แต่เนื้อหาต้องอยู่ภายใน  

concept ของรายการ ไม่สามารถหยิบเรื่องที่แตกต่างไป
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 ปุญชนิกา : ท้าทายมาก เพราะว่าโทรมาตอนสี่ทุ่มถึง

เท่ียงคนื แต่เป็นเรือ่งโชคดีทีม่คีนนอนดกึกนัอยูบ้่าง กต็าม

คนกันเท่าที่จะตามกันได้ รุ่งเช้ามาคือก็ท�ารายการสดเลย 

และเดมิเรารูว่้าเราจะต้องท�างานหรอืออกอากาศสดในช่วง

เวลาของเราเอง คอื 7.00 – 7.30 น. แต่ด้วยในสถานการณ์

จริง และด้วยความเป็นวันแรก และความฉับพลันของ

การปรับตัวที่เกิดขึ้น ท�าให้ทีมรายการเรารับช่วงต่อจาก

ข่าวไปจนถึง 8 โมง ซึ่งคิดว่านอกจากความพร้อมแล้ว  

สิ่งหน่ึงที่ส�าคัญในการท�างานลักษณะเช่นนี้ คือเรื่องของ

ประสบการณ์ แต่จริงๆ บางคนในทมีกย็งัไม่มปีระสบการณ์ 

สิ่งหนึ่งที่ดี ซึ่งพี่โชคดีก็คือการฝึกมาให้ทุกคนต้องปรับตัว

ในการท�าหน้าที่ได้ ไม่ใช่ว่าท�าหน้าที่นี้แล้วก็จะท�าหน้าท่ี

นี้เท่านั้น หรือถ้าถึงเวลาสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเราต้อง

พร้อมสลายพฤตกิรรมและมาท�างานในบทบาททีแ่ตกต่าง

กนัไปได้ เช่น คนทีท่�าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ กต้็องสามารถ

คุยกับแหล่งข่าวได้ คนที่ช่วยเรื่องเนื้อหาก็ต้องรู้เรื่องของ

เทคนิคหรืองานโปรดักช่ันต่างๆ ด้วย ซึ่งทุกคนต้องช่วย

กนัพอถงึในตอนน้ันทกุคนต้องต้ังสติให้ได้ รวบรวมกนัและ

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

 โชคดชีัน้ทีห่น่ึงคอืเราค่อนข้างทีจ่ะฝึกน้องให้ท�างานใน

รูปแบบอย่างนี้ ไม่ใช่เป็นงานปกติเป็นงานอะไรก็ได้ก็ต้อง

พร้อมรับมอืได้ โชคดีช้ันทีส่องของทมีเรามป้ีาง (เฌอศานต์ 

ศรสัีจจงั) เป็นผู้ด�าเนินรายการ ซึง่มปีระสบการณ์ด้านข่าว

สูงอยู่แล้ว ก็เป็นก�าลังส�าคัญที่จะช่วยทีมได้และเหมือน 

พี่อาทิตย์ (อาทิตย์ ผาก�าเหนิด) ที่มีประสบการณ์เรื่อง

ของการถ่ายภาพ บางครั้งในภาวะวิกฤตทีมสนับสนุนไม่มี  

ดงันัน้จากโปรดวิเซอร์กต้็องอาจจะเป็นช่างภาพไปท�างาน

หมนุเวยีนกันไปได้ รวมถงึทีมครเีอทฟีประสานงาน พอถงึ

เวลาทุกคนก็ต้องปรับตัวเองที่จะท�างานตามหน้างาน 

“การท�ารายการสดคือหนึ่งต้องเร็ว ซึ่งก็เป็นเรื่อง

ธรรมดาอยู่แล้ว ส่วนอันที่สองก็คือการเร็วต้องเร็วด้วย

ความถูกต้องชัดเจน” 

 อธวิตัน์ : หวัเรอืใหญ่ของทีมก็คอืพีแ่จ๊ด ตอนนัน้ข้อมลู

มนัเยอะมากก็จะผ่านการเช็คจากพีแ่จ็ดก่อน ข้อมลูมเีป็นร้อย

เป็นพนั ข่าวก็น�าเสนอไปแล้ว รายการท่ีน�าเสนอก็มปีระเดน็ 

ครีเอทฟีแต่ละคนกจ็ะเสนอประเดน็ทีเ่ขาคดิได้ว่าควรจะเสนอ

ประเด็นนีม้าจนมนักองรวมกนัมนัเยอะมาก ก็ต้องมคีนทีค่อย

ตดัสนิว่าเราจะมาจัด run down ว่าควรเป็นยงัไง ซ่ึงหลงัถ่าย

รายการจบเรากจ็ะพดูคยุกนัประชมุกนัในตอนนัน้เลยว่าใน 

วนัต่อไปเราจะเล่นเรือ่งอะไร ทีม่นัจะต่างจากข่าวและคนจะ

สนใจแน่ๆ ซ่ึงมนัก็ท้าทายตรงนีว่้าวนัพรุง่นีห้รอืวนัต่อไปเรา

จะจัดล�าดบัหรอืเรยีงเนือ้หาท่ีจะน�าเสนอกันอย่างไร 

 ปญุชนกิา : ส่วนหนึง่อย่างทีบ่อกว่าองค์ประกอบน้องๆ 

ยามปกตอิาจจะโดนดโุดนอะไรกันบ้าง แต่พอถึงเวลางานแล้ว

ด้วยความท่ีเราผ่านอะไรกันมา ทุกคนต้องท�าหน้าท่ีกันอาจจะ

มากบ้างและหนกับ้าง และหลากหลาย ดงันัน้พอมเีหตกุารณ์

นีเ้หมอืนกับว่าเขามปีระสบการณ์กันมาอยูบ้่างแล้ว เขาก็จะไม่

ค่อยตืน่เรยีกได้ว่าตัง้สต ิเวลามสีิง่หนึง่จะบอกตลอดเลยว่าพอ

เจอปุ๊บอย่างแรกกคื็อสตก่ิอน ว่าจะต้องท�าอะไรต่อไป แล้วข้าง

หน้าต่อไปจะต้องเดนิอะไรต่อ 1 2 3 4... คนทีจ่ะต่อจิก๊ซอว์จาก

เราได้คอืใครบ้าง เราก็ต้องวางแผนตรงนัน้

 อธวิตัน์ : และทีช่อบมากคอืเวลาพีแ่จ๊ดหรอืทมีเอง เมือ่

เกดิข้อผิดพลาด คอืด้วยความท่ีผมไม่ชนิกบัการรายงานสด

เหมอืนผู้ประกาศข่าว มหีลายครัง้มากท่ีในสครปิต์เขยีนชือ่

มาผิดบ้างหรอืผมอาจจะน�าเข้าผิดบ้างเพราะเข้าใจว่าเป็นแบบ

น้ี กจ็ะไม่มกีารว่ากนัเกดิข้ึน ด้วยพีแ่จ๊ดกจ็ะดุในสไตล์ของเขา  

มีความท้ายทายหรือแตกต่างจากการท�ารายการปกติอย่างไร?
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แต่คือเหมือนไม่ได้กดดัน เรารู้สึกว่าจริงๆ มันควรจะเป๊ะ  

แต่ด้วยความทีพ่ีแ่จ๊ดบอกว่าทกุอย่างมันสดและมาด่วนไปหมด

มนัเกดิความผดิพลาดข้ึนกนัได้ ฉะนัน้ทกุครัง้ก่อนท�างานพ่ีแจ๊ด

จะบอกตลอดว่า “สตนิะ วนันีม้สีตนิะ” ซึง่ดอีกีอย่างทีผ่มจดั

คูก่บัน้องป้าง ซึง่เวลาผมพูดผดิกจ็ะช่วยแก้ให้เยอะมาก 

 มีความประทับใจอะไรบ้างในช่วงนั้น?

 จกัรนิทร์:  ได้เรียนรู้ในเรือ่งของการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าว่า ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนช่ือเปลี่ยนคน

อะไรอย่างน้ี คนทีม่าให้สัมภาษณ์จะแก้ปัญหาอย่างไร เมือ่

มีปัญหาเข้ามาเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไง แล้วก็ได้รู้ถึง

การเขียนข่าวเพิ่มมากขึ้นค่ะ คุณแม่ (พี่แจ๊ด) เป็นคนสอน

แล้วก็ทุกคนช่วยกันสอน

 พิมมาดา: ประทับใจในการท�างานเป็นทีมของเรา ที่

ช่วยกันหาข้อมูลค้นหาข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ว่าจะออกมา

เป็นรายการสดอย่างไร มันต้องผ่านการวิเคราะห์คิดกัน

มา บางทีเป็นเหตุการณ์ที่รวดเร็ว การพลิกสถานการณ์ใน

ขณะนั้นก็ต้องช่วยกัน ปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์

หน้างาน

 อธิวัฒน์ : จริงๆ แล้วสมัยก่อน ตอนเจอพี่แจ๊ดแรกๆ  

ผมยังพูด ร.เรือ ไม่ได้เลย แต่พอท�ารายการกับพี่แจ๊ด 

ผมกลายเป็นคนที่พูด ร.เรือได้ พูดช้าลง และผมเห็น

พัฒนาการของสองคนนี้นะครับ ไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเข้า

มาแล้วก็ไป พี่แจ๊ดสอนให้ทุกคนอยู่กันแบบพี่น้องอยู่แล้ว 

มันก็เหมือนกับการมาโรงเรียนทุกวัน และสิ่งท่ีประทับ

ใจในการท�างานกับทีมนี้ก็คือเราพูดกันทุกเรื่อง เรื่องแกง

ไตปลาร้านนีว้นันีไ้ม่อร่อยเรากม็าพดูกนั แม้ตอนท�างานมนั

ก็จะเครียดหน่อย แต่ถ้าติดขัดตรงนั้นตรงนี้ทุกคนก็จะลง

มาช่วยกันแบบไม่เกี่ยงกัน บวกกับทุกคนมีบุคลิกลักษณะ

เป็นของตวัเองทีชั่ดเจน ไม่ได้แก่งแย่งชงิดีกนัเพือ่ทีจ่ะสร้าง 

ผลงานแต่ท�าเพื่อที่จะให้มีผลงานด้วยกันทุกคน

 เฌอศานต์ : ส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นข่าวมันจะอีก

อารมณ์หนึ่ง ท่ีถูกท�าให้เข้ากับสถานการณ์อยู่แล้ว ถ้า

เกิดท�าข่าวเขาจะชี้เลยว่า 1 2 3 ใครท�าหน้าที่อะไรอย่าง

ชัดเจน มันไม่ได้ตื่นเต้น แต่พอเป็นรายการสดวันแรกเรา

ตื่นเต้นเพราะตอนท่ีเรารู้ว่าต้องท�ามันเป็นกลางคืนแล้ว 

และพรุ่งนี้มันต้องรายงานสดแล้ว เป็นรายการท่ีไม่ใช่แค่

นั่งอัดรายการ แต่เราต้องสร้างสรรค์ ต้องคิดแล้ว ต้องท�า

เนื้อหาแล้ว และก็ต้องช่วยพี่ๆ คนอื่นด้วย ก็จะได้จากตรง

นี้ เราก็ตั้งใจกันทุกคนนะครับ เพราะเข้างานกันแบบตอน

ตี 4.45 น. ซ่ึงก็มากันตั้งแต่ตีสามเลย เพราะมันต้องมา

เตรียม แล้วก็ไม่ได้กลับกันจนถึง 3 โมงเย็น และยังอยู่กัน

จนเย็นเพื่อท่ีจะรออัปเดทข้อมูลกัน เราท�ากันอย่างเต็มท่ี 

กลับบ้านค�่ามืดแต่ก็ประทับใจในความทุ่มเทของทีม

 สรัญ : ในการท�าวันแรกๆ ข้อมูลมันก็ยังเยอะอยู่  

ยังมีเรื่องใหม่ให้ได้ตื่นเต้นหรือได้หยิบมารายงาน มาเป็น

ประเด็นตลอดเวลาแล้วก็ต้องแข่งกับเวลา แต่พอช่วงหลัง

ท้ายๆ ข้อมลูทกุอย่างมนัถกูน�าเสนอไปหมดแล้ว แต่เรายงั

ต้องเกาะติดสถานการณ์และอัปเดตล่าสุดต่อเนื่อง มันก็

เป็นเรือ่งท้าทายท่ีเราต้องมานัง่มองว่า ท่ีพูดมาท้ังหมดแล้ว 

ยังมีประเด็นไหนที่พอจะเป็นประเด็นแยกย่อยออกมา

ได้อีก อะไรเป็นประเด็นท่ียังขาดไป อะไรเป็นประเด็นท่ี

มองข้ามไป และก็ประทับใจว่ามาท�างานแล้วจบรายการ 

เราก็มานั่งประชุมงานกันต่อ เรียกว่าเป็นช่วงเวลาประจ�า

มากกว่าพอจบรายการเสร็จปุ๊บกินข้าว ทุกคนกินข้าว กิน

ข้าวพร้อมกัน ประชุมถึงเท่ียง ประชุมจบแยกย้ายกันไป

ตัดงานไปหาข่าว แล้วต้องรวมให้เสร็จในตอนเย็น เพื่อ

ทีม่าท�างานกนัต่อว่าพรุง่นีจ้ะต้องรายงานอะไรอย่างไร มา

ท�าให้ชีวิตตื่นเต้น

 ศุภมาส : ประทับใจทีมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นน้องท่ีมาใหม่ 

น้องป้าง น้องต๊อบ พ่ีแจ๊ด แล้วก็เพือ่นๆ ทุกคน คอืทุกคนรู้

ว่าเหนือ่ย จะมากจะน้อยแต่กเ็หนือ่ย แต่ว่าสดุท้ายแล้วเรา

ก็มีความตั้งใจมีความพยายามท่ีจะท�าให้รายการของเรา
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ออกมาหน้าจอได้สมบรูณ์แบบทีส่ดุแบบทีเ่ราต้ังใจไว้ นีค่อื

สิง่ทีป่ระทับใจเพราะทกุคนเหมอืนร่วมมอืกนัในการท�างาน  

อกีอย่างหน่ึงก็คอืเหมอืนอยูโ่รงเรยีนประจ�าเลยตืน่เต้นตลอด

เวลาไม่สามารถเดาได้เลยว่าวนัน้ี สครปิต์จะเป็นยงัไง

 อมรรัตน์ : ประทับใจทีมงานทุกคน แล้วในทีมก็ตั้งใจ

ท�างานทุกคน แล้วเราก็ได้เข้าไปช่วยเขามากกว่าการ

ประสานงาน คือเข้าไปท�าข้อมูลด้วย เราก็ถือว่าประทับใจ

ตวัเองด้วยอย่างน้อยกไ็ด้แสดงความสามารถและศักยภาพ

ไปแล้วเขาก็ให้ท�าก็ดีใจ

 ชาลนีิ : เราเป็นคนเดยีวทีไ่ด้ลาคลอดในช่วงนัน้ แต่เรา

ก็ได้เป็นส่วนหน่ึงในยามค�า่คนืทีช่่วยเชค็ข้อมลูและมแีหล่ง

ข่าวที่เราอาจจะมี contact อยู่บ้างก็ช่วยติดต่อ เราเห็น

เฟซบุ๊กที่รันตลอดเวลา ข้อความในไลน์ (line) ที่อัปเดต

กันตลอดว่าข้อมูลมันเป็นยังไง ในวันที่เราไม่สามารถช่วย

งานได้เต็มที ่แต่การมานัง่ดูหน้าจอแล้วเหน็ว่าเพ่ือนท�างาน

กันอย่างทุม่เท แต่เรากไ็ด้เป็นฟันเฟืองเลก็ๆ ทีจ่ะหาข้อมลู

อะไรบ้างที่ช่วย support งานได้ เราจะอาศัยการคุยว่า

เดีย๋วจะมกีารโฟนอนิสอบถามข้อมลู เด๋ียวจะเข้าสายข้อมลู

อะไรยังไง เราเลยมองเห็นว่ายามท่ีเราท�างานปกติ เราก็

ท�างานตามหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ กม็บ้ีางทีก่ว่าเหนือ่ย อยาก

กลับบ้าน แต่ในช่วงนั้นเราไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้เลย ช่วงเวลา

นั้นทุกคนช่วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน จนเรามองไม่เห็น

ว่าอะไรมันเหนื่อย อะไรมันไม่ดี เรามองข้ามไปเลย เพราะ

เราอยากให้งานมันออกมาในทุกเช้า คือจะบอกว่าทีมมัน

เป็นเร่ืองส�าคญัมาก เครือ่งมอืเราดีอยูแ่ล้ว ไทยพบีเีอสเรามี

เครือ่งมอืทีด่อียูแ่ล้ว แต่ถ้ามนัขาดความเข้าใจการวางแผน 

เราว่าเครื่องมือดีขนาดไหนมันก็ล้มเหลวอ่ะ เราเลยคิดว่า

ทีมส�าคัญที่สุดในการท�างาน ความเข้าใจกัน การมองตา

กันแล้วรู้ว่าคนในทีมต้องการอะไร ถ้าท�าได้งานก็จะส�าเร็จ

 อาทิตย์ : เกือบจะแก่ท่ีสุดในทีมแล้วรองจากพี่แจ็ด 

ก็ประทับใจทีมถึงแม้ว่าคนโน้นจะไม่ได้ท�า คนนี้จะไม่ท�า 

แต่ใครที่เห็นแล้วว่าว่างอยู่ก็จะจับมาท�าทันที นี่คือทีมนี้

คือความรับผิดชอบที่ทุกคนร่วมใจกันท�าเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่ง

หมายเดียวกัน ไม่มีการแข่งกันอาจจะมีการเถียงกันบ้าง

เสียงดังกันบ้าง อย่างคืนนี้เราท�างานกันดึกเตรียมข้อมูล

เตรียมอะไรเหนื่อยแล้วกลับบ้าน แต่พอเช้ามาทุกคนก็จะ

กรูกันเข้าไปท�างาน มันก็เหมือนอย่างที่น้องๆ บอกว่ามัน

เหมือนอยู่โรงเรียนประจ�า ทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้าง

มันก็คือพี่น้อง มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรามีให้กัน 

คือนอกจากทีมแล้ว พี่ว่าความเป็นพี่น้องสิ่งนี้มันมีเยอะ

มากกว่าค�าว่าทีม

“ส�าคัญที่สุดคือทีม”
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Online Mission : 
Platform/Information/Feedback

เบื้องหลังภำรกิจกำรท�ำงำนบนพื้นที่สื่อออนไลน์ 

 สื่อสังคมออนไลน์ เรียกว่าเป็นสื่อกระแสหลักในยุคปัจจุบันก็ว่าได้ เพราะคนในสมัยนี้มีความนิยมในการเสพสื่อจาก

สือ่สงัคมออนไลน์เป็นจ�านวนมากและมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้เร่ือยๆ เพราะนอกจากจะสามารถเสพข้อมูลข่าวสารได้

อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถสะท้อนความคิดเห็น และสามารถเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองได้อีกด้วย ยิ่งในช่วง

สถานการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์ความเดือดร้อนที่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือ สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นเครื่องมืออย่าง

ดีในการช่วยส่งต่อข่าวสาร ตลอดจนประสานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทันใจ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข้อมูลข่าวสาร

ที่รวดเร็วนั้น ก็เป็นสาเหตุส�าคัญหนึ่งของการเกิดปัญหาข้อมูลข่าวสารที่ผิดเพี้ยนมากมาย จนท�าให้เกิดความสับสนและ

เข้าใจผิดได้เช่นเดียวกัน

 ในช่วงเหตุการณ์ภารกจิช่วยเหลอื 13 ชีวติติดถ�า้หลวง กลุม่งานออนไลน์ไทยพบีีเอส ถือเป็นก�าลงัส�าคญัอีกกองก�าลงั

หนึง่ทีช่่วยสือ่สารกบัประชาชนให้ได้รบัทราบข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ และสร้างความเข้าใจอนัดแีละถูกต้องให้แก่ประชาชน

โดยตลอดภารกิจ แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานที่ดูแลงานด้านออนไลน์ของไทยพีบีเอส ได้แก่ ส�านักสื่อใหม่ และ กลุ่มข่าว

ออนไลน์ ซึ่งภารกิจ บทบาท และหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานในสถานการณ์ช่วงนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากบท

สัมภาษณ์ผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานกันเลย 
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ส�านักสื่อใหม่
บทสัมภาษณ์ 

พี่ต่าย - กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อ�านวยการส�านักสื่อใหม่

“…มันเป็นข่าวอะไรเล็กๆ ดูเหมือนไม่มีอะไร...แต่อยู่ดีๆ มันก็กระเพื่อมขึ้นมาเร็วมาก…”

 พี่ยังจ�า mood and tone ได้เลยว่ามันเป็นข่าวอะไรเล็กๆ ดูเหมือนไม่มีอะไร ดูเหมือนเด็กหายเข้าไปในถ�้า เราเอง

ก็น�าเสนอเรื่องนี้ช้านะในตอนแรก และไม่ได้เน้นอะไรมาก แต่อยู่ดีๆ มันก็กระเพื่อมขึ้นมาเร็วมาก จริงๆ ตอนนั้นมีเรื่อง

ของกีฬาฟุตบอลโลกซึ่งเป็น evet ที่เราก�าลังให้ความสนใจอยู่ แต่เรื่องหมูป่าติดถ�้ากลับเข้ามาได้รับความสนใจมากขึ้น  

ส่วนหนึ่งพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก หรือ mood and tone ของสถานการณ์ ที่ข้อมูลเริ่มมีเยอะขึ้น  

ตอนน้ันเราก็เปิดไลน์เพื่อให้ผู้ชมเข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นปกติของรายการสดอยู่แล้ว และในบางรายการเราก็มีความ

พยายามจะเอาข้อความไลน์เข้าไปอยู่ในรายการสดด้วย เป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ชม และยิ่งใน

สถานการณ์ช่วงน้ัน ผู้ชมหรือคนที่ติดตามเราเขาอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้ว เมื่อไหร่ที่เปิดไลน์ ยอดคนดูจะเพิ่มขึ้น 

เพราะคนที่เคยบล็อก คนที่ไม่เคย add ก็จะ add ถึงจะพิมพ์ได้ เพราะในสถานการณ์แบบนี้ คนส่วนใหญ่อยากมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย 

 จริงๆ มนัน่าจะไม่ได้เป็นเรือ่งใหม่ เพราะทกุครัง้ทีม่สีถานการณ์วกิฤต เมือ่ข้อมลูเยอะ ต้องท�ายงัไงกไ็ด้ ให้มพีืน้ท่ีหรอื 

screen เผยแพร่ข้อมลูให้ได้เยอะทีส่ดุ จรงิๆ ข้อมลูทวติเตอร์กเ็ป็นข้อมลูแบบเดยีวกนั คณุตามจากทวติเตอร์กไ็ด้ แต่มนั

ก็มีอีกหลายคนมากที่ไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ ถ้าคุณมีข้อมูล คุณต้องหาพื้นที่ ไม่ว่าเป็นช่องทางไหน ให้มันสามารถเผยแพร่

ได้เยอะที่สุด หนึ่ง คือความคุ้มค่าเลย สอง คือ คนไม่เคยรู้จักก็จะรู้จัก ยอดติดตามเราก็จะเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาที่คนอยาก

เสพข้อมูล อะไรๆ เขาก็แอดหมด มันก็เป็นจริตคนอยู่แล้ว
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“…หน้าที่ของออนไลน์ต้องให้ทั้ง Information และรับ Feedback…” 

 ภารกิจของส�านักสื่อใหม่ ดูแลเรื่องการท�าเว็บไซต์และ

โซเชยีลมเีดยี ด้านเนือ้หาภาพรวมของไทยพบีีเอส คอื การ

ให้ information ถามว่า ข้อมูลมาจากไหนบ้าง? ก็มาจาก

หน้าจอเป็นหลกัประมาณ 90% อกี 10% กม็าจากการเอา

ข้อมลูมาขยายความต่อเนือ่ง คอืถ้าเอามาจากทีวหีมด ของ

มนักจ็ะมแีต่ซ�า้ๆ เดมิๆ บางทมีนักม็กีารเอามา re-design 

ตอนนั้นพี่ได้เรียนรู้ของการต่อยอดเนื้อหา เช่น เขามีค�าว่า 

“ฮูย่า” กัน เราก็ไปหาความรู ้ว่ามันคืออะไร เป็นต้น  

เราก็ส่งช่างภาพนิ่งไปลงพื้นท่ี ก็เลยได้ชุดภาพหลายชุด  

เช่น ชุดจิตอาสา ชุดของกลุ่มนักข่าว ชุดของบรรยากาศ

ในพื้นที่ ซึ่งก็สามารถน�ามาแตกเป็นเนื้อหา (content) ที่

เพิม่ขึน้ได้หลากหลาย เพราะว่าภาพของวดิโีอทีม่าจากทวีี 

จะเน้นภาพที่มาจากสถานการณ์  การ capture ภาพจาก

วิดีโอมันจะได้ภาพที่ไม่สวยมาก ดังนั้นการที่มีช่างภาพนิ่ง

ไปถ่ายภาพจากพืน้ทีห่รอืเหตกุารณ์จรงิเรากจ็ะได้ชดุข้อมลู 

หรือ content อีกรูปแบบหนึ่ง รวมถึงเรามีการน�าข้อมูล

มาต่อยอดเป็นการ์ตูน จริงๆ เนื้อหามันก็ไม่ต่างกัน แต่แค่

มาเล่าเรื่องใหม่เอามาเปลี่ยนเป็นการ์ตูน หรือตอนนั้นเขา

มีเรื่องของเพาเวอร์เจล แล้วคนอยากรู้ว่าเพาเวอร์เจลคือ

อะไร เราก็ท�าข้อมูลขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความรู้ 

 นอกจากนี้ก็มีรายการสดเฉพาะกิจทางออนไลน์ 

“รายการล้อมวงข่าว” เป็นรายการสดท่ีออนไลน์เท่านั้น  

ไม่ได้เช่ือมต่อ (sink) กับหน้าจอ รวมถึงรายการภาษาองักฤษ 

เพราะรอบนีต้้องสือ่สารกบัคนต่างชาตเิพิม่เตมิ โดยใช้ช่ือว่า 

“D-Day Saving the 13” ซ่ึงช่ือนีก็้จะถูกเปลีย่นไปเร่ือยๆ

ตามสถานการณ์ของช่วงเวลา เปลี่ยนช่ือไปตามหน้าจอ  

หน้าจอเปลีย่น mood and tone ไปเป็นอะไร ออนไลน์มัน

กต้็องเปลีย่น mood and tone ตาม อย่างเช่น ตอนแรก

เราต้องตามหาน้องให้เจอก่อน เจอแล้วก็เป็นเรือ่งของการพา

ออกมาอย่างไร พอออกมาอย่างไรเสรจ็แล้ว feeling หรอื
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ความรูส้กึของการ welcome Home การส่งฟ้ืนฟสูภาพ

จติใจ และการร่วมแสดงความยนิดี รายการภาษาองักฤษ

เขาก็เปลีย่นชือ่อะไรกนัตามน้ันเหมือนกนั 

 รายการออนไลน์อกีประเภทหนึง่ กค็อื รายการออนไลน์

ทีเ่ชือ่มโยง (sink) กบัหน้าจอ รายการออนไลน์แบบน้ีเราคมุ

บรรยากาศเพียงอย่างเดยีว เรยีกว่า “เป็นแบบแช่นิง่” เป็น

บรรยากาศสดไม่มีบรรยาย ตอนนั้นด้วยการส่งก�าลังคน

ของเราไปในพืน้ทีค่่อนข้างเยอะ เพือ่ให้ผลมนัคุม้ค่ากจ็ะม ี

ภาพสดตลอดเวลา เพราะเราจัดรายการตลอดเวลาไม่ไหว  

แบบนีก้เ็ป็นรายการออนไลน์แบบหนึง่ได้ อกีประเภทรายการ

สดออนไลน์ เป็นประเภททีใ่ช้โซเชยีลมเีดยี เอาเทคนคิต่างๆ  

มาเชือ่มกบัหน้าจอ คอืหน้าจอมนัม ีinformation และมันต้อง

เตมิ information ทกุอย่าง กจ็ะมแีถบข้อความอยู ่ 2 แถบ  

ที่ท�าเพิ่มอยู่ตรงนั้น แถบแรกอยู่ด้านบนก็คือตัวทวิตเตอร์  

ทวติเตอร์ก็เป็นการเอาข่าวภาษาองักฤษกบัข่าวภาษาไทย 

สลบักนัไปเป็นการสรปุข่าวสัน้ๆ ส่วนแถบทีส่องด้านล่างเป็น

แถบเปิดส�าหรบัการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ เพราะมนัเป็น

แพลตฟอร์มแสดงความคดิเหน็จากผูช้ม หรอืผูป้ระกาศข่าว

อาจจะพดูถึงเรือ่งของการรบับรจิาค การขอรบัความช่วยเหลอื 

กจ็ะมีผูช้มท่ีอยากแลกเปลีย่น และอยากให้ข้อมลู เข้ามาม ี

ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 

 หน้าท่ีของออนไลน์นอกจากการให้ information แล้ว 

กเ็ป็นเรือ่งของการรบัความคดิเห็น หรอื feedback เรียก

ว่าเป็นการ listening การ engagement กับผู้ชมทุก 

ช่องทาง และต้องไม่ใช่แค่ช่องทางของไทยพบีเีอส คอืมนั

ต้อง listening world wide การด ูengagement ของคน

มนัจะมปีระโยชน์หลายอย่างเลย ก็คอื เราได้ feedback  

ของเขาในมมุท่ีเขาพดูถึงเรา ดหีรอืไม่ด ี เขาสงสยั หรอืเขา

อาจจะเป็นเคร่ืองช่วยเตอืนเกีย่วกับข้อมลูของเรา เขาอยาก

รูข้้อมูลอะไร เราก็สามารถ service เขาได้ การรูก้ระแส คอื

อนัท่ีสอง ไม่ได้พดูถึงเรากจ็ริง แต่เราสามารถดูได้ว่า ตอนนี้

คนก�าลงัสนใจเรือ่งอะไร พวกชิน้ความรูเ้รากไ็ปเจอมาจาก

ค�าถามต่างๆ เช่น “ใครรูจ้กัเพาเวอร์เจลบ้าง?” ความรูพ้วกนี้ 

เราไปเจอมาจากการถาม message กท็�าให้เราคดิว่า ท�าไม

ไม่ท�าความรูข้ึน้มาเพือ่ส่งเสรมิความรู ้ การมอนเิตอร์พวกนี ้

ประโยชน์ถัดมาก็คือ การ engagement พื้นท่ีตรงไลน์ 

เป็นมมุหนึง่ของสือ่สาธารณะ ต้องเปิดพืน้ทีใ่ห้คนสะท้อน 

ตอนนัน้เหมอืนต้องการถงุส�าหรบัใส่ของจ�านวนมาก เราก็

เป็นส่ือกลาง เราก็ต้องมอนเิตอร์พวกนีส่้งให้หน้าจอเหมอืน

กัน อนันีค้อืหน้าท่ีของการดพูวก comment feedback ซ่ึง

อย่างท่ีบอกว่ามนัต้องจบัตาดตูลอดเวลาเหมอืนกนั

 หน้าทีอี่กอย่างหนึง่ทีท่�าตอนนัน้มนัต้องมีคนท�าหน้าทีใ่น

การเจรจากบั Partner ต่างๆ เช่น เฟซบุก๊ อย่างตอนแรกเรา

ท�าเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ต่อเนือ่งประมาณ 4 ช่ัวโมง พอครบกต้็อง

หยดุ เราก็ไปเจรจาขอให้เขาขยายเป็น 8 ช่ัวโมง มนัก็เป็นการ

เจรจาพเิศษ เพือ่ให้ผูช้มสามารถดตู่อเนือ่งได้ มนัก็สอดคล้อง

กบัสถานการณ์ทีห่น้าจอก�าลงัเป็น แต่พอถงึเวลาจรงิๆ มันก็

ไม่ได้ยาว 8 ช่ัวโมงอย่างนัน้ตลอด อย่างหน้าจอมนัหยดุพัก

เป็นรายการ บางท ี3 ชัว่โมงแล้วกห็ยดุพกั แต่พอไปเจรจามา 
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เขากใ็ห้มา 2 อาทติย์ ในการขยายสตรมีมิง่เฟซบุก๊ไลฟ์เฉพาะ

ไทยพีบเีอส จาก 4 เป็น 8 ชัว่โมง ตอนน้ีกก็ลบัไปเป็นปกติ 

ทีต้่องเจรจาเพราะถ้าหน้าจอบอกว่าขอยงิยาวเลย เรากร็ูว่้า

เรามีเครื่องมืออะไรแบบไหนบ้าง ส่วนภารกิจอื่นๆ ก็เป็น

ส่วนกลางในการ support หน้าจอมากกว่า support การ

ท�างานของหน่วยงานต่างๆ เช่น การประชาสมัพนัธ์ข้อมลู 

การถ่ายทอดสด (live streaming) เป็นต้น

“...ต้องยอมรับว่าเราได้เรียนรู้อะไรพอสมควร ยังมีจุด

ที่พลาดไป จุดที่เสียดายโอกาสไปเหมือนกัน...”

 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ค่อยๆ เคลื่อนตัว

จากหน้าจอและรายการพิเศษ แล้วก็ท�ารายการพิเศษมา  

จนกระทั่งความเข้มข้นของเนื้อหามันเพิ่มขึ้น ก็เร่ิมมี

การเอาส่ือใหม่เข้าไปหน้าจอ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นกัน มัน

ก็จะไปมีผลในเรื่องของเรตติงของช่องทางสื่อใหม่ท่ีมัน

สูงแล้วก็ขยับขึ้นมา เริ่มเอาบริการที่เป็นสื่อใหม่เข้ามา  

เร่ิมเอาแถบข้อความทวิตเตอร์เข้ามาแทรกประมาณวันที่  

2 กรกฎาคม 2561 กเ็ริม่มกีารท�าอะไรกบั facebook และ

เริ่มมีความเข้มข้นขึ้น เมื่อเราไลฟ์กันทั้งวัน เริ่มไปท�าอะไร

ในเชิงเทคโนโลยีแล้ว พอมาวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เริ่ม

มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเข้ามา จริงๆ อันนี้มันเป็นการเริ่ม

ท�า kick Off อะไรใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี และ

ด้านที่เป็น service ใหม่ๆ ที่เป็นสื่อใหม่ซึ่งจะเป็นอะไร

กว้างๆ ก่อน

 ตอนนั้นเราใช้ไลน์เยอะมาก เพื่อเป็นช่องทางการ

ส่ือสาร เรียกว่าไม่ได้เป็น official มาก แต่เราใช้ไลน์ในการ

สื่อสารทุกกลุ่ม อ่านข้อมูลเยอะมาก ข้อมูลล้นมาก แต่ล้น

มันก็ดีกว่า miscommunication กัน แล้วอย่างสื่อใหม่

ท�างานกับหลายหน่วยงาน รวมถึงทีมที่อยู่ที่ถ�้าหลวงด้วย 

กับผู้บริการอีก การ communication มันส�าคัญมาก  

ซ่ึงต้องยอมรับว่าเราไปแฝงตัวกบัเขาหมด ทนีีม้นัจะไม่ต้อง

มาจดัประชมุทางการ แทบจะไม่มปีระชมุอะไรกนัมากเลย 

แต่ว่าเราต้องรูท้กุเรือ่ง ทวีีจะรูแ้ค่ว่าออนไลน์มีหน้าทีโ่พสต์

อย่างเดยีวไม่ได้ ต่างคนต่างต้องส่งข้อมลูตวัเอง ส่งให้หมด 

ห้ามปิดกัน้ข้อมลูการสือ่สารเลย เช่น ออนไลน์ต้องรูทุ้กการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ผังใครอยู่ตอนนี้ หรือว่ามีคนเก่ียวข้อง

อะไร วันนี้จะน�าเสนออะไร วันนี้จะเล่นประเด็นไหน การ

มอง information มันดี 

 ตอนนั้นที่สื่อสารกันมันก็มีหลายอย่างที่ควรต้องระวัง

เยอะ เช่น จะมีการแจ้งทุกวันว่าวันนี้อย่าลืมใส่แฮชแท็ก

ต่างๆ ก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์แฮชแท็กอยู่ บางทีแอดมิน 

มีหลายคนหลายกะ เราก็จะโยนกลับไป สื่อสารกลับไปว่า 

แฮชแท็กขอให้ใช้แบบไหน หรืออย่างเช่น ตอนนั้นมันมี 

case ที่ผู้ว่าฯ เขายังอยู่ที่เชียงราย เราก็เรียกเขาว่าผู้ว่าฯ

ณรงค์ศักดิ์ แต่ต่อมาเขาย้ายมาที่พะเยาแล้ว ก็ต้องอัปเดต

ไปว่า ห้ามเรยีกเขาว่าผูว่้าฯ เชยีงราย แต่เราจะใช้ชือ่ว่าอะไร 

ถ้าเราจะใช้ชื่อย่อ จะเรียกว่าอะไร ถ้าเป็นชื่อเต็ม จะเรียก

ว่าอะไร อันนี้เป็นข้อตกลงกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกคน

ต้องอ่าน ต้องอปัเดตกัน หรอืพอมคี�าย่อ เราจะอ่านอย่างไร 

ถ้าเป็นภาพหน่วยซีลต้องเบลอหน้า ถ้าเขยีนหน่วยซลีภาษา

ไทยต้องเขียนแบบไหน ถ้าเขียนภาษาอังกฤษต้องเขียน 

ตัวใหญ่ทั้งหมด อันนี้เป็นข้อตกลงกันง่ายๆ ที่มันเป็น 

official พี่ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องสื่อสารกัน 

 ช่วงนั้น youtube เราถึงขั้นติดเทรนด์อันดับหนึ่งของ 

youtube ประเทศไทยเลย ส�าหรับคอนเทนท์นี้ มีคนเข้า

มาดูพร้อมๆ กันเยอะ เราก็ดึงว่าโพสต์อันไหนของเราใน 

โซเชียลมีเดียที่มันมีความนิยม โพสต์วิดีโออันไหนที่มันปัง

สดุในช่วงนัน้ เอาไว้เป็น case study เรากม็าวเิคราะห์ลอง 

list ดูว่าสิ่งท่ีมันเป็นจุดแข็งของเราในตอนนั้นว่าดีเพราะ

อะไร แล้วออนไลน์อันไหนไม่ดีเพราะอะไร 

 ต ้ อ งยอมรับว ่ า เรา ได ้ เ รี ยน รู ้ อะ ไรพอสมควร

เหมือนกัน มันไม ่ ได ้ดี ไปซะหมดนะ มันยั งมีจุด
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พลาดไป จุดที่เสียดายโอกาสไปเหมือนกัน ข้อดีคือวัตถุดิบเราเยอะมาก แหล่งข้อมูลเราก็มีเยอะมาก ความ

ต้องการของผู้ชมกระหน�่าอยากเสพมาก เหตุการณ์มีระยะเวลานาน เป็นข้อดี เพราะในช่วงแรกๆ ท่ีเรายัง

ท�าไม่ดีมันก็มีระยะเวลาให้เราได้ปรับ ไม่เช่นนั้นตอนจบเราอาจจะไม่ปังขนาดนี้ก็ได้ พอมีเนื้อหาเยอะมันก็มี

การต่อยอดได้เยอะ ข้อดีของออนไลน์ก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มท่ีมีข้อจ�ากัดเรื่องเวลา มีจ�านวนฐานสมาชิก 

ที่ดี เพราะว่าโซเชียลมีเดียเรามีฐานจ�านวนที่มากพอสมควรอยู่แล้ว แล้วก็มีบริการท่ีแตกต่าง คือไม่มีสื่ออันไหนท่ีท�า

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษก็มาในช่วงเวลานั้นพอดี  

แม้ยอดไม่ถึงกับดีมาก แต่ก็ถือว่ามีความพร้อมในการท�า  

ก็เป็นความแตกต่างท่ีพิสูจน์ได้ อย่างทวิตเตอร์ภาษาไทย

คนกอ่็านได้อยูแ่ล้ว แต่เหตุการณ์น้ีมัน global พอหลงัๆ มนั

เป็นนานาชาติแล้ว ข่าวภาษาอังกฤษมันเลยเป็นจุดเด่นที่ 

ไทยพีบีเอสท�าได้ทั้งสองภาษา แต่ถ้าให้ดีคือหน้าจอควรมี

พ้ืนท่ีให้เวอร์ชัน่ภาษาองักฤษมากขึน้ หน้าจอยงัเป็นภาษา

ไทยอยู่ ซึ่งจริงๆ มันเป็นจุดที่พี่มองว่าเราสามารถน�าเสนอ

ได้เลย เพราะไม่มีส่ือไหนที่ท�าสองภาษา การวางแผน

เนือ้หาผลติล่วงหน้า มกีารวางแผนทีดี่ เพราะระยะเวลามนั

นาน มันก็มีการวางแผนได้ว่าจะผลิตอะไรดี อย่างการ์ตูน 

มันก็สามารถมาวางแผนได้เลย เพราะว่ามันต้องใช้เวลา

ท�างาน เหตกุารณ์วกิฤตทีม่รีะยะเวลานาน พอเราจับทางได้

ว่าเราจะท�าอะไร มนักผ็ลิตออกมาได้ หลายรปูแบบมากขึน้ 

แต่จุดที่พี่มองว่ามันยังมีจุดอ่อนคือ การที่ข้อมูลมันเยอะ 

มันผลิตไม่ทัน เพราะทรัพยากรไม่เพียงพอ

“…แตกต่างจากการท�างานปกติมากในเรื่อง

สถานการณ์ แต่ถ้าเรื่องกระบวนการท�างานมันไม่แตก

ต่างมาก...”

 การท�างานช่วงนั้นถือว่าแตกต่างจากการท�างานปกติ

มากในเรือ่งสถานการณ์ แต่ถ้าเรือ่งกระบวนการท�างานไม่

แตกต่างมาก ในเร่ืองของสถานการณ์ต่างกนัตรงที ่หนึง่คอื

มันเป็นสถานการณ์ท่ีมี information เข้ามาจ�านวนมาก 

ต่อเนื่องตลอดเวลา ข้อมูลมันมาเยอะจริงๆ ข้อมูลจาก

ทีวี มันอาจจะไม่เยอะ ไม่แตกต่าง แต่ข้อมูลของคนที่เล่น  
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คนที่อ่าน คนที่ชม พอเป็นสถานการณ์แบบนี้ คนอาจจะ

เทความสนใจมาที่ออนไลน์มากเป็นพิเศษอยู่แล้ว คนดู

มากขึน้ ถ้าช่วงน้ันเปิดมาแล้วไม่มอีะไร มนัก ็lost เสยีดาย

โอกาส เพราะฉะนั้น เมื่อทุกคนเบนมามองเรามากข้ึน  

เราก็ต ้องเร ่งท�าข ้อมูลตรงนี้ป ้อนตลอดเวลา อย่าง

สถานการณ์ปกติถ้าข้อมูลเยอะจะกลายเป็นขยะ (junk) 

ไปเลย แต่พอสถานการณ์แบบนี้เราสามารถอัดข้อมูลได้

เลย เขาไม่ว่าเลย เช่น เราอัดข้อมูลในทวิตเตอร์ไป เขาก็

ไม่ร�าคาญ แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติมันจะไม่เป็นแบบนี ้

ส่วนก�าลังคนเราก็วางให้คนมาสแตนด์บายหมดทุกคน 

ใครว่างก็มาท�า มันก็จะแบ่งกันไป มีงานให้ทุกคนท�าหมด

เลย อยู่ตรงที่หน้าจอตลอดทั้งวัน อย่างกะวันปกติจะเป็น 

3 กะ กะละ 2 คน แล้วเสาร์อาทิตย์มี 2 กะ กะละคน พอ

สถานการณ์นีมั้นมงีานถาโถม กเ็ปล่ียนแปลงกะการท�างาน

ใหม่ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานใหม่

 วันที่เจอทั้ง 13 คน น่าจะตอนสามสี่ทุ่มของวันที่ 2 

กรกฎาคม 2561 วันนั้นเป็นวันที่ผู้บริหารไปสัมมนากัน 

แล้วพ่ีอยู่ที่โรงแรม อ่านไลน์แล้วก็ตกใจว่าเจอในวันหยุด

แล้วตอนกลางคืน คนท�างานก็ไม่มีแล้ว อีกทั้งมาสัมมนา

กันด้วย พอรู้ว่าเจอข้อมูลมันต้องมาแน่เลย ซึ่งวันนั้นต้อง

ยอมรับว่าเราปล่อยเนื้อหาได้เร็วมาก อันนี้ต้องยกเครดิต

ให้ทีมปลา (สุพรรณี สันติพงษ์) ที่เขาไปท�าเน้ือหาล่วง

หน้าเอาไว้ 3-4 แบบ ทั้งในเชิง positive และ negative 

ความเร็วมันก็เลยได้ตอนน้ัน แต่ก็ไม่ได้เตรียมไว้เฉพาะ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น แต่หมายรวมถึงเรื่องของ 

เทมแพลต ทีมกราฟิกก็มีการวางในส่วนนี้เอาไว้ด้วย แล้ว

ให้ทางทีมนี้้ใส่ข้อมูล วางแผนการใช้พวก footage วิดีโอ 

หวัท้าย ให้ทางนีใ้ส่ information ได้ในหลายๆ สถานการณ์ 

อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์พวกปัจจุบันทันที เพราะเราไม่

สามารถจะสแตนด์บายคนได้ตลอดเวลาทันที เราก็ต้อง

คาดการณ์ พ่ีว่าพี่ก็พลาดอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน อย่าง

ตอนที่พบแล้ว ตอนที่เป็นวิดีโอแปล ตอนนั้นก็ท�าได้ช้าไป 

“...ยกระดับผู้เสพสื่อ...”

 ส�าหรับสถานการณ์นี้มันก็เป็นข้อดีอยู ่แล้ว แต่มัน

ไม่ได้เป็นข้อดีส�าหรับไทยพีบีเอส เขาเรียกว่า “บริบท

สังคมออนไลน์” คือมันเป็นการยกระดับตรงท่ีเวลาท่ีมี

สถานการณ์วกิฤต คอืข้อมลูมนัเยอะกบัความต้องการของ

คน demand (อุปสงค์) กับ supply (อุปทาน) มันตรงกัน 

(match) พอด ีมนักจ็ะเจอ case หลายๆ case ข้อมลูจาก

เรา ข้อมูลจากสื่อ เกรด A เกรด B เกรด C ค่อนข้างเยอะ 

วิธีการท�างานของสื่อหลายๆ แบบก็เยอะ คนก็มีการเข้า

มาส่องเยอะ พอเข้ามาส่องเขาก็จะเห็นหลายๆ เกรดเยอะ 

พอเหน็หลายๆ เกรดเยอะ เขากจ็ะเจอความถกูต้อง ความ

ผิดพลาด เขาเจอ ดราม่าอะไรเต็มไปหมดและพฤติกรรม

ของเขาและความคาดหวังของเขา มันเป็นไปในทาง

เดยีวกนั คอื ทกุคนอยากได้ข้อมลูตรงนีห้มด มนัไม่เหมอืน

สถานการณ์ทัว่ไปทีแ่บบอยากได้เล่นบ้างอยากได้แซวบ้าง 

ผิดก็ไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล่นๆ แต่พอมันเป็นสถานการณ์

ลักษณะแบบนี้ ความคาดหวังของคนมันจะไปในทาง

เดียวกัน คือ “เฮ้ย! คุณต้องถูกสิ” ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

รวดเรว็ ตรวจสอบให้ด้วย หรอืเอาชดุความรูใ้ห้ด้วย เพราะ

มันเป็นแนวทางเดียวกัน นิสัยใจคอของคนที่เอาใจช่วย  

ถ ้ ามีการท� าอะไรที่ มันละเมิดกฎกติกา มารยาท  

เขาก็พร้อมใจกันไม่ยอมรับ หรือ anti อยู ่แล้วผนวก

กับ เพจใหญ่ๆ ที่มาเรียนรู้จากนักวิชาการ เช่น Drama 

Addict ท่ีเขาตั้งใจจะโพสต์ชื่นชมยกตัวอย่างเนื้อหา

ที่ดี สื่อที่ท�าหน้าที่ดี ตั้งใจที่จะโพสต์มาเป็น case 

study ช่ืนชม มันท�าให้เขาเหมือนเป็นโรงเรียนสอนไป

ด้วย เอา case นั้นมาเป็นโรงเรียนสอนเรื่องจริยธรรม

ไปด้วย หลักการของการติดตามข่าวที่ดี เรามีหน้าท่ี

รายงานข่าว แต่ว่าบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เจอ

ท้ัง case study และ case ดราม่า เขาก็ดึงเอา case 

พวกนี้มาเป็น case study จริยธรรมสื่อให้ลูกเพจหรือ 

คนท่ีตามเขาเยอะๆ ได้เรียนรู้ไปด้วยว่าการท�าแบบนี้มัน
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เป็นการละเมดิ การท�าแบบนีม้นัคอืการ copy 

การท�าแบบนี้มันไม่ควร การแสดงนิสัยหรือ

ภาษาอย่างน้ีดีไม่ดี หรืออะไรคือข่าวปลอม  

มันเป็นการ educate หรือให้ความรู้กับคน 

การทีเ่ราไม่ใช่คนพดูเอง มนักเ็ชือ่ถอืได้อยูแ่ล้ว 

กถ็อืเป็นการยกระดบัประสบการณ์การเรยีนรู้

ของคนได้ แต่จะได้นานหรอืเปล่า หรอืว่าได้แค่

ชัว่ครัง้ชัว่คราวฉาบฉวย พีว่่าเหตกุารณ์อย่างนี้

มันต้องท�ากันไปเรือ่ยๆ เพจพวกนีม้ส่ีวนส�าคญั

มาก แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ดีๆ แล้วจะมายก

ตัวอย่างขึ้นมาหรอก เพราะเราก็ไม่ได้ให้เขา

อวย แต่ถ้าเกิดมันทนไม่ได้จริงๆ พวกเขาจะ

มีอุดมการณ์ของความเป็นเจ้าของเพจ ที่รัก

ในความดี มันก็ยกระดับนะอย่างน้อยคนก็รู้

แหละว่าเป็นสื่อ แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันน่า

กลัวจริงๆ ถ้าพลาดแค่เรื่องเดียวมันก็ท�าลาย

สิง่ทีม่นัท�าดมีาตัง้เยอะ เพราฉะนัน้กต้็องระวงั

มาก อย่างของเราก็มีเร่ืองดราม่า อย่างเช่น 

ตอนที่เราได้รับค�าชม เราก็รู้เลยว่าบางทีเราก็

มีความผิดพลาด เช่น สะกดผิดแต่เมื่อไหร่ที่

เราถูกคนอวย คนชม คนยกระดับขึ้นเยอะๆ 

พอเราสะกดผิดขึ้นนิดหนึ่ง คนก็จะ refer เลย 

เขาก็จะ comment อย่างนั้นจริงๆ ว่า “อย่า

สะกดผิดสิอุตส่าห์ชื่นชม” เป็นสื่อในระดับ

มาตรฐานอยู่ เหมือนมาตรฐานเรามันก็สูงขึ้น

ไปอีก เราก็ต้องเข้มงวดกบัน้องมากขึน้ คนกจ็ะ 

refer ความเป็นมาตรฐานสูงขึ้นไปอีก 
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กลุ่มข่าวออนไลน์
บทสัมภาษาณ์ พี่นุ่น - จุฑาภรณ์ กัณหา 

ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต์ กลุ่มบริหารข่าวรายวัน

ข่าวออนไลน์เรามีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร 4 อย่าง

คือ (1) เว็บไซต์ข่าว (2) เฟซบุ๊ก (3) ทวิตเตอร์ (4) ยูทูป 

ที่ใช้ชื่อว่า “Thai PBS News”

“..มันก็ไม่ได้ชัดว่ามันจะต้องยาว แต่ถ้าถามว่าในมุม

ข่าว เราคิดว่าเราต้องติดตามทุกวันและเสนอทุกวัน”

 ส�าหรับประเด็นข่าว 13 ชีวิตติดถ�้าหลวง ในช่วงวัน

แรกกับวันที่สอง สถานการณ์ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะยืดยาว 

แต่ถ้าถามว่าในมุมข่าวแบบนี้เราคิดว่าเราต้องติดตาม 

ทุกวันและเสนอทุกวันแน่ๆ ว่าปฏิบัติการของเขาในแต่ละ

วันเป็นยังไง เชื่อว่าประชาชนน่าจะอยากรู้ ก็มีการคุยกัน

ตั้งแต่ต้นว่าข่าวเรื่องนี้น่าจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องตามให้

ความส�าคัญเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกัน คือ ต้องตามทุกวัน

อาจจะต้องให้น�้าหนักมากกว่าข่าวอ่ืนๆ หน่อย แล้วก็พอ

มันเร่ิมชัด มีเร่ืองของการปฎิบัติการก็เลยรู้สึกว่ามันก็คง

ต่อเนื่องยาวนานเหมือนกัน เราก็ตามมาทุกวันเหมือนกัน

“…พอยกผัง งานหนักมากขึ้น...”

 พอยกผัง งานหนักมากขึ้นเพราะในภาวะปกติของ

เว็บไซต์ข่าว เรามีสิ่งที่ต้องท�าคือ หนึ่ง เราท�าข่าวของ 

ตัวเองที่คิดว่าเป็นประเด็นเอง เราออกไปท�าข่าวเขียนข่าว

เอง ติดต่อแหล่งข่าวเอง สอง คือ เป็นข่าวที่เราเอามาจาก

ข่าวทีวีเราเอามาปรับเป็นภาษาข่าวเว็บไซต์ เอามาวางให้

มันเป็นข่าวเว็บไซต์ขึ้นเว็บ แต่พอล้มผังไปแล้ว เราก็ให้

ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่ง การลงแรงก็ให้ข่าว

นี้ไปหมดเลย แต่ข่าวอื่นๆ ก็ยังมี ยังต้องมีติดต่อไปด้วย   

พอมันล้มผังรายการไปแล้ว มันก็จะมีการจัดรายการสด

ซ่ึงรายการสดนี้จัดอยู่หลังท่ีน่ังท�างานของทีมเราเลย คือ

ทุกครั้งท่ีมีรายการสด พวกเราก็จะได้ยินทุกอย่างอยู่แล้ว 

ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดรายการสดทั้งหมด  

โชคดีท่ีเราได้นั่งอยู่ตรงนั้น เวลามีข้อมูลอะไรใหม่ๆ เราก็

สามารถโพสต์เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ในการ

รายงานเบือ้งต้นอย่างรวดเรว็ก็ทวติเตอร์ไปก่อน เฟซบุก๊ไป

ก่อน แล้วเนือ้หาทัง้หมดเรากเ็อามาเขยีนข่าวขึน้ทีเ่วบ็ไซต์

อีกทีหนึ่งในฉบับที่ข้อมูลเนื้อหาเต็มที่แล้ว นอกจากนี้ก็คือ

ในเหตุการณ์นี้มันจะมีช่องทางการส่งข่าว เราก็มีอยู่แล้ว

ของส�านักข่าว คือน้องนักข่าวท่ีอยู่ในพื้นท่ีก็จะส่งข้อมูล

ทางไลน์ เราก็จะเอาข้อมูลมาดูความเหมาะสมว่าบาง

ส่วนเอาไปใช้เผยแพร่ในทวิตเตอร์กับเฟซบุ๊กได้หรือไม่ 

คือเป็นการเอาข้อมูลน้อยๆ ย่อยๆ ขึ้นไปก่อน และถ้าเขา 

ส่งข่าวมายาวๆ กเ็อาข่าวนัน้มาขึน้เวบ็ไซต์ แต่บางเวลาเรา

ก็ไม่รอเขา เขามันเป็นรายการสด เขาต้องเสียเวลาในการ

ไปหาข้อมลูนีน่ัน่ บางครัง้เราฟังจากรายการสดทีเ่ราได้ยนิ

เขารายงานมาประมาณซัก 1 2 3 ประเด็น เราก็สามารถ

เอาประเด็นพวกนี้ไปหาข้อมูลต่อและเขียนใหม่ คือหา

ข้อมูลเพิ่มและเขียนเป็นข่าวขึ้นได้อีกข่าวหนึ่ง โดยมันมี

เหลอืประเดน็จากเขาประมาณ 1-2 ประเดน็ทีเ่ขารายงาน

มา ในขณะท่ีเราสามารถหาประเด็นต่อได้ เราก็จะติดต่อ
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โทรหานกัข่าวเพ่ือหาข้อมลูเพิม่เติม เรากท็�าในรปูแบบของ

ข่าวเพื่อขึ้นในเว็บไซต์ ทวิตเตอร์ ตามช่องทางที่เรามี คือ

นอกจากฟังข้อมลูแล้วเราก็ต้องตามด้วย แล้วกอ็กีอนัหน่ึงที่

พอเขามรีายการสดตรงนัน้ หน้าทีอ่กีหน้าทีห่นึง่ทีเ่ราได้รบั

กค็อืเราต้องหาข้อมูล support ให้กบัผูป้ระกาศในรายการ

สดตอนนั้นด้วย เพราะว่าพอมันมีการจัดหลายวัน ข้อมูล 

ในคลังของผู้ประกาศก็จะวนๆ เราท�างานเว็บไซต์ เราดู 

ทวิตเตอร์ เรามอนิเตอร์ตลอดก็จะเห็นความเคลื่อนไหว

ของที่อื่นหรือความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆ  

ถ้ามันมีอะไรใหม่ๆ เราก็จะเอาข้อมูลนั้นมาให้ผู้ประกาศ

พูดหรอืบางทเีรากจ็ะหาแหล่งข่าวให้ กจ็ะถามว่าสมัภาษณ์

ทางโทรศัพท์หรือไม่ เหมือนเราก็ท�างาน support ให้กับ

รายการสดไปด้วย

“…เราพยายามคิดประเด็นใหม่ๆตลอด...

เสียดายที่ทีมเราไม่ได้ลงไป”

 เราก็พยายามคิดประเด็นใหม่ๆ คิดตลอด แต่เพราะ

ด้วยความท่ีหน้างานมันเยอะ นักข่าวเยอะมาก เราไม่ได้

ลงไปเลย ทีมเราไม่ได้ลงไปเลยเพราะมันลงไปเยอะแล้ว

ก็เสียดายที่ทีมเราไม่ได้ลงไปเอง เพราะถ้าลงไปเองเรา

ก็จะมีอะไรหลายอย่าง คือนักข่าวทีวีอาจจะมีข้อจ�ากัด

หลายอย่างในการที่จะส่งข้อมูลให้กับทีมเว็บ เพราะว่า

เขาก็ต้องหาข้อมูลทุกอย่างกว่าจะออกแต่ละเบรก ซึ่งมัน

ก็ต้องเค้นมากยิ่งหลังๆ เราออกอากาศติดต่อกันตลอด 

มันก็จะเริ่ม down ในเรื่องของข้อมูล ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โต๊ะ

เว็บคิดว่ามันเร่ิมไม่มีอะไรแล้วนะ เราก็พยายามไปมองดู

ในเรื่องความสนใจของคนว่าตอนนี้คนทางออนไลน์สนใจ

อะไร เราก็จะไปโฟกัสเรื่องนั้นมาให้ ก็จะทวิตเตอร์ไปตาม

ข้อมูล เราก็ต้องดูความสนใจ (trend) ของออนไลน์เพราะ

ว่าข่าวของออนไลน์ คนจะบริโภคไม่เหมือนทีวี จริงๆ  

ถ้าเป็นประเด็นทีวีก็จะคิดอีกแบบหนึ่ง ออนไลน์ก็จะเป็น

อีกแบบ ถ้ามันเป็น issue ในนั้น แล้วเราเอามาท�าข่าวได้

เร็ว คนก็จะติดตามเรา

“...ทีมงาน 9 คน ท�างานไม่มีวันหยุด...”

 ทีมข่าวออนไลน์มีอยู่ประมาณ 9 คน ซึ่งการท�างาน

ตอนนั้น คือ ท�างานไม่มีวันหยุดก็คือ “Full Team”  

กันตลอดเหมือนว่าเขาต้องเปลี่ยนเวลามอนิเตอร์กัน  

ตลอด 24 ช่ัวโมง อย่างวันท่ีเจอ ก็ท�างานกันถึงเช้าเลย 

จากวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้ ก็เต็มท่ีไม่ได้หยุดเลย เพราะว่า

มันก็มีข่าวอื่นที่ต้องท�าต้อง support ด้วย แล้วช่วงที่พีคๆ 

อย่างช่วงที่ต้องพาเด็กส่งโรงพยาบาล ในทวิตเตอร์ปกติ

ก็จะมีข้อความอย่างเดียว เราก็ท�าโปสเตอร์ข่าวสั้นขึ้น

ไปด้วย พอหลังๆ คนชอบอ่านอะไรท่ีเป็นภาพและมี

ข้อความ ยอดทวิต รีทวิต ก็จะดี หลังๆ เราท�ารายงาน

กันเป็นวินาทีเลย พวกค�าในข่าว โค้ดค�าของผู้ว่าฯ เราก็

หาค�าประโยคเด็ดๆ ท�าเป็นโปสเตอร์ข่าวสั้น แล้วก็ขึ้นใน 

ทวิตเตอร์ ในเฟซบุ๊ก อันนี้ก็จะท�าให้เป็นการสรุปข้อความ

ให้กับประชาชนท่ีอ่านข่าวเรว็ๆ เขากจ็ะเลือ่นทวิตเตอร์เลย

เหน็โปสเตอร์กส็ามารถเข้าใจได้ ไม่ต้องไปอ่านข่าวทัง้หมด
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“รูปแบบการท�างานก็เหมือนปกติ  

แต่มันมากขึ้นเท่านั้นเอง”

 การท�างานของช่วงนั้นกับช่วงเวลาปกติไม่ได้แตกต่าง

กัน แค่มันมากขึ้นเท่านั้นเอง ในหนึ่งนาทีมันเพิ่มมากข้ึน 

ทกุคนกท็�างานแบบปกติกันอยูแ่ล้วคอืท�า text ขึน้เวบ็ไซต์

พอทุกคนน�าขึ้นเว็บแล้วก็จะน�ามาลงทวิตเตอร์ มาออก 

ทุกช่องทาง ถ้ารูปแบบการท�างานก็เหมือนปกติ แต่

มันมากขึ้นเท่าน้ันเอง เช่น เขียนข่าวก็เขียนข่าวมากขึ้น  

ทวิตก็ทวิตมากขึ้น โพสต์เฟซบุ๊กเพิ่มมากขึ้น แต่รูปแบบ

การท�างานก็อาจจะเหมือนเดิมแค่มีภาระงานเพิ่มขึ้น เช่น

อาจจะต้องมอนิเตอร์เยอะขึน้หน่อยเพราะบางส่วนต้องมา 

support ทีวีด้วย

“ยอดการเข้าดูเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์

ในเดือนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด”

 ช่วงน้ันมันดขีึน้ คนเข้ามาในเว็บเยอะเลย ดูจากตวัเลข

เหน็ชดัเลยว่ายอดการเข้าดูเฟซบุก๊กบัทวติเตอร์ ในเดือนที่

เกิดเหตุ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลย 

“จุดแข็งของเราคือความน่าเชื่อถือ 

ความไม่หวือหวา และความถูกต้อง” 

 จุดแข็งของเราคือความน่าเชื่อถือ ความไม่หวือหวา 

และความถูกต้อง คือ ถ้าตรวจสอบแล้วข่าวไม่ถูก เราก็ไม่

ขึ้น หรือขึ้นช้านิดหนึ่งเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อน ไม่รีบจน

มนัผดิ หลายเรือ่งเราตรวจสอบกันจริงจังมาก พยายามมาก 

ใครมี connection อะไรก็ติดต่อตรวจสอบเลย พยายาม

ทุกช่องทาง ถ้าไม่ชวัร์กย็งัไม่ออก เรากพ็ยายามท�าให้ดีทีส่ดุ 

อนันีก้ค็อืเป็นจุดแขง็ของเราทีพ่ยายามท�าทุกอย่างต้องชวัร์

ถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงถึงจะน�าเสนอ คือจะไม่ตามใคร

“...มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อย ดูแล้วมันก็คุ้มกับ

การที่เรา full team และให้เวลากับมันหมด…” 

 ความท้าทายของการท�างานข่าวออนไลน์ช่วงนั้น  

มันเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่บ่อยดูแล้วก็คุ ้มกับการท่ี

เรา full team และให้เวลากับมันหมด เพราะยอดคน

ติดตามมันก็เพิ่มข้ึนมาก ต้องยอมรับว่าไทยพีบีเอส เวลา

มีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้คนจะคิดถึงเรา และคิดถึงทุกช่อง

ทางท่ีเป็นของไทยพีบีเอส เราก็คิดว่ามันก็เป็นความคิดท่ี

ถูกต้องท่ีเราลงก�าลังลงแรง ทุ่มเทมันเพื่อท�าให้ประชาชน

เขาเห็นข่าว แล้วเขาก็ได้บริโภคข่าวที่เขาอยากรู้ เพราะดู

ได้จากยอดของรีทวีตอะไรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข่าวของ

หมูป่าจะยอดดทีกุข่าวทกุทวติเตอร์ เราดเูฟซบุก๊ทีเ่ราโพสต์

หมดเลยกร็ูส้กึว่าเป็นการตดัสนิใจของทมีทีด่แีละเหมาะสม

กับช่วงเวลาน้ัน กับเหตุการณ์ที่ตอนแรกดูว่ามันเป็นเรื่อง

เล็กน้อยแต่พอมันได้เกาะติดไปแล้ว มันกลายเป็นเรื่อง

ที่มีความยากล�าบาก เป็นเรื่องที่มีความเข้มข้น พอเราท�า 

ทุกอย่างเต็มที่เลยท�าให้ทุกอย่างโอเค

“หวังว่าเวลามีเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันใหญ่ขึ้นมากๆ

และอยากรู้มากๆ ทุกคนก็ยังคงคิดถึงไทยพีบีเอส”

 ในทีมทุกคนก็เต็มที่ เหนื่อยมาก ท�างานเกือบ 24 

ชั่วโมง เป็นการท�างานที่เต็มก�าลังมาก ไม่ได้ไปไหนเลย  

นัง่อาการแบบว่าตดิเก้าอีเ้ลย กด็ทีีท่กุคนเตม็ท่ีกบัมนั และ

พร้อมพิกัดลุย โดยท่ีตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไป

จบเมื่อไหร่จะยาวนานขนาดไหน ตอนนั้นก็ไม่มีใครตอบ

ได้ แต่ทุกคนลุยงานเต็มที่ ลงแรงเต็มที่ ถ้าถามว่าประทับ

ใจกับเหตุการณ์นี้ยังไง ในฐานะของนักข่าว จริงๆ มันก็

เป็นเหตุการณ์หน่ึงที่มันเกิดขึ้น คือ ไม่อยากจะบอกว่า

มันดี จริงๆ ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์

ด้วย แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากมาย เราก็หวังว่าเวลามี

เหตุการณ์บ้านเมืองที่มันใหญ่ขึ้นมากๆ และอยากรู้มากๆ 

ทุกคนก็ยังคงคิดถึงไทยพีบีเอส พวกเราก็จะเตรียมไว้เลย

ว่าถ้ามีเหตุการณ์ใหญ่ การท่ีเราลงแรงไปมนัไม่เสยีหาย เรา

ลงแรงแบบนี้มันโอเคแล้วมันมาถูกทางแล้ว และที่ส�าคัญ

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
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งำนกรำฟิก 
แบบจ�ำลองควำมเข้ำใจ

บทสัมภาษณ์ วสันต์ วชิราชัย ผู้จัดการฝ่ายกราฟิก 

 

 การท�างานในช่วงนั้น อุปสรรคส�าคัญของการท�างานสื่อ คือ จ�านวนข้อมูลที่มีมหาศาล มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

และข้อจ�ากัดในการเข้าถึงภาพที่ส�าคัญต่างๆ ดังนั้นการจะน�าเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน

ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตาม การพูด สื่อสาร การตั้งค�าถามหรือการอธิบายต่างๆ จ�าเป็นจะต้องมีความชัดเจนและท�าให้

ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารของไทยพีบีเอสเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ “กราฟิก”  

งานกราฟิกภาพและแบบจ�าลองต่างๆ ล้วนช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี 

ฝ่ายกราฟิกกับการท�างานช่วงถ�้าหลวง 

 “ครัง้แรกทีเ่ราท�างานเป็นทมีใหญ่ๆ คือ ตอนน�า้ท่วมปี 2554 ซ่ึงเป็นอะไรท่ีค่อนข้างใกล้ตวั เราไม่ได้ออกไปไหน ต้อง

อยู่ท�าที่สถานี แล้วน�้าก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆ จนน�้าถึงหน้าสถานีแล้ว แต่เราก็ยังปักหลักอยู่ที่ส�านักงานใหญ่ริมถนนวิภาวดี  

จนกระทั่งการท�าข่าวประจ�าวันเป็นไปอย่างยากล�าบากมากขึ้น เลยต้องย้ายไปตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส-จุฬาฯ   

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการรายงานข่าวน�า้ท่วมกรุงเทพฯ ตอนน้ันดตีรงท่ี เราได้นักวชิาการ คอื รศ.ดร.เสรี  ศภุราทิตย์  

มาอยูกั่บเราด้วย โดยทางข่าวจัดเตรยีมห้องไว้ให้ มโีต๊ะกลมๆ อนันงึ หนงัสอืวางเป็นตัง้ๆ กระดาษข้อมลูวางอยู ่การท�างาน

ของทมีง่ายขึน้เพราะเรามีคนทีรู่จ้ริงมาถ่ายทอด มาบอกว่าท�าอะไร ยงัไง

 ต่อมาอกีเหตกุารณ์ คือ เหตรุะเบดิทีศ่าลพระพรหมเอราวณั กจ็ะมเีรือ่งข้อมลูทีค่่อนข้างเปลีย่นใหม่ตลอด เปลีย่น 

ทกุวนั ท�าไปแก้ไป อย่างตอนแรกได้ข้อมลูมาว่าเป้ทีใ่ส่ระเบดิถกูวางไว้บนเก้าอี ้ตอนหลงัทางข่าวกเ็ข้ามาบอกว่าเขาวางไว้ใต้

เก้าอ้ี ในตอนนัน้ต้องเข้ารายการสดด้วยกรี็บท�ารีบแก้ แต่ระยะเวลาของเหตกุารณ์น้ันกนิเวลาแค่ 4-5 วนั 

 แต่กรณขีองถ�ำ้หลวง จุดต่ำงจำกกรณนี�ำ้ท่วมหรือระเบดิตรงรำชประสงค์ กค็อืเรือ่งข้อมลู สือ่มวลชนไม่ได้ข้อมลู

เลย ไม่มใีครบอกอะไร เรากต้็องหาต่อยอด คิดเอาเองจากสิง่ท่ีมว่ีาจากตรงถ�า้ไปทางซ้ายหรอืขวา ตอนแรกกคิ็ดว่าไปทางนี้  

แต่ตอนหลงัเปลีย่นไปอกีทาง ถดัไปมโีถงกลางแล้วกม็จุีดบัญชาการใหญ่ๆ อกี 2 จดุ ข้างใน ส่วนการค้นหาก็จะมลีกัษณะ

ของการด�าลงไปแล้วมดุข้ึนมา มช่ีองทีแ่คบต้องผ่านทีล่ะคน ซ่ึงอันนีเ้ป็นข้อมลูท่ีเราได้มาตอนหลงัแล้วถึงจะมาท�าเพ่ิม 
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 อีกอย่างหนึ่งคือเร่ืองถ�้าหลวงกินระยะเวลานานตาม

จ�านวนวนัทีน้่องตดิถ�า้ ตอนแรกเรากไ็ม่แน่ใจว่าจะมรีายงาน

หรอืเปล่า เพราะนึกว่าจะออกมาง่าย แต่เหตกุารณ์นีม้นัโทษ

ใครไม่ได้ มนัไม่เคยเกิด ทุกคนไม่มข้ีอมลูไม่มคีวามรู ้ท�าให้คน

จากทัว่โลกมาร่วมมอืช่วยกนั

 ปัจจบุนั (เมือ่ปี 2562) ฝ่ายกราฟิกมเีจ้าหน้าทีอ่ยูท่ัง้หมด 

29 คน แบ่งงานออกเป็นหลายลกัษณะหลกัๆ กจ็ะมงีาน

ถ่ายทอดสด ในสตดูโิอ 3 เป็น OB (Outside Broadcasting 

– การออกอากาศสดนอกสถานี) งานออกแบบสิง่พิมพ์ งาน

กราฟิก 2D (ภาพ 2 มติิทีมี่รูปร่างรูปทรงแต่ไม่มคีวามลกึ) 

3D กราฟิก (ภาพ 3 มติิ มทีัง้รปูร่างรปูทรงและความลกึ 

สมจริง) insert (การแทรกภาพประกอบรายการ) แบ่งเป็น 

infographic งาน interior design เขยีนฉาก ห้อง เพือ่เอา

มาประกอบรวมกันอกีทนึีง เพราะเขาจะขึน้โมเดลเก่ง และ

กม็ส่ีวนท�ากราฟิกท�า title interlude รายการ ซึง่ตอนน้ีจะ

แยกส่วนงานกันอยู ่แต่ต่อไปอยากให้พฒันา เหมอืนเวลาเรา

เรยีนหนงัสอื มวีชิาเอกวชิาโท อยากให้ทกุคนท�าเป็นท้ังสอง

อย่าง เพราะส่วนตัวเคยบอกกับทกุคนว่า ต้องเอาตัวรอดให้

ได้ในกรณทีีไ่ม่มใีครอยู ่ถงึจะออกมาไม่สมบรูณ์แบบ แต่งาน

ต้องส�าเรจ็ลลุ่วง ต้องฉายเด่ียวแล้วท�างานให้จบ แต่ยงัไงก็

ต้องมีระยะเวลาให้เขาได้ฝึกทกัษะสกัพัก

 ในส่วนงานกราฟิกสนับสนุนหน้าจอ จะมีงานประจ�า

หลกัๆ เช่น รายการสถานีประชาชน ทีน่ีไ่ทยพีบเีอส ข่าว

พยากรณ์อากาศ ซึง่เป็นงานทีม่ลีกัษณะของ mood and 

tone กจ็ะแตกต่างกนั

 ส�าหรับงานถ�า้หลวงเราแบ่งเจ้าหน้าทีเ่ป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ 

ส�าหรับงาน 3D ภาพจ�าลองเหตุการณ์ลักษณะของการ 

น�าเด็กออกจากถ�้า ซึ่งเป็นกรณีที่เราไม่รู้จักมาก่อน ภาพ

ทีเ่ราได้มาภาพแรก เป็นภาพน่ิงจาก BBC ทีจู่งกนัสามคน  

น�าหน้าหน่ึง น้องอยูต่รงกลาง คนท้ายจบัเชอืกอกี 1 คน  

กเ็อาภาพนัน้ไปจ�าลองเหตุการณ์

 ส�าหรับการจ�าลองเหตกุารณ์ ข้ันแรกคอืไปหาซ้ือตวัแบบ

หรอืโมเดล เป็นแบบภาพ 3D เลย เพราะว่าเราไม่มโีมเดล 

ด�าน�า้ แต่ยงัใช้ไม่ได้ทนัที เราต้องมาปรบัแก้ใหม่ เพราะว่าจดุ

หมุนของการเคลือ่นไหวกล้ามเนือ้ไม่เหมอืนกนั และลกัษณะ

ของตนีกบ ถงัอากาศ ต้องรบีท�าเพิม่ใหม่หมดเลย เพราะงาน

ข่าวเป็นงานด่วน ไม่สามารถมาประดษิฐ์แล้วค่อยๆ สร้าง

กระดกูและตวัควบคุมการเคลือ่นไหว ซึง่พวกนีจ้ะใช้หลกั

การท�าโมเดลที่จะมีการก�าหนดจุด เหมือนเวลาสร้างหนัง 

โมเดลพวกนีเ้รากจ็ะซ้ือไว้แล้วมาแก้ไขเพิม่ 

 ส่วนน้องท่ีท�า 2D กจ็ะท�าพวกข้อมลู จ�าลองเป็นภาพ ก็

จะมภีาพท่ีเป็น realistic และ ภาพท่ีเป็น Infographic 2 

อย่างหลกัๆ โดยเราจะตัง้เป็นทมีเฉพาะกจิขึน้มา พอทาง

ข่าวให้การบ้านมาปุป๊ กจ็ะมอบงาน เช่น 2 คนช่วยกันหา

โมเดล คนท่ีปรบัแก้กอ็กีคน คนท่ี composite กจ็ะอกีคน

นงึ เพราะบางคน composite สวย เขาไม่ถนดัเร่ืองโมเดล

แต่เป็นมอื composite การด�าน�า้เข้าไปในถ�า้ แอนเิมชันก็

ใช้อกีคนนงึท�า บางทีนัง่สองสามคนช่วยกนัแก้ ตอนนัน้แก้

งานกันตลอด เพราะว่าเราก็ต้องสงสารทางข่าวด้วย เพราะ

ข้อมลูยงัไม่ชัด ไม่นิง่ สถานอีืน่ๆ กเ็ป็นอย่างนีเ้หมือนกนั 

 เราจะวางเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 4-5 คนอยูท่�า จะอยูก่นั

เป็นกลุ่มแล้วเราก็จะคอยดู และต้องมีพ่ีท่ีคอยประสาน

งานกับทางข่าว แม้กระท่ังตัวพธิกีรเองกจ็ะมาด ู เพือ่จะได้

ออกแบบให้สอดคล้องกบัการน�าเสนอ ทศิทางการเดนิใน

สตดูโิอ เรากอ็อกแบบตามข้อมลูท่ีข่าวให้มา 
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 ปกตฝ่ิายกราฟิกจะมลีกัษณะการท�างานเป็นกะ โดยจะ

มเีวรเจ้าหน้าทีก่ราฟิกตัง้แต่ตี 4 วนไปถงึข่าวดึกตอนเทีย่ง

คนืคร่ึง และจะมีเจ้าหน้าทีส่แตนบายอยู ่ 1 ท่าน แต่ตอน

เช้าจะมเีจ้าหน้าทีอ่ยูป่ระมาณ 2-3 คน เพราะช่วงเช้างาน

เยอะ อย่างเข้างานตอนต ี4 กจ็ะมาท�า Insert ข่าวเช้า ซ่ึง

เราต้องมาเตรียมงานก่อนท่ีข่าวจะออกตอนตี 5 เสร็จแล้วก็

จะมรีายการต่อๆ มา คือรายการร้องทกุข์ลงป้ายน้ี ทีต้่องท�า 

Insert เหมอืนกัน ถัดมากจ็ะมงีานท�าภาพกราฟิกประกอบ

ข่าวของทางเวบ็ไซต์ข่าว อันนี้จะมทีั้งวนั ตอ้งมีเจ้าหน้าที่

อยู ่เดมิมกีราฟิกดงูานน้ีแค่คนเดียว ตอนหลงัท�าคนเดียวไม่

ไหว เพราะงานเว็บไซต์ข่าวม ี10 กว่าคนต่อเจ้าหน้าที ่1 คน 

ถงึกบัแย่ ตอนน้ีเลยกระจายให้แบ่งกันรบังาน 2-3 คน ถ้ามี

งานพิเศษบางทีต้องมาคยุไว้ก่อน เพราะต้องดูทีค่วามยาก

และความง่ายของงานแต่ละชิน้ เพราะเจ้าหน้าทีแ่ต่ละคน

มคีวามคล่องตวัและทกัษะทีถ่นดัท�าได้รวดเรว็แตกต่างกนั 

เหมอืนช่างแอร์อาจจะตดิวทิยรุถยนต์ได้ แต่มีความปราณีต 

ความรวดเรว็และความถนดัเฉพาะทางไม่เท่าช่างวทิย ุอย่าง

เราก็จะมคีนทีข่ึน้ 3D ป้ันโมเดลเก่งๆ อยู ่แต่อาจจะท�างาน 

2D ไม่ค่อยถนดั

 แต่ในช่วงเหตุการณ์นั้น เราจะมีเวรท่ีเรียกว่า “เวร

ฉุกเฉิน” ซึง่จะจดัไว้ส�าหรบัช่วงท่ีมสีถานการณ์ส�าคญัหรอื

วาระพิเศษ เป็นกะพิเศษ เป็นการจัดคิวรายชื่อ ในกรณี

ที่มีอะไรฉุกละหุก แล้วไม่มีใครอยู่ เราจะโทรตามคนตาม

ควิเวรท่ีวางไว้ เช่น กรณวีนัหยดุแล้วมีงานเยอะ ท�าไม่ทัน  

กจ็ะขอให้เข้ามาช่วย เพราะปกตเิวรวนัหยดุ (เสาร์-อาทิตย์)  

จะมเีจ้าหน้าท่ีอยู ่3-4 ท่าน เนือ่งจากฝ่ายข่าวเข้ามาท�างาน 

เรากต้็องมเีจ้าหน้าทีเ่ข้ามาท�างานตัง้แต่ 8-9 โมง ถงึประมาณ  

3 ทุ่ม กต้็องเฉลีย่คน เช่นเดยีวกนัถ้ามเีหตกุารณ์ในวนัหยดุ 

มีเหตุการณ์เร่งด่วน ต้องการกราฟิก เราก็จะตามให้น้อง 

เข้ามา แต่ถ้าไม่ว่างจริงๆ เจ้าตัวก็ต้องไปคุยกับคิวถัดไป  

แล้วค่อยมาแลกเวรใช้แทน แต่ถ้างานในสถาน ีอยูก่นัเยอะๆ  

เราก็จะแบ่งกัน ให้อยู่ท�าให้เสร็จให้รอ อันนี้ไม่ต้องห่วง 

เพราะวนัธรรมดาก็จะอยู่กนัหลายคนกส็ามารถมอบหมาย

งานได้ว่าคนไหน ท�าอะไร บางทีอาจจะเหล่ือมกนั เรากจ็ะ

บอกว่าให้อยูท่�างานให้เสรจ็ก่อน ถ้าไม่เสรจ็กต้็องบอกคน

ถัดไป เพือ่มาต่องานให้ติด ซ่ึงตอนนัน้เรากใ็ช้วธิกีารท�างาน

แบบนี ้เพือ่รองรบังานให้ครบถ้วนมากท่ีสดุ

 “ถำมว่ำท�ำไมต้องท�ำภำพจ�ำลองเหตุกำรณ์ เรำท�ำ  

immersive (กำรจ�ำลองภำพเสมือนจริง) ส�ำหรับ

สถำนกำรณ์ที่ช่ำงภำพไม่มีภำพ เพรำะคิดว่ำคนน่ำจะ

สนใจมำกทีส่ดุ เวลำดขูองจรงิ แต่ในกรณทีีม่นัหำไม่ได้ 

ไม่มีภำพ ก็ต้องท�ำกรำฟิกจ�ำลองเหตุกำรณ์ข้ึนมำช่วย  

เรำกพ็ยำยำมอธิบำยในรปูแบบต่ำงๆ บำงคนกบ็อกว่ำดู

เป็นภำพเสมือนจรงิดูยำก อยำกดูเป็นภำพจ�ำลองมำกกว่ำ  

ซึง่ไม่ว่ำจะเป็นภำพเสมือนจรงิหรอืแบบจ�ำลอง เรำก็เน้นให้

คนทำงบ้ำนดูแล้วเข้ำใจมำกข้ึน”
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หน้างานกราฟิก เรื่องเล่าจากคนท�างานหน้าจอที่อยู่เบื้องหลัง

สิทธิพร บุญเกลี้ยง 
เจ้าหน้าที่กราฟิกที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ 

โดยเป็นผู้รับผิดชอบงานอินโฟกราฟิก (infographic)

Q: ช่วงถ�ำ้หลวงได้รบัมอบหมำยให้ท�ำงำนส่วนใดบ้ำง 

และได้รับโจทย์อะไรมำบ้ำง

ตอบ: ได้รับมอบหมายในส่วนขั้นตอนของการน�าเด็ก

ออกมาจากถ�า้ อย่างถ�า้หลวงมนัเรยีลไทม์มาก ท�ากราฟิก

ตอนเช้าและใช้งานตอนเย็น ซึ่งเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบ

และผลิตทั้งหมดภายใน 2-3 ชั่วโมงเพื่อที่จะออกอากาศ

ในข่าวค�่า 

Q: ในส่วนของข้อมูลท่ีน�ำมำใช้เป็นข้อมูลจำกแหล่งใด

ตอบ หลักๆ คือส�านักข่าว เขาให้ข้อมูลมา แต่ตอนนั้น

มันก็ยังไม่นิ่ง ไม่ชัดเจน เราต้องเตรียมกราฟิกทั้งหมด

ไว้ให้พร้อม เพื่อท่ีเวลามีแก้ไขก็จะใส่ได้เลย แต่ตอนน้ัน 

อินโฟกราฟิกจะออกประมาณ 3 วันหรือ 4 วัน ตามการ

ประเมินสถานการณ์ของหน่วยซีล ว่าจะน�าเด็กออกมา

อย่างไร เพราะผมท�าในขัน้ตอนของการเอาออกมา อย่าง

วธิแีรกใส่หน้ากากให้เดก็ด�าน�า้ วธิทีีส่องดมยาสลบ ซึง่มนั

เปลี่ยนทุกวัน เราก็ต้องท�าตามสคริปต์ที่ส�านักข่าวส่งมา

ให้ วันนี้ข่าวมาแบบนี้ ออกไปแบบนี้ เราก็ท�าแบบนี้ออก  

พอวันรุ่งข้ึนสคริปต์มาอีกแบบ ฝ่ายข่าวหาข้อมูลมาใหม่ 

เราก็ท�าตามแบบเปลี่ยนใหม่ตลอด

 อกีส่วนอย่างผมท�าในส่วนกราฟิก ผมจะต้องหาข้อมลู 

รายละเอียดเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ช่วยด�าน�้า เราก็ต้องไป

หารูปมาเพือ่ทีจ่ะเอามาดดัแปลงเป็นตวักราฟิก เพือ่ใช้ใน

งานอีกที เพราะฝ่ายข่าวเขาเอามาเป็นรูป ซึ่งจริงๆ แล้ว

รูปกับของจริงที่เขาใช้มันอาจจะไม่เหมือนกัน เราต้องหา

ข้อมูลในส่วนนี้ด้วย ให้มันใกล้เคียงกับที่หน่วยซีลใช้หน้า

งาน เพราะยังไม่มีใครสามารถรู้เรื่องจริงในถ�้าได้ ว่าเขา

ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง เป็นความลับของทีมปฏิบัติการ 

Q: แล้วตอนท่ีท�ำเรื่องหมูป่ำยังต้องดูแลงำนอื่นๆ 

เหมือนเดิมหรือไม่

ตอบ ต้องดูแลงานอื่นๆ ด้วยครับ แต่หลักๆ ผมจะ

สนับสนุนข่าว-รายการอยู่แล้ว ตอนนั้นเป็นงานแบบ 

เรียลไทม์ของฝ่ายข่าว ซึ่งต้องพร้อมจะออกอากาศหรือ

ถ่ายทอดสดตลอดเวลา
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อภิวัฒน์ แพนดี
เจ้าหน้าที่กราฟิกที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ 

รับผิดชอบท�าในส่วนของการท�า composite 

Q: งำน composite คืออะไร

ตอบ composite เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส�าคัญของการ

ผลิตชิ้นงาน โดยเป็นการรวมแต่ละองค์ประกอบเข้าฉาก

สุดท้าย ก็เหมือนเอางานแต่ละส่วนมาประกอบกัน งาน

โมเดล แอนเิมชนักค็อืท�าให้โมเดลเคลือ่นไหว บางทกีจ็ะ

แยกฉากกบัตวัการ์ตนู เรากจ็ะน�ามันมาประกอบกนั ปรบั

มมุให้มนัดดีูขึน้ ปรับแสง ใส่เอฟเฟค เช่น ถ่ายฉากเขยีว 

ในสตดูโิอมา ผมกจ็ะเอาฉากเขยีวออก หรอืป้ันโมเดลมา

แล้วผมก็ท�าให้ฉากสมจริงมากข้ึน ท�าให้คนเหมือนเข้าไป

อยูใ่นบรรยากาศเดยีวกนัได้ครบั เป็นงานเกบ็รายละเอยีด  

เกบ็ความสวยงาม เขาท�า 3D มาแล้วกเ็ราเตมิเข้าไป อย่าง

ในน�้าก็จะมีพวกฝุ่นพวกปลา แสง แสงไฟฉาย ที่ท�าเป็น

โมเดล 3D ไม่ได้

Q: อยำกให้ช่วยอธบิำยลกัษณะงำนทีท่�ำตำมปกต ิและ

งำนถ�้ำหลวงที่รับผิดชอบ

ตอบ ปกตก็ิจะดสู่วนของงานข่าว insert ธรรมดาแล้วก็พวก

ไตเติล้รายการ  infographic กม็บ้ีาง จะเน้นหนักตรงส่วน 

composite ทีเ่ราถนดัไปเลย ตรงส่วนอืน่กจ็ะมคีนทีถ่นดั

กว่ารับผดิชอบอยู ่ตอนงานถ�า้หลวงท�าในส่วนคลปิการน�า

เด็กออกจากถ�้า ช่วยเติมมิติให้กับโมเดล ตอนแรกจะเป็น

โมเดลเปล่าๆ เรากเ็ตมิเอฟเฟคให้ดแูล้วรูส้กึว่ามนัมดืหรอื

มีมิติ ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงในถ�้า

Q: คิดว่ำกรำฟิกของสื่อแต่ละช่องมีควำมแตกต่ำงกัน 

ยังไรบ้ำง

ตอบ ตอนน้ันน่าจะมีไทยพีบีเอสช่องเดียวนะครับ  

ที่ท�าเป็น motion 3D ในการน�าเด็กออกมาเป็นเหมือน  

infographic เพราะช่องอื่นเขาจะท�าเป็นภาพนิ่ง หรือ  

ไม่ก็เป็น simulate 3D ไปเลย ที่ภาพสวยๆ 

Q: กำรท�ำงำนช่วงนั้นมีปัญหำหรืออุปสรรคอะไรบ้ำง

หรือไม่

ตอบ น่าจะเป็นเรือ่งข้อมลูครบั เพราะข้อมลูมนัไม่แน่นอน 

ยังไม่มีใครรู้ว่าวิธีการน�าเด็กออกมาที่แท้จริงเป็นยังไง  

เราก็แค่ท�าให้ตรงตามโจทย์ที่เขาให้มา 

Q: เห็นผลงำนอยู่บนหน้ำจอแล้วรู้สึกยังไง

ตอบ รูสึ้กเหน่ือยครับ แล้วก็ดีใจว่าเสรจ็แล้วนะ อย่างใน 

โซเชียลมเีดยี กม็ยีอดวิวยอดแชร์เยอะ เหมือนเราเองกดี็ใจ

ทีง่านของเราออกสูส่ายตาคน แล้วคนช่วยกนัแชร์ คนกม็า

ให้ความเห็น มีชมบ้างว่าเข้าใจง่ายประมาณนี้ครับ

Q: อะไรที่เป็นเรื่องประทับใจหรือน่ำจดจ�ำ

ตอบ ผมว่าด้วยการท�างานทีม่รีะยะเวลาจ�ากดั ท�าให้แต่ละ

คนช่วยกนั คือ ทกุคนมงีานกนัหมด แต่พอขอให้ทุกคนมา

ช่วยดู มาแลกเปลี่ยนความคิด ทุกคนก็พร้อมจะช่วยกัน 

เหมือนทุกคนทุกหน้าที่มีงานของถ�้าหลวง แต่รับผิดชอบ

กันคนละส่วน คนนี้ท�า 3D คนนี้ท�า simulate เหมือน 

ทุกคนในห้องนี้ท�าเรื่องถ�้าหลวงเป็นงานหลักในช่วงน้ัน 

สนุกดีครับ ท�างานไปด้วยเปิดข่าวดูไปด้วย เปิดทีวีเรียง

กัน 5 จอ 5 ช่องเลยครับ 
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Q: กำรท�ำงำนช่วงนั้นมีปัญหำหรืออุปสรรคอะไรบ้ำง

หรือไม่

ตอบ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองข้อมูล เพราะตอนน้ันไม่ค่อยรู ้

รายละเอียด พอข้อมูลไม่ชัดเจนก็ท�าอะไรได้ล�าบาก เช่น 

ตกลงย้ายสองคนหรือสามคน ต้องปรับเปลี่ยนตลอด  

ท�าไปปรบัไป ถ้าโมเดลปรับ เรากต็้องมาปรบัเอฟเฟคใหม่ 

บางครั้งมีสองคนบ้าง สามคนบ้าง ยกเปลบ้าง ใส่เปลบ้าง 

ก็ปรับเปลี่ยนตลอด 

Q: เวลำเรำได้โจทย์มำแล้ว แต่เรำอำจจะยังนึกภำพ 

ไม่ออก มีวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไร

ตอบ ส่วนใหญ่ก็หาข้อมูลหรือภาพอ้างอิง (reference) 

ดูว่าใต้น�้าจะมีความรู้สึกยังไงบ้าง ใส่อะไรได้บ้าง แล้ว

ก็ดูจากภาพข่าวประกอบด้วยว่าลักษณะน�้ามันขุ่นยังไง 

ไฟฉายโดนฝุ่นในน�้ามืดๆ จะออกมาเป็นยังไง ต้องเพิ่ม

จินตนาการเข้าไปด้วย 

Q: งำนถ�้ำหลวงแตกต่ำงจำกกำรท�ำงำนปกติอย่ำงไร

ตอบ เป็นเรื่องของการสแตนด์บาย ต้องตามหน้างาน 

ต้องคิดไปด้วย ก็ต่ืนเต้น แต่ก็ได้ความรู้สึกใหม่ๆ ต้อง 

เตรียมพร้อมตลอดเวลา ก็จะมีอยู่ดึกขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้

กระทบขนาดนั้น เหมือนอย่างตอนเลือกตั้งก็ต้องอยู ่ 

สแตนด์บายตลอดอยู่แล้ว 

Q: มีควำมกดดันหรือไม่ เมื่อควำมรับผิดชอบของเรำ

เป็นขั้นตอนสุดท้ำย

ตอบ ก็มกีดดนัครับ ส่วนใหญ่จะมาเร่งท่ีผมเนีย่แหละครบั  

ถ้าส่วนอืน่กนิเวลาไปมาก ส่วนของผมก็จะมเีวลาน้อยลง อย่าง

เวลางานมาก็จะสกั 50 เปอร์เซ็นแล้ว ส่วนทีเ่หลอืถ้ามเีวลา

เยอะก็จะยิง่สวยละเอยีด สามารถท�าให้มนัดข้ึีนไปอกี แต่ถ้า

งานรบีมาแบบโมเดลล้วนๆ ก็ประกอบส่งได้ 

Q: มเีรือ่งประทบัใจส�ำหรบักำรท�ำงำนถ�ำ้หลวงอย่ำงไร

บ้ำงคะ

ตอบ ช่วงแรกๆ ก็ลุ้นตามครับ ตามข่าว เปิดข่าวตลอด ว่า

จะออกมาได้เมือ่ไร ออกมายงัไง เขาท�าวธิไีหนกนับ้าง รูส้กึ

ว่าความร่วมมือเยอะมาก คนท่ีไม่คาดคิดว่าจะมามีส่วน

ร่วมด้วยก็มา อย่างการสูบน�้าก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะต้องใช้

ท่อพญานาค ประมาณนี้ครับ 
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ปิยะบุตร จรสัอารยะ
 เจ้าหน้าที่กราฟิก

Q: ลักษณะงำนที่ท�ำตำมปกติ และงำนถ�้ำหลวงท่ีรับ

ผิดชอบเป็นยังไงบ้ำงคะ

ตอบ ผมจบด้านการตกแต่งภายใน (interior) เคยรับ

ตกแต่งภายในมาก่อน ดังนั้นผมจะถนัดด้านการวาด

ฉากที่ต้องขึ้นบนฉากเขียว (green Screen) การจ�าลอง

ภาพเสมือนจริง (immersive) เช่น ฉากกีฬา ข่าวบันเทิง 

ข่าวค�่า ท่องโลกกว้าง ส่วนงานถ�้าหลวงรับผิดชอบในส่วน

ของการปั้นโมเดลถ�้า พวก โถง 1-2-3

Q: อยำกให้เล่ำถงึกำรท�ำงำนในช่วงเหตกุำรณ์ถ�ำ้หลวง

ตอบ ตอนแรกได้รับโจทย์มาจากส�านักข่าว ได้มาเป็น

ภาพวาด ตามที่นักวิชาการอธิบายในตอนนั้น เพราะช่วง

แรกๆ ยงัไม่มใีครเข้าไปถงึตรงนัน้ได้เลย เป็นการสรปุตาม

นักวิชาการ แล้วก็อัปเดตเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ โดยรับ

ผิดชอบเฉพาะตัว 3D ที่มีนักด�าน�้า ท�าในส่วนของการ

ปั้นโมเดลถ�้า พวกโถง 1 โถง 2 โถง 3 โถง 4 แต่ละจุดมี

เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง มีอุปกรณ์อะไรตรงไหน เราก็

เตรียมวัสดุ วาดเด็กลงไป โพรงถ�้าหน้าตาเป็นยังไง ก็ปั้น

ภาพให้สมจริงขึน้ตามข้อมูลทีไ่ด้รบัมา งานแต่ละส่วนกจ็ะ

แยกกันท�าแล้วค่อยน�ามาประกอบกัน 

Q: มีวิธีกำรในกำรวำดหรือปั้นโมเดลอย่ำงไร

ตอบ วาดในโปรแกรม 3D Max โดยปั้นขึ้นมา ปกติเรา

ใช้ google map อยู่แล้ว เราซูมเข้าไปดูได้ใน google 

earth ว่าหน้าตาเป็นยังไง แล้วเราก็เอาภาพมาใส่ใน 3D 

Max แล้วก็ดึงโมเดลตามภาพใน map จ�าลองภาพโดย 

ดึงความสูงตามภูมิประเทศจริง ท�าให้งานสมจริงมากขึ้น 

ส่วนเร่ืองส ีพอเราเอาภาพมาลงมันกจ็ะมสีีของภเูขาน้ันอยู่

แล้ว กจ็ะยิง่เหมอืนจรงิเข้าไปใหญ่ เป็น material ของเขา

นัน้จรงิๆ แล้วกจ็ะมพีีบ่อย (นธิิศ สริวิรกมล) ท่ีเป็นหวัหน้า

ช่วยดูอีกที ให้งานออกมาดูดี เข้าใจง่าย 

Q: ส�ำหรับงำนนี้ใช้ระยะเวลำนำนหรือไม่

ตอบ งานนีจ้รงิๆ กใ็ช้เวลานานเหมอืนกนั แต่กจ็ะนานมาก

ไม่ได้ สัง่เช้าเอาเยน็กต้็องเสรจ็ ปกตเิขาประชมุกนัตอนเช้า 

มาสั่งงานประมาณ 10.00 - 11.00 น. แล้วเอาออกข่าว

ตอนเย็นประมาณ 17.00 น. ครับ

Q: ช่วงนั้นก็ต้องประจ�ำอยู่ที่สถำนีทุกวันเลยหรือไม่ 

ตอบ ใช่ครบั เพราะข่าวมาทกุวนั เรือ่งเดก็ 13 คนตดิถ�า้  

ข่าวจะไม่ซ�า้กัน มอีปัเดตมาเรือ่ยๆ เราก็ต้องเปลีย่นไปเรือ่ยๆ 

เดีย๋วมเีฮลคิอปเตอร์ไปเจาะโพรง อนันีก็้ต้องท�าด้วย เพือ่ให้รู้

ว่าอยูต่�าแหน่งไหน ส่วนไหน 

Q: งำนกรำฟิกที่เคลื่อนไหวได้ ก่อนออกอำกำศมีกำร

ทดสอบก่อนหรือไม่ค่ะ

ตอบ ข้ึนอยูก่บัเวลาเป็นหลกั ถ้าเสรจ็เรว็กจ็ะมคีรบั เพราะ

เวลาส่งงานตอน 17.00 น. จะสามารถอัดและแก้ไขได้ 

แต่ถ้าเกิดวันไหนฉุกละหุกก็จะไม่ทัน เพราะ 3D กว่าจะ

ติดตั้ง มีหลายขั้นตอน ต้องไปติดตั้งในสตูดิโอ แล้วถึง 

ไปฉายบน green screen ในสตูดิโอได้ ถ้าเข้าสดตอน 

18.00 น. เลย ก็จะมีความเสี่ยง แต่ส่วนใหญ่ทางข่าวก็
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จะเดนิมาคอยเชค็ความถกูต้อง มาอปัเดตข้อมลูตลอดอยู่

แล้ว ท�าให้เปอร์เซ็นต์ที่งานจะผิดก็น้อยบางงานเราก็ต้อง

เข้าไปยืนในสตูดิโอด้วย เพราะบางทีเขาไม่รู้ว่า จังหวะ

ท่ีต้องกดให้เคลื่อนไหวมีกี่ที เช่น กดครั้งแรกมีคนเดิน  

กดครั้งที่สองคนด�าน�้าลงไป ไม่ได้เป็นการเล่นแบบอัติโน

มัติ ต้องรันตามคิว/สคริปต์ของผู้ประกาศอีกที

Q: ช่วงนั้นมีปัญหำอุปสรรคอะไรบ้ำงคะ

ตอบ เวลาอย่างเดียวเลยครับ ที่ต้องท�าให้ทันออกอากาศ 

เพราะเราก็ไว้ใจเทคโนโลยีไม่ได้ บางทีท�าๆ อยู่เครื่องดับ

ไปก็มี บางทีเครื่องในสตูดิโอแฮงค์ตอนอัด หลักๆ ก็จะ

เป็นเรื่องนี้ 

Q: มีเรื่องประทับใจอะไรเป็นพิเศษกับงำนนี้ไหม

ตอบ ห้องกราฟิกอยู่กันเหมือนครอบครัว มีความเป็นพี่

เป็นน้องสูง รักกัน มันได้ความรู้มีอะไรพี่สอนน้อง บางที

น้องก็สอนพี ่แชร์กัน ความชอบเหมอืนกนั ทศิทางเดียวกนั 

ทกุคนจบศลิปะกนัหมด ไลฟ์สไตล์คล้ายกัน ชอบฟังเพลง

เหมือนกัน ชอบของเก่า คุยกันง่าย งานตรงนี้ท�าคนเดียว

ไม่ได้ ต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันถึงส�าเร็จ ท�าคนเดียว

ไม่รอดแน่ อันนี้คือความประทับใจครับอย่างตอนท�างาน

ถ�า้หลวงบรรยากาศกเ็ป็นแบบช่วยเหลอืกัน ให้ค�าปรกึษา

อันนี้ท�าไม่ได้ต้องท�ายังไง คนที่ท�าได้ก็มาบอกว่าพี่ต้องท�า

อย่างงี้นะ หัวหน้าก็มาเช็คดูงาน ให้งานออกมาสวย ออก

มาดี ก็ช่วยกัน

สุขุมพันธุ์ บูรณะวิโรจน์ 
เจ้าหน้าที่กราฟิก

Q: ปกติแล้วลักษณะงำนที่รับผิดชอบอยู่ในส่วนไหน

ตอบ ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนการท�าโมเดล 3D เช่น 

ต้องการโมเดลรถ ผมก็ท�าหน้าที่หาโมเดลรถมาแล้วก็เอา

เข้าโปรแกรม Vizrt อีกที หรือถ้าหาในอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 

เรากว็าดข้ึนมาเอง ข้ึนอยูก่บัว่าเจ้าของงานต้องการโมเดล

อะไรในข่าวนั้น 

Q: งำนถ�้ำหลวงงำนหลักที่รับผิดชอบคืออะไร

ตอบ ท�า 3D ตอนน�าเด็กออกจากถ�้าครับ หน้าที่หลักๆ 

คือ ส่วนของนักประดาน�้า จัดท่าทางให้โมเดลว่าว่ายน�้า

ยังไง แขนทางซ้ายอาจจะจับเปลอยู่ แขนขวาอาจจะจับ

ถงัอยูอ่ย่างทีเ่หน็ในคลปิ ประมาณนีค้รบั ซึง่ตวันกัประดา

น�้าจะเป็นคลิป แต่แผนที่ถ�้าจะเป็นภาพนิ่ง เพราะว่าจะมี

ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ แต่ที่จะให้รายละเอียดได้เยอะที่สุด

คือภาพนิ่ง เพราะข้อมูลเยอะ พอเป็นภาพนิ่งผู้ชมก็จะมี

เวลาอ่านมากกว่า
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Q: ส่วนที่ท�ำนี้มีชื่อเรียกเฉพำะไหมคะ

ตอบ อนัน้ีคอืท�า material ครบั ท�ารายละเอยีดพืน้ผวิ

ให้วัตถ ุ เช่น ท�าถงัให้เป็นถงัเหลก็ เตยีงเป็นพลาสตกินะ  

ชุดประดาน�้าสีน�้าเงิน ชุดเด็กสีเขียว พอเสร็จจากใส่สี 

ใส่ Material ให้แล้ว ถงึจะเป็นการ render ซึง่เป็นการท�าให้

งานแต่ละช้ินออกมาเป็นภาพเรยีงกนั โดย 1 วนิาทจีะม ี25 

เฟรม (25 รปู) เรากต้็อง render ออกมาให้ภาพเคลือ่นไหว

ต่อเนือ่งกนั  ในส่วนนีจ้ะใช้เวลา render ค่อนข้างนาน บางที

เป็นชัว่โมง เป็นวนั บางงานเป็นอาทติย์กม็คีรบั คณุภาพก็

ต้องแล้วแต่งานว่ามรีะยะเวลาเท่าไร ถ้ามเีวลาครึง่วัน เรา

กค็วรจะท�ารายละเอยีดงานให้สามารถ render ออกมาไว

ทีส่ดุ เรือ่งของความสวยกจ็ะตัดทิง้ไปก่อน 80 เปอร์เซ็นต์ พอ 

render ออกมาแล้วก็เป็นในส่วนของการ composition ก็

คือ ส่วนของเอฟเฟค เช่น ใส่ฟองอากาศ ใส่แสงไฟทีไ่ฟฉาย 

แต่งบรรยากาศถ�า้ให้ดสูมจรงิ นีค่อืส่วนสดุท้าย ได้ไฟล์เป็น

คลปิ ไปออนแอร์ได้เลยครบั

Q: มีล�ำดับขั้นตอนกำรท�ำงำนทั้งหมดอย่ำงไร 

ตอบ แล้วแต่งานครับ อย่างถ�้าหลวง ในส่วนนักประดา

น�้าที่ผมท�า ตอนแรกทางข่าวก็เดินถือข้อมูลมาบอกว่าม ี

นักด�าน�้าสามคน มีเด็กอยู่ตรงกลาง อยากให้มีนักด�าน�้า

สองคนว่ายอยู่ข้างหน้า คนซ้ายถือเปลเด็ก คนสุดท้าย

คอยส่องไฟ แล้วจับเปลเด็กด้วย อันน้ีข้อมูลชุดแรก  

เราก็ต้องหาวัตถุดิบ คือโมเดลนักประดาน�้า 1 คน แล้วก็

หาอุปกรณ์ ถังน�้า ตัวเด็ก เปล และส�าคัญที่สุดคือเราต้อง

ท�าถ�้าขึ้นมา อันไหนขาดก็วาดเติม ถัดมาก็คือท�าให้มันมี

ชีวิตชีวา เคลื่อนไหวมันซะ ท�าให้มันว่ายน�้า ท�าให้ขาตีน�้า 

แขนจับ แล้วค่อยใส่สีตกแต่ง นี่คือขั้นตอนทั้งหมดครับ

Q: ต้องหำข้อมูลเพิ่มบ้ำงไหม

ตอบ มีเสมอเลย หาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ในไอจี  

เฟซบุ๊กช่วยกันหามาประกอบ ทางฝ่ายข่าวเขาก็ให้ข้อมูล

มาในระดับหนึ่ง แต่พอถึงเวลามีจุดท่ีเราสงสัย เราก็ไม่

ได้โอกาสท่ีจะถามเขาได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราก็

ต้องหาเองด้วย

Q: ช่วงนั้นต้องมำเข้ำเวรพิเศษไหม

ตอบ ก็มาท�างานตามปกติครับ 10.00 น. แต่ไม่ได้กลับ

ปกติ อาจจะกลับ 22.00 - 23.00 น. อย่างที่บอกว่า 

มีกระบวนการ render เราจะต้องท�าให้เสร็จภายใน  

1 วัน แล ้วก ่อนกลับบ้านก็ปล่อย render ท้ิงไว ้  

ตอนเช้าก็มา composition แล้วก็ส่งงานอีกทีช่วงเท่ียง 

อันนี้คือมีเวลาพอสมควรนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ท�า

ตั้งแต่เช้าส่งเย็น ช่วงหลังๆ จะมีวัตถุดิบอยู่แล้ว เราก็จัด

องค์ประกอบใหม่ จับท่าทางโมเดลใหม่ตามได้ข้อมูลมา

แล้วก็ render ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วตอนเย็น 17.00 

- 18.00 น. กส่็งใช้ในข่าวค�า่ประมาณนีค้รับ ก็ถอืว่ายุง่กว่า

ปกตคิณูสามไปเลยครบั งานค่อนข้างแน่นมอืมาก ทุกฝ่าย

มีงานหมด ไม่มีใครว่างเลย 

Q: มีวิธีกำรจัดกำรกันยังไง

ตอบ คนในห้องกราฟิกส่วนใหญ่กจ็ะท�าเป็นเกอืบทุกอย่าง

อยูแ่ล้ว แต่ไม่ใช่ทกุคนท�าได้ดทีกุอย่าง จะมสีิง่ทีแ่ต่ละคน

ถนดัไม่เหมอืนกนั อย่างผมกท็�าจนถึงข้ันตอน render เลย

ครับ แล้วส่วนสุดท้าย composition ก็ยกให้เป็นหน้าที่

ของอีกคนที่เขาเก่งกว่าเรา อันนี้ก็จะช่วยประหยัดคนไป

แล้ว แทนที่จะท�าอย่างละคน ผมก็ท�าไป 5 อย่าง เหลือ

อย่างสุดท้ายให้คนที่เขาถนัดกว่าท�าครับ
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Q: เวลำงำนเข้ำมำ จะตรงมำทีเ่รำโดยตรงเลยหรือผ่ำน

หวัหน้ำก่อน

ตอบ ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้ชิ้นใหญ่มาก เขาจะมาที่เราเลย

ครับ แต่ถ้าเป็นอย่างงานถ�้าหลวง เขาจะให้ข้อมูลกับพี่

บอย (นิธิศ สิริวรกมล หัวหน้ากราฟิก) ก่อน แล้วพี่บอยก็

แจกจ่ายงาน ว่าใครเหมาะกับอะไร ใครท�าส่วนไหน 

Q: จำกงำนถ�ำ้หลวงมีเรือ่งประทับใจหรอืมีอะไรทีภ่มูใิจ

เป็นพิเศษหรือไม่

ตอบ เร่ืองทีป่ระทบัใจคือ ทกุคนช่วยกนัคนละไม้คนละมอื 

ทุกคนพร้อมที่จะกลับบ้านดึก ส่วนตัวจะประทับใจเรื่อง

ของคนในห้องกราฟิกมากกว่า ว่าเขาก็ไม่ได้เลิกงานแล้ว 

กลับเลย จะเดินมาช่วยดูงานให้ความเห็น บางทีก็ฝากดู

งานกนัได้ มนี�า้ใจ ไม่มใีครทิง้ใคร เช่น อนันีถ้้ายงัท�าไม่ทนั

เอามานี่ อันนี้เสร็จแล้วไปท�าตรงนู้นต่อ ท�าให้งานไวขึ้น 

เร่ืองนี้เป็นสิ่งที่ท�าให้ผมประทับใจมาตลอด ไม่ว่าจะงาน

เล็กงานใหญ่ เราจะเป็นแบบนี้มาตลอด สมมุติพรุ่งนี้ผม

มีธุระ ผมสามารถฝากงานของผมให้ใครก็ได้ในห้อง หรือ

ไม่ต้องฝากด้วยซ�้า แค่คุยๆ  กันว่ามีธุระ พี่ในห้องกราฟิก

ก็จะบอกว่าให้ไปธุระได้เลย เดี๋ยวเขาช่วยท�าให้ “จะเป็น

ความสามัคคีในห้องมากกว่าที่ผมประทับใจมาก เป็น

บรรยากาศที่  ผมไม่อยากไปไหน อยากอยู่ที่นี่ตลอด”
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 “สื่อสาธารณะท�าอะไรได้อีกบ้างเพิ่มเติมจากการเกาะติดสถานการณ์รายงานข่าว ..... เป็นสิ่งที่เรามักจะคิดเสมอ  

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่นภัยพิบัติ หรือสถานการณ์วิกฤต หลายครั้งท่ีเราผ่านเหตุการณ์วิกฤตฉับพลันมา   

เราพบว่าคนในพื้นที่มีบทบาทส�าคัญเพราะรู้จักและเข้าใจบริบทพื้นท่ี ซ่ึงเมื่อเช่ือมประสานกับพลเมืองท่ีมีจิตอาสาท่ีมี

ก�าลงัท่ีเข้าไปหนุนเสรมิจะเกิดพลงัทีค่ลีค่ลายปัญหาได้  แล้วกบัเหตกุารณ์ 13 ชวีติตดิในถ�า้   เราจะมส่ีวนช่วยอะไร หรอื

คนในพื้นที่ก�าลังคิดหรือท�าอะไรอยู่  นั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจพวกเราตอนนั้น” พี่อ้อ อัจฉราวดี บัวคลี่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา

เครือข่ายสื่อพลเมือง ส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ  ผู้ที่มีส่วนเริ่มต้นร่วมเชื่อมการท�างานของเครือข่ายพลเมืองที่ปฏิบัติ

การค้นหา 13 ชีวิต  ย้อนเหตุการณ์ให้ฟัง 

 ไทยพีบีเอส มีหน่วยงานที่ชื่อ “ส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ หรือ สคส.”  ท�างานหนุนเสริมด้านการสื่อสารร่วมกับ

พลเมืองจิตอาสาและเครือข่ายประชาสังคม  โดยเน้นที่การแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมองและพัฒนาทักษะสื่อสารร่วมกัน  

เช่น นักข่าวพลเมือง   ทีม สคส.เป็นอีกหน่วยงานที่เข้ามีส่วนร่วมในการเกาะติดปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิต

ติดถ�า้ในครัง้น้ีด้วย โดยมีเป้าหมายหลกัคอืจะเชือ่งโยงและมส่ีวนหนนุการท�างานของพลเมอืงอาสาสมคัรในเหตกุารณ์นี้

ได้อย่างไร ?

  ช่วงเกิดเหตุการณ์ ทีม สคส. ทั้งหมดอยู่ระหว่างการประชุมทีมที่ จ.นนทบุรี  พอทราบข่าวมีเด็กหลงถ�้า ทีมงานก็

มอนิเตอร์ข่าวนี้ไปด้วยจนค�่า แม้การติดตามรายงานข่าวจะเป็นภารกิจหลักของทีมส�านักข่าว  แต่การท�างานของ สคส.

กม็ทีีมงานในแต่ละภาค  ซึง่สามารถตดิตามสถานการณ์จากคนในพืน้ที ่และช่วยสนบัสนนุเพือ่นร่วมงานคอืทมีศูนย์ข่าว

ภูมิภาคประจ�าภาคเหนือของไทยพีบีเอสได้  

เครือข่ำยพลเมือง  

กับพลังเงียบที่ท้ำยถ�้ำหลวง
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  “เราติดตามข้อมูลจากข่าว จากคนในพื้นที่และจากทีมข่าวศูนย์เหนือด้วย เพราะมี “บอล” พิเชษฐ์ ตัณติโรจนกุล 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือลงพื้นที่ไป  โดยช่วงแรกเป็นการประสานสนับสนุนการท�างานทีมภายใน  เช่น ในตอนกลาง

คืนที่ยังค้นหาเด็กไม่พบ  ทีม สคส.ภาคเหนือ โดย “เอ็ม” สุรพงษ์ พรรณวงษ์  ติดตามความคืบหน้าร่วมกับ “บอล” 

และช่วยกันประเมินว่าสถานการณ์แบบนี้ บอลน่าจะรายงานสดเหตุการณ์หรือท�าเฟซบุ๊กไลฟ์เลย  ยิ่งดึก คนก็ยิ่งห่วง

เด็ก ความสนใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้น ต้องการติดตามต่อเนื่อง  น้องๆ ปรึกษากันถึงขั้นไปซื้อซิมโทรศัพท์มาเปลี่ยนส�ารองด้วย 

เพราะสญัญานโทรศพัท์บรเิวณหน้าถ�า้ไม่ค่อยดี เมือ่บอลเริม่ Live  พวกเรากไ็ม่ได้หลบัไม่ได้นอน  ลุน้ทัง้การตามหาเดก็ๆ  

ลุ้นทั้งการรายงานสดของบอลเพื่อนร่วมงานเราด้วย” พี่อ้อเล่า

 อีกช่องทางหนึ่ง ที่ทีม สคส.ติดตามข้อมูลคือ ทวิตเตอร์ ซึ่ง “เอ็ม” สุรพงษ์ พรรณวงษ์ และ “เต้”ธันวา ศรีสุภาพ   

2 หนุ่มทีมจากภาคเหนือและอีสาน ร่วมกันติดตามและรายงานข้อมูลทางทวิตเตอร์ส่วนตัว ทวิตเตอร์นักข่าวพลเมือง

ไทยพีบีเอส ทวิตเตอร์TheNorthองศาเหนือ และสร้าง hashtag #เด็กติดถ�้า #ถ�้าหลวง เพื่อให้คนได้เข้ามาอัปเดต

สถานการณ์นี้ ซึ่งมีชาวโซเชียลเข้ามาพูดคุยด้วยมากมาย  รุ่งขึ้นทีม สคส.กลับสู่สถานีด้วยความรู้สึกยังติดค้างว่าจะมีวิธี

การใดช่วยเหลือเด็กๆ ได้ภายใต้เวลาที่จ�ากัดและสถานการณ์คับขันเช่นนี้

จุดประกายภารกิจ!!! 

 ภารกิจของ ทีมสคส. เริ่มจุดประกายขึ้นเมื่อพบความเคลื่อนไหวของพลเมือง  

  “เรากลับมาที่สถานี นั่งคุยกันว่าท�าอย่างไรกันต่อ ขณะมอนิเตอร์โซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก เราเห็นคุณก๋ือ (อนุกูล  

สอนเอก) นักภูมิศาสตร์ และนักส�ารวจถ�้า ที่เคยเข้าไปส�ารวจถ�้าหลวงมา ได้โพสต์แผนท่ีเส้นทางในถ�้าหลวง แผนท่ีนี้

น่าจะเป็นแผนที่ฉบับแรกๆ ที่ท�าให้มีข้อมูลเกี่ยวกับถ�้าหลวงมากขึ้น และคนก็แชร์มาที่ไทม์ไลน์และกล่องข้อความพี่อ้อ

เยอะมาก แต่กย็งัไม่ทนัได้ตอบอะไรเพราะก�าลงัศกึษารายละเอยีดอยู ่ ช่วงเวลานัน้เอง คณุโจ้ (ณฐัพล สงิห์เถือ่น) มลูนธิิ

กระจกเงา เครือข่ายจดัการด้ายภยัพบิติั จ.เชยีงรายทีเ่คยท�างานด้านแผ่นดนิไหว และหมอกควนัร่วมกนั โทรมาหาพีแ่ละ

บอกว่า แผนทีข่องคณุอนกูุลทีม่คีนแชร์กันอยูต่อนนีน่้าสนใจมาก ถ้าเราได้พกิดัทศิ และส่งต่อให้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา น่าจะสามารถเขียนเป็นแผนภาพสามมิติ (3D Map) ได้ จะติดต่อเจ้าของแผนที่นี้ได้อย่างไร พี่อ้อไม่ได้

รู้จักคุณอนุกูล แต่คิดว่าจะลองประสานคุยกับเขา เพื่อเชื่อมเครือข่ายให้ได้รู้จักและประสานกันต่อ” 

 ระหว่างน้ัน  อาจารย์แจง (ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล) อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเคยท�างานร่วมกันเรื่องหมอกควันภาคเหนือ ก็ได้แผนท่ี

ฉบบันี้เช่นกนั และก�าลงัพยายามประสานส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรอื 

จิสด้า (Gistda) เรื่องการเขียนภาพแผนที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการค้นหา 13 ชีวิต  ช่วงเวลานี้เองที่พี่อ้อเริ่มสังเตุกว่า 

เครือข่ายภาคประชาชนในเชียงรายที่เคยท�างานร่วมกันเริ่มลุกขึ้นมาอยากช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้แล้ว  

 “ถ้ำเขำลุกขึ้นมำอยำกจะช่วยจัดกำรกับสถำนกำรณ์นี้  เรำจะเชื่อมให้เขำได้ท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงไร” 
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ต้องลงพื้นที่แล้วล่ะ!!

 “เอาจริงๆ ตอนแรกก็ยังไม่ชัดว่าถ้าเราไปที่ถ�้าหลวงแล้ว จะท�าอะไร จะท�าข่าวอีกทางก็อาจไม่ใช่เลยทีเดียว เพราะ

ทีมข่าวไทยพีบีเอสจากส่วนกลางได้เข้าไปเพิ่มเติมสนับสนุนทีมศูนย์ข่าวภาคเหนือกันด้วยแล้ว  ภารกิจของทีม สคส.คือ

การไปท�างานกับคนพื้นที่ เชื่อมให้คนที่ยังไม่รู้จักกัน ได้มารู้จักกัน  สนับสนุนการท�างานกันและกัน ขั้นตอนบางอย่างที่

เรามปีระสบการณ์ เช่น การต้องท�าฐานข้อมลู การหาวธิส่ีงต่อข้อมลูหรอืเชือ่มประสานคนเข้าไปท�างานร่วมกนัให้ได้มาก

ที่สุด  เป้าหมายคือจะได้ช่วยเหลือเด็กได้รวดเร็วมากขึ้น” 

 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทีมงาน สคส. คือ พี่อ้อ  เอ็ม คิม และนิว เดินทางไปถึงพื้นที่บริเวณถ�้าหลวง – ขุนน�้า 

นางนอน ก็ได้พบกับอาจารย์นิอร คุณโจ้และคุณแป้น ทีมเครือข่ายพลเมือง จ.เชียงราย เราพูดคุยข้อมูลกันและเครือ

ข่ายเชียงรายก็บอกว่าได้ประสานกับคุณก๋ือ เบื้องต้นและนัดหมายพบไว้เช่นกัน  ซ่ึงจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลพบว่า  

เครือข่ายมีสมมติฐานว่าบริเวณท้ายถ�้าอาจจะมีปล่องหรือโพรงที่สามารถเข้าไปได้ ตามข้อมูลที่เผยแพร่ว่า นักส�ารวจถ�้า

ทีช่ือ่ มาร์ตนิ เอลลิส (Martin Ellis)  เป็นคนทีเ่คยเข้าไปในถ�า้และระบวุ่าด้านท้ายถ�า้มปีล่อง และอกีข้อสนันษิฐานคดิว่า

เด็กๆ น่าจะเดนิเข้าไปจนถงึเพราะเคยเข้าไปในถ�า้   อกีเหตผุลหนึง่คอืทกัษะทีเ่ครอืข่ายกลุม่นีม้คืีอความรูด้้านภมูศิาสตร์ 

และการปีนผา ถ้าเจอปล่องและลงไปได้ ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือเด็กได้ 

 ระหว่างน้ันความวุ่นวายบรเิวณหน้าถ�า้หลวงยงัคงมต่ีอเนือ่ง  หน่วยงาน  และอาสาสมคัรจ�านวนมากหลัง่ไหลไปแสดง

ความจ�านงช่วยเหลือ  ในช่วงแรกที่เซตระบบการลงทะเบียนและประเมินการท�างาน หลายเสียงบ่นถึงความสับสนและ

ล่าช้า  เครือข่ายพลเมืองจ�านวนหนึ่ง โดยเฉพาะคุณกื๋อ ตัดสินใจมาท�าแคมป์ที่ท้ายถ�้า  และการประสานพูดคุยระหว่าง

คุณกื๋อ และอาจารย์แจงท�าให้ได้ไปพบกันที่บริเวณท้ายถ�้า

 “ตอนท่ีเราไปถึงเทือกเขาบริเวณท้ายถ�้า เราพบเจ้าหน้าที่ทหารอยู่จ�านวนหน่ึงก�าลังไปส�ารวจทางไหลของน�้าบน

เขา  เราได้เจอนักภูมิศาสตร์ นักส�ารวจถ�้า นักปีนผา ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็น active citizen เป็นคนจิตอาสาที่ลุกขึ้น

มาช่วยเหลือและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นี้ แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มคนท่ีเข้ามาอยู่ในระบบลงทะเบียนของส่วนกลางท่ีหน้าถ�า้ 

แต่ active citizen แบบนี้พยายามลงมือท�า มีความรู้แบบยุคใหม่ แบบนักภูมิศาสตร์ที่เป็นความรู้เฉพาะทาง ที่เราคิด

ว่าส�าคัญและน่าสนับสนุน  อีกเหตุผลคือถ้าเชื่อมต่อกับคนในพื้นที่ได้ และเชื่อมโยงกับกลไกหลักได้น่าจะเป็นประโยชน์

ต่อการช่วย เหลือเด็กๆ  ทีมเราและเครือข่ายเชียงรายจึงตัดสินใจ stand by อยู่หลังถ�้า ว่าจะเชื่อมโยงการท�างาน

อะไรร่วมกันได้บ้าง ที่นี่เราพบนักภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราพบว่า 

นอกจากคนที่เราพบในภาคสนาม ยังมีกลุ่มคนที่สนใจติดตามสถานการณ์นี้และมีความรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ ภูมิศาสตร์ 

แผนที่และถ�้า รวมกันอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กที่ชื่อ  Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai อีกหลายแห่ง

ด้วย การท�างานทีน่ี่เร่ิมเป็นรปูเป็นร่าง และเชือ่มโยงอาสาสมคัรมาร่วมท�างานแข่งกบัเวลา ช่วงเวลานัน้ใครท�าส่วนไหนได้ 

ก็ช่วยกันท�า เช่น ส�ารวจพิกัด  อ่านแผนที่  บินโดรน เป็นต้น”   
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 สัญญาท้ายถ�้า!!!

 การมีสื่อในทีม อาจไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสมอไป โดยเฉพาะช่วงเวลาคับขัน  คนท�างานต้องการการโฟกัสกับงาน  และ

ข่าวสารที่เผยแพร่ต้องไม่สับสน ทีมท้ายถ�า้ที่รวมกันหลวมๆ ในช่วงแรก โดยมีคุณก๋ือ นักภูมิศาสตร์อาสาเป็นหลักอยู่  

จึงมีข้อตกลงร่วมกันว่า ทีมเราจะไม่สื่อสารออกข่าวใดใดเพราะต้องการท�างานมากกว่าจะตอบค�าถามสื่อในภารกิจ

แต่ละวัน   

 “พีอ้่อขอคณุกือ๋ประเมนิว่าทมีท้ายถ�า้อยากจะสือ่สารสาธารณะหรอืไม่    เพราะประสบการณ์ของเราหลายครัง้ออก

ข่าวไปก็ใช่ว่าจะโอเคส�าหรับบางเรื่อง หลายคนต้องการที่จะท�างานมากกว่ามาตอบค�าถามของสื่อ ที่ส�าคัญเมื่อภารกิจ

ในแต่ละวันท่ียังไม่สิ้นสุดหรือต้องประเมินเป็นช่วงๆ การสื่อสารออกไปอาจตอบสนองการรับรู้ของคนภายนอกแต่ไม่

ได้มีผลต่อการท�างานที่แข่งกับเวลาแต่อย่างใด  เมื่อคุณกื๋อแจ้งว่า ยังไม่อยากสื่อสาร  เรำเลยให้ค�ำมั่นว่ำจะไม่สื่อสำร

เกี่ยวกับปฏิบัติกำรของเขำและทีมงำน แต่เรำขออนุญำตเขำในกำรเก็บภำพกำรท�ำงำนเอำไว้ เพรำะเมื่อไหร่ที่เขำ

ต้องกำรสื่อสำร เรำจะสนับสนุนเต็มที่ นั่นจึงเป็นค�ำสัญญำท่ีเรำให้ไว้กับทีมเครือข่ำยหลังถ�้ำตลอดระยะเวลำของ

กำรติดตำมค้นหำ 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ�้ำ” พี่อ้อ อัจฉราวดีเล่า

 คิม ไชยสุขประเสริฐ ทีม สคส. อีกคนที่ร่วมการท�างานกับทีมหลังถ�้าเล่าในประเด็นนี้ว่า  ทีมงานไม่ต้องการที่จะมา

นั่งกังวลเรื่องการให้ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยัน หรือข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน เช่น พิกัดทางภูมิศาสตร์  แต่ที่จริงเขาก็มีพื้นที่ในการ

สื่อสารระดับหนึ่งผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น การระดมอาสาสมัครหรือเครือข่ายช่วยเหลือผ่านกลุ่มในเฟซบุ๊ก ซ่ึงก็มีความ

จ�าเป็นที่เขาต้องรายงานความคืบหน้าผ่านช่องทางนี้ด้วย แต่ว่าโดยข้อตกลงก็จะไม่น�าเสนอข้อมูลความคืบหน้า เจอ 

หรือไม่เจอพิกัดอะไรยังไง หรือมีความเป็นไปได้นะ ที่เราจะเจอและมีความหวังอะไรท�านองนี้  ซึ่งถ้าในลักษณะนี้จะไม่

สามารถรายงานได้ จะสามารถบอกได้แค่เพียงว่าที่นี่มีการปฏิบัติการของกลุ่มอาสาสมัครที่ประกอบด้วยนักธรณีวิทยา 

นักฟิสิกส์ ทีมส�ารวจ และนักปีนผาปฏิบัติการอยู่ตรงจุดนี้เท่านั้น” คิม ไชยสุขประเสริฐ อธิบาย  

 เมื่อมีค�ามั่นกับเครือข่ายว่าจะยังไม่สื่อสารปฏิบัติการท้ายถ�้า ความกดดันก็กลับมาที่ทีมสคส.เอง เมื่อแต่ละวันเริ่มมี

หน่วยงานจากหน้าถ�้าเข้ามาสังเกตุการณ์บริเวณหลังถ�้าและรอบๆ มากขึ้น บางหน่วยงานมีสื่อติดตามมาด้วย และทีม

อาสาสมัครที่เมื่อพอได้ข้อมูลว่ามีการท�างานที่หลังถ�้าก็เข้ามาร่วมเพิ่มขึ้น

 “ความกดดันที่ 1 คือเครือข่ายอาจคิดว่าเราชักชวนสื่ออื่นเข้ามาไหม ความกดดันที่ 2 คือเพื่อนร่วมงานของเราเมื่อ 

รู้ว่าเราอยู่อีกพื้นที่ย่อมต้องการการอัพเดทข้อมูลหรือความเคลื่อนไหวจากเราด้วยหรือไม่ ซึ่งเราได้แจ้งและขอค�า

ปรกึษาจากพีเ่ขต (ก่อเขต จนัทรเลศิลกัษณ์) ผูอ้�านวยการส�านกัข่าว เพือ่ให้รบัทราบข้อมลูและข้อตกลงทีม่กีบัเครอืข่าย   

คุณก่อเขตบอกว่า  ถ้ำเมื่อไหร่เขำพร้อมสื่อสำร เรำก็พร้อมสนับสนุนเต็มที”่
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สนับสนุนทีมให้ปฏิบัติงานราบรื่น!!!

 แต่ละนาทีของความพยายามค้นหาช่องทางเข้าสู่ถ�้าหลวงบริเวณท้ายถ�้าเพื่อช่วย 13 ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความ 

ต่ืนเต้น  คนมากหน้าหลายตาเริม่เข้ามาในวงท้ายถ�า้เพิม่มากข้ึน ต่างคนมาจากต่างท่ีมา ต่างสายอาชีพและความเช่ียวชาญ  

ระหว่างที่ทีมหลักสาละวนกับการท�างานค้นหา ทีม สคส. ที่อยู่ร่วมที่นั่นประเมินกันว่าจ�าเป็นต้องท�าฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติ

งานและบันทึกความเคลื่อนไหวในแคมป์หลังถ�้าแต่ละวันสนับสนุนทีมหลัก    

 “ส่วนใหญ่เราจะประจ�าอยู่ที่ศูนย์ท้ายถ�้า ช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องของ transit หรือการเข้า-ออกของคนท่ีเข้าไป  

เราก็เลยช่วยตรงนั้น เพราะคนที่เข้ามามีความหลากหลายสูง ทั้งนักวิชาการ นักส�ารวจ ชาวบ้าน อาสาออฟโรด ฯลฯ  

แต่สิ่งที่เหมือนกันคือเป็นกลุ่มที่มีจิตใจอาสาและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ เช่น นักปีนผาระดับนักกีฬาทีมชาติ  

นักภูมิศาสตร์ นักธรณีวิทยา กลุ่มอาสาออฟโรด เป็นต้น แต่บางส่วนก็เป็นกลุ่มที่ไปด้านหน้าถ�้าแล้วเข้าไม่ได้ แต่อยาก

ช่วยจึงมารวมกันที่ท้ายถ�้าเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง และมีชาวบ้าน มีองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ใกล้เคียงที่มา

สนับสนุนอาหาร น�้า และการเดินทางเข้าพ้ืนที่ ในช่วงแรกคุณก๋ือ กลายเป็นศูนย์กลางของทีมท้ายถ�้าไปโดยปริยาย 

และเมื่อมีคนเข้ามาเพื่ออยากช่วยงาน คุณก๋ือจะต้องท�าหน้าที่เล่าถึงแนวทางปฏิบัติการท้ายถ�้าให้ทุกคนฟังซ�้าไปซ�้ามา  

ว่าตอนนีก้ารปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่ราก�าลงัท�าอะไรและคณุจะช่วยอะไรเราได้บ้าง เพือ่ให้ทกุคนเข้าใจและเห็นภาพร่วมกัน

ว่าตรงนีก้�าลังท�าอะไร และโดยทกัษะของอาสาและองค์กรต่างๆ จะเข้ามาร่วมกนัได้อย่างไร เราจงึช่วยงานตรงนี ้กเ็รยีก

ว่าท�างานเป็นส่วนหนึ่งของทีมเครือข่ายท้ายถ�้า” คิมเล่า 

 การท�างานของทมีท้ายถ�า้  คมิย้อนบรรยากาศให้ฟังว่า เบือ้งต้นมปีระกาศขอความร่วมมือผูท้ีเ่ข้ามาใหม่ว่าจะไม่ถ่าย

คลปิวดีิโอเพ่ือเผยแพร่ในช่วงทีภ่ารกิจยงัไม่เสรจ็ ขอข้อมลูได้ แต่ไม่ให้สมัภาษณ์ เป็นอาสาสมัครได้แต่ขอให้ไม่รบกวนการ

ปฏิบัติภารกิจ  ในส่วนของการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้ามาช่วยงาน ทีม สคส. จะสังเกตุว่ามีใครมาติดต่อกับคนท�างานที่ท้ายถ�้า

บ้าง ช่วยเหลอื น�าองค์ความรูอ้ะไรมาสนบัสนนุ เพราะในวนัทีย่งัไม่พบอะไร ทกัษะหรอืองค์ความรูบ้างอย่างอาจจะยงัไม่

ได้ใช้ แต่เมื่อวันหนึ่งมีความเป็นไปได้ในการท�างานต่อ เช่น มีความเป็นไปได้ในการเจาะ ก็ต้องมีข้อมูลว่าจะสามารถคุย 

หรือประสานงานกบัใครได้ จงึจ�าเป็นต้องเกบ็ข้อมลูเหล่านีเ้อาไว้ ทัง้ชือ่ ความเชีย่วชาญหรอืองค์ความรู้ทีม่ ีหรือสามารถ

ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ซึ่งทีม สคส. ก็ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการเก็บข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่ลงไปยังพื้นที่

 จุดนี้ถือเป็นข้อค้นพบอย่างหน่ึงว่า หน้าที่ของสื่อสาธารณะอาจไม่ใช่ว่าต้องรายงานทุกข่าวหรือทุกเหตุการณ์

ที่ เกิดข้ึนทันที แต่การที่ไม ่รายงานก็อาจจะเป็นผลดีต ่อการท�างานของผู ้ เ ก่ียวข้องที่จะช่วยเหลือชีวิตของ 

ผู ้ประสบเหตุในช่วงสถานการณ์คับขัน นอกจากนั้นการท�างานร่วมกับเครือข่ายอย่างจริงจังตามข้อตกลง  

อาจน�ามาสู่การต่อยอดความร่วมมือในอนาคตหลังเหตุการณ์ผ่านพ้น ซ่ึงก็เป็นเช่นนั้น ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงรายกม็าหารอืกนัเรือ่งการจัดท�าฐานข้อมลู หรอืการศกึษาเรือ่งภยัพบิตัใินพืน้ท่ี

เชียงราย เป็นต้น  
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 “วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผมเข้ามาที่

จุดบัญชาการท้ายถ�้าตั้งแต่ช่วง 7 โมงเช้า 

สังเกตการณ์ปฏิบัติการด้านท้ายถ�้า ซึ่งเราพบ

กลุ่มคนมากมายที่เข้ามาอาสาเพื่อที่จะร่วม

ปฏิบัติการค้นหาตรงจุดน้ี ในช่วงน้ันหน้าที่ที่

เราไป support เขาคือท�าเรื่องการเก็บข้อมูล

เครือข่ายที่มาร่วมลงทะเบียนในการปฏิบัติ

การค้นหาจุด Martin Point  หรือจุดการไหล

ของน�้าที่ไหลลงสู ่ท้ายถ�้า แต่ละวันพวกเขา

จะประชุมออกพื้นท่ีแต่เช้าและกลับมาค�่ามืด  

มาประชมุร่วมกันประเมนิสถานการณ์วนัต่อวัน

ร่วมกัน” เอ็ม สุรพงษ์ เสริม
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 และก่อนวันทีจ่ะเจอน้องๆ ทมีหมปู่าอาสาสมคัรทีท้่ายถ�า้ต้องจบัเข่าคยุกนัอย่างซเีรยีสเรือ่ง

ความปลอดภยัของทมีปฏบิติัการและทมีอาสาสมคัร เนือ่งจากมปีระกาศของผูบั้ญชาการศนูย์

ปฏบิติัการค้นหาและกู้ภยัถ�า้หลวงว่าจะไม่รับรองความปลอดภยัของทมีทีไ่ม่ได้มาลงทะเบยีน 

เนื่องจากเริ่มมีคนเข้ามาและกระจายกันค้นหาหลายทางมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ทีมท้ายถ�้าเป็น 

กลุ่มคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาสาไว้กับศูนย์บัญชาการหน้าถ�้า เนื่องจากการเปิดรับลงทะเบียน

อาสาเพื่อรอการร่วมภารกิจที่ต้องผ่านการพิจารณาของทีมหลักก่อน ซ่ึงช่วงเวลานั้น ไม่ใช่ 

ทกุคนท่ีจะสามารถเข้าไปทีศู่นย์บญัชาการหน้าถ�า้แล้วสามารถลงทะเบียนได้ และต่างมมีมุมอง

ว่า “เวลำทุกนำทีมีค่ำต่อชีวิตเด็ก” ช่องทางไหนที่จะเป็นไปได้ก็ควรถูกเร่งด�าเนินการ ไม่ทิ้ง 

แม้สกั 1 ความเป็นไปได้  เพราะเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเดก็อยูใ่นถ�า้นานๆ จะเป็นอย่างไร 

อากาศและอาหารจะเป็นอย่างไร  

   สุดท้ายทุกคนก็ตกลงกันว่าต้องไปลงทะเบียนที่หน้าถ�้าตามขั้นตอน เพื่อสามารถท�างานได้

อย่างสบายใจ และฐานข้อมลูบคุคลทีท่มี สคส. ช่วยจดัเกบ็ให้เครอืข่ายไว้ ก็มส่ีวนทีช่่วยให้การ

ท�าบญัชีรายชือ่น�าไปส่งขอทีศ่นูย์บญัชาการหน้าถ�า้มคีวามรวดเรว็ขึน้  และเมือ่ลงทะเบยีนแล้ว 

และหลังจากพบ 13 ชีวิตในถ�้าแล้ว ทีมหลังถ�้าอีกหลายคนได้เข้าไปท�างานร่วมกับทีมหน้าถ�้า

ในขั้นตอนการน�าเด็กๆ ออกจากถ�้าด้วยเช่นกัน
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ปักหมุดจุดพิกัด!!!

 คมิ ไชยสุขประเสรฐิ เจ้าหน้าทีพ่ฒันาเครอืข่ายสือ่พลเมอืง ซึง่เป็นทีมงานคนส�าคญัท่ีประจ�าการอยูต่รงจุดลงทะเบียน

และสังเกตุการณ์การท�างานของเครือข่าย ได้อธิบายเพิ่มเติ่มว่า “ช่วงเวลานั้น ไทยพีบีเอสพัฒนาแอปพลิเคชัน C-Site 

ซึง่กเ็ป็นแอปพลิเคชนัทีใ่ช้ในการท�าแผนทีภ่าพต่างๆทีท่�างานร่วมกบัเวบ็ไซต์เพือ่การรายงานข่าวทางโทรศพัท์มอืถอืและ

ปักพิกัดแผนที่ได้  ในช่วงที่เราลงพื้นที่หลังถ�้าก็คิดว่าจะเอาแอปพลิเคชันของเราไปใช้สนับสนุนงานในพื้นที่  แต่พอเข้า

พื้นที่เราพบปัญหาแรกคือสัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณมือถือไม่มี เลยเป็นเรื่องยาก  

 อย่างไรกต็าม สิง่หนึง่ทีไ่ด้เรยีนรูแ้ละเกดิขึน้จากการเฝ้าสงัเกตกุารณ์การท�างานของเครอืข่ายหลงัถ�า้ พบว่า “ข้อมลู” 

และ “พิกัด” มีความส�าคัญมาก โดยทีมท�างานที่เป็นนักภูมิศาสตร์และท�างานกับแผนที่ต่างๆ ต้องมี  GPS แยกเฉพาะ

ที่ใช้ในการวัดหาพิกัด  และการตั้งค่าความละเอียดแม่นย�าสูง เพราะว่าเวลาเขาเข้าไปในป่าเขาต้องใช้วิธีเดินเท้า ส�ารวจ 

ค�านวณค่าต่างๆ มีการส่งสัญญาณรายงานสิ่งที่พบเจอระหว่างกัน เช่น มีร่องชั้นหินจุดนั้นจุดนี้  จากนั้นก็ต้องมานั่งจับ

พิกัดกันว่าต้องไปซ้าย ไปขวา หรือเดินหน้าต่อส�าหรับโพรงหรือร่องต่างๆ ที่พบนั้น และจะมีการขยายพื้นที่การส�ารวจ

ในลกัษณะน้ีออกไปเรือ่ยๆ และเกบ็ภาพและพกิดัส่งมาให้ผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะห์ได้ เพือ่ทีจ่ะประเมนิว่าท้ายถ�า้มคีวามเป็น

ไปได้หรือไม่ที่จะเจอหรือเข้าใกล้ตัวเด็กให้มากที่สุด” 

 อีกอย่างหนึ่ง ที่เอ็ม สุรพงษ์ ท�าคือ ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพจุดที่เราไป เพราะเมื่อถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ จะ

มพีกิดัฝังอยูใ่นภาพ พอเปิดพกิดัภาพถ่าย เรากจ็ะรูไ้ด้อย่างคร่าวๆ ว่าเราอยูพ่กิดัไหน แต่พออยูใ่นจดุทีอ่บัสญัญาณพกิดั

ที่ปรากฎอยู่เหล่านี้ ก็จะคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ช่วงที่ฟ้าเปิด เราก็จะเห็นว่าจุดแต่ละจุด ว่าสภาพพื้นที่เป็นอย่างไร แต่พอ

เข้าไปลึกมากๆ ก็จะไม่มีสัญญาณ 
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 อย่างไรก็ตาม เมือ่น�าลกัษณะการท�างานแบบจบัพกิดัของนกัภมูศิาสตร์และหาความแม่นย�าต่างๆ มาเทยีบกบัเครือ่ง

มืออย่าง C-site  ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้ผู้ใช้งานสามารถระบุต�าแหน่งส�าหรับการรายงาน

สถานการณ์ทั่วไปได้ และเป็นแนวโน้มของการน�าเสนอให้เห็นสภาพพื้นที่ที่เกิดเรื่องราวขึ้นด้วย  

 “C-site มนัเป็นเคร่ืองมอืส�าหรบัการรายงานข่าวสารอย่างง่ายของประชาชน แล้วการรายงานข่าวสารอย่างง่ายของ

ประชาชนจะมามีส่วนช่วยกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ช่วงเวลาไหน อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องไปออกแบบกันต่อไป”

ถึงจุดที่ต้องสื่อสาร!!!

 ตลอดช่วงของการตดิตามปฏบิติัการทีบ่รเิวณท้ายถ�า้ 9 วนั 5 ชัว่โมง 41 นาท ีเป็นการท�างานอยูบ่นค�ามัน่สัญญาท่ีจะ

ไม่น�าเสนอการปฏบิตักิารของคนกลุม่นีท้ีม่ผีลต่อโอกาสการพบหรอืไม่พบทมีหมปู่า 13 ชวีติ แต่มกีารอธบิายบรรยากาศ

ของคนที่มาร่วมมือกันที่ท้ายถ�้าอยู่บ้างในช่วงข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส  

 “ตอนนั้นเรายืนยันไม่น�าเสนอสิ่งที่จะมีผลต่อการค้นหา เช่นไปเจออะไร โอกาสเป็นอย่างไร  เพราะเป็นสิ่งที่ตกลงไว้ว่า

จะไม่น�าเสนอ  แต่มมุมองของประเด็นทีเ่ราเหน็ในพืน้ทีย่งัมอีกีหลายแง่มมุ เช่น บรรยากาศหลงัถ�า้ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความ

ร่วมมือของอาสาสมัคร เพราะเราคิดว่าพวกเขาเหน็ดเหนื่อยไม่น้อย แง่มุมการน�าเสนอของเราจึงท�าให้เห็นบริบทโดย

รอบ เช่น มีทีมออฟโรดมาช่วยสนับสนุนรถ มีชาวบ้านมาร่วมอาหาร น�้า ที่พัก เป็นต้น แต่จะไม่รายงานผลที่ทีมส�ารวจ

ไปพบเจอมา เพือ่ไม่ให้เกดิความคาดหวงัและสบัสนกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะมศีนูย์บญัชาการฯหน้าถ�า้รายงานต่อ

สาธารณะอยู่แล้ว”  คิมอธิบาย

 แต่เม่ือทนัททีีศ่นูย์บญัชาการฯ ประกาศว่าเจอทมีหมปู่าท้ัง 13 คนแล้ว บนความโล่งใจในสถานการณ์ และการท�างาน

สื่อสารของเราได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง  เราขอเก็บสัมภาษณ์ทีมปฏิบัติการและอาสาสมัครหลายๆ คน ซึ่งจริงๆ ในช่วง

ที่ท�างานก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ และเริ่มมีการสื่อสารสาธารณะในช่วง

เวลาของนักข่าวพลเมือง อธิบายว่า Active citizen กลุ่มนี้ท�าอะไร ณ พื้นที่ท้ายถ�้า มีใครท�าอะไรบ้าง และมีเครือข่าย

เราบางส่วนได้มาออกรายการนารกีระจ่าง รายการตอบโจทย์ โดยเป็นการน�าเสนอในแง่มมุทีม่าของการเข้ามามส่ีวนร่วม 

และองค์ความรู้หรือ know how ของเครอืข่ายเหล่านี ้ตลอดจนขยายผลไปร่วมถ่ายทอดสอดการถอดประสบการณ์ของ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูมถัมภ์ 
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สิ่งที่ได้มากกว่าการสื่อสาร!!!
 “การท�างานในสถานการณ์ทีคั่บขบั ต้องระมดัระวงัสูง เราไม่ได้พุง่เป้าไปท่ีงานเผยแพร่ข่าวสารเป็นหลักเพียงอย่างเดยีว  

เรามกีารสือ่สารอยูบ้่างแต่งานหลกัของเราคือไปสนับสนนุร่วมกับผูป้ฏบิตังิานในพืน้ที ่ซึง่สิง่ทีต่ามมาเป็นเครอืข่าย เป็นองค์

ความรูต้ามมาทหีลงั  เป็นความเชือ่ใจกนัและกนั ซึง่อาจต่อยอดร่วมกนัศกึษาถึง องค์ความรูก้ระบวนการรบัมือกบัภยัพิบัติ 

กระบวนการทีจ่ะต้องท�าการเรยีนรูก้บัเรือ่งถ�า้ของไทย หรอืกระบวนการธรณวีทิยา ธรณฟิีสกิส์ เทคโนโลยหีรอืเทคนคิ

ต่างๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการรับมือกบัเรือ่งลกัษณะน้ีในอนาคตได้   เราเป็นองค์กรสือ่สาธารณะ ท่ีอะไรเป็นองค์ความ

รู้สาธารณะ องค์ความรูร้ะยะยาวของสังคม กค็วรจะถกูท�าคูก่นัไป นัน่มนัเป็นสิง่ท่ีท�าให้เรารูว่้าสิง่ท่ีเราท�ามนัมปีระโยชน์ 

อาจจะไม่ได้ใช้ในการรายงานสถานการณ์ทนัทีเพ่ือให้ช่องเราเป็นช่องทีร่ายงานได้เรว็ทีส่ดุและลกึทีส่ดุ อปัเดตทีส่ดุ หรอืเข้า

ถงึข้อมลูหลงัถ�า้ทีค่นอืน่เข้าไม่ได้  จะไม่ใช่อย่างน้ันอย่างเดยีว และนีค่อืมมุมองและภารกจิส่วนหนึง่ของส�านกัเครอืข่ายสือ่

สาธารณะ ไทยพีบเีอส” คิม ไชยสขุประเสริฐ

 “ส�านกัเครอืข่ายสือ่สาธารณะท�างาน 2 ระดบัคอืท�างานร่วม

กับเครอืข่ายคนท�าสือ่และเครอืข่ายเชิงประเดน็ซ่ึงสถานการณ์ท่ี

เกดิขึน้ในเรือ่งของ 13 คนตดิถ�า้ เรามองว่าเป็นเรือ่งของภยัพบิติั

ซึง่ก่อนหน้านีต้ัง้แต่ช่วงแผ่นดนิไหวทีจ่งัหวดัเชยีงรายเราได้ร่วม

กับเครือข่ายเชิงประเด็นและคนท�างานด้านภัยพิบัติในช่วงนั้น  

ก่อนหน้านี้ได้ท�างานร่วมกับเครือข่ายท่ีรณรงค์ลดหมอกควัน

ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย เหล่านีเ้ป็นต้นทนุส�าคญัทีอ่ยูใ่นพ้ืนท่ีที่

จะสามารถระดมอาสาและการเชือ่มการท�างานระหว่างหน่วย

งานคนท�างานด้านสังคมกับหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเชื่อม

โยงข้อมลูถงึกนัเรือ่งถ�า้หลวงก่อให้เกดิการพดูคยุกนัถงึเรือ่งการ

จัดการภยัพบิตัใินจงัหวดัเชียงรายซึง่ภายหลงัการน�า 13 คนกลบับ้านอย่างปลอดภยัแล้วเครอืข่ายในจงัหวดัเชยีงรายโดย

ต้ังต้นจากสถาบนัการศกึษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เครอืข่ายการจดัการภัยพบิตัร่ิวมกนัถอดบทเรียนเพือ่ทีจ่ะเตรยีมความ

พร้อมรบัมอืกบัเหตุการณ์ภยัพิบติัทีเ่กดิขึน้ในจังหวดัเชยีงรายไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว หมอกควัน ดนิโคลนถล่ม หรอืภยัอืน่

ทีจ่ะเกดิขึน้เพือ่จะออกแบบแผนและการเตรียมการรับมอืหากภยัมาโดยจะมแีผนร่วมกนัในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ทีจ่ะมกีาร

อบรมอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรูเ้รือ่งการจดัการภยัพบัิตข้ึินในพืน้ท่ีจดุเสีย่งภยัหลายจดุในจงัหวดัเชียงราย เช่น อ�าเภอ

แม่จนั อ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเมอืงทีเ่สีย่งและอยูใ่นแนวรอยเลือ่นท่ีอาจจะเกดิแผ่นดินไหวได้ในอนาคต” เอม็ สรุพงษ์ บอก
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 “กำรทีม่ทีมีไทยพบีเีอสลงพืน้ที ่แต่ไม่น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร  มันอำจจะแปลกๆ  ในควำมเข้ำใจท่ัวไป  

จะเข้ำใจว่ำถ้ำสือ่ลงพืน้ท่ีไปก็คอืไปน�ำเสนอข่ำว แต่นีค่อืสิง่ทีไ่ทยพบีเีอสจะต้องท�ำให้เหน็ชดัเจนมำกยิง่ข้ึน

ถึงภำรกจิของสือ่สำธำรณะว่ำมีอกีหลำยลกัษณะ ถ้ำเป็นงำนข่ำวเมือ่เกดิเหตุกำรณ์ สิง่ส�ำคัญคือกำรน�ำเสนอ

ข้อมลูสถำนกำรณ์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรรับรูข้องผูช้ม หรือช่วยกนัหำข้อมลูมำเพือ่ให้สงัคมได้เหน็  

ได้วเิครำะห์ แต่ภำยใต้สถำนกำรณ์เดยีวกัน ระดบัของกำรสือ่สำรมไีด้อกีหลำยระดับ อย่ำงกลุม่อำสำสมคัร

หลงัถ�ำ้ทีเ่รำท�ำงำนด้วย ระหว่ำงท�ำงำนเขำขอไม่ส่ือสำรเพรำะมมีมุมองว่ำสือ่สำรสูภ่ำยนอกอำจไม่ได้มผีลต่อ

กำรค้นหำหรอืกำรท�ำงำนทีต้่องแข่งกบัเวลำ แต่พอเสรจ็งำนแล้วมอีกีหลำยแง่มมุทีส่ำมำรถสือ่สำรสู่สำธำรณะ

เพ่ือให้เหน็ว่ำควำมส�ำคญัของแผนท่ี ควำมส�ำคญัของพกัิดของนกัธรณีวทิยำ ฐำนข้อมลูเก่ียวกบัถ�ำ้หลวงที่

เกดิขึน้ใหม่ว่ำมคีวำมส�ำคญัอย่ำงไรหรอืวธิกีำรท�ำงำนของอำสำสมคัรเพ่ือช่วยเหลอื ยังมกีำรท�ำงำนของกลุม่

นกัภมูศิำสตร์ทัว่ประเทศ ต่ำงประเทศผ่ำนออนไลน์ด้วยนะ ไม่ใช่แค่กำรท�ำงำนหน้ำถ�ำ้หลวง ทีจ่.เชยีงรำยกับ

กลไกหน่วยรำชกำรเพยีงจุดเดยีว 

 เนื้อหำ มุมมองหรือวิธีกำรแบบนี้ เรำพยำยำมน�ำเสนอเพ่ือให้รับรู้ถึงวิธีกำร และมุมมองใหม่ๆ กับ

สำธำรณะ  ควำมส�ำคญัของอำสำสมัคร พลเมืองท่ีมีควำมรู้และเชือ่มโยงกนัด้วยวธิกีำรใหม่ๆ เป็นส่ิงทีต้่อง

เรยีนรู้ เพือ่จะไม่ตกีรอบกำรจัดกำรอยูกั่บวธิกีำรใดวธิกีำรหนึง่

 อกีเร่ืองหนึง่ทีน่่ำประทบัใจ คอืหลงัจำกน้ันไม่นำน เกิดเหตุกำรณ์สนัเขือ่นทีป่ระเทศลำวแตก  ครอบครวั

หมูป่ำกไ็ด้ประสำนมำขอบรจิำคเงนิช่วยเหลอืประเทศลำวผ่ำนทำงทมีสคส.ไทยพบีเีอส เพรำะผูป้กครอง 

ทีมหมูป่ำติดต่อไปทำงคนรู้จักที่ภำคอีสำน และส่งต่อข้อมูลกับลำวก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีมำช่วยติดตำม 

ลกูเขำ ซึง่ตรงจดุนีม้นัสะท้อนคณุค่ำจำกกำรท�ำงำนร่วมกบัเครอืข่ำย กำรหนนุเสรมิให้เครือข่ำยได้ท�ำงำน

ร่วมกนั และน�ำมำสูก่ำรเช่ือมโยงทีเ่กิดข้ึนระหว่ำงกัน” อัจฉรำวดี บวัคล่ี กล่ำว
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ประโยคทิ้งท้าย...

“จะเรียกว่าเป็นวีรบุรุษไหมก็ไม่แน่ใจ  

แต่ทุกคนเต็มใจจะมาช่วยกันอย่างเต็มที่  

มันอาจจะไม่ใช่แค่ใครมาช่วยบ้าง  

แต่ชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นมีส่วนส�าคัญ 

ในการช่วยเช่นกัน เขาก็ได้รับผลกระทบนะ  

สวนสับประรดถูกเหยียบเสียหาย  

กลายเป็นที่จอดรถ ทุ่งนาที่กลายเป็นที่ทดน�้า  

แต่เขาเอาข้าวเอาน�้ามาส่งอย่างดี   

จะบอกว่าเขาเป็นจิตอาสาก็ไม่ใช่ แต่เขาก็ช่วย  

ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่หน้าถ�้าหรือหลังถ�้า แต่เป็น 

ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์นั้น”
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หนึ่งความรู้สึก
เมื่อนักข่าวไม่ใช่แค่รายงานข่าว 

แต่เป็นการรายงานข่าวที่ผสานกับความรู้สึก 

เมื่อนักข่าวไม่ใช่แค่ไม่สื่อสารข้อมูล 

แต่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาทั้ง 13 คน

เมื่อนักข่าวที่มีหน้าที่ต้องรายงานข่าว

โดยเฉพาะในช่วงส�าคัญ แต่ไม่ได้ท�า 

เมื่อเหตุการณ์ถูกถ่ายทอดเป็นการ์ตูนแอนิเมชันจากแรบันดาลใจ

เมื่อความรู้สึกพูดได้...





เสน่ห์งานข่าวกับการสื่อสารความรู้สึก

“การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ ต้องรายงานตามความเป็นจริงไม่สอดแทรกความคิดเห็น         

ไม่บดิเบอืน ไม่คาดเดา ไม่ชีน้�า ไม่สร้างความเข้าใจผดิ หรอืไม่ท�าให้เกดิการต่ืนกลัวอย่างเกนิเหตุ”

	 ข้อความตอนหนึง่ของจริยธรรมด้านความถูกต้องเทีย่วตรง	จากข้อบังคบัองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่รายการ	พ.ศ.	 2551	 เป็นหลักส�าคัญของ 

ไทยพีบีเอสที่ใช้ในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึน	 ท้ังในข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีปกติและในช่วงท่ีเกิด

เหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินต่างๆ	 ดังเช่นกรณีเหตุการณ์	 13	 ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีติดถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน 

ในครั้งนี้	ซึ่งจากการท�างานภายใต้กรอบและหลักจริยธรรมต่างๆ	อย่างชัดเจน	ไทยพีบีเอสในช่วงนั้นจึงได้รับความนิยม

และกระแสตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีในฐานะ	“สื่อน�้าดี”

	 แต่ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น	และเป็นมุมมองใหม่ของคนท�าสื่อในยุคปัจจุบัน	คือการรายงานข่าวที่ผสานเรื่องการ

สื่อสารความรู้สึกของผู้สื่อข่าว	อย่างวลีส�าคัญ	“ปับ ปับ ปับ ปับ”	ของ	จิราพร	ค�าภาพันธุ์	ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส	ในขณะ

ทีร่ายงานเกีย่วกบัเฮลิคอปเตอร์ก�าลังล�าเลียงเดก็ๆ	ไปยงัโรงพยาบาล	อาการตืน้ตนัใจน�า้ตาซมึ	ระหว่างท่ีรถพยาบาลขบั

ผ่านหน้า	ท�าให้รายงานข่าวออกมาด้วยน�า้เสยีงสัน่เครอื1  ซึง่กไ็ด้รบัการตอบรบัในแง่ของการสือ่สารทีจ่รงิใจ	สร้างความ

ประทับใจให้กับผู้ที่รับชมได้เป็นอย่างดี	

1	 	https://www.sanook.com/news/7137258/
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จิราพร ค�าภาพันธ์ 

ผู้สื่อข่าวกลุ่มข่าวสถานการณ์และการผลิต 
 

	 น�้าท่วม	ดินโคลนถล่ม	แผ่นดินไหว	ภัยแล้ง	น�้าป่าไหล

หลาก	 คือภารกิจการรายงานข่าวหลักที่เราเติบโตมาจาก

สายงานน้ี	 แทบทุกหมายข่าวที่เป็นเหตุด่วนหมด	 กอง

บรรณาธิการข่าวก็จะมอบหมายให้ไปท�าข่าว	และก็กลาย

เป็นภาพชินตาที่จะเห็นว่าไทยพีบีเอส	 จะมีนักข่าวเข้าถึง

ข่าวทุกๆ	ที่	ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดอยู่ที่ใด	

	 ดังนั้นเราจะต้องพร้อมตลอดเวลา	 แม้กระท่ังวันหยุด	 

1	วนั	ในสปัดาห์นัน้ๆ	มนัจะต้องเป็นวนัซกัผ้า	พกัผ่อน	ออก

เดทตามประสาคนโสด	 แต่ก็จะต้องช�าเลืองมองโทรศัพท์

ดูว่ามีใครโทรมาไหม	?		เผื่อว่ามีเหตุด่วนให้ต้องไปท�าข่าว	

และมันก็เป็นเช่นเดียวกับวันที่ได้รับรายงานจากทีมข่าว

หน้าถ�้าหลวงว่า	 13	 หมูป่าอะคาเดมีจะออกจากถ�้าแล้ว	

กอง	บก.	ก็ส่งตัวเราขึ้นเครื่องบินไปเชียงรายด่วน	…

 

เสียง ฮ.ดัง ปับ ปับ ปับ ดังทั่วถ�้าหลวง จ.เชียงราย 

	 วนัแรกของปฎบัิติการน�า	13	ชวีติออกจากถ�า้หลวง	เรา

เป็น	“ผู้ส่ือข่าวคนสดุท้าย”ทีถ่กูส่งไปเสรมิทพัด่วน	กบัทมี

ข่าวไม่ต�า่กว่า	10	ทมีทีปั่กหลกัฝังตัวอยูถ่�า้หลวงมานานครึง่

เดือนแล้ว

	 “เส้นชัย”	หน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	

คือ	 จุดมอบหมายให้ไปรายงานสด	 ที่นี่มีทีมข่าวไทย-เทศ

อยู่ร่วมกันนับ	 100	 ชีวิต	 เป็นครั้งแรกต้ังแต่ท�าข่าวมา	 

ทีเ่จอนกัข่าวเยอะมากขนาดนี	้และกท้็าทายไม่น้อย	เมือ่รบั

โจทย์จาก	บก.สนาม	และบก.ส่วนกลางว่าจะต้องรายงาน

สดต่อเนื่อง....

	 ทุกครั้งที่ได้ยินเสียง	 ฮ.	 ดัง	 “ปับ	 ปับ	 ปับ”	 บินผ่าน 

โรงพยาบาลไปสนามบิน	 เราจะตื่นเต้นทุกครั้ง	 หัวใจจะ 

เต้นแรง	มันมีทุกความรู้สึกตื่นเต้น-ดีใจ-ร้องไห้	แม้จะเป็น

สื่อ	แต่อารมณ์เราตอนนั้นไม่ต่างจากคนไทยและทั่วโลกที่

เฝ้ารอวันนี้มานานถึง	18	วัน

	 ท่ามกลางการจับตาการรายงานข่าวของสื่อจากสังคม

ยอมรับว่ากดดันมาก	 บอกไม่ถูก	 จุกอก	 ไม่เคยรายงาน

ข่าวอะไรท่ีเครียดกดดันแบบนี้มาก่อน	 และก็แอบเครียด

กลัวว่าจะกังวลมากจนไม่เป็นตัวของตัวเอง	 เพราะสื่อ

ก�าลังถูกตรวจสอบ	“จริยธรรม”	อย่างเข้มข้น	จึงบอกกับ

ตัวเองเสมอว่า	 ฉันจะรายงานเฉพาะในสิ่งที่ตาเห็นและ 

สิ่งที่หูได้ยินเท่านั้น	

	 ต้องบอกว่าวนิาทีนัน้ความเรว็ต้องมาคูก่บัความแม่นย�า	

ไม่คดิว่าตวัเองจะมาถงึจดุที	่ต้องรายงานข่าว	แบบละเอยีด	

เก็บทุกเม็ดจริงๆ	 แม้กระทั่งเสียงเฮลิคอปเตอร์ยังต้อง

รายงาน	“ขณะนี้สื่อทุกคนได้ยินเสียง ฮ.ดัง ปับ ปับ ปับ 

ผ่านมาแล้วค่ะ”		เพราะกลวัคนดทูวีไีม่รูว่้ามาแล้วๆ	ก�าลงั	

มี	ฮ.	มา	มันก�าลังบินผ่านจุดที่ทีมข่าวอยู่ไปนะ		
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	 ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นพีคในพีคสุดในชีวิตตั้งแต ่

ท�าข่าวมา	พอรายงานข่าวจบในเบรคนั้น	...นั่งทรุดลงเลย

เพึ่งคิดได้	“	ตายแล้วอีแป๋วเอ้ย	กอง	บก	ด่าแน่	พูดอะไร

ออกไป”	คดิว่าน่าจะถกูต�าหนเิรือ่งภาษาข่าว		ไม่ตอบแชท	

ไม่อ่านไลน์ใครเลยหลังรายงานข่าวเบรคนั้นจบ	เพราะคิด

ว่าจบแน่ชวิีต	ต้องมคีนต�าหนแิน่ว่า	“	นกัข่าวคนนีพ้ดูอะไร

ออกมา	รายงานเสียง	ฮ.	ท�าไม	ไม่มีประโยชน์	”		

	 เชื่อไหมว่าถึงขั้นอยากจะย้ายจุดรายงานข่าว	 เพราะ

หน้าโรงพยาบาลเข้าสดบ่อยเหลือเกิน	 กังวลจะเกิดความ

ผิดพลาด	 เพราะเราเป็นผู้สื่อข่าวทีมสุดท้ายที่มา	 จะมา

ท�าให้ช่องพังไม่ได้	....	แต่สิง่ทีเ่ราคดิกลบัสวนทางกนั	กลาย

เป็นว่ารุง่เช้าเราตืน่ขึน้มาท�างานเป็นปกติ	แต่ทกุ	Platform	

ข่าว-ออนไลน์	 มีการพูดถึง	 “เสียง	 ฮ.ดัง	 ปับ	 ปับ	 ปับ”		

เต็มไปหมด	 และหลายคนเรียกว่ามันเป็นมิติใหม่ของการ

รายงานข่าว		

	 มันเลยท�าให้เราคิดว่า	เออ	คนดูข่าวเขาก็คงอยากที่จะ

ดูอะไรที่มันง่ายๆ	จริงใจ	สั้นๆ	ได้ใจความ	กระชับๆ	บ้านๆ	

แบบนีแ้หละ		ง้ันเรากจ็ดัเต็มทีเ่ลย	รายงานตามข้อเทจ็จรงิ		

คิดว่าตัวเองท�าหน้าที่เป็น	“	ตัวแทนหมู่บ้าน”		ที่พวกเขา

ส่งมาให้รายงานข่าวกลับไปให้	ญาติพี่น้อง	พี่	ป้า	น้า	อา	

ให้คนดูได้รู้พร้อมๆ	กัน

 13 หมูป่า ท�าให้ผู้สื่อข่าวกลายเป็น

ตัวแทนหมู่บ้าน ?

 ภาษากาย อารมณ์ของผูส้ือ่ข่าว คือ การแสดงออก  

ที่ท�าให้คนดูรู้ว่าเรารู้สึกกับข่าวที่เรารายงานแบบไหน   

เราถูกสอนมาเหมือนกันว่าเป็นสื่อไม่ควรมีอารมณ์ร่วม

กบัข่าว แต่วนิาทนีัน้บรรยากาศทีเ่ตม็ไปด้วยการเฝ้ารอ 

รถพยาบาล เพราะหากเห็นรถพยาบาลผ่านหน้า  

จุดรายงานสดไป หมายความว่า หมูป่า ที่อยู่ในรถ

ปลอดภัยแล้ว มันเต็มไปด้วยความต้ืนตันใจ มันแปลก 

มากทัง้ทีเ่ราไม่เคยเจอหน้าพวกเขาเลย แต่เรากลบัอยาก

เจอมากท่ีสดุ อยากรายงานว่า “ หมูป่าทกุคนปลอดภยั” 

ไม่ใช่แค่บางช่วงบางตอน แต่หลายช่วงเลยละทีเ่ราหลดุ 

ต้องกลั้นสะอื้นไว้ เบือนหน้าหนีกล้อง และหยุดพูดไป 

ชัว่ขณะ....

		 คิดว่าคนดูท่ีลุ้นก็ไม่ต่างจากเรา	 แม้กระท่ังวันสุดท้าย 

ที่น�าสมาชิกหมูป่าทุกคนออกมาครบ	 ในใจคิดว่ามัน

เป็นเรื่องน่ายินดีมาก	 เป็นข่าวดีที่สุดของโลก	ณ	 เวลานี ้

แล้วท�าไมเราจะต้องยืนรายงานข่าวหน้านิ่งๆ	 ในเมื่อเราก็

ดีใจ	และรู้สึกแบบนั้นจริงๆ	จึงมีช่วงที่รายงานข่าวไป	และ

แอบกรี๊ดส่งเสียงเชียร์รถพยาบาลที่แล่นผ่านไป	พร้อมกับ

ปรบไม้ปรบมือไม่หยุด	 พอประชาชนที่มายืนดูข้างๆ	 เรา	

เมื่อพวกเขาเห็นเราแอบกรี๊ดเบาๆ	 ปรบมือ	 ทุกคนก็เฮ!	

พร้อมกัน	 กระโดดกอดกัน	 มันเป็นภาพที่มีความสุขมาก	

และเราเชื่อว่าคนที่อยู่นอกจอก็ไม่ต่างกัน…

 เขาเร็วมั่ว...เราช้าแต่ชัวร์กว่า? 

	 ในวินาทีมีการแข่งขันรายงานข่าวแทบทุกช่องทาง	

เป็นช่วงที่นักข่าวมีภาวะความกดดันในใจมาก	 เพราะ 

โซเซียลรายงานไปหมดแล้ว	 แต่นักข่าวต้องรอยืนยันจาก

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์	 จากปากนักข่าวในพื้นที่ที่เฝ้า

แต่ละจุด	 มีนอยส์เหมือนกันวันแรกๆ	 เลย	 ที่คนดูบาง
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กลุ่มบอกว่า	 ไทยพีบีเอสรายงานช้าผิดหวัง	 ช่องอื่นๆ	บอกว่าช่วยออกมาได้แล้ว	 แต่ท�าไมไทยพีบีเอสยังไม่รายงานเลย	 

ตอนนั้นถูกมอบหมายให้เฝ้าที่ลาน	 ฮ.จันกะผัก	 เราก็มอง	 เฮ้ย	 ฮ.	 ยังไม่ยกตัวเลย	 และรถพยาบาลก็ไม่ได้แล่นผ่านมา

ทางนี้	ตรงนี้ไม่มีการล�าเลียงหมูป่าออกมาจริงๆ	ก็ยืนยันไปกับกอง	บก.	ว่าไม่มีนะ...	ถือว่าเป็นการท�าข่าวที่กดดันมาก	

เพราะเราจะต้องค�านึงถึงข้อเท็จจริง	 แม้เพื่อนช่องอื่นจะบอกว่า	 เฮ้ยจริงๆ	 ออกมาแล้ว	 แต่ไหนละหลักฐานสิ่งยืนยัน	 

ถ้าไม่มี	เราก็ไม่กล้ารายงานออกไปหรอก	

	 และข้อดขีองไทยพบีเีอส	คือในภาวะวกิฤตกองบรรณาธกิารข่าวไทยพีบีเอสมจีดุยนืเดยีวกัน	ท�าให้แม้ว่าจะมบีางช่วงท่ี

รายงานข่าวช้ากว่าช่องอ่ืนๆ	แต่การรอค�ายนืยัน	กท็�าให้ในท่ีสดุคนดกูคื็อ	ผูช้มเป็นคนตดัสนิและยกให้ไทยพบีีเอส	เป็นส่ือ

ทีร่ายงานข่าวได้อย่างรอบครอบ	ถกูต้องตามหลกัจริยธรรมวชิาชีพของสือ่คณุภาพอกีช่องหนึง่	...

ชาติชาย ถุงเงิน 
ผู้สื่อข่าวโต๊ะอาชญากรรม

	 ผมได้รับมอบหมายให้ติดตามภารกิจ	ตรงบริเวณเหนือถ�้า	เป็นการค้นหาปล่องทางด้านบนของถ�้าหลวง	ซึ่งก็ใช้เวลา

อยู่กับข่าวและพื้นที่ตรงนี้ประมาณ	2	สัปดาห์

	 ผมลงพื้นที่หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วประมาณ	2-3	วัน	คือทีแรกก็ไม่มีใครคาดคิดได้หรอกว่า	เหตุการณ์นี้จะ

ยืดยาว	และต้องใช้เวลาในการเข้าไปช่วยเหลือนาน	ผมก็ไม่ได้แตรียมตัวอะไรมาก	ก็พกเสื้อผ้าไป	2	-3	ชุด	เพราะคิดว่า

หลงัจากทีไ่ปไม่น่าจะเกนิ	3-4	วนักน่็าจะเสรจ็ภารกจิ	แต่ปรากฎว่าพอไปแล้วมนัยดืยาว	เนือ่งจากมฝีนตกลงมาต่อเนือ่ง

ตลอดทัง้วัน	และมอีปุสรรคหลายๆ	อย่าง	ผมมองว่ากรณนีีย้าก	ประกอบกบัในช่วงนัน้มปัีญหาอืน่ทีต้่องเจอ	ทัง้เรือ่งทีพั่ก	

	 ทฤษฎจีากบทเรยีนระบบุทบาทหน้าทีข่องสือ่มวลชน	ไว้ว่า	สือ่มวลชนมีหน้าท่ีในการให้ข้อมลูข่าวสาร	(Information)	

ท�าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง	ตรงไปตรงมา	เป็นกลางไม่เป็นสื่อในความควบคุมของฝ่ายใด	

ปราศจากอคตขิองสือ่มวลชน	เหน็ได้จากการรายงานสถานการณ์ข่าวต่างๆ	การท�าหน้าท่ีประสานสมัพนัธ์	(Correlation)	

การท�าหน้าที่ในการสืบสานวัฒนธรรม	(Continuity)	เป็นการท�าหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไปจากรุ่นสู่รุ่น	

การท�าหน้าทีใ่ห้ความบนัเทิง	(Entertainment)	และการระดมสรรพก�าลงั	(Mobilization)	เป็นการท�าหน้าทีร่ะดมก�าลงั

ของผู้รับสารที่กระท�าโดยสื่อมวลชน	ทั้งการรณรงค์ทางสังคมด้านการเมือง	สงคราม	เศรษฐกิจ	การท�างานและศาสนา	

ซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคม	หรือเมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤตและต้องการความร่วมมือร่วมใจ

กัน	(ที่มา:	Theory	of	Media	and	Theory	of	Society,	Danis	Mcquail)

	 ทว่าการท�างานในสถานการณ์จริง	 ทฤษฎีในบทเรียนเป็นเพียงกรอบที่ท�าให้รู้ถึงหน้าที่หลักๆ	 ในการท�างานเพียง

เท่านั้น	การลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวหลายคน	นอกจากจะลงไปติดตามภารกิจการท�างานของเจ้าหน้าที่แล้ว	อีกส่วนหนึ่งก็

ยังท�าหน้าที่ร่วมภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทั้ง	 13	 คนในครั้งนี้ด้วย	 ภายใต้กรอบและข้อจ�ากัดในความเป็นสื่อมวลชน	

ด้วยความรูสึ้กทีอ่ยากช่วยเหลอื	และอยากให้พบทัง้	13	คนโดยเรว็	น่าจะเป็นอกีหนึง่เสน่ห์ของงานข่าว	ทีผู่ส้ือ่ข่าวอย่าง	

ชาติชาย	ถุงเงิน	ได้ให้ประโยคส�าคัญไว้ว่า	“เราไม่ได้ไปแค่ท�าข่าว	แค่เราไปตามหาเด็กกลุ่มนั้นด้วย”
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อุปกรณ์	พวกเสื้อผ้าต่างๆ	ที่มันไม่เพียงพอแน่นอน	แต่ว่า

ตอนนั้นก็ต้องแข่งกับเวลาซ่ึงทุกคนขะมักเขม้นมาก	 พอดี

ว่าทางช่องก็พยายามส่งนักข่าวที่มีความถนัดเฉพาะด้าน 

ในการวางแผนมาอยู ่ในจุดที่ส�าคัญๆ	 แล้วก็ออกมา 

ในรูปแบบที่มันครอบคลุมให้ได้	 แล้วพยายามที่จะน�า

เสนอให้เป็นความจริง	 เพราะเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่า 

อย่าพยายามน�าเสนอข่าวน้ีเพื่อการคาดหวังให้กับคนดู	

เช่น	 เรารู ้ว่ามันมีช่องทางนี้ที่จะสามารถลงไปในถ�้าได้	 

เราก็คงจะไม่ได้เปิดเผยเลยว่ามันมีโอกาส	 มันยากมาก 

ในการน�าเสนอ	 เพื่อที่จะไม่ให้คนดูคาดหวังว่าจะสามารถ

เข้าไปช่วยเด็กได้	อันนี้คืออุปสรรคอย่างหนึ่ง

	 ผมอยู่ที่ถ�้าหลวง	ประมาณ	2	สัปดาห์	ไม่ได้กลับอยู่จน

ภารกิจเสร็จเลย	 ภารกิจหลักๆ	 ที่ลงไปท�าคือการติดตาม

ภารกิจของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 พลร่ม	 กู้ภัย	 อาสาต่างๆ	 

ที่ได้รับมอบหมายว่าให้อยู่ด้านบน	พยายามวางท่อ	 เบี่ยง

ทางน�้าบริเวณรอบๆ	 ถ�้าหลวง	 บางครั้งผมรู้สึกว่า	 ผมจะ

ไปรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้	 เพราะในฐานะที่เราเป็น

สื่อมวลชน	 เราก็พยายามที่จะแตกต่างจากมุมมองของ 

ช่องอืน่	หรอืรปูแบบการท�าข่าวทัว่ไปด้วย	และการทีเ่ราเป็น 

ผู้ส่ือข่าวเป็นสื่อมวลชน	 ที่ไม่มีบทบาทท�างานช่วยเหลือ 

ในส่วนน้ีโดยตรง	 เหมือนราชการหรือเอกชน	 แต่เราม ี

หน้าที	่ในการเป็นกระบอกเสยีงในการสือ่สาร	ผมเลยเลอืก

ทีจ่ะเดินทางไปหาชาวบ้าน	หรอืคนในพืน้ถ่ิน	เพือ่หาข้อมลู

ว่าบริเวณไหนบ้างที่จะสามารถเข้าไปส�ารวจ	มีปล่อง	หรือ

มีช่องที่จะสามารถส่งสัญญาณเข้าไปให้ทั้ง	 13	 คนได้	 ไป

หาชาวบ้านโดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่	 เพราะผมรู้สึกว่าช่วง

เวลานัน้มนัเป็นช่วงเวลาทีเ่ร่งรบี	คดิว่าหน่วยงานทกุหน่วย

งานคงจะไม่มาน่ังรอให้สื่อมวลชนมาท�าข่าวมาติดตาม

อะไรแบบนี้	ก็ไปเองเลย	ไปหาชาวบ้าน	ไปหาคนในพื้นถิ่น 

พอเร่ิมมีข้อมูลว่ามีโอกาสท่ีจะเข้าไปในถ�้าได้	 วันต่อมา 

ผมก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที	่เจ้าหน้าทีกู้่ภยั	ว่าได้ข้อมลูจากคนใน

พื้นถิ่น	ว่ามีบริเวณที่จะสามารถเข้าไปได้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่

เข้ามาตรวจสอบ	 ผมรู้สึกว่าทุกคนเก่ียวข้อง	 ไม่ใช่เพียง 

เจ้าหน้าที่อย่างเดียว	 ชาวบ้านหรือคนพื้นท่ีท้องถิ่นที่ 

เขามีพื้นฐานและความเข้าใจท้องที่ของตัวเองที่เขาท�า

อาชีพท�าไร่ท�านาตรงจุดนั้นอยู่แล้ว

	 “การท�างานครั้งนี้เป็นที่สุดการท�างานในชีวิตของผม”		

คือ	 “สุดมาก” ถ้าจะพูดถึงความล�าบาก	 ในส่วนผมมัน

เลยจดุนัน้มาแล้ว	เพราะทมีผมเป็นทมีเดยีวทีข่ึน้ไปบนเขา	 

ซ่ึงค่อนข้างจะเสี่ยง	 มันเลยจุดความล�าบากไปแล้ว	 เวลา

ที่ผมไปกับเจ้าหน้าที่	 ทีมผมไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย	ต้องไป

ขอข้าวเหนียวถุงหนึ่งจาก	ตชด.	(ต�ารวจตระเวนชายแดน)	

คือ	ต้องไปขอเขาทาน	คือเราจะไม่สามารถพกอะไรที่เป็น

สัมภาระใหญ่ๆ	 ขึ้นไปได้	 	 ผมได้เวลาในการออกอากาศ 

วันละ	1	ครั้ง	ในช่วงข่าวค�่าไทยพีบีเอส	เพราะต้องใช้เวลา

ในการเดินทางขึ้นลงเขาเกือบทั้งวัน	ตั้งแต่ช่วงเช้าคือเวลา	

8.00	น.	และจะกลับมาก็ประมาณ	16.00	น.	และมีเวลา 
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ในการท�าข่าวน�าเสนอไม่เกนิ	2	ชัว่โมง	แต่การท�างานครัง้นี้

ผมค่อนข้างโชคด	ีได้ทีมงานดี	ทัง้พ่ีโก้	ขวญัชยั	ช่างภาพ	แล้ว

ก็น้าธรรม	 ผู้ช่วยช่างภาพจากศูนย์ข่าวภาคเหนือ	 ทุกคน

เตม็ที	่ช่างภาพน่ีอาย	ุ40	กว่าๆ	ส่วนผูช่้วยฯ	กอ็าย	ุ50	แล้ว	 

แต่เขาก็เดินทางขึ้นเขาลงเขาไปกับเรา	 เขาไปพร้อมกับ

ผมในทุกเหตุการณ์	ความโชคดีนี้เลยท�าให้ผมลืมอุปสรรค

ต่างๆ	 ไป	 ถ้าจะบอกว่าล�าบากที่สุดในชีวิต	 มันแน่นอน

อยู่แล้ว	 แต่ในความล�าบากที่สุดในชีวิตครั้งนี้	 กลับท�าให้

ผมรู้สึกว่า	 มันเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่ง	 ที่ผมมีบทบาท

ส�าคญัทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในการน�าเสนอข่าว	การท�าหน้าที่

สื่อมวลชน	 แล้วก็น�าเสนอข้อมูลที่เป็นกลาง	 โดยที่ไม่ได้

ใส่ความรู้สึกตัวเอง	 ไม่ได้ใช้เรื่องเกี่ยวกับภูติผีปีศาจมา

เกี่ยวข้อง	 ใช้ข้อมูลล้วนๆ	ที่ได้มาจากคนในพื้นที่	และทีม

งานต่างๆ	 ที่เข้ามาสนับสนุนจนท�าให้การน�าเสนอข่าวอยู่

ในระดับที่เกิดความน่าเชื่อถือของคนดู

	 ในส่วนของผมเองกว่าจะได้ภาพ	หรือข้อมูลที่ต้องการ	

ต้องใช้เวลาไม่ต�า่กว่า	5-7	ชัว่โมง	แล้วขากลบัคอืต้องลงเขา	

ซ่ึงฝนกต็กทกุวนั	เวลาเดินดินสไลด์มนัเกิดขึน้ไปตลอดเวลา	

แล้วการเดินก็ไม่ได้เดินตามทาง	 แต่เดินบนทางธรรมชาต	ิ

บางทีก็โรยตัวจากผาหิน	 แต่ว่าโชคดีที่มีเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย

สยามรวมใจ	 ตชด.	 ชุดพลร่ม	 ที่พยายามช่วยสนับสนุน

เรา	 พอเขาเห็นเราเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุกับเขาด้วย	 เขาก็

รู้สึกว่าอย่างน้อยมันมีสื่อมวลชนท่ีเข้ามาร่วมท�างานและ

อยากจะให้ทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดี	 ในระหว่างที่อยู่กับเขา	 

เขากเ็อน็ดเูรา	เอาอาหารมาให้	แล้วกดู็แลป้องกนัไม่ให้เกดิ

อันตราย	จุดไหนที่มันเสี่ยงเขาจะไม่ให้เราไป	

	 ในสถานการณ์นี้ที่มันล�าบาก	 ทุกอย่างตั้งแต่ตื่นมา 

มันมีอุปสรรคอยู่แล้ว	ตื่นขึ้นมาเราต้องคิดแล้วว่าเราจะไป

ไหน	เพราะว่าเราตามทกุวนั	บางวนัเราไม่มแีหล่งข่าว	ไม่มี

อะไรเลย	 เราก็ต้องเดินไปอย่างเดียว	 ไปในจุดท่ีมันพอจะ

เป็นไปได้	แล้วก็ไปวัดดวงว่าข้างหน้าเราจะเจออะไร	เราก็

ไปถามจากปากชาวบ้าน	จากคนในพื้นที่	ว่าที่ตรงนี้มันขึ้น

ไปได้ไหม	พยายามปะติดปะต่อข้อมูล	แล้วก็จะเดินไปเอง

แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีไปด้วย	 บางทียอมรับเลยว่า

ตัน	 ว่าจะน�าเสนออะไรจะน�าเสนอยังไงต่อ	 แต่ในปัญหา

อุปสรรคมันก็มักจะมีอะไรท่ีดีอยู่เสมอ	 เช่น	 เราก็ไปเจอ

แหล่งข่าว	 ไปเจอโอกาสอะไรต่างๆ	 ได้คุย	 ท�าให้ในแต่ละ

วันเราก็สามารถจะผลิตอะไรออกมาได้ทุกวันๆ	 เป็นต้น	

อกีส่วนหนึง่ทีด่คีอื	ในการท�างานครัง้น้ีได้รบัการสนบัสนนุ

จากผู้ใหญ่	 ระดับหัวหน้า	 ระดับ	 บก.	 เช่น	 พี่แวว	 พี่เขต	 

พี่โจ	 ท่ีเข้ามาสนับสนุนและให้ก�าลังใจ	 เข้ามาว่างแผนใน

การท�างานแต่ละวัน	คอยพยายาม	guide	line	พยายาม



158

ช่วยขยายมมุมองว่ามนัควรจะเป็นแบบนี	้มนัควร

จะไปยงัไงต่อ	มนัเลยท�าให้เราไม่ได้อยูต่วัคนเดยีว	

ยงัมคีนคอยสนบัสนนุอยู	่“อปุสรรคมกัจะมสีิง่ทีด่ี

เสมอ	ผมเชื่ออย่างนั้น”

 “เราเปรียบเสมือนคนปรุงอาหาร ท่ีบางที

ก็หั่นผักไม่ตรงบ้าง สับหมูไม่เท่ากันบ้าง แต่ว่า

สุดท้ายคนปรุงก็ต้องท�าอาหารคนเสิร์ฟ ก็คือ 

ผู ้ประกาศได้อ ่าน แล้วถึงมือคนกิน ก็คือ 

ผู้บริโภค ผู้ชมได้ทานอย่างอร่อย แต่หารู้ไม่

ว่าการผลิตอาหารข้ึนมาหนึ่งจานมันมีข้ันตอน

และอุปสรรคอย่างไรบ้าง”

	 สุดท้ายนี้	ส�าหรับผม	“เราไม่ได้ไปแค่ท�าข่าว 

แค่เราไปตามหาเด็กกลุ่มนั้นด้วย”	 คืออย่างที่

ผมบอกไปก่อนหน้าว่าเราเป็นสื่อมวลชนก็จริง	 

แต่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่คาดหวังว่าอยากให้

เดก็ท้ัง	13	คนออกมา	แต่ในเมือ่เราเป็นสือ่มวลชน	 

เราไม่ใช่หน่วยงานรัฐ	 หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กบัการช่วยเหลอืโดยตรง	เรากใ็ช้วธิทีีพ่ยายามหา

ช่องทางอย่างที่บอกไปว่าหาชาวบ้าน	 หาข้อมูล	

พอเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าไปได้ตรงจุดไหน	

กก็ลบัมาแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ห้ไปตรวจสอบ	เพราะเรา

เป็นแค่สื่อมวลชน	เราไม่มีเครื่องมือ	ไม่มีอุปกรณ์

ที่จะเข้าไป	 อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพของ

เราท่ีสามารถท�าได้	 คือสิ่งท่ีผมพอจะช่วยได	้ 

คือการพยายามหาเบาะแส	 หาแหล่งข่าว	 เป็น 

กระบอกเสียงให้ทุกคน
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ภาพที่ไม่ได้เล่า 
  บทสัมภาษณ์	สันติพงษ์	ช้างเผือก	บรรณาธิการข่าว 

					นอกจากเนือ้หาและภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สาร

เรื่องราว	เป็นกระบอกเสียง	หรือถ่ายทอดความ

รู้สึกแล้ว	 สิ่งที่ส�าคัญที่ท�าให้ชิ้นข่าวมีความ

สมบูรณ์และแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าว

นั้นอย่างชัดเจน	 คงจะหนีไม่พ้น	 “ภาพข่าว”	 

ซึ่งว่ากันว่า	 หากเรามีการน�าเสนอภาพข่าวสุด

พิเศษแตกต่างจากคนอ่ืน	 หรือที่เรียกกันว่า	

“exclusive”	 จะท�าให้ชิ้นข่าวน้ันมีความน่า

สนใจมากยิ่งขึ้นจริงหรือ	?	

	 การท�างานช่วงถ�า้หลวงทีผ่่านมา	ไทยพีบเีอส	

มีภาพถ่ายมากมายท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์

ความรูแ้ละรายละเอยีดต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ

ช่วงเวลาได้	 แต่ข้อบังคับทางจริยธรรมและ 

หลักวิชาชีพสื่อมวลชน	 เป็นกรอบก�าหนด

ให้ภาพบางภาพถูกน�าเสนอและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน	

	 แต่บางภาพกลายเป็น	“ภาพที่ไม่ได้เล่า”

 20.02 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

	 รถปิกอัพ	จอดอยู่ตรงจุดสกัด	ทางลง	ดอยผาหมีไปยัง	

ถนนสายเอเชีย	เสียงวิทยุสื่อสารที่อยู่หน้ารถ	ยืนยัน	ก�าลัง

มีการล�าเลียง	หมูป่าคนที่	13	ไปยังลานจอด	ฮ.		

	 เราหยดุรออยูต่รงนัน้กว่า	15	นาท	ีก่อนต�ารวจจะให้ใช้

เส้นทางเบี่ยง	มุ่งหน้าไปยังจุดหมาย	อบต.โป่งผา	

	 ที่นั่ น . . . เต็มไปด ้วยกองทัพนักข ่ าวจากทั่ ว โลก 

ที่ก�าลังรอการแถลงข่าววันสุดท้ายของภารกิจ	

	 ที่นั่น...ผมได้พบกับ	“เอิน”	น้องนักข่าวในโต๊ะอีกครั้ง	

หลังไม่ได้เจอกันหลายวัน

				“นี่ญาติๆ	โค้ชเอกค่ะ		นี่พี่กบ”	เอิน	แนะน�าผม	ก่อน

บอกเล่าการไปช่วยแบกท่อ	เดนิป่า	ปิดรนู�า้มดุไม่ให้เข้าถ�า้

หลวง	ช่วงดอยผาหมี		

	 ญาติโค้ชเอก	โอบกอดด้วยรอยยิ้มและค�าขอบคุณ

 ความสนิทสนม ระหว่าง ญาติๆ หมูป่า กับ เอิน  คือ 

หลักฐานยืนยันความส�าเร็จในการท�างานตามภารกิจ  

แต่น้องเอ่ยปาก “หนูไม่ได้ท�าตามที่พี่บอกนะ”

และ	อรวรรณ	สุขโข	ผู้สื่อข่าว



160

	 พ่ีกบ	(สันตพิงษ์	ช้างเผอืก)	บรรณาธกิารข่าว		กลุม่ข่าว

และรายการข่าวยุทธศาสตร์	และการขับเคลื่อนวาระทาง

สังคม	ไทยพีบีเอส		ย้อนภารกิจ	ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าว	

เด็กและโค้ช	13	ชีวิตติดถ�้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	

	 ช่วงนั้น	 เราตามข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่างๆ	

ในวันครบรอบเปลี่ยนแปลงการปกครอง	24	มิถุนายน	มี

บางคน	 เช่น	 เอิน	 (อรวรรณ	สุขโข)	 ก�าลังเกาะติดปัญหา

การลับลอบน�าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์	ที่ภาคตะวันออก

	 หลังนักข่าวศนูย์ข่าวภาคเหนอื	เริม่รายงานสดครัง้แรก

ในช่วงข่าวค�่า	วันอาทิตย์ที่	 24	มิถุนายน	2561	ข่าวช่วง

อื่นๆ	 และรายการ	 “บ่ายโมงตรงประเด็น”	 วันต่อๆ	 มา	 

ก็เริ่มน�าเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง	

	 ด้วยความที่มีญาติอยู่ที่แม่สาย	และเคยอาศัยอยู่ที่นั่น

ก็พอรู้จักพื้นที่นี้อยู่บ้าง	 	แต่ไม่คิดว่า	 เรื่องนี้จะยาว	 เข้าสู ่

วนัที	่3-4	ของการตดิถ�า้	(25-26	มถินุายน)	ชกัเริม่ไม่แน่ใจ

กับสิ่งที่คิดไว้	 เราตั้ง	 war	 room	 เล็กๆ	 ขึ้นเพื่อรวบรวม

ข้อมูลด้านต่างๆ	 เช่น	 ข้อมูลถ�้าหลวง	 จากการส�ารวจ 

ถ�้าหลวง	 2538	 	 ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์	 และภารกิจต่างๆ	 

ที่แต่ละหน่วยก�าลังท�า		

	 จุดเปลีย่นจรงิๆ	เกดิข้ึนในคืน	วนัที	่27	ต่อ	28	มถินุายน	

เมื่อเห็นคลิปในเฟซบุ๊กของเจี๊ยบ	 (พรทิพย์	 โม่งใหญ่)		 

น้องนักข่าวที่เคยท�างานด้วยกัน	 	 เป็นภาพ	 เจ้าหน้าที่ใส ่

ชุดกันฝนเดินเรียงแถวออกมาจากถ�้า	 ตอนนั้นข่าวบาง

ส�านัก	บอกว่า	ก�าลังจะมีข่าวดี	จะพบเด็ก	

 แต่จากการประเมนิสภาพฝนและเชค็ข้อมลู

เพิ่มเติม รู้เลยว่า วิกฤตแน่...!!! 

	 ตอนน้ัน	เรามีทีมข่าวลงไปท่ีถ�า้หลวงหลายทีม	แต่ท่ีขาด	

คือ	ทีมที่เกาะติด	ครอบครัวและเครือญาติของ	13	หมูป่า	

เลยโทรไปปรกึษากบัพี่ๆ 		เพ่ือขอให้	เอิน	ลงไปเสริมภารกจิ

นี้		พี่เขต	(ก่อเขต	จันทเลิศลักษณ์)	บอกว่า	ให้พี่ลงไปพื้นที่

ก่อนแล้วมาประเมินว่า	จะเอาทีมมาเสริมหรือไม่		แต่กว่า	

พีจ่ะได้เดนิทางจรงิ	กเ็ข้าไปวนัท่ี	1	กรกฎาคม	2561	เพราะ

ต้องสนับสนุนงานข่าว	ที่เพิ่งล้มผังรายการ

	 วันแรกท่ีลงไปถึง-บรรยากาศท่ีสนามบินเชียงราย	

เหมือนที่เคยดู	 หนังสงครามเวียดนาม	 เต็มไปด้วยเครื่อง

บินล�าเลียงของทหาร	 ระหว่างทางท่ีไปแม่สาย	 เห็นกลุ่ม

เมฆด�าๆ	ปกคลุมอยู่เหนือดอยนางนอน	

	 แต่บรรยากาศในตลาดแม่สาย	ไปคนละเรือ่ง		หลายคน

ทีไ่ปคยุด้วยรูส้กึผ่อนคลายมากๆ		หลายคนบอกตรงกนัว่า	

อกีไม่กีว่นัจะเจอเดก็	เหมอืนทีค่รบูาบญุชุม่	บอกไว้เมือ่วาน			

	 บ่ายวันนั้น	 ได้มีโอกาสประชุมกับภาคประชาชนและ	 

ผู้ปกครองของหมูป่า	4	ครอบครัว	ที่บอกเล่าความอึดอัด

ของพวกเขาท่ีไม่ต้องการนั่งรออยู่ท่ีเต็นท์	 แต่ต้องการไป

ช่วยลูก	ระหว่างประชุม	มีข่าวว่า	พบเสื้อผ้า	รองเท้าไหล	

ออกมาจากจุดสูบน�้าท่ีหน้า	 ถ�้าทรายทอง	 พวกเขารีบลุก

ไปทันที

	 วันต่อมา	 เอิน	 ก็มาถึงพื้นท่ีและท�างานตามภารกิจท่ี

วางไว้	คอื	ท�าความรูจ้กักบัครอบครวัเครอืญาตขิอง	ทัง้	13	

ชีวิตให้มากที่สุด		เริ่มจากการท�าแผนที่บ้าน		โดยให้	เอิน	

ระบุพิกัดทาง	 GPS	 และท�าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดเท่า

ที่จะท�าได้	 เช่น	 สภาพบ้านเรือน	 ฐานะทางเศรษฐกิจเป็น

อย่างไร	 เด็กอยู่กับใคร	 ชาติพันธุ์ไหน	นับถือศาสนาอะไร	

เพื่อใช้ในการวางแผนงานข่าว	
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 เอิน (อรวรรณ สุขโข) เล่าว่า...

 ...ไปถึงเชียงราย วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 พอไปถึงเชียงรายก็ประชุมกับพี่กบและพี่แวว (ณาตยา 

แวววีรคุปต์) ทันที นั่นเป็นการประชุมที่หนักหน่วง คุยกันประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง และต่อสายคุยกับ

นักวิชาการทางโทรศัพท์ เพื่อวางแผนงาน 

 ค�า่ๆ มกีารประชมุรวมทกุทีมอกีครัง้ ระหว่างทีม่กีารคยุกนั มข่ีาวว่า เจอ 13 คนแล้ว ปลอดภัยแล้ว

อยู่ในถ�้า แผนที่คิดๆ ไว้ ก็ต้องปรับใหม่ แต่ เอิน ยังต้องตาม13 ครอบครัว และมีงานอื่นเพิ่มมา เช่น 

การตามการท�างานของกลุ่มจิตอาสาอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุน

 การไปตามครอบครวั  พีก่บ บอกว่า เวลาไปแต่ละบ้านต้องระบพุกิดัไว้ด้วยนะ แล้วส่งพกิดัเข้าไลน์ 

ให้ทีมสนับสนุนที่กรุงเทพฯ ท�าแผนที่  เอิน พูดได้เต็มปากว่า ไทยพีบีเอส น่าจะเป็นสื่อช่องแรก  

 การหาบ้านแต่ละหลัง	ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	เพราะมีข้อมูลพื้นฐานน้อยมาก				

	 เอิน	ใช้วิธีถามแบบปากต่อปาก	บ้านของน้องติดถ�้าอยู่ตรงไหน	???	

	 บ้านแม่หอม	(แม่ของน้องมาร์ค	มงคล	บุญเปี่ยม)	อยู่ตรงไหน	ถามจนไปเจอ

	 พอไปถึงหน้าบ้าน	เอินก็ระบุพิกัด	GPS	ว่า	เจอละอยู่ตรงนี้	

	 เอินจ�าได้หมดว่า	เด็กคนนี้อยู่ตรงไหน	อยู่บ้านอะไร	อยู่บ้านเวียงหอม	อยู่บ้านป่าเหมือด	อยู่หลังตลาด	

	 นักข่าวไทยและสื่อต่างประเทศบางส�านักที่รู้ว่า	เราท�าเรื่องนี้อยู่ก็โทรมาหาเอิน	เพื่อขอข้อมูลตรงนี้	

	 แว๊บแรก...!!!	 คิดเหมือนกันว่า	 โห…กว่าฉันจะหาได้แต่ละหลังๆ	 ต้องใช้เวลาตั้ง	 3-4	 วัน	 แต่สุดท้าย	 

เอินก็ให้เขาไป	เพราะคิดว่า	มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่เราจะเก็บไว้คนเดียว	

	 หลังจาก	 รู้พิกัดแล้ว	 วันต่อๆ	 มา	 เราจะเข้าไปท่ีบ้าน	 เข้าไปทุกวัน	 ไปให้เขาเห็นหน้า	 เข้าไปพูด

คุยท�าความรู้จัก	 เอินไปทุกวัน	 วันนี้ไป	 3	 หลัง	 วันน้ีไป	 4	 หลัง	 วันนี้ไป	 5	 หลัง	 ไปนั่งคุยไปทานข้าว	 

บางบ้านที่ไปในหมู่บ้านเวียงหอม	 (มีหมูป่า	 อยู่	 4	 คน)	 แรกๆ	คุณตาคุณยายของน้องๆ	 ยังหันข้างคุยกับ 

เอินอยู่เลย		แต่พอเอินเข้าออกทุกวัน	ก็เริ่มหันมาทีละนิด-ทีละนิด	จนคุยกับเอิน

	 การท�าข่าวครอบครัวของเด็กๆ	ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความละเอียดอ่อนมากๆ		

	 พอออกข่าวไป	 เอินก็ตามอ่านคอมเม้นท์ในออนไลน์	 บางคนเข้ามาตั้งค�าถามว่า	 ท�าไมต้องท�าแบบนี้	 

เจอแบบนี้		
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	 ถามว่า	รู้สึกแย่มั้ย	ก็แย่นะ	แต่ก็คิดว่า	“เขามีเหตุผล	เอิน	ไม่ควรถามแบบนี้	ไม่ควรไปจี้เขาแบบนี้เลย	

เอินอ่านก็เพื่อทบทวนตัวเอง”	

	 บางค�าถาม	ก็ประเมินแล้วว่า	น่าจะมีนักข่าวถามซ�้าๆ	อย่างความรู้สึกของครอบครัวที่เจอน้องๆ	หรือ	

เป็นห่วงเรื่องอะไร	 แต่ก็ต้องถาม	 เพราะงานเราเป็นทีวี	 ต้องการภาพ	 เสียง	 อารมณ์	 ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์	

หรือนิตยสารเราก็แค่คุยกัน	2	คน	ก็เขียนเล่าเรื่องราวได้

	 .....

	 กระทัง่	วันทีจ่่าแซมเสยีชวีติ	(6	กรกฎาคม	2561)	ถอืเป็นจดุเปลีย่นจรงิๆ	ในการท�าข่าวครอบครวัหมปู่า	

	 ปกติ	เอิน	ไปพูดคุยถามไถ่	แล้วก็สัมภาษณ์ตามประเด็นที่เราคิดไว้	แต่วันนั้น	

	 เอินไม่อยากท�าข่าวเลยเพราะมันเป็นการสูญเสียที่เรารู้สึก	 เราพบเด็กแล้ว	 ทุกคนรู้สึกดีใจ	 เป็นข่าวดี		

แต่พอจ่าแซมเสียชีวิตท�าให้อารมณ์พลิกกลับเลย		

	 แม้จะไม่อยากท�าข่าว	แต่ก็ต้องท�า

	 .....
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	 วันนั้น	เอิน	ตัดสินใจไปที่บ้านน้องโน้ต	(ประจักษ์	สุธรรม)	ที่บ้านเวียงหอม	

 ภาพแรกที่เห็น คือ ยายกับน้า ของน้องโน้ต ก�าลังประคองกันอยู่ใกล้บันได ใต้บ้าน (ลักษณะเป็น

บ้านยกสูงลาดปูนข้างล่าง แต่ไม่ได้โอบบ้านไว้) เอินมองท้ังสองคนผ่านช่องบันไดเห็น คุณน้าร้องไห ้

บอกยายว่า “มีคนเสียชีวิตเพราะหลานเรา เราจะท�ายังไงดี” 

 ตอนนั้น เอิน ท�าอะไรไม่ถูก จะเดินไปหา ไปทักทายเหมือนเคย ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร  เลยยืนอยู่นิ่งๆ 

ปล่อยให้เขาอยูก่นัตามล�าพงั นานกพ็อด ูกระท่ัง ยายกบัน้า เหน็เราและถาม “ข่าวนี ้เป็นข่าวจรงิไหม”  

เอินพยักหน้า

 เขาระบายความในใจให้เอินฟัง ว่า เขารู้สึกเสียใจมากๆ ที่มีการสูญเสียเกิดขึ้น แค่รู้ว่า มีคนทั่วโลก

เดินทางมาช่วยหลาน ก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆ อยู่แล้ว แต่ไม่เคยคาดคิดว่า จะเกิดเหตุการณ์นี้  เขาอยาก

จะแสดงความเสียใจกับครอบครัวจ่าแซม แต่ไม่รู้จะติดต่อครอบครัวของจ่าแซม อย่างไร

	 เอิน	อาสาจะส่งข้อมูลให้	ก็เลยแลกไลน์กับพี่น้อย	น้าของน้องโน้ต	

	 เราคุยกันผ่านไลน์ทุกวัน	 พอเอินมีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายข่าวแล้วเห็นว่า	 มีประโยชน ์

จะส่งให้พีน้่อย	จากนัน้	เอนิจะอปัเดทข้อมลูให้พีน้่อยตลอด	พีน้่อยกจ็ะส่งต่อข้อมลูนีเ้ข้าไปในไลน์กรุป๊ของ	

13	ครอบครัว	

	 ความสนิทสนมเริ่มจากจุดนี้	พอถึงวันแรกของการน�าหมูป่า	4	คนแรก	ออกจากถ�้า	8	กรกฎาคม	2561	

แน่นอนว่า	ต้องไม่ลืมท�าข่าวจากมุมความรู้สึกของครอบครัว	เลยมุ่งหน้าไปที่	บ้านน้องโน้ต

	 วนัน้ัน	พีน้่อย	อยูบ้่านคนเดยีว	เอนิกเ็ข้าไปพดูคยุทกัทาย	ตัง้ใจว่า	จะไปถามความรูส้กึแบบสบายๆ	แล้ว

ค่อยไปขอสัมภาษณ์ทีหลัง		

	 อยู่ดีๆ		พี่น้อย	ก็เล่าให้ฟังว่า	แกรู้สึกตกใจเมื่อเห็นตัวเองในทีวีหลายช่อง	รู้สึกเป็นทุกข์	ร้องไห้ทุกครั้ง

ที่ต้องพูดถึงหลาน	 ทุกคนในบ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ	 พอจะก้าวข้ามประตูความทุกข์	 	 สื่อก็มาถามว่า	

“ความรู้สึกแรกที่รู้ข่าวว่า	โน้ต	ติดถ�้าเป็นยังไง		วันนี้รู้สึกอย่างไร	กินข้าว	นอนหลับได้ไหม”	

	 	 พ่ีน้อย	 บอกเอินว่า	 แกเข้าใจหน้าที่ของสื่อ	 เข้าใจคนท�าข่าว	 แต่สื่อก็มีส่วนท่ีท�าให้แกและครอบครัว	 

ไม่สามารถข้ามประตูความทุกข์ไปได้	 พอจะข้ามไป	 ก็ต้องเล่าซ�้าๆ	 ยิ่งเมื่อเห็นตัวเองในทีวี	 อมทุกข์ขนาด

นั้น	ก็ยิ่งรู้สึกแย่มาก

 ณ นาทีนั้น...เราเป็นนักข่าว จะกล้าขอสัมภาษณ์อีกหรือ…??? เขาอุตส่าห์เปิดใจเล่าถึง ความเจ็บ

ปวดความทุกข์ ที่เกิดจากการท�างานของสื่อ   
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 ทีผ่่านมา เอนิ เคยอ่านหนงัสอืมาว่า ต้องระวงั !!! ข่าวท่ีเราท�าจะผลิตซ�า้ความทกุข์ แต่เรากแ็ค่อ่าน 

ไม่เคยรู้สึก กระทั่ง มาเจอกับตัวเอง มันเหมือนมี ก้อนอะไรใหญ่ๆ ปาเข้ามาใส่  เอินรู้ว่า พี่น้อยไม่ได้

เล่าเพราะเราเป็นนักข่าว แต่เล่าเพราะอยากเล่า อยากระบายให้น้องคนหนึ่งฟัง... 

	 เอิน	ตัดสินใจลากลับ	และจะไม่ท�าข่าวนี้ทั้งที่รู้ว่าส�าคัญ	เป็นหน้าที่ของเอินและความสนิทสนมของเรา

ก็น่าจะท�าให้ข่าวนี้ช่วยสะท้อนความรู้สึกของครอบครัวหมูป่าได้

	 ขณะก�าลัง	ลา	พี่น้อย		มีรถของส�านักข่าวต่างประเทศ	พร้อมล่าม	เข้ามาที่บ้านเพื่อขอสัมภาษณ์พี่น้อย		

ตอนนั้น	เหมือนเอินก�าลังดูภาพตัวเองผ่านผู้สื่อข่าวต่างประเทศ	ที่มาสัมภาษณ์ครอบครัว	“หมูป่า	4	คน

ออกมาแล้ว	รู้สึกอย่างไรบ้าง”	

	 ทั้งที่เพิ่งเล่าให้เอินฟังถึง	 ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากค�าถามของนักข่าว	 แต่พี่น้อยก็ยอมให้สัมภาษณ์

เพราะเข้าใจว่า	 นั่นคือหน้าที่ของส่ือ	 แกหันมาถามเอิน	ขอได้ไหม ขอให้อยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหม ขอให้อยู่

เป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม”	

	 เอินก็เลยได้นั่งฟังการสัมภาษณ์		ได้นั่งฟังค�าถามของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ	ที่ถามค�าถามใกล้เคียงกับที่	

เอินอยากจะถาม	จนจบ	จึงขอลาพี่น้อยกลับ

 “ขอบคุณมากๆ นะเอิน ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อน” พี่น้อยกอดเอินไว้แน่น

	 ระหว่างทีเ่อนิจากมา	กเ็ดินสวนกนัอกีทวีอีกีช่องหนึง่ท่ีมาหาพ่ีน้อยท่ีบ้านเพือ่ท่ีจะมาท�าข่าวแบบเดยีวกนั	

แต่ไทยพีบีเอส	วันนั้น	ไม่มีข่าวจากมุมนี้

	 เอินไม่ได้คิดว่า	เราท�าดีกว่าใคร	ไม่ได้ต�าหนิว่า	สื่อที่ไปสัมภาษณ์วันนั้นไม่ดี	แต่เอินเชื่อว่าสถานการณ์

นั้น	ท�าให้เอินต้องตัดสินใจ	และเอินเลือกที่จะรักษาความรู้สึกของพี่น้อยไว้	ซึ่งเอินรู้สึกดีใจ	

	 แต่หลังเหตุการณ์วันนั้น	 ก็มานั่งทบทวนว่า	 “เราพลาดการน�าเสนอข่าวที่ดีที่สุดในช่วงนั้นไปหรือ

เปล่า”

	 .....

 คืนวันสุดท้าย เอินเจอญาติโค้ชเอก กับ พี่กบ ที่ อบต.โป่งผา 

 ส�านักข่าวอืน่ไม่รูว่้า คนกลุม่นีค้อื ญาติๆ  ของโค้ชเอก ตอนแรกกว่็า จะรอบนัทกึภาพและสมัภาษณ์ 

ตอนที่ ฮ.ล�าเลียงหมูป่า ก�าลังขึ้นสู่ท้องฟ้า  

 แต่ที่สุด เราก็ให้สื่อต่างประเทศ ท�าหน้าที่นี้แทนเรา
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 “พี่กบหนูไม่ได้ไปถ่ายครอบครัว วันท่ีน้องๆ ออกจากถ�้านะ จริงๆ ก็ต้ังใจไป

สัมภาษณ์อยู่เหมือนกัน แต่...”

 พี่ จ�าสีหน้าท่าทางและเรื่องเล่าของเอินในวันนั้น ที่ อบต.โป่งผา ได้ดี

 ส�าหรบัพี ่การทีเ่อนิได้ไปคลกุคลอียูก่บัครอบครวัและญาตขิองน้องๆ หมปู่า จะ

ท�าให้เกิดความผูกพันไว้เนือ้เชือ่ใจ การจะถ่ายทอดอะไรออกมากจ็ะได้อารมณ์ความ

รู้สึกมากๆ เรียกได้ว่า เรื่องนี้ต้องทรงพลังมากๆ  

 การที่เอินตัดสินใจไม่น�าเสนอ แน่นอนท�าให้ เรา ไม่มีแง่มุมความรู้สึกจาก

ครอบครวัในวนันัน้ แต่มนัจะมคีวามหมายอะไร หาก เอนิ ต้องก้าวล่วงเข้าไปท�าลาย

ความรู้สึกของครอบครัวและตัวเอง เพื่อน�าภาพนี้มาออกอากาศให้ได้

 ภาพนั้น แม้ไม่ได้เล่าเหมือนภาพอื่นๆ ก็มันจะสว่างไสวอยู่ในความทรงจ�าของ 

เอินตลอดไป 

 .....สันติพงษ์ ช้างเผือก
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แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงสู่แอนิเมชัน

  ในช่วงสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ�้าหลวง เชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้เห็นการสร้างสรรค์

การ์ตูนในรูปแบบการ์ตูน 1 หน้า จากเหล่านักวาดการ์ตูนมากมายที่ถ่ายทอดผลงานออกมาเพื่อสื่อสารและ 

ส่งก�าลังใจให้ 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ�้าหลวง รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือด้วย 

	 แต่หน่ึงในการ์ตนูทีส่ามารถสร้างความสนใจ	และสร้างความสขุในการอ่านให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างด	ีณ	ช่วงเวลา

นัน้กค็อื	การ์ตนูจากเพจไทยพบีเีอสน่ันเอง	เพราะไม่ใช่การ์ตนูเพยีงหน้าเดยีว	แต่เป็นการรวบรวม	เรยีบเรยีง	และบนัทกึ

เร่ืองราวเหตกุารณ์ทัง้หมด	เล่าเรือ่งออกมาในรปูแบบการ์ตนูฉบบัหลายหน้า	และเริม่เผยแพร่หลงัจากทีม่กีารค้นพบ	13	

ชีวิตที่ติดถ�้าหลวงแล้ว	ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนชุดนี้ก็คือ	หยง	(เชษฐ์ธิดา	พิเชษฐไพบูลย์)	โดยมีผู้จุดประกายความ

คิดในการสรรค์สร้างการ์ตูนชุดนี้คือ	ดิว	(ภัทร์พร	ศรีไพโรจน์)	เจ้าหน้าที่สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดออนไลน์	

	 กว่าจะมาเป็นการ์ตูนให้ทุกท่านได้อ่านกันจะต้องผ่านข้ันตอนอะไรบ้าง	 และเบ้ืองหลังการท�างานจะเป็นอย่างไร	 

ฟังค�าตอบได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้	
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 “จุดเริ่มต้นของการสร้างการ์ตูน 13 ชีวิต

ติดถ�้าหลวง”

 Q : ก่อนที่จะท�าการ์ตูนเรื่องนี้ท�าหน้าที่อะไรอยู่ ?

 เชษฐ์ธดิา : “เป็นแอดมนิเพจใหญ่	Thai	PBS	ค่ะ	หน้าท่ี	

ถ้าในช่วงถ�า้หลวงก็คอืเกาะตดิสถานการณ์นีแ่หละค่ะ	มอีะไร

ส�าคัญ	หรอืมแีฮชแทก็เทรนด์อะไรตอนน้ัน	อปัเดตเรียลไทม์

ตอนน้ัน	 ก็คอืทยอยขึน้	 เหมอืนนัง่เฝ้าหน้าจอไปกบัแฟนๆ

ด้วยเลย	และอปัเดตความเคลือ่นไหวในสถานการณ์	ควบคู่

ไปกบัรายการหน้าจอด้วย	คอืเอาทัง้ข่าวทีเ่กดิขึน้ตอนนัน้กับ

รายการทีอ่อกอากาศในผังของเราด้วย”	

 Q : ท�าไมอยู่ๆถึงคิดจะท�าการ์ตูนเรื่องนี้ออกมา ?

 เชษฐ์ธิดา: “คนรเิริม่คนแรกคอืพีด่วิค่ะ	เกดิจากการทีเ่รา

เกาะตดิสถานการณ์ไปแล้ว	พีดิ่วอยากให้เราน�าสถานการณ์	

เหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้	เอามาเขยีนออกมาเป็นการ์ตูน	เพ่ือทีจ่ะ

ได้เล่าเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ให้เข้าใจกนัได้ง่ายๆ	แล้วเป็นสิง่ใหม่	

ทีย่งัไม่เคยท�าขึน้มา	พีดิ่วเลยอยากให้เราท�าอะไรใหม่ๆ	แล้ว

ให้เขยีนออกมาเป็นการ์ตนู	ตอนนัน้ยงัไม่รูห้รอกว่าเขยีนออก

มาแล้วผลตอบรบัจะเป็นอย่างไร	แต่เรากอ็ยากท�าตรงนีด้้วย	

อยากถ่ายทอดเรือ่งข่าวให้คนอืน่รูด้้วย	แล้วกอ็ยากทดลองท�า

อะไรใหม่ๆ	ด้วย”

 ภัทร์พร : “ตอนแรกก็คือ	ส่วนใหญ่ในองค์กรเรา	เวลา

งานออนไลน์มนัก็ต้องพฒันาอยูต่ลอดเวลาอยูแ่ล้ว	สิง่ทีเ่รา

สือ่สารออกมา	กจ็ะมีแค่เป็นข่าว	บทความ	การท�าเป็น	CL	

Clip	สั้น	วิดีโออะไรอย่างนี้	ซึ่งพี่คิดว่าคนท�าเยอะแล้ว	ทีนี้	

วันนั้นไม่รู้ว่ามันมีไอเดียอะไรขึ้นมา	ขับรถอยู่	มันมีไอเดีย

เกิดขึ้นมา	คือมันเป็น	Story	แล้วพี่คิดในใจอยู่แล้วว่าตอน

จบ	ไม่	Happy	Ending	ก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง	แล้วมัน

กม็ต้ีนเหต	ุมนัมีสาเหตุ	มนัมีตัวเริม่	มนัมีตัวจบ	เราสามารถ

เอามาท�าอะไรได้มากกว่าการทีเ่ราจะท�าคลิป	พีก่เ็ลยคิดว่า	

เอ๊ะ	หรือว่าเราจะเอามาท�าเป็นการ์ตูน	ไอเดียมนักเ็ลยออก

มาว่า	หรอืว่าเราจะท�าเป็นการ์ตนูด	ีแล้วเรากอ็ยากท�า	ตอน

แรกคอือยากท�าอยูแ่ล้ว	แต่ไม่รูว่้าจะเอาไปท�าเป็นอะไร	ทนีี้

กเ็ลยคิดถึงหยงข้ึนมา	คอืวนัน้ันหยงเขาวาดการ์ตนูให้พี	่คอื

ท�างานแล้วกว็าดการ์ตนูด้วยดนิสอธรรมดานีแ่หละ	พีก่เ็ลย

เอ๊ะหยงมีความเป็นศิลปินเหมือนกันนี่	 ก็เลยว่าหยง	 ลอง

ท�าอะไรใหม่ๆ	มัย้	พีม่ไีอเดียอยากจะท�าลองท�าดเูปล่าน้องก็

โอเค”	

“กว่าจะมาเป็นการ์ตูน 13 ชีวิตติดถ�้าหลวง”

 ภทัร์พร :	“ตอนแรกจะมพีีกั่บหยงคยุกันก่อนและปรบั

ร่วมกนั	พอพีค่ยุเสรจ็กเ็สนอพีต่่าย	 (กนกพร	ประสทิธิผ์ล)	

ผูอ้�านวยการส�านักสือ่ใหม่	พีต่่ายกโ็อเค	 ให้โอกาสลองท�าดู	

และเสนอพีเ่ป๊ียก	(อนพุงษ์	ชัยฤทธ์ิ	รองผูอ้�านวยการ	ส.ส.ท.)	

ว่าเราจะท�าตรงนีน้ะ	 เพือ่เสรมิเนือ้หาของหมปู่า	 นอกจาก	

CL	Clip	แล้ว	กจ็ะมีตวันีข้ึ้นมา	กป็ล่อยให้เราท�า	ท่ีนีก็้ได้คยุ	

Concept	กบัน้อง	ได้คยุว่าพีอ่ยากจะได้การ์ตนูเล่าเรือ่ง	13	

หมปู่า	ตัง้แต่เริม่นะ	กใ็ห้น้องช่วยดขู้อมลู	หาข้อมลูว่ามนัเริม่

ต้นยงัไง	ก่อนหน้านัน้มอีะไร	คอืพยายามจะช่วยกนัเกบ็ราย

ละเอยีด	เท่าท่ีเกบ็ได้	ณ	เวลานัน้	แต่ตอนนัน้เหตกุารณ์มนั

ยงัไม่จบ	 เรากต้็องรอ	คอืตวันีต้้องเป็นตวัไฮไลท์แล้วแหละ	

เจอปุ๊บปล่อยป๊ับ	กเ็ลยค่อยๆ	เรยีบเรยีงข้อมูล	หาตัวส�าคญั	

หาเหตกุารณ์	ให้น้องท�าเป็น	Story	และ	Sketch	ข้ึนมาก่อน	

ตอนแรกพอท�ามา	มนัก็ยงัไม่ใช่ท่ีเราต้องการ	เลยให้น้องกลบั

ไปแก้ใหม่	 จนได้ในลกัษณะทีเ่ราเล่ากนัมา	 คอืไม่อยากให้ 

มันดูเป็นความเศร้า	 อยากให้ดูเป็นเรื่องเล่าท่ีเป็นการ์ตูน	 

คนอ่านการ์ตนูจะรูว่้าจะสนกุ	จะเจออะไร	กพ็ยายามปรบักนั

เข้ามา	จนมาได้ตอนจบ	ท้ังโชคดแีละโชคไม่ด	ีก็พยายามเก็บ 

รายละเอยีดตรงนี	้ พอเราท�าเสรจ็เป็นรปูเป็นร่างก็ส่งให้ทีม

ช่วยด	ู อนัดับแรกก็คอืค�าผดิ	 ค�าถกู	 การใช้ค�ากช่็วยๆ	 กนั

ตรวจ	ส่งให้ผู้ใหญ่ช่วยตรวจช่วยเช็คงานกัน”

 เชษฐ์ธดิา : “ความรูส้กึตอนนัน้	รูส้กึว่ายาก	คอื	เราอาจ

จะยงัไม่รูว่้าเราจะแบ่งงานกนัยงัไง	จะแบ่งหน้าทีท่ีต่วัเองท�า
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ยังไง	 เพราะว่างานตรงนี้เราก็ต้องท�า	 Routine	ของเราก็

ต้องท�า	แต่ก็ดีตรงที่พี่ๆ	เข้าใจว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู่	ก็มา

ช่วยท�างานแทนเราไปเลย	แล้วให้เวลาเราอยู่กับตรงนี้

	 ตอนแรกทีท่�า	พีด่วิบอกว่าอยากได้เป็นการ์ตนู	แต่เรารูส้กึ

ต้ังแต่ตอนน้ันแล้วว่าท�าเป็นการ์ตนูไปเลย	แบบว่าเป็น	Comics	

ไปเลย	 ไม่มใีครท�า	 ไม่เคยท�ามาก่อน	แต่เรายงันกึไม่ถงึข้ันว่า

จะท�าเป็น	Comics	แบบนัน้	เรากเ็ลยท�าออกมาในแบบทีเ่คย

ท�า	คอื	วาดเป็นภาพ	แล้วกม็คี�าอธบิาย	ตอนนัน้เป็นแค่ภาพ

ประกอบค�าบรรยาย	แค่	9	แผ่น	พอส่งพีด่วิ	เขาไม่ได้ว่าเรานะ

ทีเ่ราท�าไม่ถกูใจเขา	เขากแ็ค่บอกเราว่า	พีอ่ยากได้เป็นการ์ตนู

จรงิๆ	อ่ะหยง	จนเราเอากลบัมาแก้	เขาบอกว่าเขาอยากได้เป็น

การ์ตูน	เรากเ็ลยวาดแบบเป็น	Comics	ไปเลย	ทัง้ๆ	ทีย่งัไม่

แน่ใจว่าเราท�าได้รึเปล่า	 เพราะมนัไม่เคยมใีครท�าเป็นการ์ตนู

ออกไปหน้าเพจ	พอส่งให้เขาดู	 พ่ีดิวบอกว่าใช่	 น่ีแหละทีพ่ี่

อยากได้	พอพีด่วิไฟเขยีว	กเ็ขยีนเป็นการ์ตนูตามทีอ่ยากจะ

ท�าเลย	ตอนนัน้เลยไม่พะวงแล้วว่าฉนัท�าได้หรอืท�าไม่ได้	หรอื

มใีครเคยท�ามาก่อนมัย้	ฉนัจะท�าอ่ะ	ปรากฎว่า	มนักอ็อกมาน่า

พอใจ	ซึง่ตรงนีม้นักต็รงใจพีด่วิเขาด้วย	เพราะเขากอ็ยากให้มี

อะไรใหม่ๆ	ออกมาทีห่น้าเพจของเราเหมอืนกนั”

 Q : ล�าดับเนื้อเรื่องอย่างไร ? 

 เชษฐ์ธิดา :	“หลักๆ	เลยก็คือการเกาะติดสถานการณ์	

ด้วยในระหว่างทีเ่ราท�าการ์ตนูเร่ืองนี	้เหตกุารณ์มนัผ่านมา

ครึ่งหนึ่งแล้ว	เจอเด็กแล้ว	จึงท�าการ์ตูน	ข้อมูลเชิงลึก	เกิด

อะไรขึน้	ท�าไมเดก็ถงึไปอยูใ่นถ�า้ได้	ใครเป็นคนไปเจออะไร

อย่างนี	้ยงัไม่มใีครรู	้คอื	มนัผ่านมานานแล้ว	ทกุคนอาจจะ

มองข้ามมันไปแล้ว	หรือลืมไปแล้ว	 เราก็เลยต้องการที่จะ

ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึง	 ณ	 ปัจจุบัน

ที่เกิดขึ้น	 ก็จะเห็นในการ์ตูนเรา	 จะเขียนตั้งแต่ตอนที่ถ�้า

มีคนไปเจอเลย	เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานที่ไปเจอจักรยานอยู ่

เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลย	แล้วก็ค่อยๆ	ไล่ตามสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น	 ณ	 ปัจจุบันมาเรื่อยๆ	 คือสาวมาเรื่อยๆ	 ตาม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย	 แต่ว่าจะไม่ถึงขั้นลงลึก	 แบบว่า

หน่วยนัน้ค้นหาตรงนัน้	หน่วยซลีไปถงึไหนแล้ว	จะไม่เจาะ

ลึกถึงขนาดนั้น	เราจะเอาแค่ว่าเหตุการณ์หลักๆ	ที่เกิดขึ้น	

ให้เข้าใจพอสังเขป	เพราะว่าแฟนๆ	เนี่ย	เขาติดตามข่าวนี้

กันจนรู้ข้อมูลสุดๆ	อยู่แล้ว”	

 Q : ต้องปรับแก้มากมั้ย ? 

 เชษฐ์ธิดา : “หลายครั้งค่ะ	 อย่างฉากแรกประมาณ 

2-3	 ครั้ง	 ฉากแรกที่ไปเจอน้องๆ	 เพราะเราไม่มีภาพข่าว
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ตรงน้ัน	 มันมาจากจินตนาการเราเอง	 ก็ปรับหลายท	ี 

จนออกมาอย่างที่เห็น	 แต่หลังๆ	 ก็จะง่ายขึ้นแล้ว	 เพราะ

ข่าวของเราเยอะมาก	ข้อมูลของเราเยอะมาก	เราหยิบมา

ใช้ได้เลย	หลงัๆ	กจ็ะเป็นภาพจากข่าวเราเอง	จาก	Live	สด

ของเรา	หยิบมาใช้	ก็ทุ่นแรงไปได้เยอะ

พยายามจะใส่รายละเอียดตรงนั้น	 บางอันที่มันยังไม่โอเค	

พอมเีวลาเราก็เสรมิตรงนีใ้ห้พีห่น่อยส	ิเพิม่และปรบักนัมา

เรือ่ยๆ	คอืช่วงนัน้กจ็ะให้น้องท�าแต่ตวัการ์ตนูนีเ่ลย	เหมอืน

เป็นฮีโร่คอนเท้นท์ของช่วงนั้นไปเลย	 เราก็ให้เวลาน้องท�า	

แล้วก็	Support	งานของเขาแทน

	 พี่บอกให้น้องท�ามา	2	ลักษณะ	คือ	ทุกคนครบ	เตรียม

เอาไว้	 ตอนจบคือเตรียมไว้ว่าทุกคน	 Happy	 Ending	 

พ่อแม่เจอกัน	 กอดกัน	 รักกัน	 ด้วยความดีใจ	 กับอีกอันก็

คือ	 อาจจะโพสต์ท่ีมันมีของจ่าแซม	 เราจะไม่พูดถึงความ 

สูญเสียอะไร	 ก็คือร�าลึกถึง	 ก็คือให้น้องเตรียมไว้	 2	 แบบ	 

ถ้าเกิดอะไรขึ้น	 เรื่องแรกๆ	 คือเราไม่แก้ไขแล้ว	 เราจะมา

ปรบัเปลีย่นตอนจบ	ว่าเราจะจบกนัยงัไง	พอจบแล้วก็บอก

น้องว่าโพสต์	Happy	Ending	ก็เตรียมกันไว้”

 Q : ท�าไมต้องเบลอหน้าหน่วยซลีในการ์ตนูด้วยทัง้ๆ

ที่ไม่ใช่หน้าจริงอยู่แล้ว ? 

 เชษฐ์ธิดา :	“Keep	Character	ให้เขา	(หัวเราะ)	ชอบ

นะ	 คิดได้ว่าหน่วยซีลมันต้องเบลอหน้านะ	 เราก็ใส่ลงไป	

อันนั้นเพราะความนึกสนุกของเราด้วย	 แล้วก็ความอยาก

จะ	Keep	Character	ให้เขาด้วย	พอใส่ลงไปแล้วคนดูเขา

ก็ชอบ	เราก็ดีใจ	(หัวเราะ)”

“ผลตอบรับเกินความคาดหมาย”

 ภทัร์พร : “จรงิๆ	ความคาดหวงั	คอืเราท�ากอ็ยากให้ปัง

อยูแ่ล้ว	 พีค่ดิว่าถงึมนัไม่ปังแต่เราได้ท�าอะไรใหม่ๆไง	 มนัก็

แสดงถึงศกัยภาพบางอย่างว่าเราได้ท�าส่ิงใหม่ๆ	 ไปแล้ว	 ถึง

ผลตอบรบัมนัจะออกมาดหีรอืไม่ดยีงัไง	อย่างน้อยเรากภ็มิูใจ

ในผลงานของเรา	อย่างน้อย	มนัเป็นเรือ่งเล่าทีเ่ราสามารถจะ

เกบ็แชร์	แล้วมันเป็นความภมูใิจของตวัเราเองด้วย	เราก็เข้า

ข้างตัวเองว่ามนัต้องปังอยูแ่ล้ว	จรงิๆ	กค็ดิประมาณนัน้	พอ

มปีระกาศว่าเจอท้ัง	13	ชีวิตแล้ว	ก็บอกหยงลงโพสต์เลย	คอื

เราดใีจกบัเหตกุารณ์มากกว่า	ตอนนัน้ท่ีปล่อยก็คอืว่า	แอบ

คาดหวงั	แต่เราดใีจกบัในส่วนทีไ่ด้ปล่อยงานตรงนี	้และส่วน

Q: ใช้เวลาในการท�าการ์ตูนนานมั้ย ? 

 เชษฐ์ธดิา : “เราใช้เวลาตอนแรกประมาณ	7	วัน	รวมถงึ																																																																																	

ช่วงกลางคนืทัง้วนัไปเลย	เราไม่ได้ท�าอะไรอย่างอืน่เลยนอกจาก

นัง่วาดตรงนี	้คือ	ยกเวลาตรงนีใ้ห้การ์ตนูเรือ่งนีไ้ปเลยค่ะ”

 ภัทร์พร : “เสร็จก่อนไม่นานเลย	สดๆ	ใหม่ๆ	เลย	ทั้ง

ท�า	ทั้งแก้	บางแผ่นก็ต้องเสริม	ต้องเพิ่มรายละเอียดเข้าไป	

อย่างถ�้า	ชาวบ้านก็จะมีความสูญเสียไร่สับปะรด	คือเราก็
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ทีไ่ด้เจอ	13	หมปู่ามากกว่า	พอเหน็ยอดกคื็อมนักม็าทีหลงั	

พอมาทีหลงั	ก็รูส้กึว่าอยู่ๆ 	กดี็เฉยเลย”	

 เชษฐ์ธิดา : “ผลตอบรับเกินความคาดหมาย	 เพราะ

เราก็ไม่นึกว่าคนจะให้	 Feedback	 ตอบกลับดีขนาดนี	้

อย่างตอนแรกทีเ่ขยีนไป	ยงัไม่มเีรือ่งจ่าแซมด้วยซ�า้	เพราะ

ตอนที่เขียนยังไม่รู้ข่าวเรื่องจ่าแซมเสียชีวิต	 ยังไม่ได้ใส่ 

จ่าแซมไปด้วยซ�้า	จนแฟนๆ	เข้ามาบอกว่า	ดีจังที่มีการ์ตูน	

เหมือนกับว่าบางคนมาคอมเม้นท์ทีละหน้า	 แต่ละหน้า

เลย	แล้วแฟนๆ	ก็เรียกร้อง	อย่าลืมจ่าแซมนะ	เราก็เลยใส่

เข้าไปในตอนหลงั	ผลตอบรบักดี็ทัง้	2	เวอร์ชัน่	ตอนทีเ่ขยีน	 

ยังไม่คิดว่าจะมีใครชอบมากน้อยแค่ไหน	 เพราะว่าเราใช้

เวลาในการท�าการ์ตูนน้ีน้อย	 มีเวลาน้อยถึงแม้ว่าจะได้มี

การปรับแก้ไข	แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่

 น้องหยง : “แรงบันดาลใจมีอยู่เรื่องเดียวหลักๆ	เลยก็

คือ	อยากถ่ายทอดเรื่องเหตุการณ์นี้ขึ้นมาให้

	 คนได้อ่านในแบบฉบบัง่ายๆ	 ในแบบการ์ตูน	 แล้วกม็นั

เป็นการเหมือนกับเก็บบันทึก	 Story	 เรื่องราวอันนี้ไว้ใน

รูปแบบที่สามารถเปิดมาอ่านตอนหลังได้	 แล้วรู้สึกคิดถึง	

เหมอืนเป็นไดอารีท่ีบ่นัทกึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้	 รู้สกึมนัไม่ใช่

แค่เราคนเดยีว	หรอืทมีอย่างเดียวหรอกทีคิ่ดแบบน้ี	หน่วย

งานอืน่กเ็หมอืนกัน	นกัเขยีนกอ็าจจะเขยีนเร่ืองราวเกีย่วกบั

เหตกุารณ์น้ี	นักเขยีนการ์ตนูของเจ้าอืน่กอ็าจจะเขยีนการ์ตนู

เกีย่วกบัเหตกุารณ์นีเ้หมอืนกนั	หรือท�าอะไรทีเ่ป็นการเตือน

ความทรงจ�าว่าเคยมเีรือ่งน้ีอยู	่ด้วยความทีเ่รือ่งเหตุการณ์น้ี

มนัเข้าถงึใจคนอยูแ่ล้ว	ถ้าพดูถงึคนน่ังดูอยูอ่ย่างน้ี	กจ็ะรู้สกึ	

เฮ้ย	 มนัเหมอืนหนงัเรือ่งนึงเลยอ่ะ	 แบบเด็กติดถ�า้แล้วกม็า

เจอ	แล้วแถมยงัรอดชวีติหมดทกุคนอกี	มนัเหมอืนดูหนังอยู่

เลยจริงๆ	เราเองกร็ูสึ้กเหมอืนดูหนังอยู”่



171



04

หนึ่งคุณค่าสื่อสาธารณะ
เพราะคุณค่าของงานเกิดขึ้นตั้งแต่ความตั้งใจที่จะเริ่มต้น

การสานต่ออย่างพิถีพิถัน รอบคอบ และยึดหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง

และมุ่งเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

และอะไรคือสิ่งที่ควรท�าเพื่อเพิ่มคุณค่าสื่อเพื่อสาธารณะ?  





งานข่าวถ�้าหลวง

ในแบบสื่อสาธารณะ

บทสัมภาษณ์ ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ�านวยการส�านักข่าว

สันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าว และ ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าว

“ถ้าไทยพีบีเอสเกิดขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เราจะเป็นแบบนี้หรือไม่ คนจะดูเราเยอะเป็นอันดับต้นๆ หรือไม่” 

 ก่อเขต:	 ไม่รู้เหมือนกันว่าการตั้งค�าถามแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง	ถ้าค�าตอบของคุณคือ	“ยังไงคนก็ดู”	ผลที่

ไดม้ันจะเป็นอย่างหนึ่ง	แต่หากค�าตอบของคณุตอบวา่	“มันไม่ใชห่รอก	คนยงัไมรู่จ้ักก็ไม่ด”ู	ถ้าค�าตอบมันเป็นอย่างหลัง	

ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนระดับหนึ่งว่าสิ่งที่เราท�ามาตลอด	 10	ปี	 มีคนรับรู้	 เขารู้ว่าเราคือใคร	 เราเป็นอย่างไร	 และเราท�า

อะไร	และถ้าถงึจดุหน่ึงทีเ่ขาต้องการสิง่นัน้จรงิๆ		เขาจงึหนัมาหาเรา	ไม่ไปหาคนอืน่	ท้ังท่ีมคีนอืน่หรอืตวัเลอืกเยอะแยะ																																																																																																																																											

นั่นเพราะเขาเชื่อเรา	และแสดงออกด้วยการชื่นชมเราด้วยซ�้า	เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็น่าจะเป็นค�าตอบ	

	 ผมคิดว่าเรื่องของความเร็ว	 ความน่าสนใจต่างๆ	 สื่ออื่นก็ไม่ได้แพ้เรา	 เขาก็มีช่วงการรายงานคล้ายกับไทยพีบีเอส	 

แต่ผมว่าของเราเข้มข้นในเรื่องของ	Data	 ในเรื่องของข้อมูล	 เมื่อข้อมูลมีมาตลอด	 เราก็ต้องประเมินตลอด	ตอนนั้นใน

หัวไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่เรื่องนี้	 เรามีการวางแผนงานและวางก�าลังคนเพื่อหาข้อมูลจากจุดต่างๆ	ให้ครบ	ให้ครอบคลุม	

ดังนั้นพอกลับมาที่ค�าถามข้างบน	และถามเพิ่มว่า	 “เราท�าอะไรผิดอย่างที่มันเคยท�าหรือไม่”	ค�าตอบคือ	“ไม่”	 เราท�า

อย่างที่เราท�ามาตลอด	

	 หรืออย่างช่วงหนึ่งที่มีข่าวว่ามีเสียงเคาะถ�้า	แน่นอนว่าเราก็ต้องตื่นเต้นและอยากจะต้องรายงานเรื่องนี้ด้วย	แต่ของ

เราต้องไปหาที่มาก่อนว่าใครบอก	ใครส่งข้อมูลมาให้	ส่งมาเมื่อไหร่	ใครที่ส่ง	ท�าไมเขาถึงส่ง	เขาเป็นหน่วยไหน	เป็นอะไร	

แล้วถ้าออกไปแล้วจะเป็นยังไง	หรือบางทีมีภาพดีๆ	ก็ไม่สามารถออก	เช่น	ภาพเครื่องสูบน�้าที่อยู่ข้างในซึ่งมันเสีย	เราก็ 

น�าเสนอไม่ได้เพราะเขาไม่ให้สือ่เข้าไป	เรากต้็องใช้ค�าพดูรายงาน	แต่ไม่ได้เอาออกมาทัง้หมด	เป็นต้น	ทัง้หมดนีไ้ม่สามารถ

อยู่ดีๆ	แล้วเกิดขึ้นเอง	ไทยพีบีเอสมีจริยธรรมที่เราเรียกว่า	“เล่มเทา”	ที่ใช้เป็นแนวทางการท�างาน	อยู่ดีมันไม่สามารถ

เข้ามาวนเวียนและเป็นกรอบการท�างานได้ง่ายๆ	เพราะกว่าจะได้แนวคิดแบบนี้มันต้องใช้เวลาและไม่ง่ายเลย
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“การท�างานครั้งนี้ถือเป็นการท�างานข่าวเชิงข้อมูลแบบ 120%”

 ก่อเขต:	 ในสถานการณ์แบบน้ันมนัต้องการความช่วยเหลอื	 ถ้านกัข่าวยนืรอแค่ท�าข่าว	 ถือกล้องอย่างเดยีว	มนักท็�าได้	

เพราะเป็นบทบาทหลกัของเขา	และถ้าถอดออกมาเชงิวชิาการ	กค็อืการท�าข่าวแบบหลกั	Service Journalism	การท่ีถ้า

นกัข่าวม	ี2	แบบคอื	นักข่าวอยูเ่ฉยๆ	เฝ้าดูเหตุการณ์อย่างเดียว	เราไม่ได้มหีน้าท่ีไปช่วยเดก็	อนันีก็้เป็นแบบหนึง่	แต่อกีด้าน

หนึง่นักข่าวเข้าไปมส่ีวนท�าให้เกิด	solution	การทีก่ระตุน้ให้เกดิการปฏบิตัต่ิอคนทีเ่กีย่วข้องกบัตรงนัน้	เพราะถ้าเรามองเขา

แบบเป็นแหล่งข่าว	ถ้าเราเจอเจ้าหน้าที	่เรากจ็ะถามแค่ว่าท�าอะไรอยู	่ความคบืหน้าไปถงึไหน	ยืน่ไมโครโฟนสมัภาษณ์	กล้อง

กถ่็ายตอนท�างาน	มนักจ็บ	แต่เรากไ็ปช่วยชาวบ้าน	ไปต้ังเวทีสาธารณะให้คนมาคยุกัน	เพือ่จะหาทางออก	มนัคอืต้นธาตขุอง

การคิด	concept	แบบน้ี	ซึง่เราใช้เวลาหลายปี	กว่าจะปลกูฝังพวกนีเ้กิดข้ึน	แล้วมนักถู็กปรากฏในช่วงนัน้

	 ดังน้ันการที่ผมบอกว่าการท�างานครั้งนี้มันเป็นการ

ท�างานข่าวเชงิข้อมลูแบบ	120%	เพราะมนัมทีีม่า	ซึง่ไม่ใช่

แค่การท�างานกบัข้อมลู	เพราะหลกัการท�างานของส�านกัข่าว

ในปัจจบุนั	มกีรอบหลกัการท�างานทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นวงกลม	

3	วง	ได้แก่	วงทีห่น่ึง คอื	การรายงานข่าวลกัษณะ	Data 

Journalism	 คือการหาข้อมูลรอบด้าน	 ข้อมูลเชิงบริบท

แวดล้อม	วงทีส่อง	การรายงานข่าวลกัษณะ	Investigative 

Journalism	เจาะลกึทกุมมุมอง	วงท่ีสาม คอื	การรายงาน

ข่าวลกัษณะ	Civic Journalism	 และส่วนทีอ่ยูต่รงกลาง

และเป็นการซ้อนทบัของวงกลมทัง้	3 วง เรยีกว่า Solution 

Journalism	เป็นการท�าข่าวเพือ่การหาทางออก	

แต#อีกด%านหนึ่งนักข%าวเข#าไปมีส*วนทําให#เกิด Solution 
การที่กระตุ*นให*เกิดการปฏิบัติต'อคนที่เกี่ยวข3องกับตรงนั้น 
เพราะถ'าเรามองเขาแบบเป#นแหล(งข(าว ถ"าเราเจอเจ$าหน$าที่ 
เราก็จะถามแค,ว,าทําอะไรอยู$ ความคืบหน)าไปถึงไหน 
ยื่นไมโครโฟนสัมภาษณ" กล&องก็ถ+ายตอนทํางาน มันก็จบ 
แต#เราก็ไปช)วยชาวบ-าน ไปตั้งเวทีสาธารณะให3คนมาคุยกัน 
เพื่อจะหาทางออก มันคือต"นธาตุของการคิด concept แบบนี ้
ซึ่งเราใช*เวลาหลายป0 กว3าจะปลูกฝ8งพวกนี้เกิดขึ้น 
แล#วมันก็ถูกปรากฏในช$วงนั้น 

ดังนั้นการที่ผมบอกว1าการทํางานครั้งนี้มันเป"นการทํางานข+าวเชิงข0อ
มูลแบบ 120%  เพราะมันมีที่มา ซึ่งไม1ใช1แค1การทํางานกับข:อมูล 
เพราะหลักการทํางานของสํานักข1าวในป5จจุบัน 
มีกรอบหลักการทํางานที่เกี่ยวข4องกันเป6นวงกลม 3 วง ได&แก) วงที่หนึ่งคือ 
การรายงานข(าวในลักษณะ Data Journalism 
คือการหาข)อมูลรอบด)าน ข)อมลูเชิงบริบทแวดล,อม วงที่สอง 
การรายงานข(าวในลักษณะ Investigative Journalism 
เจาะลึกทุกมุมมอง วงที่สาม คือ การรายงานข,าวในลักษณะ Civic 
Journalism  และส%วนที่อยู%ตรงกลางและเป5นการซ7อนทับของวงกลมทั้ง 3 
วง เรียกว)า Solution Journalism  เป#นการทําข+าวเพื่อการหาทางออก  
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 ภัทราพร ตั๊นงาม	 หนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่เกาะติด

การช่วยเหลือ	13	ชีวิต	กล่าวเสริมในส่วนนี้ว่า	

	 “ช่วงน้ันนอกจากเราจะติดตามสถานการณ์ความคืบ

หน้ารายวนัแล้ว	เราต้องท�างานกับข้อมลู	ในส่วนทมีพ่ีจะรับ

ผิดชอบเรื่องของน�้า	เราก็ต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ

เป็นแหล่งน�า้	ปริมาณน�า้	การไหล	ทางเบีย่งน�า้ต่างๆ	ซึง่เรา

ต้องท�าข้อมูลเชงิลึกมากข้ึน	และถ้าถามว่าเราต้องท�าข้อมลู

เชิงลึกอะไรเพิ่มขึ้น	 มันก็ต้องประเมินจากสถานการณ์	 

เวลาท่ีเราอยู่ในพ้ืนที่	 เราจะรู้เลยว่าน�้าเป็นอุปสรรคกับ

ภารกิจครั้งนี้แล้ว	 เพราะว่าทั้งตัวทีมปฏิบัติการ	 และ 

ผู้ว่าฯ	 ณรงค์ศักดิ์	 ทุกคนจะบอกเหมือนกันว่าต้องเร่ง

ระบายน�้า	ค�าว่า	“ต้องเร่งระบายน�้า”	มุมมองของนักข่าว

หรือว่า	 sense	 ของนักข่าว	 จะบอกทันทีเลยว่าแสดงว่า 

น�้ามีปัญหา	 และน�าไปสู่ค�าถามที่ว่า	 แล้วน�้ามีปัญหาจาก

ไหน	 มีปัญหาอย่างไรบ้าง	 อันน้ีคือสิ่งที่เราต้องหาค�าตอบ	

ทั้งเร่ืองของเส้นทางที่น�้าเข้าไปในถ�้า	 หรือว่ามีวิธีแบบ

ไหนบ้างท่ีน�้าเข้าไปอยู่ในถ�้า	 เราอาจต้องอธิบายว่าจริงๆ	 

น�้าในถ�้ามันมีเยอะหรือว่ามันมีน้อย	 แล้วการที่มีน�้าไหล 

เข้าถ�า้ได้มนัเกดิจากอะไร	จุดน้ีนักข่าวกต้็องค่อยๆ	ท�าข้อมลู	 

แต่จะท�าช้าไม่ได้	 ต้องท�าให้ทันกับสถานการณ์ช่วงนั้น

ด้วยว่า	 ถ้าเราต้องรายงานข่าวทั้งชั่วโมงทุกชั่วโมง	 หรือ 

ผังรายการวันนั้นของไทยพีบีเอสปรับผังเป็นกรณีพิเศษ	 

เราก็ต้องรีบเช็คข่าวทุกสารทิศ	 จะเป็นแหล่งข่าวในพื้นที่

ก็ได้	 หรือจะเป็นแหล่งข่าวที่อยู่ตามกรม	 และกระทรวง

ต่างๆ	ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่	แต่เราอาศัยชุดข้อมูลความรู้ที่มี

อยู่		อย่างเช่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(ปภ.)	

หรือ	 กรมทรัพยากรธรณี	 หรือว่าชุดแหล่งข่าวที่อยู่ใน

พื้นที่จริง	 อย่างเช่น	 กลุ่มท่อสูบน�้าซิ่ง	 เขาอาจจะไม่ใช่คน

ของหน่วยงานรัฐ	 แต่เขามีความรู้	 ประสบการณ์ทางด้าน 

การระบายน�้า	 อันน้ีเราก็ถือว่าข้อมูลที่เขาอธิบายกับเรา

ค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือที่มาก	 การเปรียบเทียบ

ข้อมูลของเขาจากที่เคยระบายน�้าจากแปลงนาข้าวทั่วไป	

กับการระบายน�้าที่ในภารกิจถ�้าหลวง	 จริงๆ	 ให้น�้ามัน

พรั่งพรูไปตามทิศทางต่างๆ	 มันมีความแตกต่างกันมาก

ชุดข้อมูลความรู้แบบนี้เป็นสิ่งท่ีเราต้องใส่ข้อมูลให้สังคม

รับรู้ไปด้วย	

	 ตอนนั้นแน่นอนแล้วว่าถ้าน�้าไม่ใช่อุปสรรคในการท�า

ภารกิจ	 หน่วยซีลอาจจะพาเด็กออกมาจากถ�้าได้โดยง่าย	

เพราะฉะนั้นการที่เราอธิบายได้ว่าน�้าที่อยู่ภายในถ�้ากลาย

เป็นอุปสรรค	 มันไม่ใช่แค่บอกว่าน�้าเป็นอุปสรรคเพียง

อย่างเดียว	แต่เราอาจต้องมีข้อมูลและอธิบายถึงเรื่องการ

ระบายน�้าว่าจะออกไปไหนบ้าง	 ทิศทางน�้าจากถ�้าเมื่อ

ระบายแล้วไปทางไหน	 ยกตัวอย่างเรื่องแปลงนาข้าวชาว

บ้านที่ได้รับผลกระทบ	 ก็ไม่ใช่แค่รายงานว่าแปลงนาข้าว

ของชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากการระบาย

น�้าออกจากถ�้า	แต่ต้องก้าวไปถึงว่าท�าไมแปลงนาข้าวของ

ชาวนาถงึได้รบัผลกระทบจากการระบายน�า้	ได้รบัผลกระ

ทบอย่างไร	และอาจอธิบายเสรมิว่ามนัไม่ใช่แค่การระบาย

น�้าที่ท�าให้แปลงนาข้าวได้รับผลกระทบ	 แต่พื้นที่ที่ชาวนา

ปลูกข้าวอยู่เป็นพื้นที่ลุ ่มต�่า	 ลักษณะทางกายภาพเป็น

พื้นที่ลุ่มเกิดความเสี่ยงที่น�้าจะไหลลงไปรวมกันยังจุดนั้น	

พร้อมๆ	 กับสถานการณ์ที	่ ณ	 ช่วงเกิดเหตุฝนมันตกหนัก

ต่อเนื่อง	 เพราะฉะนั้นจุดซ�้าเติมของแปลงนาข้าวมันมีทั้ง	

3	 ปัจจัย	 ก็คือปัจจัยทั้งการระบายน�้าออกจากถ�้า	 ปัจจัย

ทั้งฝนตกหนัก	แล้วก็ปัจจัยที่เป็นพื้นที่ลุ่มต�่าอันนี้ก็จะเป็น

ชดุข้อมลูทีเ่ราต้องท�าการบ้าน	และออกไปศกึษาพืน้ทีด้่วย

ถึงน�าเสนอให้คนและสังคมรับรู้ภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น

	 นอกจากนี้	 ไทยพีบีเอสมีจุดยืนชัดในเรื่องขององค์กร 

สื่อสาธารณะจริงๆ	 การรายงานข่าวแค่ว่า	 ใคร	 ท�าอะไร	

ที่ไหน	 เมื่อไหร่	 ยังไงก็อาจจะจบไป	 ช่วงของภารกิจ

เหตุการณ์ท่ีทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอย	

ถ้านักข่าวมัวแต่รายงานในเรื่องของ	 5w1H	 (Who,	

What,	 Where,	 When,	 Why	 และ	 How)	 แค่นั้น	 

คนดูไม่ได้อะไรมากกว่านี้	 เราเองในฐานะท�าข่าวก็อาจ
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จะเบื่อด้วยซ�้า	 เหมือนเป็นการรายงานซ�้าๆ	 โดยที่มัน

ไม ่มีความคืบหน้า	 หรือความคืบหน้ามันมีนิดเดียว	 

แต่ถ้าเราลองบิดประเด็นไปในด้านของการอธิบายเพิ่ม

มากขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	 พี่เชื่อว่ามันอาจ

จะท�าให้คนรับรู ้มากขึ้นว่าแทนที่ทุกคนจะลุ ้นว่าเมื่อ

ไหร่จะช่วยได้	 เมื่อไหร่จะเอาเด็กออกมาได้	 คนอาจจะ

ได้เห็นมุมมองที่มากข้ึน	 ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีท�าให้

เป็นอุปสรรคต่อการท�างานของหน่วยซีล	 ของตัวผู้ว่าฯ	 

ณรงศกัดิ	์หรอื	Operation	ทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องเพราะตอน

นั้นเหมือนกับว่าทาง	Operation	หรือว่าทางซีลก็อาจจะ

ถูกกดดันพอสมควรว่า	 ท�าไมยังหาไม่เจอ	 หรือแม้กระทั่ง

ตอนที่เจอเด็กแล้วก็จะถูกค�าถามมาว่าท�าไมเอาเด็กออก

มาไม่ได้	 อะไรแบบนี้คือสิ่งที่นักข่าวต้องหาค�าตอบเช่น

เดียวกันว่า	 ในการที่เอาเด็กออกมาไม่ได้มันติดอุปสรรค

อะไรบ้าง	มันยังมีปัญหาอะไร	หรืออย่างเรื่องน�้าที่พี่รับผิด

ชอบ	กท็�าให้เหน็มติไิด้ว่ากย็งัมปัีญหาเรือ่งน�า้อยู	่ถ้าเจอเดก็

แล้ว	ถ้าในถ�้าไม่มีน�้าเป็นอุปสรรคก็คงหาวิธีได้กลับมาโดย

ง่าย	 เพราะว่าเด็กก็สุขภาพดีเด็กไม่มีใครมีปัญหาสุขภาพ

จนเดินไม่ได้	 ถ้าไม่มีน�้าในถ�้าน่ันแปลว่าเด็กเดินออกมาได้	

ในทางทีเ่ดก็เข้าไปแต่สิง่ทีม่นัเกิดขึน้พอเจอเด็กวนัที	่2	จน

ไปถึงเอาเด็กออกวันที่	8	ฉะนั้น	2	3	4	5	6	7	8	ประมาณ	

1	สัปดาห์	เราก็ต้องหาค�าตอบให้กับสังคมไปด้วยกัน	ด้วย

การคู่ขนานกันไปว่า	 ในช่วงนั้นมันเป็นน�้าอยู่เหมือนเดิม	

การพร่องน�้าที่ท�าไปได้ผลหรือไม่	 น�้ามันลดลงหรือไม่	 

สิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่ิงที่เราต้องอธิบายคู ่ขนานกันไปด้วย	 

มันถึงเรียกว่าการท�างานข่าวเชิงข้อมูล”

 สันติพงษ์ ช้างเผือก	 บรรณาธิการข่าวกลุ่มข่าวและ

รายการข่าวยุทธศาสตร์	 และการขับเคลื่อนวาระทาง

สังคม	 ผู ้ที่ท�างานเกี่ยวกับข้อมูลถ�้าหลวงอย่างจริงจัง	 

เล่าประสบการณ์การท�างานในลกัษณะ	Data	Journalism	

กับสถานการณ์ช่วงนั้นว่า	ช่วงเหตุการณ์นั้นผมอยู่ที่นี่และ

เข้าใจว่าเราก�าลังจะเจองานใหญ่หลังจากที่ทั้ง	 13	 ชีวิต

เข้าไปติดในถ�้าได้	 1-2	 วัน	 คราวนี้สิ่งที่พยายามท�าก็คือ	

“ท�าความเข้าใจกับระบบโครงสร้างภูมิศาสตร์พื้นฐาน”	

เพราะผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้	 เนื่องจากการ

ตดิตามรายงานของผูส้ือ่ข่าวในสนามทีด่งึแขกมาสัมภาษณ์	

เพราะข้อมูลบางอย่างมันอาจมีความแตกต่าง	 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่าทมีปฏิบตักิารเดนิทางเข้าไปถงึจดุนัน้	จดุนีแ้ล้ว

โดยใช้แผนท่ีของนักส�ารวจชาวอังกฤษ	 ข้อมูลจากแหล่ง

ข่าว	แล้วก็แหล่งข่าวที่ออกมาพูดกับหลายๆ	สถานี	ซึ่งมัน

เป็นจุดแรกที่เรามีข้อสังเกตที่อาจไม่ตรงกัน	 จากนั้นก็เริ่ม

หาข้อมูลว่าตัวอย่างแผนท่ีท่ีเห็นมาจากไหน	 เราหาข้อมูล

ไปถึงทีมแรกที่เข้าไปท�างานวิจัยที่ถ�้าหลวงเบื้องต้น	และมี

การเข้าไปพูดคุยหารือกับทีมนี้

	 จริงๆ	ต้องบอกก่อนว่างานของผมจะท�าข้อมูลอยู่แล้ว

ในหลายๆ	 เรื่องอันนี้ก็มีความยากตรงท่ีเวลาเร็วข้ึน	 เรา

ต้องจัดการให้เร็ว	 เพราะช่วง	 1-2	 วันแรกที่เรารายงาน

สถานการณ์ตอนนั้น	scale	มันยังไม่ใหญ่	แต่พอเข้าสู่วันที่	

3	–	4	สถานการณ์มี	scale	ที่ใหญ่ขึ้นมาก	สิ่งหนึ่งที่พบคือ	

ในระหว่างท่ีเราก�าลงัท�า	เราต้องเข้าใจโครงสร้างภมูศิาสตร์

พืน้ฐานก่อน	ซึง่อนันีเ้ราใช้วธิกีารให้ผูส้ือ่ข่าวทีไ่ปท�าข่าวไม่

ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง	ผมจะขอข้อมูลที่เขา

ได้มาเพิ่ม	และขอข้อมูลในการติดต่อด้วย	เพื่อที่ผมจะโทร

ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	 เมื่อเรามีข้อมูลมากพอ	 เราจะ
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เริ่มเข้าใจเรื่องโครงสร้างทางกายภาพ	แล้วเริ่มเข้าใจเรื่อง

ถ�้าไปอีกระดับหนึ่ง	การท�างานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 ครั้งแรกที่น�าข้อมูลมาใช้คือ	 วันที่เราพยายามจะ

รายงานเร่ืองหนองน�้าพุ	 ซึ่งคุยกับทีมและผู้ประกาศว่า	 

ผมไม่เห็นด้วยที่จะรายงานว่าถ้าเอาน�้าในหนองน�้าพุออก

แล้วน�้าในถ�้าจะลดลง	 เพราะผมดูจากลักษณะโครงสร้าง

ทางกายภาพเท่าที่ผมอ่าน	 แล้วคุยกับแหล่งข่าวกับตัว

หนองน�้าพุ	 มันมีความสัมพันธ์	 (relate)	 กันก็จริงแต่มัน

น้อยมาก	 แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดแบบนั้นออกไป

คนก็อาจจะตั้งค�าถามกลับมา	 มันคือเป็นอีกครั้งที่เราต้อง

ใช้	“ข้อมูล”	มาสนับสนุนในการรายงาน	ผมดูจากแผนที่	 

google	 ทั้งหมดมันมีหนองอยู่เต็มไปหมด	 แสดงว่า 

ตัวน�้ามันไม่ได้ลงไปที่เดียว	มันอาจจะลงไปใต้ดินด้วย	

	 มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรา	 ที่พยายามวางแผนงาน

กับพี่เขตว่าเราควรจะต้องคิด	 scenario	 ของสิ่งที่เกิดขึ้น

ประมาณว่า	หลายวันก็ต้องคดิไว้หลาย	scenario	และต้อง

คิดถึงการวางก�าลังคนด้วย	 ต้องมีการวางตัวคนไปทุกจุด	

เราเล่นเกาะเป็นภารกจิ	พอภารกจิมนักว้างคนของเราบาง

กลุม่ต้องเดนิขึน้ไปบนภูเขาเลยใช้เวลานานมาก	แต่ภารกจิ

ที่เป็นภารกิจส�าคัญ	 ผมก็ใช้วิธีการเข้าไปดูในเว็บก่อนที่

เขาจะเริ่มมีการปิดข่าวว่าเขาวางโครงสร้างแต่ละภารกิจ

ไว้อย่างไรบ้าง	อันนี้มันท�าให้ผมได้แหล่งข่าว	พอมีชื่อ	เรา

ก็หาแหล่งข่าวว่าเขาท�าอะไร	 อยู่ตรงไหน	 ภารกิจมีอะไร

บ้าง	 อีกฝั่งหนึ่งผมก็ตามจากเพจหน่วยซีล	 ซึ่งก่อนหน้านี้

ท่ีเราตามข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กต่างๆ	 เราก็ต้องตามและ

ตรวจสอบข้อมูล	cross	check	3-4	เพจ	ซึ่งนอกจากจะมี

เพจ	Thai	Navy	Seal	มันก็มีเพจอื่นๆ	ซึ่งพอผมเอาข้อมูล

มา	Cross	แล้วก็เอาข้อมูลมาวางเรียงใหม่	ก็พบว่ามีข้อมูล

ความคลาดเคล่ือนของแต่ละเพจ	ไม่เหมอืนกนัมนัท�าให้ผม

มีข้อสังเกต	 เช่น	 ตัวระยะทางอาจจะมีการคลาดเคลื่อน	 

ผมเข้าใจว่าระยะของนักส�ารวจชาวอังกฤษ	กับระยะของ

การปฏิบัติการจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้	 ตกลง	 800	

เมตร	900	เมตร	หรือ	1,400	เมตร	กันแน่	 เพราะแต่ละ

เพจใช้คนละอันกัน	

	 ตอนทีผ่มลงพ้ืนที	่วนันัน้จ�าได้ว่า	พีเ่ขตบอกว่าให้ผมลง

ไปเอง	คือแทนที่ผมขอให้นักข่าวไป	พี่เขตบอกให้ผมลงไป

เองค�าถามคอืลงไปเพือ่???		(นัน่คอืค�าถามในหวัผม)	แต่สิง่

ที่ผมมีคือ	ผมมีโครงสร้างของทางภูมิศาสตร์กับโครงสร้าง

ของ	 operation	 อยู่ในหัวอยู่แล้ว	 ตอนนี้แหล่งเดียวคือ	

คนแถวนั้น	 จะท�ายังไงให้แหล่งข่าวเรานั้นเปิดเผยข้อมูล

ได้	สิ่งที่เกิดขึ้นคือก่อนจะลงพื้นที่	วันที่	29-30	มิถุนายน	

เขามกีารจดัการไม่ให้ให้ข่าว	ผมกโ็ทรไปหาแหล่งข่าวทีผ่ม

เคยติดต่อทั้งหมดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องให้ข่าว	แต่ขอให้บอก

พิกัด	คือการท�างานครั้งนี้มันส�าคัญมากคือต้องรู้พิกัด	เขา

ตั้ง	War	Room	ย่อยๆ	ที่ไหนบ้างแล้วเราก็พล็อต	(plot)	

ลงไปในแผนท่ี	แล้วเราจะรูว่้าเขาอยูต่รงไหนของปฏบัิตกิาร									

ถ้าขึ้นเขานี่คือภารกิจโพรง	เราจะรู้โดย	location	มันเริ่ม

ต้นจากตรงนั้น	

	 ถ้าจะเน้นเรื่อง	Data	ผมว่ามันเห็นรูปแบบของการตั้ง

กลุ่มไลน์ใน	operation	บางไลน์มีสมาชิกกลุ่มถึง	80-90	

คน	 ในแต่ละ	 operation	 ของผมเองก็ตั้งไลน์กลุ่มเป็น 

กลุ่มทีมท่ี	 support	 มีอยู่ไม่ก่ีคนก็จะ	 support	 ข้อมูล 

เชิงกายภาพอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่เราอยู่หน้างานแล้ว	 

เราท�างานไม่ได้	 เราก็ไขว้	 2	 อัน	 อันแรกคือมีกลุ่มไลน์

ที่	 support	 ข้อมูลที่มันเป็น	 real	 time	 อีกอันนึงก็คือ

ทีมที่เป็นทีม	Cheer	all	ก็จะมีอาจารย์สมพร	ช่วยอารีย์	 

กข็อให้ช่วยรบัข้อมลูในขณะนัน้แกอยูท่ีโ่น้นมนัมกีลุม่ใหญ่	

ทีมนี้ท�าให้ผมเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรอบด้านมากขึ้น	
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	 “ถ้าพดูตามหลกัความเป็นจรงิ	เรา	solution	เราต้องท�า

ทุกอย่างเพือ่ให้เกิดความเปลีย่นแปลงหรอืท�าให้มนัดข้ึีน	นัน่

คอืวธิปีฏบัิตขิองเรา	และมนัไม่ได้สร้างความเดอืดร้อนให้ใคร	

เราท�างานเหมอืนเหด็	เอาฟางคลมุไว้ไม่เช่นนัน้เหด็มนัไม่ช้ืน	

มนัก็ไม่ข้ึน	แต่วนัหนึง่เหด็ก็พ้นฟางข้ึนมา	ก็ให้เป็นไปตามนัน้	

แต่เราก็คงไม่ประกาศว่าเราท�าอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นข้อมูล

ภายใน	เรือ่งการท�างานแบบท่ี	ละเอยีดอ่อนกต้็องเลอืกคน

ท่ีเหมาะท่ีจะท�าภารกิจนัน้ได้การเข้าถึงข้อมลูตอนนีม้นัไม่ใช่

ถูกผดิ	มนัไม่ใช่ง่าย”	ก่อเขตเสรมิ

	 จรงิๆ	ผมต้องรับภารกจิเดมิในการ	organize	พ่อแม่ของ

ทัง้	13	คน	อนันีคื้อภารกจิเดมิทีมี่น้องลงไปท�า	แต่พอดน้ีอง

ไม่ได้ไป	ผมไปแทนกเ็ลยต้องคงภารกิจนีไ้ว้	แต่อกีภารกจิใน

การที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นมันก็เป็นความบังเอิญว่า	 ผมต้อง

ไปแล้วไปเจอพีค่นหนึง่ซ่ึงก็ง่ายๆ	คอืพีค่นนัน้เขายนืถ่ายกบั

แหล่งข่าวผม	 แต่เวลาผมท�าข้อมูลผมจะไม่ท�าอย่างนั้นผม

จะดวู่าคนทีย่นืถ่ายด้วยเขาช่ืออะไร	 และเป็นอะไร	 ผมกเ็ข้า

ไปในเฟซบุก๊ดปูระวตั	ิ ผมกใ็ช้วธิกีารคยุชือ่เล่นกนัท�าให้เรา

สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวได้โดยภารกิจแบบนั้น	 คราวนี้มัน

เป็นสถานการณ์ปิดผมกอ็ยูต่รงนัน้	แล้วผมกเ็ดนิขึน้ตอนนัน้

จ�าได้ว่าไปกับแวว	(ณาตยา	แวววีรคุปต์)	ที่ต้องรายงานสด	

ผมต้องเดนิขึน้เขา	เราก็เรยีกทมี	แต่พอเราเรยีกทีมมา	เราก็

ต้องให้เปลี่ยนชุดเป็นคนปกติ	 แล้วก็เป็นอย่างที่พี่เขตบอก

คอืเราไม่ใช่ท�าข่าวอย่างเดยีว	กไ็ปช่วยแบกท่อหนกัไม่รูก้ีก่โิล	

100	เมตร	ลงจากเขา	เดนิแบกนกัข่าวทกุคนต้องแบกลงไป	

กคื็อถอดกล้องพอเรากลบัออกมามนีกัข่าวยนืเตม็อยูต่รงนัน้	

แล้วกบ่็นกนัว่าท�าไมเจ้าหน้าทีท่หารไม่ให้เข้า	ผมจ�าได้เลยผม

เดนิผ่านนกัข่าวของช่องอืน่	 เขาบอกว่าท�าไมไม่ให้ข่าว	 ผม

คดิว่าค�าถามน้ีเป็นค�าถามตลกมากว่าท�าไมให้ข่าวไม่ได้	 คอื

เราเข้าไปท�างาน	คอืเราเข้าไปแบกท่อจนกระทัง่เขาลมื	ตอน

นัน้ผมกปิ็ดตวัเองไปแล้วว่าไม่ใช่นกัข่าว	ไปทัง้แสงทัง้ช่างภาพ	 

กต้็องเปลีย่นเสือ้	แต่แทบทกุคนต้องแบกท่อ	ยงัมภีาพอยูเ่ลย



180

ท�างานใหญ่แบบนี้ไม่มี complete 100%

 ก่อเขต:	 ตอนเริ่มต้นกับการทุ่มเวลาหรือการปรับผัง

รายการพเิศษให้กบัเรือ่งน้ี	ส่วนหนึง่ของการประเมนิคุณค่า

ข่าว	 อันดับแรกเราก็คิดว่าผ่านไป	 2-3	 วันเจอมันก็จบ	 

แต่ปรากฏว่าผ่านไป	 2-3	 วันแล้วก็รู ้สึก	 มันมีความ

เคลื่อนไหวการท�างานของเจ้าหน้าที่เยอะ	 ข้อมูลเริ่มมาก

ขึ้น	มันไม่ง่าย	มันยาก	มันยาวแน่	ก็ค่อยๆ	เพิ่มทีมเข้าไป	

เรียกได้ว่าเป็น	 reaction	 บางคนท�าข่าวปกติแต่ไม่ได้คิด

ว่ามันจะยืดเยื้อหรือว่าใหญ่โตขนาดนั้นก็ว่ากันไปในตอน

นั้น	 แล้วค่อยๆ	 เพิ่มเวลาเข้ามาในช่วงนั้นเวลามีคนเสนอ

ว่าต้องยกทั้งวันเลยอะไรแบบนี้	 เราก็ยังประเมินดูก่อนยัง

ไม่คิดว่า	 คือถ้าเราตัดสินใจใส่เรื่องน้ีเล่นเต็มทั้งวันมันก็

ต้องหาเน้ือหาใส่ให้พอ	พอเอาเนือ้หามาใส่ให้พอเท่ากบัข้อ

จ�ากัดของการน�าเสนอมันก็อาจจะมีผลกระทบทั้ง	2	ด้าน

เลยก็คือ	 เรื่องของผลกระทบต่อการท�างานของเจ้าหน้าที่	 

และผลกระทบของรายการทีเ่ราบอกว่าต้องมทีัง้หมดอย่าง

เดียวจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง	เราก็ตัดสินใจว่า

ต้องท�าแล้ว	 ด้วยสถานการณ์ท่ีมันเข้มข้นข้ึน	 ความสนใจ

ที่ไม่เฉพาะของคนในประเทศไทย	 คนต่างชาติก็ให้ความ

สนใจและเข้ามาท�าข่าวมากขึ้น	 แม้ความคิดเรื่องการปรับ

ผังและให้ความส�าคัญกับประเด็นนี้จะเกิดข้ึนต้ังแต่แรก	

แต่เราไม่สามารถวู่วามปรับอะไรได้โดยไม่คิดหน้าคิดหลัง

ไม่ได้	เรากต้็องรอจงัหวะทีม่นัเคลือ่นไหวท่ีมากพอท่ีเราจะ

รายงานได้ตลอดท้ังวัน	 มันก็เลยต้องค่อยๆ	 คิด	 แล้วหลัง

จากนั้นก็ระดมความคิดและสรรพก�าลัง	 ยกทุกอย่างออก	

ซึ่งก็ไม่ง่ายเลยเพราะการน�าเสนอข้อมูลอะไรท่ีไม่ตรวจ

สอบก็มีบทเรียนว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ	 คนในสังคม

ออนไลน์	 ประชาชนเขาก็ยังรับตรงนั้น	 ยังรับการท�างาน

ปฏิกิริยาของคนในสังคมเขารู้สึกว่าการเห็นความส�าเร็จ

ของการช่วย	13	คน	มากกว่าทีต้่องการรบัรูข่้าวสารอะไรที่

มันไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่	จริง	ไม่จริง	เราก็เลยคิดว่าตกลงเราจะ

เดนิหน้าแบบนีแ้ล้ว	เพราะฉะนัน้อะไรกต็ามทีไ่ปกระทบต่อ

การท�าให้เกิดปัญหาของการค้นหา	เราก็ไม่ท�า	พยายามที่

จะไม่ท�า	หลกีเลีย่งทีจ่ะไม่ท�า	ซึง่ตรงนีม้นัม	ี2	บทบาทกค็อื	
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การท�าหน้าทีส่ื่อบอกเล่าเรือ่งราวให้กบัชาวบ้านรู้อย่างทกุ

แง่ทกุมมุ	แล้วการทีเ่ราใช้ค�าว่า	“Solution	Journalism”	

เราคดิเสมอว่าอะไรทีจ่ะเป็นทางออกของเร่ืองนี	้อะไรทีน่�า

ไปสู่ความส�าเร็จ	เรากพ็ยายามทีจ่ะหา	พยายามทีจ่ะพดูคยุ

โดยที่ไม่สร้างความสับสนให้มากเกินไป	 ผมใช้ค�านี้คือมัน

มีข้อมูลเยอะมาก	ถ้าจะบอกไม่สับสนก็เป็นไปไม่ได้	แต่ให้

มันมีน้อยที่สุด	ข้อมูลต้องผ่านการพิจารณากัน	กลั่นกรอง

กันอย่างเต็มที่	 อันไหนท่ีมันเร่งด่วนต้องรีบรายงานก็อาจ

ต้องบอกว่ามันมีข้อมูลเบื้องต้น	ณ	 ขณะนั้น	 หลายกรณี

ข้อมูลที่มี	 เราพิจารณาแล้วปรากฎว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะที่

จะน�าไปเปิดเผย	หรอืเปิดเผยแล้วเกดิความวุน่วายมากขึน้	 

เราก็อาจใช้การรายงานของผู้สื่อข่าวเล่าว่าก�าลังเกิดอะไร

ขึ้นโดยที่	 ไม่มีคลิปข่าว	 ซึ่งมันก็จะไม่เกิดผลกระทบกับ

ใคร	 ไม่เกิดผลกระทบต่อการท�างาน	 ไม่เกิดค�าถามตาม

แต่เราคิดแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องคน	13	คน	ติดอยู ่

ในถ�้า	 แต่เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์	 ความเป็นมนุษย์

ของผู้คนท่ีเป็นห่วง	 อยากจะให้เขารอด	 ไม่อยากให้เขา

สูญเสียไป	ทั้งๆ	ที่	13	คนนั้นก็ไม่ใช่ลูกหลาน	เพื่อนก็ไม่ใช่	

ใครก็ไม่รู้ยังไม่เห็นหน้าด้วยซ�้าไปในตอนนั้น	 แต่ปรากฏ

ว่าสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ	 

ต่างพยามยาม	ทุม่เททกุอย่างทีม่าช่วย	มากไปกว่านัน้กค็อื

ว่าคนทีช่่วยในถ�า้ไม่ได้กช่็วยอย่างอืน่	ช่วยทกุอย่างเท่าทีจ่ะ

ช่วยได้		มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่คน	13	คนติดอยู่ในถ�้าแล้ว	

มันเป็นเรื่องการแสดงออกถึงความห่วงใย	 ความเมตตา

กรุณา	ที่มีต่อกันของเพื่อนมนุษย์	มันก็ยิ่งใหญ่นะ	 เพราะ

ทุกคนทุ่มเทโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน	ไม่ได้หวังอะไรเลย	

นี่แหละคือสิ่งที่พอมีความชัดเจนตรงนั้น	 เราถึงคิดว่ามัน

ก็มีมากกว่าจะรายงานว่า	 13	 คนจะรอดแล้วจะช่วยด้วย

หนทางไหนก็เลยคิดว่าควรต้องเพิ่มเวลาเข้าไป

	 การท�างานในช่วงนั้นผมว่าทีมท�าได้ดี	 ดูจากสิ่งท่ี

ออกมา	มันอาจจะมีจุดเล็กๆ	ที่พลาด	ที่หลุดไปบ้าง	 เช่น	 

ช่วงเวลาส�าคัญท่ีเข้ามา	 แล้วสัญญาณไม่ข้ึน	 มันก็เกิดข้ึน

แบบปัจจุบันทันด่วนก็แก้ไปท่ีสถานการณ์	 เป็นต้น	 การ

ท�างานใหญ่แบบนี้ไม่มี	 complete	 100%	แต่เมื่อพลาด

แล้วเราท�ายังไงกับมัน	 เราใช้มันเป็นบทเรียนแก้ไข	 ตรงนี้

เราชัดเจนว่าเราแก้ช่ัวข้ามวัน	 การท�างานในภูมิประเทศ

แบบนั้น	ผมไปอยู่	3	–	4	วัน	ก็รู้เลย	ว่ามันไม่ง่าย	แค่ก้าว

เท้าเดนิกย็ากมากแล้ว	เพราะว่าโคลนมนัเหมอืนกบักาวดดู

ท่ีรองเท้า	กว่าจะยกออกมากว่าจะก้าว	กว่าจะอะไรออกไป	

ยาก	กเ็ลยไม่รูว่้า	แล้วการเข้าออก	การวางจดุอะไร	มนัเป็น

เรือ่งทีล่ะเอยีดทัง้สิน้	เจ้าหน้าทีก็่มาไล่ไม่ให้	ต้องแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าเยอะ	 แต่เรามีแรงบันดาลใจที่จะท�างานนี้ให้ดี

ท่ีสุดก็ทุ่มเทก็ลุยกัน	 ส่วนเรื่องของการสนับสนุนของเรา

สุดยอดอยู่แล้ว	การท�าให้ผู้ที่ท�างานท�าได้แบบไม่ต้องมีข้อ

กังวลใดคือเอื้ออ�านวยให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

ใส่อะไรได้ก็ใส่ไปเต็มเหนี่ยวเลย	ไม่มีข้อจ�ากัดเลย	

มาว่าที่หวงห้ามนั้นได้คลิปมาอย่างไร	เราต้องท�างานที่มัน

หนักมากขึ้น	 ทั้งเวลาและความรวดเร็วด้วย	 ต้องเร็วต้อง

ทันด้วยก็ทุกส่วน	

	 รูปแบบการตัดสินใจตอนนั้นก็คือ	 เหตุการณ์มันใหญ่

ขึ้นแล้วควรมีการปรับผัง	 แต่การที่มีเวลารายงานเยอะๆ	

มันจะเป็นผลกระทบต่อเหตุการณ์	 และผลกระทบต่อเรา	

เราจะหาอะไรมารายงาน	 ซึ่งเราคิดว่าเราท�าได้	 เราขยาย

ได้	 เราพูดซ�้าได้ทั้งวัน	 แต่ทั้งหมดแล้วจะส่งผลอย่างไร 

ต่อสถานการณ์	 อันน้ีเป็นสิ่งที่เราคิด	 เราคิดว่าถ้ามันส่ง 

ผลกระทบต่อสถานการณ์มากเกินไป	 เราก็ไม่ท�าแบบนั้น	
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สื่อมวลชนกับกฎกรอบทางจริยธรรม

บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 Q: มุมมองแรกต่อเหตุการณ์นี้

 ดร.วรัชญ์:	ผมเริ่มติดตามข่าวนี้ก็น่าจะพร้อมๆกับทุกคน	โดยส่วนตัวตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของ

เด็กหลงธรรมดา	ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้

 Q: มุมมองต่อภาพรวมของสื่อต่อการน�าเสนอเรื่องนี้

 ดร.วรัชญ์: ก็มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนท่ีต้องปรับปรุง	 ซ่ึงค�าว่า “สื่อมวลชน” มันก็เป็นค�าเรียกรวมๆ  

มันมีทั้งที่สื่อรวมๆ ที่ท�าดีแล้วก็ท�าพลาด และก็มีสื่อบางสื่อที่ท�าไม่ดีเลย และสื่อบางสื่อก็ท�าดีมาก 

ซ่ึงคิดว่าน่าจะต้องแยก	 ไม่สามารถเหมารวมได้ในภาพรวมว่าเป็นอย่างไร	 เพราะมันมีบางส่วนที่ไม่ใช่

การกระท�าของกลุ่มๆเดียวหรือทั้งหมด	 เพราะแต่ละที่แต่ละค่ายก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน	 และตัว

ที่มาแยกความแตกต่างของสื่อแต่ละค่ายได้นี้ ก็คือเรื่องของจริยธรรม “code of ethics”, “code 

of conduct”  

	 ซึง่เหตกุารณ์นีไ้ม่ใช่เหตุการณ์ปกติธรรมดา	 แต่เป็นเหตกุารณ์ระดบัโลกและระดบัชาต	ิ และมกีารจดัการ	

เพราะฉะนัน้มนัไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ	มนัอาจจะไม่สามารถอธบิายพฤตกิรรมของสือ่ได้ทัง้หมด	แต่มนักท็�าให้

เราเห็นว่า	ถ้าเรามกีารจัดการจะส่งผลแตกต่างจากการท่ีไม่มกีารจดัการอย่างไร	ผมหมายถึงการจัดการสือ่	

ในช่วงแรกเราก็ท�าข่าวไปตามปกติก่อนทีจ่ะมีการต้ังศูนย์อ�านวยการร่วมค้นหาผูส้ญูหาย	ในวนอุทยานแห่ง

ชาติถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน	อ.แม่สาย	จ.เชยีงราย	 (ศอร.)	 ซ่ึงตอนนัน้สือ่ก็ท�าหน้าท่ีของตวัเองตามปกติท่ี

เคยท�า	คอืการไปคุย้	แคะ	สอดส่อง	พยายามเข้าไปในถ�า้	ไม่มกีารควบคุม	เขาก็ท�าปกตท่ีิเคยท�า	ดงันัน้จงึเกิด

ความวุน่วาย	และพยายามเข้าไปล้วงข้อมลูของทางการ	แต่พอเหตกุารณ์นีเ้ริม่เป็นข่าวใหญ่และเร่ิมมกีารจดั

ตัง้ศูนย์	น่าจะเป็นคร้ังแรกๆทีม่กีารจัดการสือ่แบบจริงจงั	หมายถึงการจดัการสือ่นอกสถานท่ี	เป็นครัง้แรก

ทีม่กีฎระเบยีบชดัเจน	ซึง่อันน้ีกต้็องชมผูว่้าฯ	ณรงค์ศกัดิ	์ โอสถธนากร	ซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็นผูอ้�านวยการ	ศอร.	 

ในขณะนัน้	เพราะค่อนข้างชัดเจนว่าอะไรท�าได้และอะไรท�าไม่ได้	และจัดให้มกีารแถลงข่าว	ไม่ใช่ปิดข่าวไปเลย	

เพราะคนอยากรู	้เขากแ็ถลงข่าว	เพราะฉะนัน้มนักจ็ะมกีารจดัระเบยีบว่าสือ่อยูเ่ฉพาะตรงนีน้ะ	ไม่ให้ลงไปในถ�า้	

พอเป็นแบบนีส้ือ่ก็จะรู้แล้วว่าตัวเองควรท�าอย่างไร	แต่กจ็ะมบีางส่วนท่ียงัจะไม่ยอมอยู	่แต่เหตกุารณ์น้ีไม่ใช่

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้แล้วจบไป	มนัมรีะยะเวลายาวนาน	ซ่ึงมนัก็มโีอกาสในการปรบักระบวน	เพราะฉะนัน้ผูว่้า

กจ็ะออกมาต�าหนสิือ่	พอต�าหนแิล้ว	ตวัทีม่นัแตกต่างกค็อื	ตวัท่ีกัน	หรอืคมุสือ่จรงิๆ	ซ่ึงไม่ใช่ตวัผูว่้าฯ	ตวัผูว่้าฯ	
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เป็นแค่คนระบุหรือก�าหนดกรอบทีจ่ะต้องปฏิบตั	ิแต่ตวัท่ีคมุสือ่จรงิๆ	กไ็ม่ใช่กฎหมายด้วย	เพราะตอนนัน้ยงั

ไม่มกีฎหมาย	แต่มนัคือการควบคุมโดยประชาชน	เหตุการณ์ครัง้นีเ้ราเหน็ภาพประชาชนเป็นผูค้วบคุมส่ือ 

ตวัโซเชยีลมเีดยี	ซึง่เป็นผูจ้ดุกระแส	แล้วคนกเ็ข้าไปแสดงความเหน็ด้วย	จากนัน้ก็มนีกัวชิาการออกมาพดูอะไร

ต่างๆ	ดงันัน้ส่ือกจ็ะไม่กล้าออกนอกกรอบ	ซึง่มันแสดงให้เหน็ว่าถ้าประชาชนต่ืนตวักบัเรือ่งอะไรจรงิๆ	กจ็ะ

สามารถควบคุมสือ่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	น่ันไม่ได้หมายความว่ากฎหมายคมุไม่ได้	แต่หมายความว่าการคมุ

หรอืการกดดันด้วยประชาชนถ้ามนัเป็นเรือ่งใหญ่	ท่ีมนัเป็น	agenda,	national	agenda	จรงิๆ	มนัสามารถ

ท�าได้	เพราะว่าเรือ่งน้ีทกุคนเอาใจช่วยเด็ก	

	 ดงันัน้มนักเ็ป็นบทเรยีนให้กบัสือ่ว่า สิง่ท่ีประชาชนต้องการจรงิๆ มนัไม่ใช่ข้อมลูข่าวสารทีร่วดเรว็ทีส่ดุ 

หรือลึกที่สุด แต่ในเหตุการณ์ที่มันเป็น crisis หรือวิกฤตแบบนี้ ประชาชนจะต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง 

และไม่ไปขัดขวางเป้าหมายของเรือ่ง ซึง่เป้าหมายของเรือ่งนีก้ค็อืเดก็ ดงันัน้ถ้าการท�าอะไรทีจ่ะไปขดั

กบัเป้าหมาย หรอืไม่ท�าอะไรให้ลดประสทิธภิาพลงไป เขากจ็ะไม่ต้องการ เขากจ็ะวจิารณ์และต่อต้าน 

แต่สือ่มวลชนต้องรูต้วัเอง	ไม่ใช่ว่าใช้ข้ออ้างว่าฉนัมหีน้าทีท่�าข่าว	ฉนัต้องท�าข่าวให้ลกึทีส่ดุ	คอืคนต้องการ

ข่าวแน่นอน	แต่เป็นอันดับรองจากการันตีว่าท�าอย่างไรให้เด็กปลอดภัยที่สุด		

 Q: มุมมองต่อการท�างานของไทยพีบีเอส

 ดร.วรัชญ์:	 ไทยพีบีเอสเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 แต่ตรงนั้นต้องถามว่ามันเป็น

ประโยชน์กับสาธารณะหรือไม่อย่างไร	 คือถ้าเกิดเป็นน�้าท่วม	 ภัยพิบัติที่เกิดผลกระทบกับประชาชนเป็น

จ�านวนมาก	อันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นและเข้าใจได้	แต่อันนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย	มันก็เป็นแค่เรื่อง

ของเด็กกลุ่มหนึ่งไปติดถ�้า	 ซึ่งมันไม่ได้ท�าให้เราอันตราย	 หรือว่าต้องป้องกันตัว	 เพราะฉะนั้นในแง่ของ

การตอบวัตถุประสงค์หรือภารกิจของไทยพีบีเอส ก็ถ้าไปล้มผัง 100% แล้วน�าเสนอแค่เรื่องนี้ ซึ่งผม

ก็ไม่ได้ว่ามองว่ามันดีหรือไม่ดีนะ คือมันดีในแง่การตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่มันก็

ไม่ได้เป็นไปตามภารกิจของสถานีอย่าง 100%	เพราะว่าเราก็ต้องมีข่าวอื่นๆ	ที่มันจะเป็นประโยชน์กับ

ชาวบ้านจริงๆมากกว่านี้	 แต่ถามว่าประชาชนไม่สามารถหาข่าวเรื่องนี้จากแหล่งอื่นได้หรือ	ถ้าเกิดใช่เรา

ก็จะตอบสนองตรงนี้	แต่ถ้ามันเป็นข่าวเดิมๆที่ทุกคนก็เข้าถึงได้	ที่อื่นก็รายงาน	ในช่วงที่หน้าถ�้ามันก็ไม่มี

เหตุการณ์อะไร	มนัก็อาจจะแค่อัปเดทกไ็ด้	ซึง่อันนีผ้มกไ็ม่รูว่้าเราล้มผงัมากน้อยแค่ไหนนะ	อนันีพ้ดูเฉพาะ

การล้มผัง	แต่ไม่ได้พูดถึงวิธีการหาข่าว	หรือรายงานข่าว

 Q: ในส่วนของการรายงานข่าวเป็นอย่างไรบ้าง

 ดร.วรชัญ์: ไทยพบีเีอสต้องได้เปรียบอยูแ่ล้วในแง่ท่ีว่ามเีกณฑ์มกีรอบอยูแ่ล้ว	 มคีูม่อือยูแ่ล้วว่าต้องปฏิบัติ

อย่างไร	 เพียงแต่อนันีม้นัยงัไม่ใช่อาชญากรรม	มนัยงัไม่มคีนตาย	แล้วกย็งัไม่มกีารท่ีล่วงละเมดิ	แต่ว่าล่วง



ละเมดิน่ีกม็นิีดนึง	 กค็อืว่าได้เปรยีบตรงทีเ่ราจะรูว่้าเราจะท�าหรอืไม่ท�าอะไร	 อย่างเช่นตอนทีเ่ดก็ออกมา	 

ไทยพีบเีอสน่าจะไม่ได้รายงานช่ือเดก็	กจ็ะไม่มข่ีาวนัน้	เราจะระมดัระวงักว่าทีมอืน่	ช่องอืน่	แล้วพอระมดัระวงั

แล้วเรากจ็ะไม่ต้องไปเสยีเวลาคุ้ยหานู้นน่ีน่ัน	กน่็าจะมเีวลาในการมาท�าสกูป๊ท�าอะไรให้มนัมากข้ึน	แต่เท่าท่ี

เหน็เราไม่ได้ท�าผดิอะไร	เรารายงานตามรูปแบบของเราท่ีไม่มีการวจิารณ์ใดๆ	แต่เพียงว่าในช่วงนีส้ิง่ท่ีท�าได้

มากขึน้	ในการเตรยีมการครัง้ต่อไป	เพราะเราไม่ต้องไปลงข่าว	sensational	อทิธฤิทธิต่์างๆ	เราก็น่าจะมกีาร

ให้สาระท�าสกู๊ปเตรยีมไว้	เรือ่งของถ�า้	หรือว่าการจะใช้กราฟิกอธบิาย	หรอืว่ามรีายงานเชิงลกึในแง่ท่ีมนัเป็น	

edutainment	ท่ีมนัน่าสนใจด้วย	ไม่น่าเบือ่	ไม่วชิาการมากเกนิไป	ซ่ึงอันนีท้�าได้	เพราะว่าเราไม่ต้องไปตาม

สมัภาษณ์พ่อแม่เด็ก	อนัน้ีกส็ามารถท่ีจะเพิม่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปได้

	 ช่วงหลังจากท่ีเด็กออกจากถ�า้แล้ว	 มนักเ็ป็นระยะๆ	มนักไ็ม่มอีะไรมากมาย	 ตอนนัน้ทกุคนกร็ะวงัหมด	 

ทกุคนกเ็ตรยีมการกันหมด	 ยงัเคยมาสมัภาษณ์ผมก่อนหน้านีว่้า	 ถ้าเอาออกไปแล้ว	 จะต้องระวงัอะไรบ้าง	

อันน้ีก็ถอืว่าให้ความตระหนกัและท�าหน้าทีเ่ป็นหนึง่ในผูท่ี้จะคอยเตอืนด้วยกัน	 เป็นการจดุกระแสว่าอนันี้

ต้องระวงันะ	แสดงว่าให้ความส�าคัญในมารยาทสือ่	พอหลงัออกไปแล้วกค็ดิว่าไม่ได้มีประเดน็อะไร	กค็อืไป

ตามต่อ	สดุท้ายเรือ่งน้ีก็จบไป

 ไทยพีบีเอสมีคู่มือในการท�างานในลักษณะนี้อยู่แล้ว เช่น ภัยพิบัติ อันนี้ก็อาจจะเป็นการอัปเดต  

ในกรณทีีม่ ีคอืไม่ได้เป็นภยัพบิตัแิบบกระทบคนแต่มนัเป็นลกัษณะนี ้เช่นว่าในอนาคตจะมีการไป rescue 

หรอืกู้ภยัใครสักคน จากเกาะร้าง จากตดิเขา มันควรจะมีรปูแบบอะไรได้บ้าง ซึง่กน่็าจะม ีworkshop 

พดูคยุกบัภายในและอาจจะท�าออกมาเป็นคูม่อือกีเล่มหน่ึงกไ็ด้ หรอืออกมาพดูเป็นสกูป๊ถงึผูช้มเองหรอืว่า

ใช้โซเชยีลมเีดยีว่าเมือ่มเีหตกุารณ์อะไรเกดิข้ึน เราไม่ควรแชร์ในสิง่ท่ีไม่ดี ท่ีท�าให้กระทบกระเทือนกบัเด็ก 

bully เดก็ ไปเอารปูเดก็มาแล้วกม็าล้อเลยีน ซึง่มบีางช่องท�า เอาข่าวมาแล้ว กบ็อกว่าน่าเอน็ด ูน่าสงสาร

จงัลกู แล้วกใ็ห้คนเข้ามาแสดงความคดิเหน็ เราสามารถต่อยอดในแนวนีไ้ด้ โดยท่ีไม่ให้ไปละเมดิสทิธเิดก็ 

 Q: คิดว่าสื่อต้องเพิ่มอะไรอีกบ้างในอนาคต

 ดร.วรัชญ์:	เฉพาะตัวสื่อ	คือต้องรู้ว่าในภาวะวิกฤต หรือในภาวะที่ประชาชนเขาใจจดจ่ออยู่กับอะไร

บางอย่าง อันน้ีภาพรวมของสือ่ สือ่ต้องรูต้วัเองว่า ประชาชนจะใส่ใจกับเรือ่งจรยิธรรมมากเป็นพเิศษ 

ซึ่งเขาจะท�าอะไรเดิมๆ	ในสิ่งที่เขาเคยท�าได้	ถ่ายอะไรมั่วๆ	มีอะไรก็ส่งออกมาเป็นข่าว	เพราะประชาชน

จะจับจ้องคณุเป็นพเิศษ	โดยเฉพาะชาวเนต็ท่ีมลีกัษณะพิเศษทีไ่วกบัเรือ่งของความรูส้กึของศลีธรรม	หรอื

ว่ามารยาท	เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเขาเองนะ	ตัวเขาเองจะศีลธรรมมากน้อย	ลักษณะของ

อนิเทอร์เน็ตมนัเป็นโลกของการวพิากษ์วจิารณ์อยูแ่ล้ว	เพราะในการวพิากษ์วิจารณ์คนอืน่มนัง่าย	เพราะ

ฉะนัน้อะไรทีเ่ขาสามารถวพิากษ์วจิารณ์ได้	เป้าทีเ่หน็ได้ชดัในเหตกุารณ์นีก้ค็อืสือ่มวลชน	ตวัสือ่เองกต้็อง

ระมัดระวัง	แล้วจะท�ายังไงในเมื่อมันมีหลายค่าย	หลายช่อง	หลาย	บก.	ก็ต้องมาพยายามคุยกัน	สมาคม
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วิชาชีพก็เป็นหนึ่งในคนกลางในการพูดคุยได้	ถ้ายังไม่มีการจัดการจัดตั้งศูนย์อะไรขึ้นมา	สมาคมวิชาชีพ

จะต้องมีบทบาทที่อาจจะออกมาล่วงหน้าในการบอก	 หรือไทยพีบีเอสเองก็ต้องประชุมกับคนที่จะส่งไป	

ว่าเรามีมาตรฐานแบบนี้	 อะไรที่ควรท�าไม่ควรท�าโดย	บก.	 หรือผู้บริหาร	 สมาคมวิชาชีพเองก็ไม่ใช่ออก

เฉพาะแถลงการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สื่อท�าผิด	 ควรจะต้องออกมาเลยว่านัดคุย	 หรือมีตัวแทนลง

ไปที่นั้น	เพื่อคุยว่าประชาชนเขาแบบนั้นแบบนี้	เราควรจะท�าอะไร	ซึ่งมันควรจะต้องเป็นระดับ	บก.	นะ	

เพราะสื่อแค่	1	เจ้ากระท�าผิด	โดนเหมารวมทุกช่อง	ไม่ว่าคุณจะท�าดีหรือไม่ดี	เช่น	รูปนี้ถึงได้มาเราก็ไม่

ลงนะ	เพราะไม่เช่นน้ันมีคนลงทีห่นึง่	เจ้าของจะโทรมาละว่าท�าไมช่องเราไม่ได้ลงรูปนี	้มนัต้องมฉีนัทามติ

ร่วมกนั	ถ้าเกดิเป็นระดับประเทศแบบน้ี	แล้วคนทีจ่ะไปในระหว่างนีท้ีส่มาคมวชิาชพีเขาถอดบทเรยีน	หรอื

ไทยพบีเีอสเอง	กต้็องคยุกนั	นดั	workshop	กนั	ก่อนทีว่กิฤตครัง้หน้ามนัจะเกดิขึน้	เพราะเท่าฟัง	บางคน

เท่าที่เคยได้คุย	เมื่อรู้ตัวว่าจะต้องถูกส่งไปนี่มีเวลาเตรียมตัว	1	–	2	ชั่วโมง	ขึ้นเครื่องไปละ	มันก็ไปถึงแล้ว

ก็แบบไปเอามาสิ	ไปเอาข่าวมา	ไปเอาภาพมา	มันก็ไม่รู้จะท�าไง	ก็ไปจ่อหน้าถ�้า	ยื่นไมค์ใส่ก้อนหินต้นไม้

ก็ว่า	ถ้าอย่างน้อยมีคู่มือว่าเมื่อไปถึงแล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร	เพราะบางคนช่วงแรกๆ	กลุ่มแรกๆ	ที่

ไปน่าจะเป็นนักข่าวเด็กๆ	ก่อน	เช่น	ตอนแรกก็อาจเป็นสตริงเกอร์ก่อน	พอข่าวเริ่มใหญ่ก็ส่งนักข่าวส่วน

กลางลงไป	รุ่นเด็กก่อน	หลังจากนั้นก็ค่อยเป็นรุ่นใหญ่ลงไป	ซึ่งรุ่นใหญ่อาจจะท�าผิดก็ได้นะ	อาจจะรู้สึก

ว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่	น่าจะท�านู้นนี่นั่นได้	ถ้ามีคู่มือ	หรือมีการคุยกัน	ระดับ	บก.	ต้องมีบทบาทมากกว่านี้	

อาจจะคุยกันที่กรุงเทพฯ	ก็ได้	คุยกันใหม่มติแล้วว่าอย่างน้อย	เช่น	ดิจิทัลทีวีในกลุ่มนี้เราจะปฏิบัติตามนี้	

ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่เรา	ถ้าคุณจะแบนก็ไปแบนให้ถูก	หรือต�าหนิก็จะได้ต�าหนิให้ถูกว่ากลุ่มสื่อที่ไม่ใช่

กลุ่มนี่	แล้วระหว่างนี้ก็เตรียมไว้เลยว่าจะเติมเต็มช่วงเวลาอย่างไรในระหว่างที่ยังหาข่าวไม่ได้	 เพราะมัน

ไม่ใช่เรื่องที่พูดวนไปวนมา	มีการท�าสาระความรู้อะไรยังไง	มีการศึกษากรณีจากต่างประเทศว่าสิ่งที่สาม

รถท�าได้	เป็นสกู๊ปเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการพลิกตัวข่าวให้มันเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่เล่าไปเล่ามา	

	 และอีกอย่างก็คือที่สื่อควรจะท�าคือถ้าผิดก็ควรจะต้องยอมรับผิด	 ต้องไม่เถียง	 ในสถานการณ์แบบนี้

ถึงแม้ว่าคุณจะถูก	 คุณจะมีเหตุผล	 แต่มันก็ฟังไม่ข้ึนหรอก	 คุณต้องยอมรับผิดอย่าไปดูถูกความคิดของ

ประชาชน	 สิ่งที่เป็นปัญหาโดยรวมคือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสื่อมันลดลงเรื่อยๆ	 เขารู้สึกว่าเขาไม่

ต้องพ่ึงส่ืออกีต่อไป	แต่จรงิๆ	ในกรณนีีเ้ขาต้องพึง่นะ	เพราะเขาไปถึงพืน้ทีไ่ม่ได้	เพราะฉะนัน้จะท�าอย่างไร

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการปูศรัทธาประชาชนในความเชื่อถือ	ให้โอกาส		เราก็ต้องให้ข้อมูลที่ดีที่สุด	

ที่ไม่ไปท�าร้ายกระบวนการหรือสังคม

“ปกติคุณค่าข่าวมันจะมีแค่ความรวดเร็ว conflict ความใกล้ชิด ผลกระทบ  

แต่ในกรณีที่เป็นวิกฤตเรื่องจริยธรรมเผลอๆ จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ที่สื่อจะต้องให้ความส�าคัญ

มากที่สุดมากกว่าความรวดเร็วหรือผลกระทบ เพราะว่าถ้าเกิดคุณผิดจริยธรรมแล้ว  

มันจะเป็นผลเสียในภาพรวม มันจะมากกว่าข่าวเร็ว ข่าวลึก”



บทส่งท้าย: สื่อแห่งความเข้าอกเข้าใจ

ดร. เดชรัต สุขก�าเนิด

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าอกเข้าใจในเพื่อน

มนษุย์	เป็นสิง่ทีส่�าคญัส�าหรบัววิฒันาการของสงัคมมนษุย์

	 แต่ในความเป็นจริง	ความเห็นอกเห็นใจและความเข้า

อกเข้าใจในใจของมนุษย์เราแต่ละคน	 มักจะเปิด-ปิด-ติด-

ดับ	กันบ้างในบางเวลา	ในบางเงื่อนไข	และสถานการณ์

	 หลายครั้ง	 ความเห็นอกเห็นใจกันสามารถน�ามาสู่การ

ระดมสรรพก�าลัง/ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้	ดัง

นัน้	การสร้างเง่ือนไขหรือสภาวะทีม่นษุย์จะเชือ่มโยงความ

รู้สึกเห็นอกเห็นใจกันจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก

	 ผมจงึสนใจมาตลอดว่า	การเปิด-ปิด-ติด-ดับ	ของมนุษย์

เกิดข้ึนได้อย่างไรบ้าง	ในขอบเขตท่ีกว้างขวางเพยีงใด	และ

สามารถน�าไปสู่สิ่งใดได้บ้าง

	 เหตกุารณ์น้องๆ	ทมีหมปู่าติดถ�า้	เมือ่วนัที	่24	มถินุายน	

2561	เริม่ต้นด้วยข่าวเลก็ๆ	ทีอ่าจจะจบลงด้วยการเป็นข่าว

ภูมิภาคหรือข่าวอุบัติเหตุข่าวหนึ่งเท่านั้น	 ก่อนที่จะเงียบ

หายไป

	 แต่ความพยายามของครอบครัวและเจ้าหน้าที่ส่วน

หนึ่งท่ีเห็นอกเห็นใจน้องๆ	 และครอบครัว	 จึงไม่สามารถ

อยู่เฉยได้	แต่ด้วยทรัพยากรเท่าที่มี	และความยากล�าบาก

ในการช่วยเหลือเท่าท่ีเรารู้	 (ภายหลัง)	 เราคงทราบดีว่า	

ความพยายามของเจ้าหน้าท่ี	ชุมชน	และครอบครวัในพืน้ท่ี										

คงยากที่จะช่วยเหลือน้องๆ	ทีมหมูป่าออกมาได้ส�าเร็จ

	 แต่โชคดีที่นอกจากความพยายามของทีมงานในพื้นที่

แล้ว	ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่หยุดพยายามเช่นกัน	นั่นคือ	

สื่อมวลชน

	 และเมื่อข่าวสารความพยายามและความห่วงใยของ

คนในพื้นที่เริ่มเผยแพร่ออกมา	 ความเห็นอกเห็นใจของ

ผู้คน	ซึ่งไม่รู้จักน้องๆ	เลยจึงเริ่มเปิดขึ้นและขยายตัวกว้าง

ขวางออกไปตามล�าดับ

	 แต่ภาวะการเปิด-ปิด-ติด-ดับ	ของความเห็นอกเห็นใจ

ของมนุษย์ก็ไม่ได้เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติเสมอไป	 รวมถึงใน

ครั้งนี้	 หากมองย้อนกลับไปในกรณีที่ช่วยเหลือทีมหมูป่า	



189

เราก็คงจ�าได้ว่ายังมีกระแสเสียงที่สงสัยว่า	 ท�าไมต้องใช้

ทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือเด็กซนๆ	 กลุ่มหน่ึงด้วย	 หรือ

เด็กๆ	ท�าผิดกฏการเข้าพื้นที่ของวนอุทยานด้วย	เป็นต้น

	 แต่การถกเถียงดังกล่าว	ก็ค่อยๆ	คลี่คลาย	เมื่อข้อเท็จ

จรงิและข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ได้ทยอยน�าเสนอออกมาอย่าง

ต่อเน่ือง	ทัง้จากสือ่มวลชนและส่ือสงัคมออนไลน์	จนท�าให้

ความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนมนุษย์เริ่มแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ	

พร้อมๆ	กับความสนใจและความหวังของผู้คน

	 ความสนใจและความเห็นอกเห็นใจกันของผู้คน	 ได้

น�าพาทรัพยากรจากทั่วโลก	 และองค์ความรู้ต่างๆจาก

หลากหลายศาสตร์	ทีเ่ราไม่เคยรูจ้กัมาก่อน	ให้มาเชือ่มโยง

และท�างานร่วมกัน	 ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดข้ึนเลย	 หากความ

เห็นอกเห็นใจไม่ถูกส่งต่อในตอนแรก	และขยายวงออกไป

เรื่อยๆ	ในล�าดับต่อมา

	 แต่ก็ด้วยกระแสความสนใจของผู้คนนี่เองที่ย้อนกลับ

มาเป็นความท้าทายของสื่อมวลชนเสียเอง	 เพราะเมื่อ

กระแสความสนใจของผูค้นถกูจดุติด	สือ่มวลชนจ�านวนไม่

น้อยก็เปลี่ยนโหมดจากการน�าเสนอข่าวธรรมดาข่าวหนึ่ง	

มาสู่ข่าวเด่นท่ีมีการขับเคี่ยวแข่งขันกันในเชิงข่าวของสื่อ

ส�านักต่างๆ	ตามมา

	 ความคิดของผู้คนก็เช่นกัน	 เมื่อกระแสความสนใจ

ถูกจุดขึ้นพร้อมๆ	 กับความเห็นอกเห็นใจ	 ความรู ้สึก

กระวนกระวายใคร่รู้	 อยากรู้ข่าวและแชร์ข่าวให้เพ่ือนๆ	

ทราบโดยเร็ว	(และเร็วกว่าใคร)	ก็เริ่มเกิดและขยายตัวขึ้น	

ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว

	 ภาวะความสนใจและการแข่งขันดังกล่าวได้ท�าให้การ

ท�างานของสื่อมวลชนเข้มข้นยิ่งขึ้น	 ในการได้ข่าวให้ไว

ท่ีสดุ	พร้อมๆ	กบัการเข้ามาของผูค้นทีเ่ริม่เข้ามาช่วยเหลอื	

และเข้ามาตามดใูนพ้ืนที	่จนค่อยๆ	กลายเป็นความวุน่วาย										

ในที่สุด

	 ในห้วงเวลาท่ีทุกคนมีความห่วงใย	 แต่ยังไม่แน่ใจใน

ทิศทาง	บทบาท	และขอบเขตของตน	ความสับสนจึงเกิด

ขึ้น	 และในความวุ่นวายนั้น	 สื่อมวลชนส่วนหนึ่งก็ตกเป็น

จ�าเลย	จากความห่วงใยทีต่นเริม่แบ่งปันและส่งต่อออกมา

	 และเวลานัน้เองท่ีการสร้างความเหน็อกเห็นใจระหว่าง

ผู้ที่เฝ้ารอ	ผู้ที่ท�างาน	และผู้ที่ช่วยเชื่อมโยง	ทั้งสองฝ่ายเข้า

ด้วยกนั	เร่ิมพัฒนาก่อรปูข้ึน	นบัเป็นความท้าทายใหม่	ท่ีคน

ไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคยมาก่อน

	 นั่นคือ	การจัดระเบียบการท�างานในพื้นที่	และการจัด

ระเบยีบการท�างานของสือ่มวลชน	ทีค่่อยๆ	เกดิขึน้	พร้อมๆ	

กับการเรียนรู้เรื่องวิธีการท�างานต่างๆ	อย่างเป็นระบบ	จึง

ค่อยๆ	ถ่ายทอดไปสู่สังคมไทยและทั่วโลก

	 จากการท�างานแบบสหวิทยาการจึงค่อยๆ	พัฒนามา

เป็นการท�างานแบบสหวัฒนธรรม	 ที่มีความหลากหลาย	

แต่งดงามและเป็นหนึ่งเดียว

	 ณ	ตอนนั้น	หลายคนก็คิดว่า	สื่อมวลชนคงท�างานยาก

ข้ึน	แต่กเ็หมือนกบัทีมช่วยเหลือน้องๆ	หมปู่านัน้แหละ	เมือ่

วิธีใดไม่เวิร์ค	เราก็ต้องหาวิธีใหม่	สื่อมวลชนเองก็เช่นกัน

	 รูปแบบการน�าเสนอข่าวและข้อมูลต่างๆ	 ค่อยๆ	 

ถูกเปลี่ยนไปจากความไว	เป็นความกว้าง	ความลึก	ความ

ถูกต้อง	และความเข้าใจในที่สุด

	 การท�างานท่ียากข้ึนกลบักลายมาเป็นการท�างานท่ีมาก

ขึ้น	และเพิ่มพูนคุณค่าขึ้นไปจากเดิม

	 ความรู้สึกของผู้คนท่ีอยากรู้ข่าวให้ไวท่ีสุด	 จึงค่อยๆ	 

ถูกแทนท่ีด้วยความอยากเรียนรู้และเข้าใจในสถานการณ์

ให้ถูกต้อง	 ชัดเจน	 เข้าใจในข้อจ�ากัด	 ในวิธีคิด	 ในการ

วางแผน	ที่จะช่วยเหลือน้องๆ	ทีมหมูป่า

	 การเรียนรู้ดังกล่าวได้ค่อยๆ	 ขยายวงจากความไว				

(ของข่าว)	ไปสู่ความเข้าใจในภูมิศาสตร์ของถ�้าหลวง	และ
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ขนุน�า้นางนอน	ความเข้าใจในวถิชีีวติของผูค้นทีอ่ยูบ่รเิวณ

ดังกล่าว	 ความเข้าใจในการวางแผนให้การเข้าช่วยเหลือ	

ความเข้าใจในการวางระบบสนบัสนนุการท�างานต่างๆ	ทัง้

ฝ่ายสูบน�้า	ฝ่ายครัว	ฝ่ายแพทย์	ฯลฯ

	 ความเห็นอกเห็นใจจึงค่อยๆ	 เริ่มขยายตัวสู่การเรียนรู้

และความเข้าใจ

	 ทั้งหมดนั้นล้วนมีความเกี่ยวพันกับการท�างานของ

สื่อมวลชน	ทีมช่วยเหลือ	และผู้คนไปพร้อมๆ	กัน

	 และในที่สุด	สิ่งที่ผู้คนมุ่งหวัง	สิ่งที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้	

ก็ส�าเร็จลงได้	 ท่ามกลางความดีใจของผู้คน	 ที่ไม่ใช่แค่ทั่ว

ประเทศ	แต่เป็นทั่วโลก

	 และภายหลงัจากความส�าเรจ็จากความร่วมมอืร่วมใจของ

หลากหลายฝ่าย	หลากหลายศาสตร์	สงัคมไทยเรากไ็ด้เรยีนรู้

วัฒนธรรมใหม่	หรือมาตรฐานใหม่ของการท�างานอกีครัง้

	 นัน่คือ	การปิดภารกจิของเหล่าฮโีร่ทีเ่ดินทางกลบับ้าน

ไปแบบเงียบๆ	ไม่เล่น	ไม่เลี้ยงกระแสความสนใจของผู้คน

	 นัน่คงเป็นเพราะส่ิงทีเ่หล่าฮโีร่ทกุคนเหน็ว่าเป็นฮโีร่	ไม่ใช่

ตวัพวกเขา	แต่เป็นความเหน็อกเหน็ใจและความเข้าอกเข้าใจ

ของผูค้น	ความเหน็อกเหน็ใจของผูค้นทีพ่าพวกเขาทกุคนมา

ทีข่นุน�า้นางนอน	และความเข้าอกเข้าใจของทกุๆ	ฝ่าย	และ

ทกุผูค้นทีช่่วยให้เขาท�างานทีย่ากเยน็ยิง่จนส�าเร็จ

	 การเดินทางกลับอย่างเงียบๆ	กลับส่งเสียงที่ดังก้องใน

ใจของผู้คน	เสียงที่บอกว่า	ความเห็นอกเห็นใจ	และความ

หวังท่ีไม่ยอมหยดุของผู้คน	นัน่มคีณุค่ามากมายเพยีงใดใน

สังคมมนุษย์

	 ผมจงึเหน็ภาพชดัขึน้	ภาวะเปิด-ปิด-ติด-ดับ	ของความ

เห็นอกเห็นใจ	 ซ่ึงพัฒนาต่อมาเป็น	 ความเข้าอกเข้าใจ											

นั้นไม่มีสูตรส�าเร็จ	และไม่เกิดขึ้นและเพิ่มพูนขึ้นอย่างเป็น

เส้นตรง	แต่มนัอาจจะพฒันาขึน้	(หรอืไม่พฒันา)	ขึน้ๆ	ลงๆ	

ผ่านปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันในสังคมนั้นเอง

	 และสือ่มวลชนก็เป็นผูท้ีท่�าหน้าทีส่่งผ่านปฏิสมัพันธ์ดงั

กล่าว	อย่างเลือกสรร	และสร้างสรรค์	ภายใต้ความกดดัน

ในการท�างานและความสนใจใคร่รู้ของผู้คน

	 ด้วยการเลือกสรรและการสร้างสรรค์ของสื่อมวลชน

หลายๆ	ฝ่ายนัน่เอง	ทีค่วามเหน็อกเหน็ใจได้ถกูส่งผ่านออก

ไป	และต่อเตมิด้วยความรูแ้ละข้อมลูหลากหลายมติ	ิหลาย

หลากวิธีการท�างาน	 มากมายวิธีการน�าเสนอ	 จนค่อยๆ	

กลายเป็นความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันในที่สุด

	 แน่นอนว่า	 เหตุการณ์วิกฤตเช่นนี้	 ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ	

แต่ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าอกเข้าใจกันในสังคม	

ควรเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	และพัฒนาไปในทุกๆ	ช่วงเวลา

	 การเลอืกสรร	และการสร้างสรรค์ของสือ่มวลชนเป็นสิง่

ทีส่�าคัญยิง่	อย่างทีส่ือ่มวลชนได้แสดงให้เราดใูนเหตกุารณ์

ครั้งนี้	

	 ก่อนที่จะจากไปอย่างเงียบๆ	 เช่นเดียวกับเหล่าฮีโร	่							

ทั้งหลาย
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ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคน 

ส�าหรับทุกๆ เรื่องราวที่ช่วยพาจิตใจของเราไปที่นั้น

และอยู่ที่นั้น จนน้องๆ ได้ออกมา
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	 คณะผูจ้ดัท�าต้องขอบคณุผูเ้ขยีน	และผูใ้ห้สมัภาษณ์ทกุท่าน	ผูเ้ป็นตวัแทนทีบ่อกเล่าเรือ่งราวและความรูส้กึ

ที่ได้มีส่วนร่วมในการเกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ	13	ชีวิตติดถ�้าหลวง	ในระหว่างเดือนมิถุนายน	–	กรกฎาคม	

2561	ที่ผ่านมา	โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1 พิภพ	พานิชภักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	ส.ส.ท.	ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ
2 อนุพงษ์	ไชยฤทธิ์	 รองผู้อ�านวยการ	ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ
3 ก่อเขต	จันทรเลิศลักษณ์	 ผู้อ�านวยการส�านักข่าว
4 มณนิตา	โกมลวาทิน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักข่าว	ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว
5 คณิศ	บุณยพานิช บรรณาธิการกลุ่มข่าว
6 สันติพงษ์	ช้างเผือก บรรณาธิการข่าว
7 พิเชษฐ์	ตัณติโรจนกุล	 ผู้สื่อข่าว	ศูนย์ข่าวภูมิภาค	(ภาคเหนือ)
8 ภัทราพร	ตั๊นงาม	 ผู้สื่อข่าว
9 สุภาพร	เอ็ลเดรจ ผู้สื่อข่าว
10 โกวิทย์	บุญธรรม ผู้สื่อข่าว	ศูนย์ข่าวภูมิภาค	(ภาคเหนือ)
11 เบญจพจน์	ทิพย์กมลแสง	 ผู้สื่อข่าว
12 จิราพร	ค�าภาพันธ์	 ผู้สื่อข่าว
13 ชาติชาย	ถุงเงิน	 ผู้สื่อข่าว
14 อรวรรณ	สุขโข ผู้สื่อข่าว
15 จีรชาตา	เอี่ยมรัศมี	 หัวหน้าผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส
16 ผึ้งนภา	คล่องพยาบาล	 ผู้ประกาศข่าวอาวุโส
17 วราวิทย์	ฉิมมณี	 รักษาการผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าวอาวุโส
18 พรวดี	ลาทนาดี รักษาการผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าวอาวุโส
19 ธันชนน	งามเหลือ		 ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว
20 วันวิสา	ทินวัตร์ ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว
21 วีริศ	หุ่นเจริญ ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว
22 จตุรงค์	แสงโชติกุล ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว
23 ภูมิภัทร	มากสวนป่าน หัวหน้าผู้ก�ากับรายการ
24 สมชาย	เสียงใส ช่างภาพช�านาญการ
25 ภาณุมาศ	เจนกิจพัฒนะ	 ช่างภาพข่าวช�านาญการ
26 ศุลีพร	ปฐมนุพงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักรายการ
27 ปุญชนิกา	ช่วยนุกิจ	 หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ
28 เฌอศานต์	ศรีสัจจัง		 ผู้ด�าเนินรายการ
29 อธิวัฒน์	ธีรนิธิศนันท์	 ผู้ด�าเนินรายการ
30 อมรรัตน์	หนุนโต	 ครีเอทีฟ
31 ชาลินี	สังข์เครือ	 ครีเอทีฟ
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32 สรัญ	ภู่พันธุ์ศรี	 ครีเอทีฟ
33 อาทิตย์	ผาก�าเหนิด	 โปรดิวเซอร์รายการ
34 ศุภมาส	อร่ามกิจโพธา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
35 จักรินทร์	ค�าราช		 ทีมงานรายการ
36 พิมมาดา	สุทธะ	 ทีมงานรายการ
37 กนกพร	ประสิทธิผล	 ผู้อ�านวยการส�านักสื่อใหม่
38 ภัทร์พร	ศรีไพโรจน์ เจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์	(Social	Media)
39 เชษฐ์ธิดา	พิเชษฐไพบูลย์ เจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์	(Social	Media)
40 จุฑาภรณ์	กัณหา	 ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต์	กลุ่มบริหารข่าวรายวัน
41 วสันต์	วชิราชัย	 ผู้จัดการฝ่ายกราฟิก
42 สิทธิพร	บุญเกลี้ยง เจ้าหน้าที่กราฟิก
43 อภิวัฒน์	แพนดี เจ้าหน้าที่กราฟิก
44 ปิยะบุตร	จรัสอารยะ		 เจ้าหน้าที่กราฟิก
45 อัจฉราวดี	บัวคลี่	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง
46 คิม	ไชยสุขประเสริฐ	 เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง
47 สุรพงษ์	พรรณ์วงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง
48 เทพชัย	หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
49 ผศ.ดร.วรัชญ์	ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

50 ดร.	เดชรัต	สุขก�าเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	

คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องราวและความรู้สึกทั้งหมดที่ถูกบันทึกลงในหนังสือเล่มนี้ 

เป็นเพียงเรื่องเล่าจากส่วนหนึ่งทีมงานจากทีมงานไทยพีบีเอสทั้งหมดกว่าร้อยชีวิต

ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจสื่อในครั้งนั้น แต่ความส�าเร็จของงานที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ

และความทุ่มเทของคนไทยพีบีเอส ผู้มีจิตวิญญาณของสื่อสาธารณะทุกๆ คน
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จากวนันัน้... 

ที่มาภาพ:	เพจเฟซบุ๊ก	Thai	PBS



197

	 	 23	มิถนุายน	2561	วนัทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นของเหตกุารณ์

ที่ไม่คาดหมายและท�าให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าจดจ�าระดับ

โลกอย่างปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย	 13	 ชีวิตติดถ�้าหลวง-

ขุนน�้านางนอน	ได้หมุนวนกลับมาครบรอบ	2	ปีเต็ม

	 	 เหตกุารณ์ทัง้หมดได้ผ่านไปแล้ว	นกัฟตุบอลเยาวชน

ทีมหมูป่าอะคาเดมี	 พร้อมด้วยโค้ชเอก	 ปลอดภัยและกลับ

มาใช้ชีวิตได้อย่างเดิม	 และพวกเขาเป็นที่รู ้จักไปทั่วโลก	

วนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอนได้รับการฟื ้นฟูดูแล

และกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าไปของ

จงัหวดัเชยีงราย	รปูป้ันจ่าแซมถกูตัง้ไว้หน้าถ�า้หลวงเพือ่เป็น

สญัลกัษณ์แห่งความเสยีสละของวรีบุรษุถ�า้หลวงทีไ่ม่อาจลมื

เลอืน	และมีเรือ่งราวและสารคดมีากมายทีถ่่ายเรือ่งราวและ

เหตุการณ์ระดับโลกครั้งนี้ในแง่มุมต่างๆ	

...สู่วันนี้

  แต่เช่ือแน่ว่า ภาพเหตกุารณ์ต่างๆ ความรูส้กึ ความร่วมมอืของคนทัว่ทกุมมุโลก 

ความเสยีสละและความประทบัใจยังคงอยูใ่นหวัใจและความทรงจ�าของทกุคนตลอดมา

...2	ปี	เหตุการณ์	13	ชีวิตติดถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน...



13 Stories เร�องเลาที่อยากบอก

“ภารกิจส�อเกาะติดปฏิบัติการชวยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง”
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